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รายงานการประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
สมัยประชุมสามัญ   สมัยที่หน่ึง  คร้ังที่สี่  ประจําป"พุทธศักราช  2560 

วันที่  12 - 13  กันยายน  2560  เวลา  10.00  นาฬิกา 
ณ ห1องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
****************************************** 

ผู1มาประชุม 

1.  นายสุธีระพงษ� วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
2.  นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 1 
3.  นายเสน�ห�  ป)ญญาดี  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่ 2 
4.  นายสมนึก  ใจจักร�  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย   
5.  นางทรงศรี             คมขํา  ส.อบจ.ชร. อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
6.  นายสะอาด  ป)ญญาดี  ส.อบจ.ชร. อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 3 
7.  นายวัชรพงศ�  ป7โย  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี ๔ 
8.  นายสิทธิการ   หวันแก<ว ส.อบจ.ชร.  อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี ๕ 
9.  นายกิฒฒิชัย  อ่ินสุวรรณ ส.อบจ.ชร.   อําเภอเมือง   เขตเลือกตั้งท่ี 7 
10.  นายอําพล  เวียงสิมา ส.อบจ.ชร. อําเภอพาน   เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
11. นายสวัสดิ ์   แสงบุญ  ส.อบจ.ชร.  อําเภอพาน  เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
12. นายจิราย ุ  เผ�ากา  ส.อบจ.ชร.  อําเภอพาน  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
13. นางอิสราง  อุดม  ส.อบจ.ชร.  อําเภอพาน   เขตเลือกตั้งท่ี ๔ 
14. นายชัยยนต�  ศรีสมุทร ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�สาย  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
๑5. นายบัณฑิต   สุรินเปา  ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�สาย  เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
16. นายอนุภาส  ปฏิเสน  ส.อบจ.ชร.   อําเภอแม�สาย  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
๑7. นายประเสรฐิ ชุ�มเมืองเย็น ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�จัน  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
18. นายวสพุล  จตุรคเชนทร�เดชา ส.อบจ.ชร.  อําเภอเชียงของ  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
19. นายพงษ�ทร   ชยาตุลชาต ส.อบจ.ชร.  อําเภอเชียงของ  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
20. ว�าท่ี ร.ต.จีรศักด์ิ จูเปาะ  ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�สรวย  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
21. นางสาวอัญรัตน� จอมวุฒิ  ส .อบจ.ชร.  อําเภอแม�สรวย  เขตเลือกตั้งท่ี 2 
22. นายฉัตรชัย  อภิสุนทรกุล ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�ฟKาหลวง เขตเลือกตั้งท่ี 1 
23. นางอมรรัตน� รัตนาชัย  ส.อบจ.ชร. อําเภอแม�ฟKาหลวง เขตเลือกตั้งท่ี 2 
24. นายสมเพชร วงษา  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเวียงปLาเปKา เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
25. นายพิเชษฐ�  สุหอม  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเวียงปLาเปKา เขตเลือกตั้งท่ี ๒ 
26. นายบุญตัน  เสนคํา  ส.อบจ.ชร.  อําเภอเทิง  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
27. นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ� ส.อบจ.ชร.  อําเภอเทิง  เขตเลือกตั้งท่ี ๒  
28. นายสมชาต ิ ขวัญชัย   ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�ลาว  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
29. นายฑราวุธ  กันทะเขียว ส.อบจ.ชร.  อําเภอขุนตาล  เขตเลือกตั้งท่ี ๑ 
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30. ร.ต.อ.ดอน  สมควร  ส.อบจ.ชร. อําเภอเวียงแก�น  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
31. นายปภาน  นัยติ๊บ  ส.อบจ.ชร.   อําเภอเวียงเชียงรุ<ง  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
32. นายคณิสร  จันทราพูน ส.อบจ.ชร. อําเภอดอยหลวง  เขตเลือกตั้งท่ี 1 
33. นายประสิทธิ ์ ท<าวชัยมูล ส.อบจ.ชร.   อําเภอปLาแดด  เขตเลือกตั้งท่ี 1 

ผู1ลาประชุม 
1. ส.ต.ต.ชมชาติ  กัปปะหะ ส.อบจ.ชร.  อําเภอแม�จัน  เขตเลือกตั้งท่ี 3 
2. นายสุวัฒน�  ตระกูลโรจน� ส.อบจ.ชร.  อําเภอเชียงแสน  เขตเลือกตั้งท่ี 1 

ผู1เข1าร�วมประชุม 

1. นายบรรเจิด    ภูสมศรี       รองปลัด อบจ.รักษาราชการแทนปลัด อบจ.ปฏิบัติหน<าที่        
      นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
2. นางนุชนารถ  วดีศิริศักดิ์  รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน 
      ปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
3. นายสมศักดิ์          ไชยชมภู   ผู<อํานวยการกองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
4. นายสมชาต ิ  วัฒนากล<า  ผู<อํานวยการสาํนักการช�าง 
5. ดร.เกียรติคุณ  จันทร�แก�น  ผู<อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

รักษาการแทนผู<อํานวยสาํนักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม 

6. นางสาวไพวรรณ� อารีย�   หัวหน<าฝLายสรรหาและบรรจแุต�งตั้ง รักษาราชการแทน  
      ผู<อํานวยการกองการเจ<าหน<าท่ี 
7. นางนภาภัณฑ�  ต�วนชะเอม  ผู<อํานวยการกองแผนและงบประมาณ 
8. นางสาวอนงค�  เยาว�ธาน ี  ผู<อํานวยการกองคลัง 
9. ดร.ศราวุธ  สุตะวงค�   ผู<อํานวยการโรงเรียนองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
10. นางศศิธร  ดวงใจประเสริฐ  ผู<อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
11. นางทัชชา  สามัคคีนิชย�  ผู<อํานวยการกองปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
12. นายบุญสม  ฤกษ�อุดม  ผู<อํานวยการส�วนวิศวกรรมการก�อสร<าง 
13. นายดรุณพัฒน� อินดี   หัวหน<าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
14. นางสายสมร  ทิพย�โพธิ ์  หัวหน<าฝLายนิติการและการพานิชย� 
15. นางสาวบุญญาพร นาคนิล   หัวหน<าฝLายตรวจติดตามและประเมิน 
16. นางสาวสพุิน สมบูรณ�ชัย  หัวหน<าฝLายการเงิน 
17. นางสาวอัมไพวรรณ มณี   หัวหน<าฝLายบัญช ี 
18. นางสาวชฎากาญจน� สุรินทร�   หัวหน<าฝLายจัดหาพัสด ุ
19. นายอดิศร  กาจินา   หัวหน<าฝLายทะเบียนพัสดุ 
20. นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร  หัวหน<าฝLายพัฒนาอาชพีและการท�องเที่ยว 
21. นางรัชนี    ชูบุบผา   หัวหน<าฝLายส�งเสริมและพัฒนาบุคลากร 
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22. นางสายสมร  ชื่นใจ   หัวหน<าฝLายกิจการสภา อบจ. 
23. นางสาวปราณปรียา โพธิเลิศ   หัวหน<าฝLายงบประมาณ 
24. พันจ�าเอกทวีป เชี่ยวสุวรรณ  หัวหน<าฝLายการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
25. นางนัธทยภรณ� เจี่ยงเพ็ชร�  นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ  
                                                              รักษาราชการแทน หัวหน<าฝLายพัฒนาสังคม 
26. นางสาวพิมณพรรธน� จินดาขัด  หัวหน<าฝLายบริหารงานทั่วไป 
27. นายปรีชา  พัวนุกุลนนท�  ผู<เชี่ยวชาญองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
28. นายณรงค�ศักดิ์ ขันทะ   นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ 
29. นางสาวจุฬาลักษณ� ณ เชียงตุง  นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ   
30. นางอุไร  สุภาวรรณ  เจ<าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
31. นายประสิทธิ ์ เด�นศิริโยธา  นิติกรปฏิบัติงาน 
32. นางสุกัลยา  โพธิวฒัน�  เจ<าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
33. นางสาวรัชนีกร   ชัยสนิท   ผู<ช�วยเจ<าพนักงานธุรการ 
34. นางสาวจุฑาทิพย� ชัยศรีสวัสดิ ์  ผู<ช�วยเจ<าหน<าท่ีบันทึกข<อมูล 
35. นายศุภโชติ  หอมนาน  ผู<ช�วยนายช�างอิเล็กทรอนิกส� 
36. นายนนทจิตร แซ�โซ<ง   ผู<ช�วยเจ<าหน<าท่ีบันทึกข<อมูล 
37. นายวชรพงษ� สาริวงค�   ผู<ช�วยเจ<าหน<าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
38. นางตะวันฉาย เฟVWองวัฒนาพาณิช ผู<สังเกตการณ� 
39. นางประภาพรรณ อนุฤทธิ์   นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
40. นางสาวญาต คชาชาต ิ  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
41. นางสาวมนสิชา อินทยศ   ผู<ช�วยเจ<าหน<าท่ีบันทึกข<อมูล 
42. นางวันนิดา  คีลาวงค�   เจ<าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
43. นางสาวศิริพร สุขสวัสดิ์  นักวิชาการศึกษา 
44. นางบุษบาพร โคแพร�   นัดวิชาการศึกษา 
45. นางติรยา  ทวิชาคณานุกร  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนปฏิบัติการ 
46. นางพัชน ี  นามเมือง  นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
47. นางวราภรณ� สมสุข   นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
48. นางสาวทัศนีย� วงศ�ดาว   นักวิเคราะห�นโยบายและแผนชํานาญการ 
49. นางสาวดาริกา นันทชัย   นักจัดการงานทั่วไปชาํนาญการ 
50. นางลาลิตา  หม<อศรีชัย  นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 
51. นายนราธิป  คําแก�น   นักพัฒนาชุมชนชาํนาญการ 
52. เรือโทสัณหวัช อินนา   เจ<าพนักงานธุรการชํานาญการ 
53. นายสรวชิญ�  ปXกคํา   นักวิชการคอมพิวเตอร� 
54. นายณัฐพล  เสรียศ   ผู<ช�วยนักวิชาการประชาสัมพนัธ� 
55. นายยุทธพงษ� ป7Wนคํา   พนักงานขับรถยนต� 
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56. นายกิตติ   พึ้งอ<น   ประชาชน 
57. นายสุนทร  บุญทา   ประชาชน 
58. นางคริสมาส ธรรมชื่น   ประชาชน 
59. นายสิทธินนท� กันจินะ   ประชาชน 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 

นายสมนึก  ใจจักร�  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เชิญสมาชิกเข<าห<องประชุม  ครับ เชิญท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย จุดธูป 

เทียน  บูชาพระรัตนตรัย 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 เรียน ท�านปฏิบัติหน<าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  ท�านรองประธานสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายผู<ทรงเกียรติ    และผู<เข<าร�วม
ประชุมทุกท�าน ผมได<นับองค�ประชุม ครบองค�ประชุม ก�อนจะดําเนินการตามวาระ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ได<
อ�านประกาศสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

นายสมนึก  ใจจักร�  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ประกาศสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เร่ือง  นัดประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด

เชียงราย  สมัยประชุมสามัญ  สมัยที่หน่ึง คร้ังที่สี่ ประจําปZพุทธศักราช  2560 
ตามประกาศสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ลงวันท่ี 31 กรกฎาคม 2560 เรื่องเรียก

ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย สมัยประชุมสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจําปZพุทธศักราช 2560 
ตั้งแต�วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เป[นต<นไป มีกําหนด 45 วัน  

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  24  แห�งพระราชบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด   พุทธศักราช  
2540  และแก<ไขเพิ่มเติมถึงฉบับท่ี 4 พุทธศักราช  2552  จึงนัดประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย   สมัยประชุมสามัญ   สมัยท่ีหน่ึง คร้ังท่ีสี่ ประจําปZพุทธศักราช  2560  ในวันอังคารที่ 12  
กันยายน  2560   เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห<องประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย จึงประกาศ
ให<ทราบโดยท่ัวกัน ประกาศ  ณ  วันที่  6   เดือน  กันยายน  พุทธศักราช  2560  ลงชื่อ นายสุธีระพงษ�    
วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ระเบียบวาระที่  1  เร่ืองที่ประธานจะแจ1งให1ที่ประชุมทราบ 
 - ขอเชิญสมาชิกสภาองค�กาบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ร�วมวันเยาวชนแห�งชาติ ประจําปZ 2560   
ในวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 ณ อาคารคชสาร ศูนย�บูรณาการการเรียนรู<และนันทนาการ เวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่  2  ญัตติ  ร�างข1อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ�ายประจําป"  
                                งบประมาณ พุทธศักราช 2561 ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย   
                                (วาระที่ 2 และ วาระที่ 3) 
 
          /สืบเน่ืองจาก... 
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 สืบเน่ืองการประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 15  สิงหาคม  2560 ญัตติร�างข<อบัญญัติองค�การบริหารส�วน
จังหวัด  เร่ือง งบประมาณรายจ�าย ประจําปZงบประมาณ พุทธศักราช  2561 ขององค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย  ซ่ึงสภาแห�งน้ีได<ให<ความเห็นชอบ รับหลักการแห�งร�างข<อบัญญัติ   ในวาระท่ี 1 แล<วนั้น  ต�อไปเป[น
การพิจารณาวาระท่ี 2  การแปรญัตติ    ขอเชิญคณะกรรมการแปรญัตติร�างข<อบัญญัติครับ 
นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  ประธานคณะกรรมการแปรญัตติร�างข1อบัญญัติ 

เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  เพื่อนสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงรายผู<ทรงเกียรติ ท�านนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายและผู<บริหารทุกๆท�าน  

กระผมนายวสุพล จตุรคเชนทร�เดชา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเขต 1       
อําเภอเชียงของ ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติร�างข<อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปZ
พุทธศักราช 2561  ให<ขอรายงานสรุปมติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร�างข<อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําปZพุทธศักราช 2561  ตามท่ีสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได<กําหนดระยะเวลา
เสนอคําแปรญัตติต�อคณะกรรมการแปรญัตติเป[นเวลา 24 ชั่วโมง ( 3 วัน ) ตั้งแต�เวลา 08.30-16.30 น. 
ระหว�างวันท่ี 16-18 สิงหาคม 2560 และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได<มีการยื่นคํา
เสนอขอแปรญัตติ รวมจํานวนทั้งส้ิน  16 ท�าน ต�อคณะกรรมการแปรญัตติ ตามวันเวลาดังกล�าว  
  คณะกรรมการแปรญัตติ  จึงได<กําหนดวันเวลาให<สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย    
ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ และนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได<ชี้แจงรายละเอียดข<อเท็จจริง และ
เหตุผล พร<อมยื่นแสดงเอกสารประกอบเพิ่มเติมสําหรับโครงการ ที่มีการเสนอคําขอแปรญัตติ ในระหว�างวันท่ี 
23-25  สิงหาคม  2560  
  บัดนี้คณะกรรมการแปรญัตติ ได<พิจารณาจากคําช้ีแจง รายละเอียด ข<อเท็จจริง และเหตุผล ตาม
แบบบันทึกคําชี้แจงของ นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย และเอกสารประกอบเพิ่มเติมสําหรับ
โครงการที่มีการเสนอคําขอแปรญัตติดังกล�าวข<างต<น ของสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ผู<
เสนอคําขอแปรญัตติ และนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเสร็จสิ้นแล<ว จึงขอรายงานต�อสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดผลสรุปมติและความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ ดังต�อไปน้ี 

ข<อ ๑. ชื่อข<อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด   ไม�มีผู<แปรญัตติ   ไม�มีการแก<ไข 
ข<อ ๒. หลักการและเหตุผล   ไม�มีผู<แปรญัตติ   ไม�มีการแก<ไข 
ข<อ 3. งบประมาณรายจ�ายประจําปZ พ.ศ.2561 มีการแปรญัตติ  

งบประมาณ 928,000,000 บาท 
          ข<อ 4. งบประมาณรายจ�ายทั่วไป                        มีการแปรญัตติ 
     แปรลดจํานวน 72,109,600 บาท 
รายละเอียดดังต�อไปนี้ 

  1.โครงการที่เจ1าของผู1แปรญัตติ  ขอถอนคําเสนอแปรญัตติ รวมจํานวน 16 โครงการ ดังน้ี 
  1.1 ข<อ 2.2.7 หน<า 62 โครงการอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคคลากรทางการศึกษาในกลุ�ม
จังหวัดการศึกษาท<องถ่ินที่ 16 ภาคเหนือตอนบน 2 จํานวนเงิน 200,000 บาท 
 
 
      /1.2 ข<อ 2.2.10... 
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      1.2 ข<อ 2.2.10 หน<า  63 โครงการจัดอบรมนักดาราศาสตร�รุ�นเยาว�                                    
จํานวนเงิน 200,000 บาท 

     1.3 ข<อ 1.1.15 หน<า 123 โครงการมหกรรมกีฬาและนันทนาการผู<สูงอายุสูงวัยเกมส�           
จํานวนเงิน 200,000 บาท 
              1.4 ข<อ 1.4.1 หน<า 127  โครงการถังขยะคอนเทนเนอร�  จํานวนเงิน 540,000 บาท 

     1.5 ข<อ 1.1.1 หน<า 83    โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการเรื่องเอดส�และโรคติดต�อ
ทางเพศสัมพันธ�   จํานวนเงิน 352,800 บาท    

     1.6  ข<อ 2.1 หน<า 38  รายจ�ายเพื่อให<ได<มาซ่ึงบริการจํานวนเงิน 1,599,600 บาท 
               1.7  ข<อ 2.2 หน<า 6    รายจ�ายเก่ียวกับการรับรองและพิธีการจํานวนเงิน 400,000 บาท 

     1.8  ข<อ 3.4 หน<า 150 วัสดุก�อสร<าง  จํานวนเงิน  31,404,604  บาท  
      1.9  ข<อ 1.1.8 หน<า 142 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพให<กับบุคลากรด<านการท�องเท่ียวและ             
ด<านสื่อประชาสัมพันธ� จ.ชร. จํานวนเงิน 500,000 บาท   
     1.10 ข<อ 1.1.3 หน<า 183 โครงการฝ`กอบรมและศึกษาดูงานการส�งเสริมการปลูกข<าวอินทรีย�
โดยยึดหลักทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงจํานวนเงิน 440,000 บาท  
   1.11 ข<อ 2.3.16 หน<า 11 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ.
เชียงราย  จํานวนเงิน 700,000 บาท   
    1.12 ข<อ 2.2.4 หน<า 31 โครงการศูนย�เครือข�ายเพื่อแก<ไขป)ญหาและส�งเสริมการมีส�วนร�วมใน
การพัฒนาท<องถ่ิน   จํานวนเงิน 100,000 บาท  
    1.13 ข<อ 2.2.5 หน<า 32 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพการจัดทําแผนชุมชน           
จํานวนเงิน 120,000 บาท 

   1.14 ข<อ 2.2.6 หน<า 32 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทําแผนพัฒนา อบจ.                      
จํานวนเงิน 600,000 บาท 

    1.15  ข<อ 1.9.2 หน<า 54  โคมไฟส�องสว�าง จํานวนเงิน 300,000 บาท  
     ความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติร�างข<อบัญญัติฯ เห็นชอบตามผู<ขอถอนคําเสนอแปรญัตติ 
เห็นควรให<นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายได<บรรจุทั้ง 15 โครงการน้ีไว<ในร�างข<อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําปZ 2561 ดังเดิมต�อไป ต�อไปครับ จะเป[นในหมวด ท่ี 2  โครงการที่เข<าสู�กระบวนการพิจารณา
ของคณะกรรมการแปรญัตติ  รวมจํานวน 66 โครงการ ผมใคร�ขออนุญาตให<ท�านทรงศรี คมขํา เลขานุการ
คณะกรรรมการแปรญัตติงบประมาณเป[นผู<รายงานต�อครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ เชิญท�านทรงศรีครับ 
 
 
 
 
 
          /นางทรงศรี... 
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นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท�านผู<บริหารนะคะ  
ดิฉันนางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขต 2                

ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้นะคะ ขออนุญาตอ�านในรายละเอียดจํานวนโครงการเข<า   
สู�กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ รวมจํานวนทั้งหมด 66 รายการ ดิฉันขออนุญาตอ�านแค�
สามสิบสามรายการ ขออนุญาตให<ท�านสมาชิกอทิตาทร วันไชยธนวงศ� อ�านช�วงท่ีสอง สามสิบสามรายการ 
 2. โครงการที่เข<าสู�กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติฯ รวมจํานวน 66 โครงการ ดังนี้ 

2.๑ ข<อ 1.1.6 หน<า 57  
 โครงการเสริมสร<างการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานประจําปZ  61                      
จํานวนเงิน 100,000.- บาท   
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ           นายฑราวุธ  กันทะเขียว  
  เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ จํานวน 100,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ    0.-  บาท 

 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ             ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
 มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
 เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท�                       จํานวน  7 : 0 ท�าน  
 การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ                       ขอสงวนคําแปรญัตติ 
 ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                          ไม�มี 

  2.๒ ข<อ 1.1.14  หน<า 106   
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข�ายยุติธรรมชุมชนหลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติ 
กระทรวงยุติธรรมเพื่อรณรงค�ปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติด         จํานวนเงิน  250,000.-บาท 

 ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ          นายฑราวุธ  กันทะเขียว  
  เสนอขอแปรตัดลดบางส�วน  จํานวน 50,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ 200,000.-บาท 

 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ            ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
 มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท�             จํานวน  7 : 0 ท�าน  
 การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ                       ขอสงวนคําแปรญัตติ 
 ความเห็นความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                           ไม�มี 

     2.๓ ข<อ 1.1.15 หน<า 107 
  โครงการสร<างเครือข�าย อบจ.ชร. สถานพินิจสานใจห�วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย         
จํานวนเงิน 250,000.- บาท   
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ           นายฑราวุธ  กันทะเขียว  
  เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ จํานวน 250,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ     0.-  บาท 

 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ       ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
 มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
 
 
         /เห็นชอบตาม... 
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 เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท�         จํานวน  7 : 0 ท�าน  
 การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ                        ขอสงวนคําแปรญัตติ 
 ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                           ไม�มี 

     2.๔ ข<อ 1.1.16 หน<า 107 
  โครงการฝ`กอบรมกลุ�มพลังเยาวชนคนรุ�นใหม�มีคุณธรรมจริยธรรมห�างไกลยาเสพติด                                      
จํานวนเงิน 250,000.- บาท   
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ           นายฑราวุธ  กันทะเขียว  
  เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ จาํนวน 250,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ      0.-  บาท 

 การสงวนคําแปรญัตต ิผู<เสนอคําขอแปรญัตติ        ขอสงวนคําแปรญัตติ                 
 มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
 เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท�         จํานวน  7 : 0 ท�าน  
 การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ                         ขอสงวนคําแปรญัตติ 
 ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                            ไม�ม ี

2.๕ ข<อ 1.1.17 หน<า 107 
  โครงการยุติธรรมชุมชน อบจ.เคลื่อนท่ี จํานวนเงิน  จํานวนเงิน 240,000.- บาท   
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ           นายฑราวุธ  กันทะเขียว  
  เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ จาํนวน 240,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ     0.-  บาท 

 การสงวนคําแปรญัตต ิ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ        ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
 มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
 เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�         จํานวน  7 : 0 ท�าน  
 การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ         ขอสงวนคําแปรญัตติ 
ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                             ไม�มี 

  2.๖ ข<อ 2.2.9 หน<า 63 
 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท<องถ่ินในจังหวัดเชียงราย                 
จํานวนเงิน  235,000.- บาท      
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ           นายสมนึก   ใจจักร�  
  เสนอขอแปรตัดลด  ทั้งโครงการ จาํนวน  235,000 บาท      เหลืองบประมาณ     0.- บาท 

 การสงวนคําแปรญัตต ิผู<เสนอคําขอแปรญัตติ        ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
 มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
 เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท�         จํานวน  7 : 0 ท�าน  
 การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ                  ขอสงวนคําแปรญัตติ 
 ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                            ไม�มี 

  2.๗ ข<อ 2.2.11 หน<า 63 
  โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร�    จาํนวนเงิน  300,000.- บาท   
         ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ           นายสมนึก   ใจจกัร�  
         เสนอขอแปรตัดลด บางส�วน   จาํนวน 100,000 บาท        เหลืองบประมาณ  200,000.-บาท 
       /การสงวนคํา... 
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การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ        ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�         จํานวน  7 : 0 ท�าน  
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ                  ขอสงวนคําแปรญัตติ 
ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 

 2.๘ ข<อ 1.1.19 หน<า 125 
  โครงการการแข�งขัน อบจ.เชียงรายมินิมาราธอน    จํานวนเงิน  300,000.- บาท    
        ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ           นายสมนึก   ใจจักร�  
        เสนอขอแปรตัดลด บางส�วน  จํานวน 100,000 บาท        เหลืองบประมาณ  200,000 .-บาท 
         การสงวนคําแปรญัตติ  ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ        ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
         มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�         จํานวน  7 : 0 ท�าน  
         การสงวนคําแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติ                  ขอสงวนคําแปรญัตติ 
         ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                       ไม�มี 
 2.๙ ข<อ 1.1.2 หน<า 126 
  โครงการม�านตัดอากาศ    จํานวนเงิน  129,600.-บาท                                                            

ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ           นายสมนึก   ใจจักร�  
          เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ จํานวน  1๒9,600 บาท   เหลืองบประมาณ            0 .-บาท 

การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ        ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�         จํานวน  7 : 0 ท�าน  
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ                  ขอสงวนคําแปรญัตติ 
ความเห็น/ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 

2.๑๐ ข<อ 1.1.1 หน<า 130 
  โครงการของเล�นพื้นบ<านล<านนาจากอุ<ยสู�หลาน จํานวนเงิน  200,000.- บาท     
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ           นายสมนึก   ใจจักร�  
  เสนอขอแปรตัดลดท้ังโครงการ  200,000 บาท   เหลือจํานวนงบประมาณ            0 .-บาท 

การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ        ขอสงวนคําแปรญัตติ                 
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท�         จํานวน  7 : 0 ท�าน  
การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ                   ขอสงวนคําแปรญัตติ 
ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
 
 
 
 
         /2.11 ข<อ 1.1.4… 
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     2.11 ข<อ 1.1.4 หน<า 56  
   โครงการฝ`กอบรมให<ความรู<ด<านการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 
จํานวนเงิน 400,000.-บาท  
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ           นายบัณฑิต  สุรินเปา    
  เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  จํานวน  400,000 บาท       เหลืองบประมาณ         0.-บาท 
          การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ       ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
         มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
        เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ มีมติเป[นเอกฉันท�         จํานวน  7 : 0 ท�าน  
         การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ              ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น  ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
       2.12. ข<อ 1.1.6 หน<า 93  

โครงการเสริมสร<างความรู<พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู�ร�วมกันระหว�างผู<ด<อยโอกาส คนไร<ที่พึ่ง              
และชุมชน  จํานวนเงิน 170,000.-บาท      
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ           นายบัณฑิต  สุรินเปา    
  เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ จํานวน 170,000 บาท            เหลืองบประมาณ    0.-บาท      
  การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ              ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
            มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
            เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท�         จํานวน  7 : 0 ท�าน  
             การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ                 ขอสงวนคําแปรญัตติ 
           ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
     2.13. ข<อ 1.1.5 หน<า 84  
  โครงการจัดงานมหกรรมรวมพลังปKองกันโรคติดต�อ จ.ชร.  จํานวนเงิน 200,000.-บาท  
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ           นายบัณฑิต  สุรินเปา    
  เสนอขอแปรตัดลดท้ังโครงการ  จํานวน ๒๐๐,000 บาท             เหลืองบประมาณ    0.-บาท     

การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ      ขอสงวนคําแปรญัตต ิ                 
          มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
        เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
         การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
     2.14 ข<อ 1.1.3 หน<า 92  
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู<พิการผู<ดูแลและอาสาสมัครดูแลผู<พิการ   จํานวนเงิน ๓00,000.-บาท              
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ           นายบัณฑิต  สุรินเปา    
  เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ จํานวน ๓๐๐,000 บาท              เหลืองบประมาณ   0.-บาท      
  การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                 
        มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
 
          /เห็นชอบตาม... 
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       เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
        การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
     2.15 ข<อ 1.1.4 หน<า 92  
  โครงการค�ายครอบครัว จํานวนเงิน ๑๔๐,000.-บาท          
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ           นายบัณฑิต  สุรินเปา    
  เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ จํานวน ๑๔๐,000 บาท              เหลืองบประมาณ  0.-บาท      
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ      ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
        มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
       เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ มีมติเป[นเอกฉันท�    จํานวน  7 : 0 ท�าน  
         การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ            ขอสงวนคําแปรญัตติ 
        ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
    2.16 ข<อ 1.1.5 หน<า 92  
  โครงการอบรมเสริมสร<างความรู<เร่ืองแนวทางการช�วยเหลือผู<พิการ ผู<ด<อยโอกาสและผู<ไร<ที่พึงในชุมชน 
จํานวนเงิน ๒๐๐,000.-บาท 
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ           นายบัณฑิต  สุรินเปา    
  เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  จํานวน ๒๐๐,000 บาท            เหลืองบประมาณ    0.-บาท      
  การสงวนคําแปรญัตติ  ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติฯ                  
         มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
      เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
         การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ                ขอสงวนคําแปรญัตติ 
  ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
 2.17 ข<อ ๒.๑ หน<า ๔  
  รายจ�ายเพื่อให<ได<มาเพื่อบริการ      จํานวนเงิน  8,712,800.-บาท 
    ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ           นายบัณฑิต  สุรินเปา    
  เสนอขอแปรตัดลด บางส�วน จํานวน ๑,000,000 บาท เหลืองบประมาณ  ๗,712,800.-บาท        
           การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ      ขอสงวนคําแปรญัตติฯ     
          มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
           การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
           ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
 2.18 ข<อ 1.1.1 หน<า 102  
  โครงการจัดมหกรรมจําหน�ายผลิตภัณฑ�ชุมชนและท<องถ่ินสินค<าทางการเกษตรปลอดสารพิษ ผักพื้น             
เมืองเจียงฮาย  จํานวนเงิน ๒๐๐,๐00.-บาท 
      ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ       นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน�  รัตนาชัย   
  เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  จํานวน  ๒๐๐,000 บาท              เหลืองบประมาณ 0.-บาท 
       /การสงวน... 
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           การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตต ิ    
มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  

          เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท�        จํานวน  7 : 0 ท�าน  
          การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
         ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
  2.19 ข<อ 1.1.2 หน<า 102  
  โครงการมหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย  จํานวนเงิน ๑๐๐,๐00.-บาท 
   ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ       นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน�  รัตนาชัย   
  เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  ๑๐๐,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ       0.-  บาท      
    การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตต ิ    

มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
          เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท�        จํานวน  7 : 0 ท�าน  
          การสงวนคําแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
 2.20 ข<อ 1.1.3 ข<อ 103  
  โครงการพัฒนาทักษะผลิตภัณฑ�ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ�ชุมชนให<ได<มาตรฐานสู�สากล  
จํานวนเงิน ๔๐๐,๐00.-บาท 
   ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ       นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน�  รัตนาชัย   
  เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ   ๔๐๐,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ       0.-  บาท      
    การสงวนคําแปรญัตติ  ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ             ขอสงวนคําแปรญัตต ิ   
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ มีมติเป[นเอกฉันท�        จํานวน  7 : 0 ท�าน  
        การสงวนคําแปรญัตติ  คณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
        ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
 2.21 ข<อ 1.1.4 หน<า 103  
  โครงการส�งเสริมการดําเนินการบริหารจัดการด<านสินค<า ผลิตภัณฑ�ชุมชนของกลุ�มพัฒนาสตรี     
จํานวนเงิน 640,000.-บาท 

ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ       นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน�  รัตนาชัย   
  เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  ๖๔๐,000 บาท เหลือจํานวนงบประมาณ       0.-  บาท      
    การสงวนคําแปรญัตติ  ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตต ิ   
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
      เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ มีมติเป[นเอกฉันท�     จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ                 ขอสงวนคําแปรญัตติ 
 ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
 
 
         /2.๒2 ข<อ 1.1.๖… 
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 2.๒2 ข<อ 1.1.๖  หน<า ๑๐๔  
 โครงการบริหารจัดการร<านค<าเพื่อจําหน�ายสินค<าและผลิตภัณฑ�ชุมชนท<องถ่ิน                             
จํานวนเงิน 100,000 บาท  
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน�  รัตนาชัย   
  เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ   100,000 บาท         เหลือจํานวนงบประมาณ        0.-  บาท 
    การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ      ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�       จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ                ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
   2.๒3 ข<อ 1.1.๙  หน<า ๑๐๕  
โครงการจัดฝ`กอบรมส�งเสริมและพัฒนาความรู< ทักษะการประกอบอาชีพให<กับกลุ�มผู<สูงอายุ     
จํานวนเงิน 150,000 บาท   
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน�  รัตนาชัย   
  เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ    150,000 บาท        เหลือจํานวนงบประมาณ         0.-  บาท 
         การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ         ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�       จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ                ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
   2.๒4 ข<อ 1.1.๑๒  หน<า ๑๐๖   
   โครงการพัฒนาชุมชนต<นแบบสู�การเป[นชุมชนเข<มแข็งอย�างยั่งยืน จํานวนเงิน 300,000 บาท  
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน�  รัตนาชัย   
  เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  300,000   บาท      เหลือจํานวนงบประมาณ         0.-  บาท 
  การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
   2.๒5 ข<อ 1.1.๒  หน<า ๑๓๙   
  โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย         
เพื่อทําหน<าท่ีมัคคุเทศก�อาสา   จํานวนเงิน 1,065,000 บาท  
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน�  รัตนาชัย   
  เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  1,065,000    บาท      เหลือจํานวนงบประมาณ      0.-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ 
 
          /มติความเห็น... 
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           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
    2.๒6 ข<อ 1.1.๓  หน<า ๑๔๐   
  โครงการพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวหรือประชาสัมพันธ� เทศกาลท�องเท่ียวเชียงราย 
    เพื่อเตรียมความพร<อมเข<าสู�เขตเศรษฐกิจพิเศษของเชียงราย    จํานวนเงิน      300,000 บาท   
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน�  รัตนาชัย   
      เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  300,000     บาท      เหลือจํานวนงบประมาณ         0.-  บาท 
       การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
     2.๒7 ข<อ 1.1.๕  หน<า ๑๔๑   
  โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการท�องเท่ียวโดยชุมชนบ<านแม�จันใต<             
ต.ท�ากjอ อ.แม�สรวย  จํานวนเงิน 300,000 บาท     
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน�  รัตนาชัย   
  เสนอขอแปรตัดลด บางส�วน  100,000     บาท    เหลือจํานวนงบประมาณ 200,000.-บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
    2.28 ข<อ ๒.๑  หน<า ๑๔๙   
  รายจ�ายเพื่อให<ได<มาซ่ึงบริการ จํานวนเงิน 10,200,000 บาท      
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน�  รัตนาชัย   
  เสนอขอแปรตัดลด บางส�วน  2,000,000   บาท    เหลือจํานวนงบประมาณ ๘,๒๐๐,๐๐๐-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
 
 
 
          / 2.29 ข<อ ๒.๑… 
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 2.29 ข<อ ๒.๑  หน<า ๔๖   
         รายจ�ายเพื่อให<ได<มาซ่ึงบริการ   จํานวนเงิน 800,000  บาท     

ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นางทรงศรี คมขํา, นางสาวอมรรัตน�  รัตนาชัย   
         เสนอขอแปรตัดลด  600,000   บาท      เหลือจํานวนงบประมาณ         ๒๐๐,๐๐๐-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.๓0 ข<อ ๑.๑.๑  หน<า ๑๘๒   
        โครงการจัดงานวันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย จํานวนเงิน 800,000 บาท     
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ นางสาวอัญรัตน�  จอมวุฒิ, ร.ต.อ.ดอน  สมควร       
        เสนอขอแปรตัดลด  บางส�วน 300,000 บาท        เหลือจํานวนงบประมาณ   ๕๐๐,๐๐๐-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.๓1 ข<อ ๑.๑.๑  หน<า ๑๘๔   
      โครงการฝ̀กอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบป)ญหาสิ่งแวดล<อมและหาแนวทางแก<ไข      
จํานวนเงิน 100,000 บาท  
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ นางสาวอัญรัตน�  จอมวุฒิ, ร.ต.อ.ดอน  สมควร       
        เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  100,000 บาท          เหลือจํานวนงบประมาณ      ๐.-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.32 ข<อ ๑.๑.๓  หน<า ๑๘๕   
     โครงการองค�กรแห�งการเรียนรู<ด<านสิ่งแวดล<อม green office   จํานวนเงิน      350,000 บาท 
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ นายอําพล  เวียงสิมา, นายสวัสด์ิ  แสงบุญ 
         เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  350,000  บาท          เหลือจํานวนงบประมาณ      ๐.-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
 
 
         /เห็นชอบตาม… 
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         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
  2.๓3 ข<อ ๑.๑.๔ หน<า ๑๘๕   
        โครงการส� ง เส ริมการมีส�วนร�วมด<านการอนุ รักษ�ปKองกันแก< ไขป)ญหาไฟปLาและหมอกควัน                 
จํานวนเงิน 100,000 บาท  
  ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายอําพล  เวียงสิมา, นายสวัสดิ์  แสงบุญ 
          เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  100,000   บาท     เหลือจํานวนงบประมาณ      ๐.-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
ในส�วนข<อที่เหลือ ดิฉันขออนุญาตให<ท�านคณะกรรมการแปรญัตติ คุณอทิตาธร วันไชยธนวงศ� เป[นผู<รายงาน 
ต�อค�ะ 
นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 ครับ เชิญท�านอทิตาธรครับ 
นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท�านรองประธานสภา ท�านสมาชิกสภา 
ผู<ทรงเกียรติทุกท�าน ท�านปฏิบัติหน<าท่ีนายก ท�านผู<อํานวยการกองตลอดถึงเจ<าหน<าที่ทุกๆ ท�าน  

 ดิฉัน อทิตาธร วันไชยธนวงศ� สมาชิกสภาองค�กานบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง เขต 2    
ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ ในโครงการที่เข<าสู�กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมการแปรญัตติ        
ขออนุญาตอ�านเพิ่มเติมดังนี้นะคะ 
2.๓4 ข<อ ๑.๑.๖ หน<า ๑๘๖  
      โครงการต<นแบบการบริหารจัดการน้ําอย�างยั่งยืน   จํานวนเงิน 400,000 บาท

ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายอําพล  เวียงสิมา, นายสวัสด์ิ  แสงบุญ 
           เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  400,000  บาท          เหลือจํานวนงบประมาณ      ๐.-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.๓5 ข<อ ๑.๑.๗  หน<า ๑๘๖  
      อบรมเชิงปฏิบัติการในการปKองกันและแก<ไขป)ญหานํ้าเพื่ออุปโภคอย�างมีส�วนร�วมในพื้นที่ จ.ชร.  
      จํานวนเงิน 2,000,000 บาท 
      ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายอําพล  เวียงสิมา, นายสวัสดิ์  แสงบุญ    
          /เสนอขอแปร... 
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           เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  2,000,000   บาท     เหลือจํานวนงบประมาณ      ๐.-  บาท 
  การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.36 ข<อ 2.2.13 หน<า 64 
       โครงการอบรมวิทยากรอาสาต�อต<านการทุจริต   จํานวนเงิน 100,000 บาท 
      ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตต ิ  นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�, นายบุญตัน  เสนคํา   
          เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  100,000 บาท        เหลือจํานวนงบประมาณ            0.-บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.37 ข<อ 2.2.17 หน<า 65  
     โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จํานวนเงิน 750,000 บาท 
     ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตต ิ  นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�, นายบุญตัน  เสนคํา 
         เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  750,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ            0.-บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.38 ข<อ 2.1.3 หน<า 76  
     โครงการสนับสนุนค�าใช<จ�ายการบริหารสถานศึกษา   จํานวนเงิน 200,000 บาท 
     ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตต ิ  นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�, นายบุญตัน  เสนคํา 
          เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ   200,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ            0.-บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  

เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี     
   
 
 
          /เห็นชอบตาม… 
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2.39 ข<อ 1.1.3 หน<า 119  
     โครงการส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ชร. จํานวนเงิน 500,000 บาท 
     ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตต ิ  นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�, นายบุญตัน  เสนคํา 
          เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 500,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ            0.-บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.40 ข<อ 1.1.6 หน<า 120 
     โครงการค�ายเมล็ดพันธ�สันติเพื่อวิถีแห�งประชาธิปไตย จํานวนเงิน    300,000 บาท 
     ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตต ิ  นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�, นายบุญตัน  เสนคํา 
         เสนอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  300,000 บาท   เหลือจํานวนงบประมาณ            0.-บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.41 ข<อ 1.1.7 หน<า 120  
       โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอเพื่อสร<างความเข<มแข็งและเชื่อมโยงเครือข�าย       
       จํานวนเงิน 350,000 บาท  

ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตต ิ  นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�, นายบุญตัน  เสนคํา 
     เสนอขอแปรตัดลดท้ังโครงการ จํานวนเงิน 350,000 บาท บาท เหลือจํานวนงบประมาณ  0.-บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
  2.42 ข<อ 1.1.1 หน<า 139  
      โครงการจัดงานมหกรรมไม<ดอกอาเซียนเชียงราย จํานวนเงิน 48,000,000 บาท 

ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตต ิ  นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�, นายบุญตัน  เสนคํา,นางทรงศรี คมขํา,  
     นางสาวอมรรัตน�  รัตนาชัย, นางสาวอัญรัตน�  จอมวุฒิ, ร.ต.อ.ดอน  สมควร  
     เสนอขอแปรตัดลด บางส�วน  18,000,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ  30,000,000.-บาท 
   
 
 
        /การสงวนคํา… 
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 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.43 ข<อ 1.1.2 หน<า 130  
     โครงการม�วนอกม�วนใจเล�นดนตรีปVsนเมือง จํานวนเงิน 300,000 บาท 
      ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตต ิ  นางอิสราง  อุดม, นายประเสริฐ  ชุ�มเมืองเย็น 
          เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  300,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ       0.-บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.44 ข<อ 1.1.6 หน<า 132  
     โครงการงานราชพิธี งานรัฐพิธีของจังหวัด จํานวนเงิน 3,000,000 บาท  
      ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตต ิ  นางอิสราง  อุดม, นายประเสริฐ  ชุ�มเมืองเย็น 
          เสนอขอแปรตัดลด บางส�วน  1,000,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ     2,000,000.-บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.45 ข<อ 1.1.8 หน<า 132  
     โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู<ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม จํานวนเงิน 900,000 บาท 
      ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตต ิ  นางอิสราง  อุดม, นายประเสริฐ  ชุ�มเมืองเย็น 
          เสนอขอแปรตัดลด  ท้ังโครงการ  900,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ       0.-บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.46 ข<อ 2.3.13 หน<า 10  
       โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม จํานวนเงิน 100,000 บาท 
     ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตต ิ  นางอิสราง  อุดม, นายประเสริฐ  ชุ�มเมืองเย็น 
         เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ 100,000 บาท   เหลือจํานวนงบประมาณ       0.-บาท 
         /การสงวนคํา… 
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 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.47 ข<อ 2.3.14 หน<า 11  
     โครงการอบรมส�งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน (Quality of work life ) จํานวนเงิน 100,000 บาท 
     ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตต ิ  นางอิสราง  อุดม, นายประเสริฐ  ชุ�มเมืองเย็น 
         เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  100,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ       0.-บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.48 ข<อ 2.3.15 หน<า 11  
     โครงการฝ`กอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะ อบจ.เชียงราย 
จํานวนเงิน 400,000 บาท   

ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตต ิ  นางอิสราง  อุดม, นายประเสริฐ  ชุ�มเมืองเย็น 
     เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  400,000 บาท            เหลือจํานวนงบประมาณ          0.-บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
   2.49 ข<อ 2.3.17 หน<า12  
     โครงการอบรมหลักสูตร”เสริมสร<างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคคลากร อบจ.เชียงราย  
     จํานวนเงิน 500,000 บาท  
  ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตต ิ  นางอิสราง  อุดม, นายประเสริฐ  ชุ�มเมืองเย็น 
          เสนอขอแปรตัดลด ทั้งโครงการ 500,000 บาท   เหลือจํานวนงบประมาณ      ๐.-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ 
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.50 ข<อ 2.1.1 หน<า 75  
         โครงการสนับสนุนค�าใช<จ�ายการบริหารสถานศึกษา  จํานวนเงิน 9,400,000 บาท 
          /ผู<ยื่นเสนอคํา… 
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      ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายวัชรพงศ�  ป7โย,นางทรงศรี  คมขํา 
           เสนอขอแปรตัดลดบางส�วน 3,000,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ  6,400,000.-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.51 ข<อ 1.1.7 หน<า 57  
      โครงการอบรมเพื่อรณรงค�ปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติดประจําปZงบ 61 จํานวนเงิน 640,000 บาท   
      ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายวัชรพงศ�  ป7โย,นางทรงศรี  คมขํา 
           เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ  640,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ               0.-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.52 ข<อ 1.1.16 หน<า 124 
      โครงการมหกรรมกีฬาประชาชนในจังหวัดเชียงราย  จํานวนเงิน  750,000 บาท 
      ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ นายวัชรพงศ�  ป7โย,นางทรงศรี  คมขํา 
           เสนอขอแปรตัดลด ท้ังโครงการ  750,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ               0.-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.53 ข<อ 1.9.1 หน<า 54 
      อุปกรณ�กู<ภัยทางสูง   จํานวนเงิน  700,000 บาท 
      ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติฯ นายวัชรพงศ�  ป7โย,นางทรงศรี  คมขํา 
           เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ  700,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ               0.-  บาท 

การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.54 ข<อ 1.9.3 หน<า 54 
      เคร่ืองอัดอากาศแรงดันสูงสําหรับเคร่ืองช�วยหายใจ                        จํานวนเงิน 250,000 บาท 
          /ผู<ยื่นเสนอคํา… 
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      ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายวัชรพงศ�  ป7โย,นางทรงศรี  คมขํา 
           เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ  250,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ               0.-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.55 ข<อ 1.9.4 หน<า 54 
       ชุดดําน้ําพร<อมอุปกรณ�ช�วยหายใจ                                             จํานวนเงิน 500,000 บาท 
      ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายวัชรพงศ�  ป7โย,นางทรงศรี  คมขํา 
           เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ  500,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ               0.-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.56 ข<อ 1.1.3 หน<า 56 
       โครงการฝ`กอบรมเร่ืองอัคคีภัยและการใช<แกjสหุงต<ม                          จํานวนเงิน 400,000 บาท 
     ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายวัชรพงศ�  ป7โย,นางทรงศรี  คมขํา 
           เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ  400,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ               0.-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.57 ข<อ 1.1.5 หน<า 56 
       โครงการฝ`กอบรมเพิ่มทักษะผู<ช�วยเหลือผู<ประสบภัยทางน้ํา                 จํานวนเงิน 400,000 บาท 
      ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายวัชรพงศ�  ป7โย,นางทรงศรี  คมขํา 
           เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ  400,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ               0.-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.58 ข<อ 2.3.4 หน<า 7 
       โครงการวันท<องถ่ินไทย         จํานวนเงิน 120,000 บาท 

/ผู<ยื่นเสนอคํา… 
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      ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายสมชาติ   ขวัญชัย 
           เสนอขอแปรตัดลดบางส�วน  60,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ      60,000 .-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.59 ข<อ 2.3.5 หน<า 7 
      โครงการฝ`กอบรมการให<บริการของกลุ�มผู<ประกอบอาชีพให<บริการนักท�องเที่ยว                                      
จํานวนเงิน 100,000 บาท 
        ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายสมชาติ   ขวัญชัย 
           เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ  100,000 บาท    เหลือจํานวนงบประมาณ              0 .-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.60 ข<อ 2.3.6 หน<า 8 
      โครงการอบรมความรู<เยาวชนในสถานศึกษาในเขตที่ตั้งยุติธรรมชุมชน อบจ.เชียงราย                                 
จํานวนเงิน  240,000 บาท 
    ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายสมชาติ   ขวัญชัย 
           เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ  240,000 บาท      เหลือจํานวนงบประมาณ            0 .-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.61. ข<อ 3.5 หน<า 14 
      วัสดุคอมพิวเตอร�                                                              จํานวนเงิน  1,050,000 บาท 
       ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ      นายสมชาติ   ขวัญชัย 
           เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ  400,000 บาท    เหลือจํานวนงบประมาณ    650,000.-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
 เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน 

การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
          /2.62 ข<อ 1.1.7 … 
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2.62 ข<อ 1.1.7 หน<า 124 
      โครงการการแข�งขัน อบจ.เชียงราย ฟุตบอล 7 คน ประจําปZ 2561 จํานวนเงิน  200,000 บาท 
      ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ      นายสมชาติ   ขวัญชัย 
           เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ  200,000 บาท    เหลือจํานวนงบประมาณ              0 .-  บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.63 ข<อ 2.1 หน<า 60 
       รายจ�ายเพื่อให<ได<มาเพื่อบริการ  จํานวนเงิน  2,200,000 บาท 
       ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ      นายสมชาติ  ขวัญชัย 
           เสนอขอแปรตัดลดบางส�วน  200,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ    2,000,000  .- บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.64 ข<อ 2.2.2 หน<า 60 
      โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการ มหกรรมการจัดการศึกษาท<องถ่ิน จํานวนเงิน  1,000,000 บาท 
       ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา,นางสาวอมรรัตน�  รัตนาชัย, 
       นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�,นายบุญตัน  เสนคํา 
           เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการ  1,000,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ              0  .- บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี  
2.65 ข<อ 2.1.1 หน<า 69 
      โครงการก�อสร<างอุทยานการเรียนรู<มีชีวิต อบจ.เชียงราย      จํานวนเงิน  25,000,000 บาท 
       ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ   นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา,นางสาวอมรรัตน�  รัตนาชัย, 
                                            นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�,นายบุญตัน  เสนคํา 
  เสนอขอแปรตัดลดท้ังโครงการ  25,000,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ           0  .- บาท 
  การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ  ขอสงวนคําแปรญัตต ิ
  มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
      /การสงวนคํา... 
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          การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ          ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
2.66 ข<อ 2.1.1 หน<า 81 
         โครงการก�อสร<างสถานธรรม      จํานวนเงิน  6,500,000 บาท 
       ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ   นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา,นางทรงศรี  คมขํา, 
                                             นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�,นายบุญตัน  เสนคํา 
           เสนอขอแปรตัดลดบางส�วน  1,500,000 บาท  เหลือจํานวนงบประมาณ   5,000,000.- บาท 
 การสงวนคําแปรญัตติ ผู<เสนอคําขอแปรญัตติ     ขอสงวนคําแปรญัตติ                  
           มติความเห็นของคณะกรรมการแปรญัตติฯ  
         เห็นชอบตามผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ  มีมติเป[นเอกฉันท�      จํานวน  7 : 0 ท�าน  
       การสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรญัตติ               ขอสงวนคําแปรญัตติ 
          ความเห็น ความประสงค� ของนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย                      ไม�มี 
นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  ครับ ขอบคุณครับ ครับเชิญครับท�านประธานกรรมการแปรญัตติ มีอะไรครับ 
นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

ขอบคุณครับ ประธานสภาเพื่อนสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย
ผู<บริหารทุกท�านครับ ผมวสุพล จตุรคเชนทร�เดชา ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณในครั้ง
นี้นะครับๆ ขอแยกแถลงต�อสภาตรงน้ีแหละครับว�ามีเอกสารบันทึกรายงานมตินะครับ ของคณะกรรมการแปร
ในหน<าที่ 2 นะครับ ในหน<าที่ 2 ซ่ึงเข<าใจว�าทางด<านฝLายท่ีจัดทําการพิมพ�เอกสารคณะกรรมการเลือกได<
พิจารณาการถอดถอนตามคําขอถอนของผู<แปรญัตติไว<จํานวน 15 โครงการนะครับ แต�มีการพิมพ�ผิดไปเป[นท่ี 
16 นะครับ ขออนุญาตแก<ไขเอกสารในหน<า 2 ตรงนั้นนะครับ ให<เป[น 15 โครงการครับ เพื่อทําความเข<าใจ
แล<วก็ขอแถลงต�อสภานะครับ  
  ข<อ 5. ให<นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายปฏิบัติการเบิกจ�ายเงินงบประมาณที่ได<รับอนุมัติ 
ให<เป[นไปตามระเบียบการเบิกจ�ายขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ไม�มีผู<แปรญัตติ ไม�มีการแก<ไข 
  ข<อ 6. ให<นายกองค�กรบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย มีหน<าท่ีรักษาการให<เป[นไปตามข<อบัญญัตินี้  
ไม�มีผู<แปรญัตติ ไม�มีการแก<ไข 
  ในการพิจารณาคร้ังนี้มีผู<ขอสงวนคําแปรญัตติ ไว<อภิปรายต�อที่ประชุมสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความใน ข<อ 50 และข<อ 110 แห�งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด<วย
ข<อบังคับการประชุมสภาท<องถ่ิน พ.ศ.2547 และแก<ไขเพิ่มเติม คณะกรรมการแปรญัตติได<พิจารณาและศึกษา
รายละเอียดตามระเบียบและข<อกฎหมาย จึงมีมติเป[นเอกฉันท�ให<เสนอร�างข<อบัญญัติองค�การบริหารส�วน
จังหวัดเ ร่ืองงบประมาณรายจ�ายประจําปZ พ.ศ.2561 ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ต�อ
ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เพื่อท่ีจะได<นําเสนอต�อสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย เพื่อพิจารณาต�อไป ตามร�างเดิม และตามท่ีมีการแก<ไขตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ                
ร�างข<อบัญญัติ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอเชิญท�านเลขานุการสภา อ�านระเบียบครับ 
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นายสมนึก  ใจจักร�  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว�าด<วย ข<อบังคับการประชุมสภาท<องถ่ิน พ.ศ. 2547  และฉบับ
แก<ไขเพิ่มเติม ข<อ 51  ในการพิจารณาร�างข<อบัญญัติวาระที่สอง ให<ปรึกษาเรียงตามลําดับข<อ  เฉพาะที่มีการ
แปรญัตติ  หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก<ไขเท�านั้น  เว<นแต�ที่ประชุมสภาท<องถ่ินจะได<ลงมติเป[นอย�างอ่ืน  
ถ<าที่ประชุมสภาท<องถ่ินลงมติ เห็นด<วยกับคําแปรญัตติ หรือเห็นด<วยกับการแก<ไขในข<อใดแล<ว  ไม�ให<เสนอขอ
แปรญัตติหรือเสนอญัตติขอเปลี่ยนแปลงมติน้ันอีก ถ<าข<อความในข<อใดที่ได<มีมติไปแล<วขัดแย<งกัน หรือบกพร�อง
ในสาระสําคัญ ท่ีประชุมสภาท<องถ่ินจะลงมติให<ส�งป)ญหานั้น ไปให<คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม�   
เฉพาะท่ีขัดแย<งหรือบกพร�องก็ได< โดยไม�ให<มีการแปรญัตติในเร่ืองใหม�ข้ึนอีก ในกรณีที่มีมติส�งป)ญหาไปให<   
คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาใหม�ดังกล�าวแล<วการพิจารณาเฉพาะข<อนั้น ๆ เป[นอันระงับไว<ก�อน แต�ถ<าไม�
เป[นการขัดข<องที่จะพิจารณาข<ออ่ืน ๆ ต�อไป สภาท<องถ่ินอาจลงมติให<พิจารณาจนจบร�างข<อบัญญัติก็ได< ถ<าข<อ
ขัดแย<งหรือข<อบกพร�องตามวรรคสามเกิดข้ึน ในการพิจารณารวดเดียวที่ประชุมสภาท<องถ่ิน จะลงมติให<
ดําเนินการตามความในวรรคสามก็ได<  เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติได<ยื่นรายงาน การพิจารณาข<อท่ีได<ระงับ  
ไว<นั้น ตามวรรคสามแล<วให<ประธานสภาท<องถ่ินส�งรายงานนั้น  ให<แก�สมาชิกสภาท<องถ่ินไม�น<อยกว�ายี่สิบสี่
ชั่วโมง ก�อนวันนัดประชุม เว<นแต�กรณีต<องพิจารณาเป[นการด�วน ในการประชุมต�อวาระท่ีสอง ให<ที่ประชุมสภา
ท<องถ่ินลงมติเฉพาะข<อที่ได<ระงับไว<เท�านั้น 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับผม ขอบคุณครับ ตามที่เลขา ได<ชี้แจงข<อระเบียบ และคณะกรรมการแปรญัตติร�างข<อบัญญัติ

องค�การบริหารส�วนจังหวัด เร่ือง งบประมาณรายจ�ายประจําปZงบประมาณพุทธศักราช 2561 ขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได<รายงานแล<วนะครับ ก็ขอซักซ<อมทําความเข<าใจนะครับว�า หลังจาก
คณะกรรมการแปรญัตติได<รายงานแปรญัตติต�อสภาแล<วเพื่อให<ง�ายต�อการบริหารเร่ืองของเวลาด<วยนะครับ    
ก็จะขออนุญาตไปตามข้ันตอนก็คือ ให<ผู<บริหารได<ช้ีแจงโครงการที่มีการยื่นแปรญัตติ จะเป[นการชี้แจงอาจ
ตั้งแต�ต<นจนจบนะครับ หลังจากน้ันก็จะให<ผู<สงวนคําแปรญัตติ ได<อภิปรายนะครับ แล<วก็จะให<กับสมาชิก     
นะครับ ได<แสดงความคิดเห็นนะครับไม�ว�าจะเป[นในเร่ืองของเชิงสนับสนุนหรือว�าเชิงคัดค<านนะครับ ขอ
อนุญาตไปตามข้ันตอนน้ีนะครับ เพื่อจะได<ง�ายต�อการบริหารเวลากันด<วยนะครับ ผมก็ขอเชิญท�านปฏิบัติหน<าท่ี
นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                          ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภา สมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท�านนะครับ  
ผมนายบรรเจิด ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร

ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน<าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายนะครับ ก�อนอ่ืนต<องขอขอบคุณท�านสมาชิก
ทุกท�านนะครับ ที่ได<สนใจในเรื่องของการใช<จ�ายงบประมาณท่ีทางฝLายบริหารได<เสนอต�อสภานะครับ ซ่ึงผมเอง
ก็คิดว�าเป[นนิมิตหมายอันดีนะครับ ที่พวกเราจะช�วยกันบริหารงบประมาณให<เกิดความคุ<มค�าแล<วก็มีความ
รอบคอบในการใช<จ�ายเพื่อให<เงินภาษีของพี่น<องประชาชน ทุกบาททุกสตางค�เกิดความคุ<มค�าและเกิด 
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ประโยชน�ให<มากท่ีสุดนะครับ ผมขออนุญาตที่จะตอบเป[นภาพรวมของการที่ ทํางบประมาณ ซ่ึงในส�วนที่ผมได<
แถลงญัตตินะครับ ผมขอพูดสั้นๆ เพื่อไม�ให<เป[นการรบกวนเวลาของสภามากนักนะครับ ซ่ึงผมเองก็ได<รับฟ)งนะ
ครับ ป)ญหาต�างๆ ท่ีทางคณะกรรมการแปรญัตติได<เรียกเจ<าหน<าท่ีได<ไปชี้แจงครับ ผมเองตระหนักแล<วก็ไม�ได<
นิ่งนอนใจในข<อเสนอแนะข<อทักท<วงข<อแนะนําต�างๆ ผมในฐานะผู<บริหาร ก็ถือว�าในการดําเนินการที่ผ�านมา
อาจจะมีบางส่ิงบางอย�าง ที่หลายท�านเห็นความไม�มีประสิทธิภาพหรือเห็นประโยชน�อะไรต�างๆ ยังไม�เป[นเชิง
ประจักษ�ครับ วันน้ีก็อยากท่ีจะปรับปรุงการทํางานนะครับ ผมอยากจะเรียนว�าการจัดทํางบประมาณ เรามันมี
กรอบ มีนโยบายที่ต<องทํานะครับ ตั้งแต�นโยบายของรัฐบาล นโยบายของ คสช แล<วก็หนังสือสั่งการของ
กระทรวงมหาดไทย ซ่ึงก็จะมีรายละเอียดต�างๆ มากมาย นักบริหารต<องดําเนินการให<ครอบคลุมในทุกภารกิจ
ครับ โดยเฉพาะในด<านของยุทธศาสตร�การพัฒนาของอบจ. ซ่ึงมีด<วยกันหกด<านนะครับ แล<วก็มี 12 แผนงาน 
คือตรงนี้ก็เป[นหน<าท่ีโดยตรงที่ฝLายบริหารจะต<องดําเนินการบรรจุกิจกรรม ให<ครอบคลุมนะครับ เพราะว�า
อาจจะมีการประเมินประสิทธิภาพของหน�วยงานท่ีเก่ียวข<องนะครับ โดยเฉพาะหน�วยงานที่จะมาตรวจสอบ  
ซ่ึงพวกเราในฐานะข<าราชการประจํา ก็พยายามที่จะแก<ไขบกพร�อง ในข<อบกพร�องต�างๆ ท่ีเป[นป)ญหาก็อาจจะ
ถึงข้ันที่ต<องถูกเรียกเงินคืนครับ พวกเราก็ตระหนักกันมาตลอดนะครับ ผมก็เข<าใจนะว�าทางสภา ก็คงจะมองดู
พวกเราทํางานบางครั้ง ก็อาจจะมีความไม�เข<าใจกันนะครับ ทางผู<บริหารเองก็พยายามนะครับ ที่จะไม�ให<เกิด
ป)ญหาเราจะสร<างการมีส�วนร�วมในการร�วมคิดร�วมทํา โดยเฉพาะท่ีผมประมวล ในการแปรญัตติของท�านก็คง
จะเป[นเรื่องของการฝ`กอบรมเร่ืองโครงการการศึกษา ซ่ึงจะเห็นว�าเป[นเร่ืองที่มันอาจจะมากเกินไปหรืออาจมัน
มองแล<วประโยชน� อาจจะไม�คุ<มค�าในมุมมองหนึ่งที่ผมได<สัมผัสคือการทํางานร�วมกับส�วนราชการอ่ืน ส่ิงหน่ึงท่ี
จะได<ก็คือข<าราชการของเราได<มีโอกาส ได<พบปะพี่น<องประชาชนและยังร�วมกับส�วนราชการอ่ืน ได<มีการ
ดําเนินการกันคอนเนคชั่นกันต�างๆ โดยเฉพาะกลุ�มที่ได<ประโยชน�ก็จะมีทุกกลุ�มนะครับ อย�างเช�นกลุ�มผู<สูงอายุ 
เด็กและเยาวชนรวมทั้งผู<ด<อยโอกาส และกลุ�มสตรีนะครับ ตรงน้ีก็คือสิ่งที่ทาง อบจ.เรา มีวัตถุประสงค�อยู�ใน
โครงการอยู�แล<ว เราทําไม�ใช�เฉพาะบุคคลท่ัวไป บุคคลท่ีคนพิเศษอย�างสถานพินิจ ซ่ึงเป[นบุคคลท่ีเราควรจะ
เข<าใจแล<วก็มีโครงการหรือผู<ต<องขังในเรือนจําก็เข<าฝ`กอาชีพ ในการท่ีจะให<เขากลับมาเป[นคนท่ีมีคุณภาพ ตรงน้ี
และทําครอบคลุมทุกกลุ�มนะครับ ทุกกลุ�มทุกเพศทุกวัย ภารกิจทุกอย�างที่ผ�านมาท่ีประสบผลสําเร็จเชิง
ประจักษ�มาแล<ว คือการส�งเสริมการท�องเที่ยว การส�งเสริมศิลปวัฒนธรรม การส�งเสริมอาชีพ ที่ท�านอาจจะไม�
เข<าใจ เป[นเรื่องของการประชาสัมพันธ�อ�อนไป ขอให<ทางสมาชิกสภาได<เข<าใจในบทบาทของฝLายบริหารนะครับ 
เพื่อมาร�วมกันสร<างผลงานร�วมกันระหว�างฝLายบริหารกับฝLายฝLายนิติบัญญัตินะครับ ทุกคําถาม ทุกข<ออ<างอิง 
ผมเองก็รับไว<เราจะปรับปรุงครับ ในร�างข<อบัญญัติของปZ 2561 ผมก็ขอรับสนับสนุนจากท�านนะครับ ขอให<
เราได<ทํางาน มีข<อบกพร�องมีสิ่งไหนที่จะแก<ไข ผมยอมรับท่ีจะไปปรับปรุงครับ โอกาสน้ีขอเพียงให<ท�าน
สนับสนุนพวกเราครับ ทางการบริหารขอบคุณมากครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  ครับผมขอบคุณท�านปฏิบัติหน<าที่นายกนะครับ ลําดับต�อไปนะครับ ผมจะขออนุญาตไปทีละรายการ
นะครับ ข<อที่ 1 นะครับ โครงการเสริมสร<างการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานประจําปZ 
2561 จํานวนเงิน 100,000.-บาท นะครับ มีผู<เสนอขอแปรญัตติ ก็คือท�านฑราวุธ  กันทะเขียว นะครับ            
ซ่ึงก็แปรลดทั้งโครงการนะครับ ก็ขอเชิญท�านฑราวุธ  ครับ 
 
      /นายฑราวุธ... 
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นายฑราวุธ  กันทะเขียว  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คณะผู<บริหารตลอดถึงสมาชิกสภา

องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายผู<ทรงเกียรติทุกท�านนะครับ โครงการ 2.1 โครงการส�งเสริมสร<างการ
ปKองกันและปราบปรามทุจริตในการปฏิบัติงานประจําปZ 2561 น้ีนะครับ เป[นโครงการท่ีนําเสนอรายละเอียด
การใช<เงิน ไม�มีนะครับ แล<วก็ซ้ําซ<อนไม�คุ<มค�า ไม�คุ<มค�าจํานวนเงินท่ีจะนํา 100,000 บาทนี้นะครับ เพราะว�า
หน่ึง อบจ.เรามี ทั้งหมดมีอยู�ประมาณ 400 กว�าท�านนะครับ ถ<าเอามาอบรมประมาณ 300 ท�าน ก็ไม�เป[นท่ี
ทํางานแล<วครับไม�คุ<มค�านะครับ ขอแค�ลดไปศูนย�นะครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ท�านจะไปข<อต�อไปครับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข�ายยุติธรรมชุมชนหลักสูตร

อาสาสมัครคุมประพฤตินะครับ ของกระทรวงยุติธรรมเพื่อรณรงค�ปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติดนะครับ 
จํานวน 250,000.-บาท นะครับ ท�านฑราวุธ กันทะเขียว ขอแปรลดจํานวน 50,000.- บาท นะครับ คงไว< 
200,000.- บาท ครับเชิญครับ 

นายฑราวุธ  กันทะเขียว  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
ก็โครงการนี้นะครับเป[นโครงการ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ท�านวสุพลมีอะไรครับ คือตอนนี้ผมขออนุญาตให<เป[นสิทธิของผู<สงวนคําแปรนะครับ ได<สงวนคําแปรไว< 

ขอให<สิทธิก�อน 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ท�านประธานครับ ขออนุญาตนิดหนึ่ง ซ่ึงทางด<านคณะกรรมการแปรญัตติก็ได<สงวนคําแปรไว<นะครับ 

ผมขออธิบายอย�างนี้ครับท�านประธานครับ ตามหัวข<อเลยนะครับ ผู<แปรญัตติที่ได<สงวนคําแปรไว<ก็ให<แถลงก�อน 
ตามเหตุผลจากนั้นแล<วก็อนุญาตให<คณะกรรมการแปรญัตติจะต<องแถลงประกอบเหตุผลด<วยเช�นกันครับ 
เพราะว�าคณะกรรมการแปรญัตติได<ขอสงวนคําแปรครับ ขอให<ท�านโปรดพิจารณาด<วยครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ความเข<าใจก็คือทางคณะกรรมการต<องสงวนคําแปรด<วย ใช�ไหมครับ ในรายงานที่ผมได<มาน้ีไม�ได<

กําหนดว�าคณะกรรมการสงวน ครับก็เอาอย�างนี้นะครับ เบ้ืองต<นก็คือผู<แปรผู<สงวนคําแปรก็เป7ดโอกาสให<ท�าน
ได<ชี้แจงหลักการเหตุผลที่ท�านได<ขอสงวนไว<แล<วก็คงจะให<กับผู<ที่สงวนคําแปรท�านอ่ืนด<วยครับ ก็รายละเอียด
เอกสารที่ถูกต<องเอามาให<ผมด<วยนะครับ แล<วก็คงจะได<เป7ดโอกาสให<ทางเจ<าของงบประมาณว�าจะสามารถ
อภิปรายเพื่อทําความเข<าใจเพิ่มเติมได<ก็แล<วกันครับ ขอเป[นลักษณะน้ี ไปที่ละข<อ เพราะจะต<องไปทีละข<อ    
นะครับผม ขอเชิญครับ เชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ 
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นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ขอบคุณท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายนะครับ  
กระผมวสุพล จตุรคเชนทร�เดชา ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณและการแปรใน

คร้ังนี้นะครับ ต<องสงวนคําแปรไว<ท้ังหมดทั้ง 7 คน ทั้ง 7 ท�านนะครับ ตามมติ 7 ต�อ 0 ทั้งนี้ท้ังน้ัน ผมถือว�า
เป[นคณะกรรมการแปรญัตติ ท�านแรกนะครับที่ได<สงวนคําแปร มีสิทธิโดยชอบธรรมท่ีจะอภิปรายนะครับให<กับ
เพื่อนสมาชิกสภาใน ณ ห<องประชุมสภาแห�งน้ีนะครับ ตลอดจนถึงคณะกรรมการแปรญัตติอีก 6 ท�านนะครับ 
ถ<าหากว�าจะมีการอภิปราย ครับสําหรับโครงการดังกล�าวเป[นอย�างน้ีครับท�านประธานสภาและเพื่อนสมาชิก
สภาผู<ทรงเกียรติ ทางด<านท�านนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายนะครับและผู<แทนได<เข<ามาตอบตอน
ชี้แจงต�อคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณ  ในวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ�านมานะครับ  ซ่ึงปรากฏบันทึก 
หลักฐานนะครับไว<ในหน<า 67 ตามรายงานการประชุมชี้แจงของฝLายบริหารต�อคณะกรรมการแปรญัตติร�าง
ข<อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายงบประมาณครับ หน<า 67 คณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ผมนําเรียนอย�างน้ี
ว�าทําไมนะครับ ทําไมโครงการต�างๆ ซ่ึงเป[นโครงการแรกนะครับ มีผู<แปรญัตติเข<ามาและด<วยเหตุผลใด
คณะกรรมการถึงมีมติเป[นเอกฉันท�เห็นชอบนะครับ ต�อผู<แปรญัตติดังนี้ครับ 1 โครงการดังกล�าวตามบันทึกใน
รายงานการประชุมข<อนี้นะครับ หน<า 67 ได<มีการวินิจฉัยว�าเอกสารที่ท�านได<ส�งประกอบคําชี้แจงเอกสารเป[น
สําเนาโครงการประกอบนะครับ ท�านขอใช<งบประมาณมาจํานวนเงินทั้งสิ้น หน่ึงแสนบาทนะครับ แต�ท�านไม�ได<
ระบุเลยว�าท�านจะเอา 100,000.-บาท ไปทําอะไรนะครับ บอกว�าขอไปทําโครงการน้ีนะครับ 100,000.-
บาท ท�านว�าท�านจะเอาไปได<เลยครับ อบรมเจ<าหน<าท่ีหรือข<าราชการใน อบจ. แล<วท�านจะอบรมที่ไหน ใน
สถานที่องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายแห�งนี้หรือจะเป[นโรงแรมรีสอร�ทใดครับ ท�านจะมีการอบรมยังไงจะ
จัดจ<างวิทยากร หรือท�านจะมีการเบิกจ�ายค�าอาหารการกินอะไรต�างๆ อย�างไร ท�านนายกองค�การบริหารส�วน
จังหวัดเชียงรายครับ ผมขออนุญาตครับ บุตรหรือธิดาของท�านขอเงิน 100,000.- บาท ท�านย�อมจะต<องถาม
บุตรและธิดาของท�านว�าท�านจะเอาเงิน 100,000.- บาท ไปทําอะไร เอาไปทําอะไรลูก ณ ขณะน้ีมันปรากฏ
อย�างนี้ครับ ตามเอกสารบางท�านที่ส�งมา ข<อวินิจฉัยและที่คณะกรรมการเราเห็นด<วยกับ ผู<แปรญัตติ ว�าได<มีการ
ร<องขอเอกสารเพิ่มเติมตรงนี้แล<ว ไม�ว�าจะเป[นการแจ<งต�อฝLายบริหารตามหนังสือบันทึก ในวันท่ี 18 สิงหาคม 
และได<แจ<งชัดเจนแล<วว�าท�านจะต<องเตรียมมาชี้แจงกับคณะกรรมการแปรญัตติ อีกครั้งเราจะมีหนังสือทวงถาม
ท�านไป ตามความอันน้ีท�านทราบดี ในวันที่ 23 สิงหาคม ท�านเข<ามาตอบ 24 สิงหาคม ท�านยังไม�มีเอกสาร
อะไรมาให<เราซักอย�าง ผู<บริหารทุกท�านครับ ผมถามท�านครับ ท�านมีบุตรมีธิดา   ถ<าหากว�าบุตรธิดาของท�าน
บอกว�าพ�อครับแม�ครับ ผมขอตังค�หนึ่งแสนนะครับ เป[นธรรมเนียมอันจะต<องถามตอบว�าจะเอาเงิน 
100,000.- ไปทําอะไรลูก จะเอาเงิน 100,000.- นี้ไปทําอะไรนะครับ อันนี้คือข<อท่ี 1 นะครับนี่คือข<อที่ 1 
ข<อที่ 2 ต�อมาก็คือว�าโครงการท่ีท�านฑราวุธ กันทะเขียว ได<แปรญัตติโครงการนี้มาที่คณะกรรมการเราเห็นชอบ
ด<วย ท�านฑราวุธได<บอกว�าโครงการนี้มีความซํ้าซ<อนนะครับ ซํ้าซ<อนอย�างไรครับโครงการอบรมเก่ียวกับการ
ทุจริต ให<กับข<าราชการและเจ<าหน<าท่ี ของสํานักปลัดมีอยู� หนึ่งโครงการครับ ของกองการเจ<าหน<าที่มีอีก 2-3 
โครงการ เป[นการอบรมในลักษณะของความซํ้าซ<อนตรงนี้เช�นเดียวกันครับท�านประธานครับ เราจะแถลงเป[น
ข<อๆ แบบน้ีตลอดไป ว�าโครงการน้ีมันมีความซับซ<อนคณะกรรมการได<ถามเจ<าหน<าท่ีหรือข<าราชการผู<ปฏิบัติ
บอกว�าแล<วมันเป[นเพราะเหตุอะไรมันถึงซํ้าซ<อนแบบนี้ นะครับ ท�านได<ตอบต�อคณะกรรมการแปรญัตติ
งบประมาณว�าท�านอ<างอิงถึงแอลพีเอนะครับ ที่นี่มันก็กลายเป[นว�าคณะกรรมการแปรญัตติเลยได<ต้ัง 

        /ข<อสันนิษฐาน… 
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ข<อสันนิษฐานว�าทุกกรณีได<ไปยึดติดกับแอลพีเอ ทุกฝLายก็มายึดติดกับแอลพีเอนะครับ แอลพีเอคือการประเมิน
ตัวดัชนีชี้วัดประเมินผลงานในการปฏิบัติงานตามข้ันตอนการบริการสาธารณะนะครับ แต�มิได<หมายถึงที่จะเอา
แอลพีเอตรงน้ันมาอ<างอิงถึงการใช<จ�ายงบประมาณครับท�านประธานคณะกรรมการแประญัตติเราเลยมี
ความเห็นด<วยกับทางด<านผู<แปรญัตติโดยมีมติเป[นเอกฉันท�นะครับยกตัวอย�างไงครับท�านประธานครับ มันมี
หลายโครงการท่ีตัวผมเองในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติได<แถลงต�อที่ประชุมแห�งนี้ ว�า ข<อ 1 ถึง 
1.15 ที่เราได<แถลงถอนไปทําไมเราถึงแถลงถอนเพราะท�านตอบกับเราในข้ันตอนของคณะกรรมการกรรมการ
แปรญัตติอย�างละเอียดชัดเจน ท�านชี้แจงได<ท�านมีเหตุมีผลนะครับคณะกรรมการเรารวมถึงผู<แปรญัตติจึงขอ
ถอดถอนให<นะครับ แต�มีบางโครงการนะครับอย�างเช�นกรณีนี้คือกรณีที่ 1 ครับ ท�านประธานเพื่อนสมาชิกสภา
ผู<ทรงเกียรติครับ ไม�มีอะไรเลยครับมันไม�มีอะไรมาเลยนะครับ ไม�มีแบบฟอร�มที่ขอชี้แจงมานะครับ และรายช่ือ
ยังไม�ลงเลยเผื่อเพื่อนสมาชิกสภาจะมาขอถามว�าไม�มีประสงค�อะไรเลยหรอนะครับ ก็ไม�ประสงค�สงวนคําแปร
ญัตติไม�ประสงค�ใดๆทั้งสิ้นนะครับ ชื่อก็ไม�ลงแล<วทําไมต<องลงในแบบฟอร�มในคําชี้แจงต�อสภาแห�งน้ีว�าทางด<าน
ฝLายบริหารนะครับ ยังไม�มีความเห็นใดๆทั้งนี้ท้ังนั้นครับทางด<านฝLายบริหารก็ยังมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงต�อสภาแห�งน้ี
ได<นะครับ นี่คือป)ญหาในการแปรญัตติครั้งนี้นะครับ ที่ท�านไม�คิดอย�างด<วยเอกสารประกอบใดๆ นะครับ หาก
ท�านช้ีแจงมาลักษณะท่ีชัดเจนนะครับ ท�านก็อาจจะได<รับการถอดถอนโครงการอันนั้นเหมือน 15 โครงการ
แรก ที่ผมได<แถลงไปแล<วเช�นเดียวกันนะครับ ที่น้ีครับมาดูบางโครงการทําไมเราถึงจําเป[นท่ีต<องมีสําเนา
รายละเอียดโครงการประมาณการค�าใช<จ�ายของโครงการนะครับ ท�านประธานสภาครับเพื่อนสมาชิกสภา      
ผู<ทรงเกียรติและอยู�ในลําดับต�อไปก็จะปรากฏข<อเท็จจริงนะครับ กับท�านสําหรับสําเนาโครงการตลอดจนถึงใบ
ประมาณการ ถ<าอย�างน้ันผมเชื่อได<ครับว�าท�านไม�สามารถที่จะวินิจฉัยได<หรอก ผมยกตัวอย�างให<ข<อมูลท่ีให<ไป
เม่ือสักครู�ยกตัวอย�าง 15 โครงการแรกว�าผ�านนะครับ ผ�านคณะกรรมการแปรญัตติถอดถอนให<เลยผู<แปรญัตติ
ถอดถอนให<เลย มีอีกโครงการ 1 ทําไมถึงจะต<องเอาเข<ามาในที่น้ีผมยกตัวอย�างให<นะครับ เผื่อว�าเดี๋ยวท�านจะ
ได<พักเท่ียงท�านจะได<ดําเนินการเตรียมเอกสารพรุ�งนี้ให<พร<อมนะครับ มีโครงการอบรมครับ อบรมให<กับ
ผู<ด<อยโอกาสนะครับ ผู<ระเหเร�ร�อนนะครับตรงนี้นะครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขออนุญาตนิดหนึ่งนะครับ ท�านวสุพลครับ คือผมขอเพื่อการกระชับ ผมขอให<ไปในหัวข<อ ก็ขออนุญาต

อย�างน้ีครับ ผมขออนุญาตซักซ<อมความเข<าใจอีกรอบแล<วกันว�าผมเป7ดโอกาสให<ผู<สงวนแปรญัตติก็ได<อ�าน ได<
อภิปรายไปแล<วก็ในกรณีที่คณะกรรมการแปรญัตติก็ได<สงวนไว<เราก็ได<เป7ดโอกาสให<รวมจากนั้นแล<วก็จะให<
ท�านนายกได<มีโอกาสได<ชี้แจงเพื่อทําความเข<าใจต�อสมาชิกอีกรอบหนึ่ง แต�ทั้งนี้ท้ังนั้นอยากจะขอความร�วมมือ
กับพวกเรา ในเร่ืองของการกําชับเวลาก็ขอว�าท�านหนึ่งผมขอประมาณห<านาทีไม�เกินสิบนาที ขอความร�วมมือ
ด<วยนะครับ เราจะได<บริหารเวลาได<ถูกต<องนะครับ เพราะว�ามีหลายหัวข<อเหลือเกิน เชิญครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับที่ผมได<ชี้แจงได<เกร่ินเป[นการอารัมภบท ซ่ึงต�อไปจะได<ทําความเข<าใจในฐานะประธาน

คณะกรรมการแปรญัตติ ถ<าเกิดบอกว�าเหตุผลใดเราถึงได<ถอดถอนให< 15 โครงการนั้น ลักษณะนี้ เราต<องรอ
ฟ)งดู สุดท<ายเดี๋ยวมาลงมติอาจจะมีการถอดถอนเลื่อนมติก็ได< อย�างเช�นผมได<ชี้นําและชี้แจงว�าถ<ามีสําเนาของ
โครงการนี้ บางโครงการที่ไม�ได<รับการพิจารณาอันนี้ก็ได<นําเรียนชี้แจงครับ ขอบคุณครับ 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ เชิญท�านปฏิบัติหน<าที่นายกครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                          ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ประธานสภาและสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท�าน ในคําแนะนําจริงๆ แล<วมันเป[นป)ญหาทาง       
การบริหารมากกว�าเพราะว�าการทําโครงการนะครับ จะเป[นลักษณะคือจะทํานะครับ แต�ว�าหลังจากข<อบัญญัติ
นี้ดําเนินการผ�านสภาแล<ว มันจะมีโครงการทําแผนดําเนินงาน ซ่ึงจะไปลงรายละเอียดอะไรอีกเยอะ สถานท่ี
เวลา คือการทํางานมีติดขัดตรงที่ว�าพอจะทําเงินไม�มีบ<าง กลุ�มเปKาหมายเปลี่ยนบ<าง หรือช�วงฤดูไม�ให<บ<าง ตรงน้ี
ก็เป[นเร่ืองผมต<องคุยกันมาตลอด แล<วก็คิด คิดเท�าไหร� เพราะโครงการมันแก<ไข ณ ตรงนั้น คือเป[นเร่ืองท่ีเรามี
ความต้ังใจว�าจะทําเรื่องนั้นเรื่องนี้นะครับ อันนี้ก็ต<องขออภัยเป[นป)ญหาการบริหารจริงๆ ว�าหลังจากนี้จะมีแผน
ดําเนินงาน ซ่ึงอาจจะมีลักษณะเป[นชาร�จเลยว�า เริ่มต<นเม่ือไหร�สิ้นสุดเม่ือไหร�จะเร่ิมข้ึนพัสดุเม่ืออะไรนะครับ 
อันน้ีก็จะเป[นหลังจากท่ีข<อบัญญัติเรียบร<อยแล<วครับ ก็มันเป[นป)ญหาที่ใหญ�สุดคืองบประมาณ ในช�วงต<นปZหน<า
พูดเลยว�าก็ไม�รู<ว�ามันจะเข<ามาเม่ือไหร� พร<อมท่ีจะดําเนินการเม่ือไหร�นะครับ แล<วก็มีตัวแปรที่จะทําให<การ
ดําเนินการมันไม�เป[นไปตามแผนนะครับ ผมก็เลยต<องเสนอเป[นภาพรวมว�ามีโครงการ คือโครงการท่ีเป[นไปตาม
หนังสือสั่งการนะครับ ในกรณีที่ท�านว�าเราไม�สามารถ ที่จริงแล<วแอลพีเอคือการบริการข้ันต่ํานะครับที่ส�วน
ราชการท่ีต<องทํา ถ<าไม�ทําก็จะเกิดความเสียหายกับพี่น<องประชาชนคือเป[นส�วนหลักประกันว�าอปท. จะต<องทํา
เรื่องเหล�านั้นอย�างน<อย 1 โครงการ 2 โครงการก็แล<วแต� ทํามากก็ได<คะแนนมาก อันนี้ผมไม�ได<หวังว�าจะเอา
คะแนนนะครับ ผมได<ทําแล<วก็พอจะมีการประเมินโดยหน�วยงานที่เก่ียวข<องอย�างท<องถ่ินจังหวัด เป[นภาพรวม
ของการบริหารขององค�กร ซ่ึงผมเคยเรียนต�อสภาไปแล<วว�าในการประเมินแอลพีเอ นะครับ จาก 144 แห�ง มี
อยู� 19 แห�งท่ีได<คะแนนเกิน 90 เปอร�เซ็นต�ข้ึนไปนะครับ ซ่ึงองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เป[น
หน�วยงานที่ใหญ�แต�สามารถที่อยู�ในหนึ่งในสิบเก<าได<นะครับว�าถือว�าเป[นเร่ืองท่ีใหม�กว�าที่อ่ืนนะครับ อย�างอบต. 
เทศบาล เล็ก เข<าไปทําไปตามช�องเขาให<ครบแต�พวกเราต<องทํามากกว�าเขานะครับ ถึงจะได<คะแนนขอความ
เข<าใจตรงนี้ ถ<าหลังจากนี้แล<วนะครับหากท�านได<ให<ความเห็นชอบแล<ว จะมีแผนดําเนินงานท�านเข<ามาดูในแผน
ดําเนินงานอีกคร้ังได<นะครับ จะบอกได<ว�าจะทําโครงการน้ีเม่ือไหร� ระยะเวลาเท�าไหร�นะครับ แล<วก็จะมีการ
ดําเนินการตรวจรับงานอะไรเม่ือไหร�ตรงนี้ครับ เป[นระบบของอีแพลนอยู�แล<ว ซ่ึงเราจะต<องมีห<วงเวลาท่ี
แน�นอนครับ เพราะว�าแผนการจัดซ้ือจัดจ<างพัสดุก็ต<องมีต�อเน่ืองกันกับงบประมาณ ตอนนี้ถ<าเราทําก�อนก็คง
ไม�ได< เพราะว�ายังไม�ทราบว�าท�านจะเห็นชอบกับร�างข<อบัญญัติท้ังฉบับหรือเปล�าครับก็ขอสร<างความเข<าใจแค�น้ี
นะครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ มีสมาชิท�านใดจะแสดงความคิดเห็นอีกครับ เชิญครับ เก่ียวกับโครงการที่  1 ท�านมี

อะไรครับ เชิญครับ 
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นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับท�านประธานสภา เพื่อนสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ เพื่อทําความเข<าใจตรงๆ กันว�าทําไม 

คณะกรรมการแปรญัตติท่ีเห็นด<วย มองเห็นว�าในสิ่งที่ท�านนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได<แถลง
ต�อสภาแห�งนี้บอกว�าขอไปก�อน ยังไม�รู<ว�างบประมาณได<หรือไม�ได< ท�านครับ ณ ขณะน้ีเรากําลังพิจารณานะครับ
ร�างข<อบัญญัติให<ท�านเอาเงินกว�านี้ไปทํา 100,000 บาท แต�ท�านยังไม�รู<ว�าจะเอาไปทําอะไรนะครับ รอให<สภา
อนุมัติก�อนแล<วไปคิดกันอีกทีว�าจะทําอะไร ข้ันตอนนี้ ท�านครับมันข้ึนในการจัดทําแผนแล<วนะครับ ว�าการ
จัดทําแผนตรงน้ี 1 แสนบาท แล<วจะทําประมาณการค�าใช<จ�าย 1 ค�าอะไรบ<างครับ ท�านตอบตรงน้ีมา ผมก็ไม�รู<
มันจะอธิบายท�านผู<ว�าราชการจังหวัดเชียงราย ท�านจะมีความเห็นด<วยกับคณะกรรมการแปรญัตติหรืออาจเป[น
แนวทางการหรือไม�นะครับเพราะท�านคือท�านตอบมา ทางคณะกรรมการแปรญัตติเข<าใจว�าเป[นข้ันตอนของ
ท�านกระบวนการการจัดทําแผนนะครับ ฝLายแผนและงบประมาณและท�านปล�อยให<แผนตรงนี้หลุดเข<ามาอยู�ใน
ร�างข<อบัญญัติรายจ�ายงบประมาณนี้ได<อย�างไรนี่คือเหตุผลในการวินิจฉัยของเราครับท�านครับ ขอบคุณครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ มีสมาชิกท�านใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมไหมครับ เก่ียวกับข<อท่ีท�านฑราวุธ ข<อที่ 1 

นะครับ ก็เรากําลังไปได<หนึ่งข<ออยู�นะครับ ก็เชิญครับท�านอทิตาธร เชิญครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย   
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
ดิฉันนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ� ในส�วนของการเป[นคณะกรรมการแปรญัตติในตลอดสองอาทิตย�ท่ี

ผ�านมาคณะกรรมการก็ได<ทํางานกันค�อนข<างมาก เน่ืองจากมีผู<สมาชิกสภายื่นแปรญัตติมาจํานวนหลากหลาย
ทั้งน้ีในโครงการ ข<อ 1.1.6 หน<า 57 โครงการเสริมสร<างการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานประจําปZ 2561 จํานวนเงิน 100,000บาท ทางคณะกรรมการได<เรียนเชิญทางผู<อํานวยการกอง
ได<เข<ามาชี้แจงเก่ียวกับโครงการที่ยื่นเสนอเข<ามาในร�างข<อบัญญัติฉบับน้ี ซ่ึงในวันน้ันความเห็นของ
คณะกรรมการแปรญัตติมีดังน้ีค�ะ เป[นการมองว�าเป[นการใช<งบประมาณอย�างไม�คุ<มค�า เนื่องจากประชาชน
ทั่วไปเปKาหมายของโครงการไม�ได<รับประโยชน�ตามงบประมาณที่ตั้งไว<นะคะ เพราะว�าการจัดงานโครงการตาม
นี้มีความซํ้าซ<อนของโครงการอยู�ในหลายๆกองด<วยกันนะคะ ตลอดจนถึงโครงการน้ีไม�ได<ตอบสนองตามป)ญหา
และความต<องการของประชาชนจังหวัดเชียงรายอย�างแท<จริงเป[นการใช<งบประมาณที่ไม�ประหยัดค�ะเนื่องจาก
มีความซํ้าซ<อนตลอดจนถึงไม�ส�งผลต�อการ สร<างคน สร<างงานสร<างรายได<หรือการพัฒนาอาชีพหรือการพัฒนา
คุณภาพอย�างจริงจัง นี่คือเหตุผลของคณะกรรมการแปรญัตติในส�วนของโครงการเสริมสร<างการปKองกันและ
การปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานค�ะ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับผม ขอบคุณครับ เชิญท�านพงษ�ทรครับ 
 
 
 
 
         /นายพงษ�ทร...   
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นายพงษ�ทร  ชยาตุลชาต  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คณะบริหารท�านสมาชิกสภาองค�การ

บริหารส�วนจังหวัดเชียงรายทุกท�านครับ  
ผมพงษ�ทร ชยาตุลชาต สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เขต 2 เชียงของครับ ในญัตติ

วันนี้ ผมเห็นด<วยว�าตั้งประเด็นแล<วก็ช้ีแจง แต�ตอนนี้มีข<อมูลบางส�วนว�าโครงการบางโครงการ เราจะถอนออก
นะครับ บางโครงการก็ยืนเสนอแปรผมขอใช<สิทธิของผู<ยื่นแปร แต�ถ<าคณะกรรมการแปร 7 ท�าน ข้ึนมาพูด
แทนผู<อ่ืนเสนอมันก็ไม�จบ อีกสามวันก็ไม�จบ เพราะฉะน้ันเนื้อหาตรงนี้ คนท่ียื่นแปร ตัวเองเป[นคนที่เสนอแปร 
ยื่นแปร ต<องมีเหตุผลว�าทําไมถึงเลื่อน เหตุผลว�าอย�างนั้นอย�างน้ี ความชัดเจนอยู�ท่ีคนขอแปรมากกว�า รอฟ)ง
เหตุผลว�าสนับสนุนไหมหรือไม�สนับสนุนยังไง ขอบคุณครับ 
นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

ครับ ขอบคุณท่ีแสดงความคิดเห็นนะครับ แต�ว�าต<องนําเรียนท�านสมาชิก ในกรณีของคณะกรรมการ
แปรญัตติ ท�านได<ใช<สิทธิที่ในการที่เป[นผู<ขอสงวนคําแปรไว< ซ่ึงตามระเบียบก็อนุญาตให<ผู<ท่ีสงวนคําแปรสามารถ
อภิปรายและแสดงความคิดเห็นได<นะครับผม อันน้ีระเบียบกําหนดไว<ชัดเจน เรียกอภิปรายคือผู<ท่ีขอแปรญัตติ 
และผู<ที่ขอสงวนคําแปรญัตติรวมท้ังทางผู<บริหาร ในฐานะท่ีเป[นเจ<าของงบประมาณนะครับ เพื่อท่ีจะได<สิทธิใน
การท่ีจะอภิปรายนะครับ ก็ขอบคุณท�านในการข<อเสนอ ก็อย�างท่ีผมนําเรียนคือเราก็ช�วยในการบริหารเวลา
เพื่อให<มันเกิดความกระชับข้ึนครับ เพราะนี้ผ�านไป 1 ข<อก็เที่ยงกว�าละ ก็เอาเป[นว�าเดี๋ยวผมขอพักการประชุม
ชั่วคราว โดยอาศัยข<อ 30 นะครับ ขอเชิญประชุมต�อเวลา 13.00 น. ครับ ขอพักการประชุมครับ 

เม่ือถึงเวลา 13.00 น. ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายได1ดําเนินการประชุมต�อ 

นายสมนึก  ใจจักร�  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
สมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติที่อยู�ข<างนอกนะครับ ขอเรียนเชิญท่ีห<องประชุมในเวลาน้ีนะครับ   ถ<าเข<าห<อง

ประชุมมาแล<วขอให<ประจําท่ีตั้งของท�านให<เรียบร<อยนะครับ ขอเรียนเชิญนะครับ   
นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

ครับ มีสมาชิกเข<าร�วมครบองค�ประชุมนะครับ ผมขออนุญาตดําเนินการประชุมต�อนะครับต�อไปเป[น
โครงการที่ 2 นะครับ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข�ายยุติธรรมชุมชนหลักสูตรอาสาสมัครคุม
ประพฤติกระทรวงยุติธรรม เพื่อรณรงค�ปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติดนะครับ จํานวนเงินสองแสนห<าหม่ืน 
บาทนะครับ ผู<เสนอคําขอแปรญัตตินายฑราวุธ กันทะเขียวนะครับ เสนอขอแปรปรับลดบางส�วน จํานวน      
ห<าหม่ืนบาท เหลือจํานวนงบประมาณ สองแสนบาทนะครับ ผู<แปรขอสงวนคําแปรญัตติ กรรมการก็ขอสงวน
คําแปร ก็เชิญท�านฑราวุธครับ 
นายฑราวุธ  กันทะเขียว  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย สมาชิกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ผู<ทรงเกียรติทุกท�านนะครับ  

กระผมนายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เขตอําเภอขุนตาล       
ขอแปรลดนะครับ ของโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคล่ือนเครือข�ายยุติธรรมชุมชนหลักสูตรอาสาสมัครคุม
ประพฤติกระทรวงยุติธรรมเพื่อรณรงค�ปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติดจํานวนสองแสนห<าขอแปรลดบางส�วน
นะครับ จํานวน ห<าหม่ืนบาท เน่ืองจากเป[นโครงการท่ีศึกษาดูงานนะครับ สองแสนบาท ก็เพียงพอนะครับ 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ขอเชิญท�านผู<บริหารครับ  

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                          ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานและสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ ผมนายบรรเจิด ภูสมศรี ปฏิบัติหน<าที่นายกองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ขอมอบให<หัวหน<าสํานักปลัดครับเป[นผู<ชี้แจงครับ  

นายดรุณพัฒน�  อินดี หัวหน1าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
  เรียน  ท�านประธานสภาที่เคารพ ท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติที่เคารพทุกท�านครับ สําหรับโครงการนี้เป[น
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนเครือข�ายยุติธรรมชุมชนหลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติของ
กระทรวงยุติธรรม ซ่ึงเป[นโครงการที่เกิดข้ึนภายใต<ความร�วมมือขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายและ 
คุมประพฤติจังหวัด กระทรวงยุติธรรมนะครับ จุดประสงค�ของโครงการนี้เพื่อมุ�งเน<นกลุ�มเปKาหมายก็คือกลุ�ม
ของอาสาสมัครคุมประพฤติ ซ่ึงเราได<ร�วมกันดําเนินการโครงการน้ีอย�างต�อเนื่องนะครับ สําหรับในกิจกรรมน้ี
จะประกอบไปด<วยเรื่องของการทบทวนซักซ<อมแนวทางในการปฏิบัติหน<าที่ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ    
ส�วนที่ 2 ก็คือการศึกษาดูงานนอกพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพื่อที่จะเพิ่มเติมประสบการณ�และท่ีสําคัญก็คือได<นํา
แนวทางในการศึกษาดูงานเพื่อมาประยุกต�ใช<ในการที่จะพัฒนางานด<านอาสาสมัครคุมประพฤติ  ถามว�า
โครงการนี้เก่ียวข<องกับองค�การบริหารส�วนจังหวัดอย�างไร ในแง�ของอํานาจหน<าที่ขององค�การบริหารส�วน
จังหวัด เรียนท�านประธานสภาที่เคารพและก็ท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท�านครับ สําหรับหน<าที่ประการหน่ึงท่ี
องค�การบริหารส�วนจังหวัดได<กําหนดไว<นะครับ ก็คือเร่ืองของการสงบรักษาความสงบเรียบร<อย รักษาการสร<าง
ชุมชนให<เข<มแข็ง ประการสําคัญอํานาจหน<าที่ในเรื่องของการจัดการดูแลสภาพสังคมโดยทั่วไป ต<องยอมรับนะ
ครับว�าในส�วนของการทํางานนั้น เราไม�ใช�เป[นพนักงานฝLายปกครองท่ีสามารถจะดูแล และกํากับโดยใช<อํานาจ
หน<าท่ี ท่ีมีอยู�ตามกฎหมายอ่ืนได<เช�นนั้น วันนี้สิ่งที่เราจะทํางานในอํานาจหน<าท่ีตรงนี้ได<ประสบผลสําเร็จแล<วก็
ตาม แนวทางที่เราอยู�ในสถานะขององค�กรปกครองส�วนท<องถ่ินในระดับจังหวัดการบูรณาการร�วมกับ
หน�วยงานที่เก่ียวข<อง ที่มีหน<าท่ีโดยตรงอาสาสมัครคุมประพฤติต<องถือว�าเป[นกลุ�มเปKาหมาย นอกจากจะเห็นว�า
ดูแลคนกลุ�มหน่ึงที่ต<องอยู�ในฐานะที่ต<องถูกคุมประพฤติจากหน�วยงานที่มีอํานาจ ในการดําเนินการเร่ืองน้ี คนท่ี
ถูกคุมประพฤติเม่ือได<อยู�ในกํากับอยู�ในการควบคุมหรือว�าการแนะนําจากอาสาสมัครคุมประพฤติ โอกาสครั้ง
หน<าท่ีเขาจะไปเป[นบุคคลในสังคมที่อาจจะมีประโยชน�และประเมินคุณค�าต�อสังคมนะครับ สําหรับค�าใช<จ�ายก็
เป[นไปตามที่ได<นําเรียนกับทางคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ บางส�วนก็เป[นเร่ืองของค�าใช<จ�ายในการอบรม
นะครับ เรื่องของค�าอาหารแล<วค�าศึกษาดูงาน ก็มีค�าเอกสารซ่ึงเป[นไปตามระเบียบของกระทรวงมหาดไทยว�า
ด<วย ค�าใช<จ�ายในการฝ`กอบรมครับ จึงนําเรียนท�านประธานผ�านไปยังสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดได<
พิจารณาในเร่ืองของงบประมาณต�อไปครับ กราบเรียนด<วยความเคารพ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ เชิญท�านทางคณะกรรมการสงวนคําแปรญัตติครับ 
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นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  เรียน ท�านประธานสภาที่เคารพ  
  ดิฉันนางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขต 2 ในฐานะ
คณะกรรมการแปรญัตตินะคะ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข�ายยุติธรรมชุมชนหลักสูตร
อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมเพื่อรณรงค�ปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติดประจําปZ 2561       
ตั้งโครงการไว<ที่ สองแสนห<าหม่ืนบาท ท�านผู<เสนอขอแปร ขอแปรไว< ห<าหม่ืนบาท ในส�วนของคณะกรรมการ
แปรญัตติเห็นชอบตามผู<แปร เหตุผลท่ีเห็นชอบนะคะ เน่ืองจากโครงการนี้ทางส�วนราชการไม�ได<ส�งเอกสาร    
มาให<คะ โครงการนี้มีกิจกรรมอยู� 2 กิจกรรม คือกิจกรรมท่ี 1 ใช<เงิน สี่หม่ืนแปดพันเก<าร<อยหกสิบห<าบาท
กิจกรรมท่ี 2 ใช<เงิน สองแสนหนึ่งพันสามสิบห<าบาท แต�กิจกรรมที่ 1 ไม�ระบุว�าใช<เพื่ออะไรอย�างไรท่ีไหนแล<ว
จํานวนคนในกิจกรรมที่ 1 ก็แตกต�างกับในข<อมูลท่ีอยู�ในโครงการมาก ในกิจกรรมที่ 1 ท�านแจ<งว�าผู<ร�วม
โครงการ 80 คน นะคะ มีการอบรม 1 วัน แต�จริงๆ หลักที่ใช<มากท่ีสุดก็คือการไปศึกษาดูงานสําหรับคน 40 
คนนะคะ ดิฉันก็คิดว�าคน 40 คนที่ท�านจะใช<ไปอบรมท�านก็ไม�จําเป[นต<องเอามาถึง 80 คน คณะกรรมการจึง
เห็นด<วยกับท�านสมาชิกที่จะขอแปรลด 50,000 บาทค�ะ ขอบพระคุณค�ะ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  ครับ เชิญท�านวสุพลครับ  

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  เรียน  ท�านประธานสภาเพื่อนสมาชิกผู<ทรงเกียรติ  
  ผมวสุพล จตุรคเชนทร�เดชา ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ที่คณะกรรมการแปรญัตติได<
เห็นด<วยกับทางด<านผู<แปรญัตติคร้ังน้ีไปนะครับ ซ่ึงทั้งสอง ผู<แปร คณะกรรมการแปรนะครับ มีการสงวนคํา
แปรญัตตินะครับ แต�ทางด<านฝLายบริหารไม�มีความเห็นใดๆ เพื่อให<ความเรียบร<อยเกิดข้ึนนะครับให<ความเป[น
ธรรมเกิดข้ึน ต�อสภาแห�งนี้โครงการน้ีไม�ได<แปรลดงบประมาณทั้งหมดนะครับ ไม�ได<แปรลดงบประมาณทั้งหมด 
ไม�ได<แปรลดงบประมาณทั้งหมด แต�ค�าใช<จ�ายท่ีท�านไม�สามารถชี้แจงได<เลยครับว�าห<าหม่ืนแล<วท�านจะไปทํา
อะไร เราทางด<านคณะกรรมการแปรก็เลยเห็นด<วยกับสมาชิกผู<แปรอย�างน้ันเอาเพียงแค�สองแสนหรือไป           
ห<าหม่ืนนี้ท�านไม�ได<ชี้แจง ท�านก็อย�าเอาไปเลยนะครับ ทั้งนี้ทั้งนั้นเม่ือท�านไม�ได<ตอบต�อคณะกรรมนะครับ ใน
การประชุมไว<ว�า สองแสนตรงนี้นะครับ คณะกรรมการแปรเลยถามว�าในการแปรญัตติโครงการนี้ สําหรับ
จํานวนคน 40 คน ดังนี้นะครับท�านขอมาสองแสนห<านะครับ คณะกรรมการแปรกับผู<แปรบอกว�าให<สองแสน
นะครับ ตามความจําเป[นและทั้งนี้ท้ังนั้นเม่ือเงิน สองแสนตรงนี้ผมถามกลับท�านอีกครั้งหนึ่งว�าท�านเห็นดีด<วย
ไหมยินดีด<วยไหมนะครับหรือท�านจะยืนยันเป[นที่สองแสนห<าขอคําตอบตรงน้ีนะครับให<ชัดเจนครับ ถ<าหากว�า
ท�านบอกว�าสองแสนโอเค เราจะได<ผ�านไป ท่ีข<ออ่ืนเลยขอบคุณครับ 
 
 
 
 
 
 
      /นายสุธีระพงษ�... 



 สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 

-36- 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  คืออย�างนี้นะครับ การที่จะบอกว�าโครงการ สองแสนห<าหม่ืนหรือสองแสนบอกว�ามันต<องเป[นในเรื่อง
ของการใช<มติจากสภานะครับข้ันตอนตอนน้ีก็คือ เราคณะกรรมการแปรมีความเห็นว�าอยากจะปรับลดเท�านี้นะ
ทางผู<บริหารก็ได<ชี้แจงในระดับหนึ่งมาแล<วนะครับ ก็สุดท<ายมันก็จะอยู�ท่ีการลงมติของสภาว�าเราจะเห็นด<วยกับ
ทางผู<บริหารในฐานะเจ<าของร�างงบประมาณหรือเราจะเห็นต�างโดยไม�เห็นด<วยกับมติของคณะกรรมการแปร
ญัตตินะครับ ดังนั้นตรงนี้ขออนุญาตอย�างน้ีแล<วก็ขออนุญาตวางในเร่ืองของข้ันตอนกันนะครับว�าก็คงจะขอเป[น
ผู<แปรญัตติ อภิปรายก�อนนะครับ แล<วก็ทางคณะกรรมการแปรญัตติที่ได<ขอสงวนไว<แล<วลําดับสุดท<ายของแต�
ละข<อจะให<เป[นในส�วนของผู<บริหารได<ชี้แจงนะครับ หลังจากผู<บริหารได<ชี้แจง ผมก็จะข<ามไปข<อต�อๆไปเลย 
เพื่อกระชับกับเวลาในการพิจารณานะครับ ตกลงข<อที่ 2 นี้ก็ผ�านไปนะครับผม ต�อไปก็จะเป[นโครงการสร<าง
เครือข�ายองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย สถานพินิจสานใจห�วงใยเด็กและเยาวชนเชียงรายนะครับจํานวน 
สองแสนห<าหม่ืนบาทนะครับ ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติคือนายฑราวุธ กันทะเขียว เสนอขอแปรตัดลดทั้ง
โครงการจํานวนสองแสนห<าหม่ืนบาท เหลือจํานวนงบประมาณศูนย� บาทนะครับ ก็ได<ขอสงวนคําแปรไว<
รวมท้ังทางคณะกรรมการแปรญัตติก็ได<ขอสงวนคําแปรไว<นะครับ ก็ขอเชิญท�านฑราวุธครับ  

นายฑราวุธ  กันทะเขียว  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  ข<อ 2.3 โครงการสร<างเครือข�ายอบจ. เชียงรายสถานพินิจสานใจห�วงใยเด็กและเยาวชนเชียงราย ขอ
เสนอแปรลดท้ังโครงการ จํานวนสองแสนสองแสนห<าหม่ืนบาทถ<วนนะครับ เนื่องจากสถานท่ีอบรมสถานศึกษา 
8 แห�งไม�ชัดเจนนะครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  ครับผม เชิญคณะกรรมการแปรญัตติครับ เชิญครับ 

นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
  ดิฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขต 2 นะคะ        
ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติโครงการนี้นะคะ เป[นโครงการที่คณะกรรมการแปรเห็นชอบตามสมาชิก
เนื่องจากเป[นโครงการที่ไม�ชัดเจนนะคะ ผู<ท่ีจะเข<ามาชี้แจงว�าอบรมในสถานศึกษา 8 แห�ง แต�เป[นที่ไหนบ<าง  
ไม�ทราบ ยังจะต<องหากันทีหลังอีกทีหนึ่ง ผู<เข<าร�วมอบรม 1,100 คน ไม�ระบุว�าแต�ละที่ ท่ีไหนเท�าไหร�ยังไง   
แต� 1,100 คนนะคะ แล<วการอบรมในสถานศึกษาเป[นการอบรมให<ความรู<ด<านกฎหมายในกระบวนการ
ยุติธรรมสําหรับเด็ก แต�เวลาจะใช<เวลาว�างหรือเวลาของเด็กท้ังวันไม�ได<ระบุในตอนท่ีชี้แจงเลยนะคะ 
คณะกรรมการแปรญัตติ จึงเห็นด<วยกับท�านสมาชิกท่ีจะแปรลดหมดท้ังโครงการค�ะขอบพระคุณค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
  เชิญฝLายบริหารครับ 
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นายดรุณพัฒน�  อินดี  หัวหน1าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
  เรียน ท�านประธานสภาที่เคารพท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท�านครับ สําหรับโครงการนี้ก็เช�นเดียวกัน
วัตถุประสงค�เดิมก็คือเราจําเป[นต<องมีเครือข�ายในการทํางานเร่ืองยาเสพติดนะครับ สืบเนื่องมาจากยาเสพติด
ต<องถือว�าเป[นวาระของชาติท่ีเกิดป)ญหามาอย�างเรื้อรัง ถ<าในสมัยหนึ่งท�านเคยทราบว�ารัฐบาลได<กําหนดถึงข้ัน
เป[นการจัดทําสงครามกับยาเสพติด เพราะฉะนั้นวันนี้ถึงแม<ว�าบางเรื่องพฤติกรรมของการใช<หรือว�าจําหน�ายยา
เสพติดจะเปลี่ยนไป แต�รูปแบบของป)ญหายาเสพติดก็ยังมีอยู� วันนี้องค�กรปกครองส�วนท<องถ่ินถือว�าเป[น
หน�วยงานหนึ่งท่ีอยู�ใกล<ชิดประชาชน จะทําอย�างไรที่จะมีส�วนร�วมในการท่ีจะแก<ไขป)ญหายาเสพติดกับ
หน�วยงานที่ในฐานะท่ีเป[นหน�วยงานของรัฐ ตรงนี้องค�การบริหารส�วนจังหวัดได<ดําเนินการโครงการน้ีเป[น
เปKาหมายสําคัญที่สุด ก็คือเน<นไปท่ีเยาวชน เพราะถือว�าในส�วนของบุคคลท่ัวไปและประชาชนมีหน�วยงานท่ี
สามารถที่จะรองรับในการแก<ไขป)ญหา สําหรับเยาวชนท่ีเราได<ดําเนินการเราได<กําหนดพื้นท่ีเปKาหมายไว<ว�า
อย�างน<อยในการดําเนินการไม�น<อยกว�า 1,100 คน โดยมีกลุ�มเปKาหมายครอบคลุม ในแต�ละพื้นท่ีถึงแม<ว�าจะไม�
ครบถ<วนทั้ง 18 อําเภอนะครับ แต�ก็แยกเป[นโซนสําหรับในปZงบประมาณที่ผ�านมา เราก็ได<ดําเนินการใน
สถานศึกษาอย�างน<อย 6 แห�งนะครับ มีวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ<ง โรงเรียนสหศาสตร�ศึกษา วิทยาลัย
อาชีวศึกษาแม�สาย วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย วิทยาลัยการอาชีพเชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนไทย          
เยอรมัน ซ่ึงจะเห็นได<ว�าเป[นสถานศึกษาที่เยาวชนหรือว�านักเรียนนั้นอยู�ในช�วงของการเปลี่ยนผ�านนะครับ
สถานศึกษาเอกชน อาจจะต<องได<รับการร�วมมือนะครับ ซ่ึงก็ต<องยอมรับนะครับ ว�าท่ีผ�านมาก็ได<รับความ
ร�วมมือจากสถานศึกษานะครับถึงแม<ว�าเราไม�สามารถท่ีจะประสานกันล�วงหน<า ในระหว�างการจัดทําโครงการ 
แต�ว�าในระหว�างการดําเนินการบริหารโครงการนั้น เราได<มีการประสานงานแล<วก็ได<รับการยินยอมจาก
สถานศึกษา ซ่ึงก็อาจจะเป[นข<อจํากัดในการที่สามารถท่ีจะประสานก�อนล�วงหน<านะครับ ก็นําเรียนต�อท�าน
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดนะครับ ในข<อจํากัดในเรื่องของการประสานงานท่ีจะต<องได<รับทราบ
สถานศึกษานะครับ ก�อนท่ีจะดําเนินการจัดทําโครงการนะครับ เพียงแต�ว�าในเม่ือโครงการนี้ได<รับอนุมัติหรือ
เห็นชอบจากสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดและก็เป[นข<อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด เราจะได<มีการ
บริหารโครงการโดยพิจารณาสถานศึกษาที่เข<าร�วมต�อไปครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  ครับ ขอบคุณครับ เชิญท�านวสุพลครับ  

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  ท�านประธานสภาท�านสมาชิกสภาองค�การบริการส�วนจังหวัดเชียงรายครับ ขอชี้แจงต�อสภาแห�งน้ี
เพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการเรามีความเห็นเป[นไปในทิศทางเดียวกันผู<แปรญัตติ เรื่องที่ยังไม�ได<ชี้แจงต�อท่ีสภา
แห�งนี้ ก็คือเร่ืองความซํ้าซ<อนของโครงการครับ ถ<าหากว�าเพื่อนสมาชิกสภานะครับจะกาดอกจันไว<ที่โครงการ
ตรงน้ีนะครับ แล<วเดี๋ยวอีกสักครู�นะครับ จะมีโครงการในลักษณะเช�นนี้นะครับ การอบรมเรื่องยาเสพติด       
ไปปรากฏอยู�ท่ีกองส�งเสริมคุณภาพชีวิต อีกประมาณ 1 ถึง 2 โครงการ ท�านตั้งข<อสังเกตด<วยนะครับแล<วจะมี
โครงการลักษณะนี้อีกนะครับ ไปตั้งไว<ท่ีสํานักการศึกษาครับ เดี๋ยวท�านสํานักการศึกษาก็จะแถลงตรงน้ีมาอีก
นะครับ เราก็เลยมองเห็นว�า ท�านกําลังดําเนินการเรื่องโครงการยาเสพติดนะครับ อบรมให<กับเยาวชน 
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ซํ้าซ<อนกันอยู�ถึง 4 โครงการ ความประสงค�ของเรานะครับจะตัดเป[นเพียงบางโครงการนะครับ สมมุติท�านขอ
มา 4 โครงการ การอบรมการศึกษาให<กับเยาวชนเก่ียวกับยาเสพติดเราจะคงเหลือไว<ให<เพียงแค�หนึ่งเดียวนะ
ครับ เราจะไม�มองท่ีแอลพีเอของแต�ละฝLายแต�ละกองว�าหยิบเร่ืองยาเสพติดมานะครับ เรามองว�าให<มันเป[นองค�
รวมขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายนะครับ ท�านทําก็ทําหนึ่งเดียวนะครับ กลุ�มเปKาหมายรวมกันเป[น
หน่ึงเดียวไปเลย น่ีก็คือที่เราจะชี้แจงเพิ่มเติมนะครับว�าโครงการมีลักษณะของความซํ้าซ<อนอันเกิดมาจาก
กระบวนการแอลพีเอครับ ขอบคุณครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  ครับขอบคุณครับ โครงการต�อไปเลยนะครับ โครงการอบรมกลุ�มพลังเยาวชนคนรุ�นใหม�มีคุณธรรม
จริยธรรมห�างไกลยาเสพติดนะครับ จํานวนงบประมาณ สองแสนห<าหม่ืนบาทนะครับ ผู<ยื่นเสนอคําขอแปร
ญัตตินายฑราวุธ กันทะเขียว เสนอขอแปรตัดลดทั้งโครงการนะครับ จํานวนสองแสนห<าหม่ืนบาท เหลือจํานวน
งบประมาณ ศูนย�บาทนะครับ ก็มีผู<สงวนคําแปร แล<วก็คณะกรรมการแปรก็ขอสงวนคําแปรนะครับ เชิญท�าน   
ฑราวุธ ครับ 

นายฑราวุธ  กันทะเขียว  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  ครับ ขอบคุณครับ โครงการอบรมกลุ�มพัฒนาเยาวชนคนรุ�นใหม�มีคุณธรรมจริยธรรมห�างไกลยาเสพ
ติดขอเสนอแปรลดท้ังโครงการนะครับ เน่ืองจากโครงการซํ้าซ<อนนะครับ เม้ือก้ีข<อโครงการ โครงการฝ`กอบรม
เยาวชนโครงการเครือข�ายอบจ. เชียงรายสถานพินิจสานใจห�วงใยเด็กและเยาวชนเชียงรายก็เป[นโครงการ
ห�างไกลยาเสพติด ตอนนี้ก็ยาเสพติดอีกละนะครับ เป[นโครงการที่ซํ้าซ<อนไม�คุ<มค�านะครับ ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  ครับ เชิญคณะกรรมการครับ  

นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายที่เคารพ  
ดิฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขต 2 ค�ะ คณะกรรมการแปร 
โครงการที่ท�านสมาชิกได<แปร ขอแปรจํานวนเงินทั้งสิ้นคือ สองแสนห<าหม่ืนบาท อย�างที่ท�านสมาชิกได<กล�าวค�ะ 
ว�าเป[นโครงการที่ซํ้าซ<อนและองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเราทําโครงการที่เก่ียวกับเร่ืองยาเสพติด
ค�อนข<างจะเยอะมาก โครงการฝ̀กอบรมกลุ�มพลังจากเยาวชนคนรุ�นใหม�มีคุณธรรมจริยธรรมห�างไกลยาเสพติด
อันที่สองแสนห<า ซ่ึงก็ใกล<เคียงกับโครงการสร<างเครือข�าย อบจ.เชียงราย สถานพินิจสานใจห�วงใยเด็กและ
เยาวชนเชียงราย ในเนื้อหาของโครงการก็ระบุเก่ียวกับเรื่องยาเสพติดค�อนข<างท่ีจะเยอะค�ะท�าน แล<วยังมี
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข�ายยุติธรรมชุมชน หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวง
ยุติธรรมเพื่อรณรงค�ปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติดอีก สองแสนห<าหม่ืนบาท ที่เราก็ไม�ได<มีการแปรมีอยู�ใน
รายละเอียดร�างข<อบัญญัติอยู�แล<วที่เราก็ไม�ได<แตะต<อง เพราะฉะนั้นเราเห็นว�าการท่ีมีหลายๆ โครงการแล<วท�าน
ก็ทําซํ้าๆ อยู�อย�างนี้ ก็มันน�าจะเสียดายเหมือนที่เราจะต<องมาทําในโครงการที่ซ้ําซ<อนค�ะ ขอบพระคุณค�ะท�าน 
 
 
 
      / นายสธุีระพงษ�... 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  ครับ เชิญครับ ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 เรียน  ท�านประธานสภาท�านสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ  
 ผมวสุพล จตุรคเชนทร�เดชา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณครับ โครงการน้ีนะครับ 
เช�นเดียวกันครับ ในฐานะของคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณนะครับ ซ่ึงได<รับคําชี้แจงมาในเบื้องต<น จึง
ขอเสนอต�อท่ีสภาแห�งน้ีครับว�า 1. โครงการนี้มีอยู�ความซํ้าซ<อนนะครับ น้ันก็คือเรื่องยาเสพติด เคยถามว�าอะไร
คณะกรรมการแปรญัตติ ก็ได<รับคําตอบเบื้องต<นว�ายาเสพติดประเภทแอมเฟตามีน อันน้ียาเสพติดประเภทยา
ไอซ� อันนี้เป[นนิโคติน ซ่ึงเราก็ถือว�าเป[นโครงการที่ซ้ําซ<อน 2. คนคือกลุ�มเปKาหมายซํ้าซ<อนก็คือเด็กและเยาวชน
อีกแล<วนะครับ ถ<าหากว�าเราจะนําโครงการตรงน้ีมาเป[นโครงการนําร�องเป[นโครงการตัวอย�าง ทางด<าน
คณะกรรมการแปรญัตติ ขอกราบยืนยันต�อที่ประชุมสภาแห�งนี้ว�าคณะการแปรญัตติเรามีความเห็นดีด<วยต�อ
นโยบายหลักของรัฐบาลในการปKองกันและปKองปรามป)ญหายาเสพติดนะครับ ตรงน้ันน่ีเรามองเห็นดี เรา
มองเห็นนะครับ เป[นความสําคัญของชาติจริงๆนะครับ ถ<าหากว�าในข้ันหลักการและเหตุผลว�าท�านพูดบอกว�า
เพื่อปKองกันและปKองปรามยาเสพติดนะครับ เราเห็นดีด<วยครับแต�วิธีการปฏิบัติของท�านกรณีที่เราไม�เห็นชอบ
ด<วยมีความซํ้าซ<อนนะครับ ของกลุ�มโครงการและก็กลุ�มเปKาหมายซํ้าซ<อนนะครับ อย�างที่ผมนําเรียนนะครับ 
โครงการนี้สํานักปลัดก็ดําเนินการโครงการนะครับ พูดยังไม�ทันขาดคําเม่ือซักครู� 2 โครงการ ก็ไปละ 3 ละ 
เดี๋ยวก็กองส�งเสริมมีอีกครับ เดี๋ยวท�านโปรดรับฟ)งตอนต�อไปคัมม่ิงซูน กองการศึกษาเดี๋ยวมีคัมม่ิงซูน ในการ
อบรมเรื่องของยาเสพติดให<กับเยาวชน กราบขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  ครับผม เชิญทางคณะผู<บริหารครับ 

นายดรุณพัฒน�  อินดี  หัวหน1าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
          เรียน  ท�านประธานสภาท่ีเคารพครับสมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ โครงการนี้นะครับขออนุญาตอธิบาย
เพิ่มเติม ซ่ึงได<เคยให<ข<อมูลไปชี้แจงให<กับทางคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ ในเบ้ืองต<นไว<แล<วก็ต<องถือว�าเป[น
อีกกิจกรรมหนึ่งสอดคล<องกับหลักการและเหตุผลท่ีเกิดข้ึนจากโครงการที่เก่ียวข<องกับยาเสพติดนะครับ เรียน
ให<ทางสภาท่ีเคารพได<ทราบครับว�าสาเหตุที่โครงการเก่ียวข<องกับการปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติดที่อยู�ใน
องค�การบริหารส�วนจังหวัด ทําไมต<องมาอยู�ที่สํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดนะครับ ก็ต<องถือว�าบางส�วน
ถ<างานใดที่ผู<บริหารได<มอบหมาย หรือว�านอกเหนือจากภารกิจหน<าที่รับผิดชอบของกองใดกองหนึ่งหรือว�าส�วน
ราชการใดส�วนราชการหนึ่ง เราจําเป[นจะต<องรับอาสาและหน<าท่ีที่จะต<องมาดําเนินโครงการ วันน้ีก็อาจจะมี
หนังสือสั่งการก็จะมีหนังสือในแนวทางและนโยบายจากหน�วยเหนือไม�ว�าจัดในระดับจังหวัดในระดับของ
รัฐบาลนะครับ ได<มีกําหนดแนวทางมานะครับ ก�อนหน<าน้ีเราเคยมีโครงการที่อุดหนุนงบประมาณส�วนหนึ่ง
ให<กับจังหวัด จังหวัดก็คือศูนย�เก่ียวข<องกับการแก<ไขป)ญหายาเสพติดนะครับ  แต�ต�อมานะครับก็อาจจะมี
บางส�วนที่เราสามารถท่ีจะดําเนินการโครงการนี้ ก็เช�นเดียวกันกับที่ทางท�านสมาชิก ผู<ทรงเกียรติได<นําเรียน
ให<กับที่ประชุมสภาได<ทราบในเบ้ืองต<นว�าเป[นโครงการท่ีเกิดข้ึนภายใต<แนวหนังสือ 
 
 
      /สั่งการ... 
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สั่งการและแนวทางของฝLายจังหวัดหรือว�าหน�วยของรัฐบาลนะครับ ซ่ึงเดิมทีเป[นโครงการท่ีมุ�งเน<นในเร่ืองของ
ไอซ�เป[นยาเสพติด ในช�วงของการรุนแรงเกิดข้ึนนะครับ แล<วก็มีการพัฒนาของการจัดทําโครงการท่ีต�อเนื่องมา
โดยตลอดนะครับ ฉะนั้นวันนี้ถ<าถามว�ากลุ�มเปKาหมาย ก็คือโรงเรียนที่กลุ�มเยาวชนนักเรียนจะยอมรับนะครับ 
ว�าก็อาจจะไม�ใช�เป[นบุคคลที่อยู�ในกลุ�มเดียวกันกับโครงการนะครับ เพียงแต�ว�าเราจําเป[นต<องสร<างคุณค�า แล<วก็
สร<างจิตสํานึกที่ให<กลุ�มเยาวชนนักเรียนเหล�าน้ีได<ตระหนักในเรื่องของพิษภัยของยาเสพติดนะครับ สําหรับ
รายละเอียดโครงการเข<าเป[นลักษณะเช�นเดียวกันครับ ก็เป[นลักษณะของการจัดทําโครงการพร<อมกิจกรรมใน
เชิงปฏิบัติการท่ีอยากจะให<มีกิจกรรม ในการลดเวลาท่ีไม�เกิดประโยชน�ให<เด็กนั้นมีเวทีสําหรับกิจกรรมนี้เพื่อ
ห�างไกลเก่ียวข<องกับอบายมุขหรือว�าป)ญหายาเสพติดนะครับก็นําเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอบคุณครับ ต�อไปเลยนะครับ โครงการยุติธรรมชุมชน องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อบจ.
เคลื่อนท่ี จํานวน สองแสนสี่หม่ืนบาท นะครับ ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายฑราวุธ กันทะเขียว เสนอขอแปร
ตัดลดทั้งโครงการ จํานวนเงิน สองแสนส่ีหม่ืนบาท เหลือจํานวนงบประมาณ ศูนย�บาทนะครับ ก็ขอสงวนคํา
แปรญัตติรวมทั้งคณะกรรมการก็มีความเห็นนะครับ เป[นเอกฉันท�แล<วก็ขอสงวนคําแปรญัตตินะครับ ก็ขอเชิญ
ท�านฑราวุธ กันทะเขียวครับ 

นายฑราวุธ  กันทะเขียว  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
        เรียน ท�านประธานองค�การทหารส�วนจังหวัดเชียงรายนะครับ  
        ผมนายฑราวุธ กันทะเขียว สมาชิกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เขตอําเภอขุนตาลนะครับ 
โครงการข<อ 2.5 โครงการยุติธรรมชุมชนอบจ.เคลื่อนที่ จํานวนเงินสองแสนสี่หม่ืนบาท เสนอขอแปรลดทั้ง
โครงการเป[นศูนย�นะครับ เนื่องจากโครงการซํ้าซ<อนเพราะว�าเรามีคลีนิคเซ็นเตอร�อยู�แล<วนะครับ ขอบคุณครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
        ครับ เชิญคณะกรรมการครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
        เรียน ท�านประธานสภาสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ  
         ผมวสุพล จตุรคเชนทร�เดชา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณครับ สําหรับโครงการน้ี     
ทางคณะกรรมการได<รับการชี้แจงว�า เป[นโครงการที่กลุ�มความร�วมมือ ของทางด<านอบจเชียงรายเรานะครับ 
ตามความเดิมของทางด<านกระทรวงยุติธรรมว�าอบจ. เชียงรายเรามีศูนย�ยุติธรรมชุมชนนะครับ แต�ท�านลืมไป
หรือไม�ว�ากระทรวงยุติธรรมเขาให<ทางด<านทุกเทศบาล ทุกอบต. ทุกท<องถ่ิน แม<กระทั่งที่ว�าการอําเภอก็ให<มี
ศูนย�ยุติธรรมชุมชนนะครับ องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเราถ<าหากว�าท<องถ่ินใดเขาทําไปแล<วนะครับ
ตรงน้ีเขาทําไปหมดแล<วท�านก็ยังไปทําซํ้าซ<อนกับเขาอีกนะครับ เลยมองเห็นว�าองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงรายควรจะนําโครงการท่ีเป[นภาพรวมภาพใหญ�ๆ ซ่ึงท<องถ่ินเขาทําไม�ได<ทํานะครับ แต�ตอนนี้โครงการนี้ไป
ทําซํ้าซ<อนกับท<องถ่ิน ซ่ึงเขาจะต<องปฏิบัติโดยทั่วไปอยู�แล<วครับ เลยเป[นโครงการที่ซํ้าซ<อนนะครับ อาจจะแทบ
จะไม�ถือว�าอยู�ในภารกิจหน<าที่โดยตรงนะครับ อีกครั้งนะครับเม่ือสักครู�ก็ได<ขออนุมัตินะครับค�าใช<จ�ายให<กับ
ศูนย�ยุติธรรมชุมชนตรงน้ีไปในเบื้องต<นแล<ว จึงเห็นว�ามีความซํ้าซ<อนครับขอบคุณครับ 
           /นายสธุีระพงษ�... 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 ครับ เชิญผู<บริหารครับ  

นายดรุณพัฒน�  อินดี  หัวหน1าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
        ครับ เรียนท�านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท�านครับ โครงการยุติธรรมชุมชนองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ถือว�าเป[นโครงการใหม� เป[นโครงการริเร่ิมจากองค�การบริหารส�วนจังหวัด เร่ืองน้ี
สืบเนื่องมาจากองค�การบริหารส�วนจังหวัดได<รับนโยบายของกระทรวงยุติธรรม ซ่ึงถือว�าเป[นหน�วยงานทางด<าน
การอํานวยความยุติธรรมนะครับ ก็ได<มีนโยบายที่จะเชิญองค�กรปกครองส�วนท<องถ่ินทุกแห�งได<เข<าร�วมเป[น
เครือข�ายจัดตั้งเป[นศูนย�ยุติธรรมชุมชนองค�กรปกครองส�วนท<องถ่ิน หลายแห�งก็มีการจัดตั้งศูนย�ยุติธรรมชุมชน 
เรียกว�าศูนย�ยุติธรรมชุมชนตําบล ในส�วนขององค�การบริหารส�วนจังหวัดก็เป[นองค�กรปกครองส�วนท<องถ่ิน
เช�นเดียวกัน ก็ได<รับหนังสือการขอความร�วมมือในลักษณะนี้เช�นเดียวกัน ที่น้ีในส�วนของการดําเนินการถ<าเรา
ได<ดําเนินการจัดตั้งศูนย�ยุติธรรมชุมชน เราคงจะใช<ในระดับตําบลไม�ได< เราก็ใช<เป[นศูนย�ยุติธรรมชุมชนองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ถามว�าโครงการนี้จุดประสงค�จริงๆ ของโครงการเราต<องการท่ีจะทําให<เครือข�าย
ยุติธรรมชุมชนในระดับองค�การบริหารส�วนจังหวัด ได<เป[นจุดเชื่อมนะครับได<เป[นที่พึ่งในการดําเนินงานของ
ศูนย�ยุติธรรมชุมชนในระดับตําบลในเขตพื้นท่ีต�างๆ ซ่ึงอาจจะมีช�องว�างในแง�ของการทํางานหรืออาจจะมี
ช�องว�างในการที่จะมีศักยภาพในการแก<ไขป)ญหา ในระดับการทํางานของศูนย�ยุติธรรมระดับตําบล สําหรับ
องค�ประกอบของศูนย�ยุติธรรมชุมชนองค�การบริหารส�วนจังหวัด มีคณะกรรมการอยู�คณะหน่ึงนะครับ ก็ทํา
หน<าท่ีในการที่จะให<ความรู<ความเข<าใจรวมทั้งจะได<ปรึกษาหารือกัน สําหรับโครงการน้ีเราได<นําเสนอกับทาง
ยุติธรรมจังหวัด ซ่ึงท�านก็ได<ให<ความกรุณาแนะนําว�าเราควรจะทําที่ให<เกิดภาพรวมในแง�ของการให<ความรู<หรือ
แม<กระท่ังการขยายเข<าไปในพื้นที่ชุมชนต�างๆ เพื่อสอดรับกับศูนย�ยุติธรรมชุมชนในระดับตําบล ในการที่ให<
ความรู<แก�ประชาชนแล<วจึงได<ดําเนินการโครงการยุติธรรมชุมชนองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเคลื่อนท่ี
ซ่ึงก็มีลักษณะเบื้องต<นที่วางแผนในการทํางานก็คือจะจัดเป[น 4 โซน ในการที่จะออกไปลักษณะเหมือนกับ
ให<บริการให<คําแนะนํารวมทั้งให<ความรู<มีวิทยากรผู<ทรงความรู< ท้ังในส�วนขององค�การบริหารส�วนจังหวัด แล<วก็
ในส�วนของสํานักงานยุติธรรมจังหวัด มาร�วมกันในการที่จะออกไป เคลื่อนท่ีในพื้นท่ีต�างๆ นะครับ ซ่ึงก็จะมีใน
รายการค�าใช<จ�ายท่ีเก่ียวข<องกับการดําเนินการตามที่อยู�ในระบุไว<ในโครงการนะครับ ก็เรียนท�านประธานผ�าน
ไปยังท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเพื่อชี้แจงข<อมูลเพิ่มเติมครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 ครับ มีอะไรครับ เชิญท�านวสุพลครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
       ท�านประธานสภาเพื่อนสมาชิกสภานะครับ น่ีแหละครับนี่คือเหตุผลในการแปรญัตติครั้งนี้ถือว�าเป[นนิมิต
หมายใหม�ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายนะครับ จริงจริงแล<วในหลักการเหตุผลถ<าฟ)งช่ือโครงการ
ตามหลักการและเหตุผล ฟ)งในเร่ืองของการว�าความสวยหรูของโครงการนี้มันน�าให<ผ�านมากเลยครับยังไงแล<วก็
ต<องให<ผ�าน แค�ฟ)งเท�าน้ัน แต�ท�านประธานสภาครับ เพื่อนสมาชิกผู<ทรงเกียรติ ถ<าหาว�าเป7ดไปดู 
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รายละเอียดกับประมาณการค�าใช<จ�ายว�าโครงการน้ีแหละจะเบิกค�าใช<จ�ายอะไรอย�างไรบ<างนะครับ ก็ค�อนข<างท่ี
จะมีความคิดเห็นเป[นไปในทิศทางเดียวกับผู<แปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ ซ่ึงได<ระบุไว<ในค�าใช<จ�ายตรง
นี้ตามน้ีครับ มีการเบิกค�าตกแต�งสถานท่ีใช�ไหมครับ เฉพาะค�าตกแต�งสถานที่นี้แปดพันกว�าบาท มีการเบิกค�า
วิทยากรอีกนะครับ หม่ืนกว�าบาทกับ สองหม่ืนบาท มีการเบิกค�ากระเป~าเอกสาร ห<าหม่ืนบาทนะครับ คําว�าใช<
จ�ายการตกแต�งสถานท่ี การจัดเตรียมเครื่องเขียนแบบพิมพ�มันปาเข<าไปอีกห<าหม่ืนกว�าบาทนะครับ นี่คือ
ค�าใช<จ�ายท่ีมันค�อนข<างท่ีจะไม�ได<มีความประหยัดอะไรเลยนะครับ เลยบอกว�าโครงการในลักษณะเช�นนี้แหละ
มันจะคุ<มค�ากับงบประมาณที่ลงไปหรือไม�นะครับ นั่นคือความเห็นของคณะกรรมการที่มีต�อมีเป[นไปในทางทิศ
เดียวกับผู<แปรญัตตินะครับ เป[นการใช<จ�ายงบประมาณแบบฟุLมเฟVอยมาก ขอบคุณครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 ครับผม ขอทําความเข<าใจอีกรอบหน่ึง ก็คือก็เราเป7ดโอกาสให<ผู<สงวนคําแปรนะครับ ก็ได<อภิปรายกับ
คณะแปรญัตติในฐานะท่ีสงวนคําแปรด<วย เราก็ขอให<ผู<บริหารได<ชี้แจง ก็จะได<ข<ามข<อต�อไปเลยนะครับ ดังนั้น
ทางคณะกรรมการท�านจะอภิปรายในเร่ืองของรายละเอียด ดีเทลแค�ไหนก็เอาให<ให<ตรงในระหว�างข้ันตอนน้ี
ท�านใช<สิทธิสงวนคําแปรญัตติไปเลยนะครับ มันจะได<เป[นไปตามสเต็ปไปนะครับ อันน้ีขออนุญาตทําความ
เข<าใจพวกเรานะครับ ต�อไปเป[นโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท<องถ่ินในจังหวัด
เชียงรายนะครับ จํานวน สองแสนสามหม่ืนห<าพันบาทนะครับ ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายสมนึก  ใจจักร� 
เสนอขอแปรตัดลดท้ังโครงการ จํานวน สองแสนสามหม่ืนห<าพันบาท เหลืองบประมาณ ศูนย�บาท ก็ผู<แปรก็ขอ
สงวนแปรญัตตินะครับ มติคณะกรรมการก็เห็นชอบเป[นเอกฉันท�ตามผู<เสนอคําแปรและคณะกรรมการก็ขอ
สงวนคําแปรญัตติ ก็ขอเชิญท�านสมนึก ใจจักร ครับ  

นายสมนึก  ใจจักร�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
          เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพ  
        กระผมนายสมนึก ใจจักร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขต 6 นะครับ 
ผมได<ยื่นคําเสนอคําแปรญัตติเสนอโครงการ ข<อ 2.2.9 หน<า 63 นะครับ โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท<องถ่ินในจังหวัดเชียงราย ด<วยงบประมาณ สองแสนสามหม่ืนห<าพันบาท แล<ว 
กระผมขอแปรลดทั้งโครงการ เหลืองบประมาณศูนย�บาท เน่ืองจากการใช<งบประมาณไม�คุ<มค�าในการท่ีจะมา
สร<างคน สร<างรายได< เพื่อที่จะพัฒนา เหตุผลที่แปรลดโครงการน้ีนะครับ ขอบคุณครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
        ครับ เชิญคณะกรรมการครับ 
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นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย   
        เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ดิฉันในนามของคณะกรรมการแปรญัตติ
นะคะ ในส�วนของโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาท<องถ่ินในจังหวัดเชียงราย 
จํานวนเงินสองแสนสามหม่ืนห<าพันบาท ทางคณะกรรมการแปรญัตติมีความเห็นชอบ ตามท่ีมีผู<แปรยื่นขอ
เสนอแปรตัดลดทั้งโครงการนะคะ สืบเน่ืองมาจากการได<เรียนเชิญทางคณะผู<บริหารได<นํารายละเอียดมาให< 
พบว�าในการจัดงานนั้นใช<ระยะเวลาในการจัดงานเพียงหนึ่งวัน ในขณะเดียวกัน ในส�วนของความชัดเจนความ
ต�อเนื่องและความรู<สัมฤทธิ์ผลของโครงการ ไม�สามารถท่ีจะขยายผลต�อเน่ืองไปให<เห็นเป[นประจักษ�ได<ตลอด
จนถึงโครงการนี้จะมีความซํ้าซ<อนกับหน�วยงานอ่ืน โดยเฉพาะหน�วยงานที่มีความชํานาญการทางด<าน
การศึกษาโดยตรงนะคะ ในส�วนของคณะกรรมการแปร จึงมองว�าเป[นการใช<งบประมาณอย�างไม�คุ<มค�า
ประชาชนหรือว�าเปKาหมายของโครงการนั้น ไม�ได<รับประโยชน�ตามงบประมาณที่ได<ต้ังไว<ตลอดจนถึงลักษณะ
ของโครงการท่ีจัดเพียงหนึ่งวันและเป[นการระดมป)ญหา ที่มามันไม�มีท่ีไปของการที่จะไปสัมฤทธิ์ว�าความ
ต<องการของโครงการน้ีจริงๆแล<วคืออะไรค�ะ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
        ครับ ขอบคุณครับ เชิญทางผู<บริหารชี้แจงครับ  

นายเกียรติคุณ  จันแก�น ผู1อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน  
                             ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
        เรียน  ท�านประธานสภานะครับ ท่ีทางองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได<ตั้งงบประมาณเพื่อเป[น
การขับเคลื่อนในการจัดการศึกษาท้ังในระบบนอกระบบ ด<วยภารกิจขององค�การบริหารจังหวัด ว�าตาม
รัฐธรรมนูญและ พรบ.การศึกษา การกระจายอํานาจ ซ่ึงมีหน<าที่ในการส�งเสริมทักษะและสนับสนุนในการจัด
การศึกษาให<มีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค�ที่ดําเนินการคือการระดมความคิดเห็นในการจัดการศึกษาจังหวัด
เชียงราย ถือว�าเป[นจังหวัดที่ต<องพิจารณาเป[นพิเศษ สิทธิพิเศษตรงนี้ ว�าจะทําอย�างไรให<คนเชียงรายมีคุณภาพ 
ในการดํารงชีวิตก็ดี ในการดํารงอาชีพก็ดี อันนี้เป[นวัตถุประสงค� ท่ีคิดไว<ว�าถ<าหากเราได<ระดมความคิดเห็นจาก
ทุกภาคส�วน ไม�ว�าจะเป[นผู<ประกอบการ ผู<ทรงคุณวุฒิ ผู<ปกครองตัวแทนชุมชนโรงเรียน นักเรียน นักศึกษา ถ<า
หากข<อมูลว�าทิศทางที่จะจัดการศึกษา เป[นการขับเคลื่อนของอบจ.แนวทางนี้และเป[นเครือข�ายในการจัด
การศึกษาท้ังจังหวัดด<วยนะครับ ในการขับเคลื่อนน้ีก็มีข<อจําจัดในหลายเร่ือง แต�ถ<าหากว�าองค�การบริหาร
จังหวัดเชียงรายดําเนินการ และเป[นศูนย�กลางในการการขับเคลื่อนในการประสานงานโดยฟ)งความคิดเห็นของ
ภาคประชาชนหรือผู<มีส�วนเก่ียวข<องทั้งหมด ว�าเราจะจัดการศึกษาให<กับคนเชียงรายเป[นลักษณะทางไหนนะ
ครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอบคุณครับ ต�อไปเลยนะครับ โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร�นะครับจํานวนเงิน สามแสนบาท 
ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายสมนึก ใจจักร� เสนอขอแปรตัดลดบางส�วนนะครับ จํานวน หนึ่งแสนบาท เหลือ
งบประมาณ สองแสนบาทนะครับ ผู<แปรขอสงวนคําแปรญัตตินะครับ คณะกรรมการก็ขอสงวนคําแปรญัตติ
ด<วยนะครับ เชิญท�านสมนึก ใจจักรครับ 
 
          /นายสมนึก... 
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นายสมนึก  ใจจักร�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
         เรียน ประธานสภาที่เคารพครับ ผมได<ยื่นคําแปรญัตติโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร�ในงบประมาณ 
สามแสนบาท แล<วแปรลดบางส�วนหนึ่งแสนบาท คงเหลืองบประมาณไว<  สองแสนบาท ต�อเนื่องจากผมได<
สังเกตวันวิทยาศาสตร�ท่ีผ�านมาผมได<เข<าร�วมกิจกรรมสังเกตดูแล<วว�ากิจกรรมตรงนั้นน�าจะใช<งบประมาณไม�ถึง 
สามแสน น�าจะแปรลดลงไปนะครับ เพื่อที่จะให<ใช<คุ<มค�าในการที่เราจะใช<งบประมาณในปZ 2561 เป[นเหตุผล
ที่ผมได<ยื่นเสนอขอคําแปรลดบางส�วนนะครับ ขอบคุณครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
         ครับ เชิญท�านคณะกรรมการแปรญัตติครับ  

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
          เรียน  ท�านประธานสภาท่ีเคารพค�ะ ดิฉันฐานะคณะกรรมการแปรญัตตินะคะ มีความเห็นชอบตาม
ความเห็นของคณะกรรมการท�านผู<ยื่นแปร ซ่ึงแปรตัดลดจากงบประมาณ สามแสนบาท เห็นควรตัดลด     
หน่ึงแสนบาทคงเหลือเงินจํานวน สองแสนบาท เน่ืองจากว�าในโครงการกิจกรรมวันวิทยาศาสตร�นี้มีการจัดงาน
ต�อเนื่องมาแล<วหลายปZนะคะซ่ึงในแต�ละปZ ใช<งบประมาณไปเป[นจํานวนท้ังสิ้นอยู�ที่ประมาณ สองแสนสามหม่ืน
บาทนะคะ ทั้งนี้ไม�มีการขยายผลต�อด<วยในลักษณะของกิจกรรมและท่ีสําคัญก็คือเป[นการจัดเฉพาะกลุ�มของ
นักเรียนไม�มีการขยายนะคะ ไม�มีการเข<าร�วมกิจกรรมของทั้งในส�วนของนักเรียนนักศึกษาทั้ง 18 อําเภอนะคะ 
ตามเหตุผลพิจารณาคร้ังน้ีลักษณะของการจัดงานก็ยังไม�มีการขยายผลหรือว�าในลักษณะของการพัฒนาว�าจะ
ส�งเสริมทางวิทยาศาสตร�ให<กับเด็กนักเรียนจังหวัดเชียงรายค�ะ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
         ครับเชิญผู<บริหารครับ 

นายเกียรติคุณ  จันแก�น ผู1อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน  
                             ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
          เรียน  ท�านประธานสภา ในส�วนรายละเอียดของการใช<จ�ายนะครับ ดําเนินการเป[นกิจกรรมท่ีให<กับ
เด็ก เด็กที่มาร�วมกิจกรรมมีสถานศึกษาในจังหวัดเชียงรายนะครับ ที่ทํากิจกรรมร�วมกัน ค�าใช<จ�ายเป[น
ค�าอาหาร เคร่ืองดื่มและอุปกรณ�ที่ใช<ในการดําเนินกิจกรรม เป[นบูธนิทรรศการหรือกิจกรรมที่ทําร�วมกันกับ
หน�วยงานต�างๆ และการเสนอโครงงานกลุ�มเปKาหมายท่ีเข<าร�วมเป[นท้ังเด็กในสถานศึกษาต�างอําเภอ สพฐ.   
สพม. ได<ให<ความร�วมมือเป[นกิจกรรมท่ีดําเนินการต�อเน่ืองโดย ใช<งบประมาณอย�างคุ<มค�า ท่ีผ�านมา ใช<ทุกบาท
ทุกสตางค�ให<กับเด็กเป[นส�วนใหญ� มีการประชุมวางแผนว�า แต�ละปZว�าทําอะไร โครงงานท่ีร�วมกิจกรรม มีการ
ปรับเปลี่ยนไปทุกครั้ง 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
          ครับ ขอบคุณครับ ข<อต�อไปเลยนะครับ โครงการการแข�งขัน อบจ.เชียงรายมินิมาราธอน จํานวนเงิน  
300,000.- บาท ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นายสมนึก   ใจจักร� เสนอขอแปรตัดลดบางส�วน จํานวน 
100,000 บาท เหลืองบประมาณ  200,000 .- บาท ผู<แปรขอสงวนคําแปรญัตติคณะกรรมการมีมติเป[น
เอกฉันท� และคณะกรรมการก็สงวนคําแปรญัตติครับ ขอเชิญท�านสมนึก ใจจักร� 
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 สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 

-45- 

นายสมนึก  ใจจักร�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
          เรียน  ท�านประธานสภาที่เคารพ ผมนายสมนึก   ใจจักร� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย ก็ได<ยื่นคําแปรของโครงการการแข�งขัน อบจ. เชียงราย มินิมาราธอนในงบประมาณสามแสนบาท 
แล<วก็แปรลดบางส�วนหนึ่งแสนบาท เนื่องจากปZท่ีผ�านมาเป[นปZแรกนะครับ ซ่ึงสังเกตด<วยว�ากิจกรรมท่ีได<จัดไป
เห็นผู<เข<าร�วมกิจกรรมค�อนข<างจะบางตานะครับ ก็คิดว�าคงมีผลท่ีการใช<งบประมาณจะมากเกินไป และก็ด<วย
เหตุและผลขอแปรลดบางส�วนหน่ึงแสนบาท ส�วนที่เหลือเอาไว<ใช<จ�ายในกิจกรรมสองแสนบาทครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับผม เชิญคณะกรรมการครับ เชิญครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ คณะกรรมการแปรญัตติขอแจ<งเหตุผลว�าท่ีเรา

ไม�ได<ตัดโครงการนี้เป[นศูนย�ทั้งหมดนะครับ เราเห็นดีด<วยก็ให<ทําต�อไปเพื่อจะได<เป[นหน<าเป[นตาของทางด<าน
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเรา แต�ทั้งน้ีทั้งนั้นนะครับ ท่ีมีเหตุผลท่ีต<องตัดค�าใช<จ�ายบางอย�างท่ีใช<จ�าย
อย�างไม�ประหยัดท่ีฟุLมเฟVอยเหลือเกิน โครงการน้ีมีการเบิกจ�ายค�าใช<จ�ายดังน้ีครับ  
1. ค�าเงินรางวัล เจ็ดหม่ืนห<าพันบาท 2. ถ<วยรางวัล สี่หม่ืนห<าพันบาท 3. ค�าตอบแทนคณะกรรมการการ
ตัดสิน สามหม่ืนบาท ค�าตอบแทนผู<ช�วยคณะกรรมการตัดสินนะครับ มีกรรมการไม�พอมีผู<ช�วยอีกนะครับ   
สามหม่ืนบาท ค�าจัดสถานที่ ค�าดอกไม<ตกแต�งโพเดียมราคา สองหม่ืนบาทนะครับ สองหม่ืนบาทค�าจ<างจัดทํา
ปKายไวนิล สามหม่ืนบาทค�าเช�าอุปกรณ�เทคนิค สองหม่ืนบาทนะครับค�าใช<จ�ายในการอ่ืนๆก็มีอะไรบ<างเราก็ไม�
ว�าการเป[นเบ็ดเตล็ดและกันอีก สองหม่ืนห<าพันบาทเรามองเห็นว�าท�านใช<จ�ายอย�างฟุLมเฟVอยเกินนะครับ จึง
เรียนแจ<งต�อสภาแห�งนี้มาครับเราจึงมีความเห็นชอบกับทางด<านผู<แปรญัตติในคร้ังน้ีด<วยมติ เจ็ดต�อศูนย�ครับ 
ขอบคุณครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ขอบคุณครับ เชิญท�านรองเข<ามาด<วยนะครับ ท�านรองประธาน เชิญผู<บริหารครับผม 

นายเกียรติคุณ  จันแก�น ผู1อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน  
                             ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรียน  ท�านประธานสภาและผู<บริหาร โครงการน้ีมีความต<องการในเร่ืองท่ีจะพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนเชียงราย เป[นโครงการที่ส�งเสริมการออกกําลังกาย เพื่อคุณภาพชีวิต ตลอดจนถึงการส�งเสริมสู�ความเป[น
เลิศ ในส�วนท่ีจะพัฒนาเยาวชนและประชาชนท่ีมีทักษะพื้นฐานที่จะมาเป[นนักกีฬา ด<านนักวิ่งวิ่งระยะทางสิบ
กิโลเมตรจนถึงสามสิบกิโลเมตร ที่จะมาพัฒนาตรงนี้ ค�าใช<จ�ายเป[นไปตามระเบียบ ในการใช<จริงเบิกตามความ
จําเป[นท่ีดําเนินการเป[นการใช<จ�ายอย�างประหยัด และเป[นไปตามระเบียบว�าด<วยการเบิกจ�ายเป[นโครงการท่ี
สอดคล<องกับนโยบายภาครัฐด<วย เป[นการปKองกันการเก่ียวข<องกับอบายมุขและสิ่งเสพติดทั้งหลาย ในอํานาจ
หน<าท่ีในการจัดตั้งงบประมาณเร่ืองสุขภาพ พลานามัย 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ� ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  โครงการต�อไปครับ โครงการม�านตัดอากาศ  จํานวนเงินหนึ่งแสนสองหม่ืนเก<าพันหกร<อยบาท      
เสนอคําขอแปรญัตติ นายสมนึก ใจจักร� เสนอขอแปรตัดลดท้ังโครงการ จํานวนหน่ึงแสนสองหม่ืนเก<าพัน    
หกร<อยบาท เหลืองบประมาณศูนย�บาท ผู<เสนอขอสงวนคําแปรญัตติ คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเป[น              
เอกฉันท�และก็ขอสงวนคําแปรญัตตินะครับ ก็ขอเชิญท�านสมนึก ใจจักร�ครับ 

นายสมนึก  ใจจักร�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาท่ีเคารพ โครงการม�านตัดอากาศนะครับ ซ่ึงอาจงบประมาณที่ตั้ง ไว<        

หน่ึงแสนสองหม่ืนเก<าพันหกร<อยบาท ผมแปรลดทั้งโครงการนะครับ เหลือศูนย�บาท เน่ืองจากเป[นการใช<เงินไม�
ประหยัดแล<วก็ไม�ส�งผลต�อการสร<างคน สร<างงาน สร<างรายได<และการพัฒนาอย�างแท<จริง นี่คือเป[นเหตุผลที่ลด
ทั้งโครงการครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
เชิญท�านอทิตาธรครับ 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติในส�วน

ของม�านตัดอากาศจํานวนเงิน หน่ึงแสนสองหม่ืนเก<าพันหกร<อยบาท คณะกรรมการแปรญัตติมีมติเป[นเอกฉันท�
ที่จะขอแปรตัดลดท้ัง 7 ท�านนะคะให<ให<เหลือจํานวน ศูนย�บาท เนื่องจากว�าม�านตัดอากาศน้ีเป[นอุปกรณ�ท่ีใช<
สําหรับในส�วนของห<างสรรพสินค<าท่ีจําเป[นว�า มีคนเข<าออกอยู�ตลอดเวลา เพื่อให<เป[นการประหยัดในส�วนของ   
ค�าไฟจึงจําเป[นต<องมีในส�วนของม�านตัดอากาศ แต�ว�าอาคารหอประชุมคชสาร ซ่ึงจากการที่ได<สอบถามจาก
ผู<บริหารที่ได<เข<ามาชี้แจงและข<อมูลนั้นจะนําไปใช<ในอาคารหอประชุมคชสาร ดิฉันมองว�าในส�วนของอาคารน้ี 
คงจะไม�ได<มีผู<คนจํานวนมากมายพอที่จะได<เดินทางเข<าออกจนทําให<ไม�มีเวลาที่จะป7ดประตู เพื่อไม�ให<แอร�ต<อง
ทํางานหนัก ทั้งนี้มองว�ามันเป[นเรื่องของไม�ใช�ความจําเป[น ไม�ใช�ความจําเป[นตลอดจนถึงไม�ใช�ป)ญหาความ
ต<องการของประชาชน ของชาวจังหวัดเชียงรายอย�างแท<จริง ในการตั้งงบประมาณเพื่อจัดซ้ือม�านตัดอากาศ 
เป[นการใช<งบประมาณอย�างไม�ประหยัดไม�ส�งผลต�อการสร<างงาน สร<างรายได<หรือจะมีการพัฒนาในส�วนของ
อาชีพแต�อย�างใดนะคะ จึงมติของคณะกรรมการจึงมีมติว�าตัดลดโครงการจัดซ้ือม�านตัดอากาศจํานวนเงิน   
หน่ึงแสนสองหม่ืนเก<าพันหกร<อยบาท ท้ังโครงการค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับขอบคุณครับ เชิญฝLายบริหารครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เด๋ียวนะครับ ท�านประธานครับ ท�านประธานต<องเข<าใจนะครับว�า คณะกรรมการแปรญัตติมี 7 ท�าน

ครับ ท�านนี่พึ่งอภิปรายไปท�านเดียวครับ ท�านทราบนะครับว�ามีคณะกรรมการแปรญัตติอีก 7 ท�าน ท�านต<องให<
โอกาสคณะกรรมการนะครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
เชิญท�านวสุพลครับ เชิญครับ 

 
          /นายวสพุล... 
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นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ท�านประธานในที่ประชุมนะครับ ม�านตัดอากาศตรงนี้หรือเรื่องที่อภิปรายมานั้น ก็เป[นโครงการท่ี

ค�อนข<างที่จะฟุLมเฟVอยไม�สามรถที่จะให<โครงการน้ีเป[นเยี่ยงอย�างนะครับ เยี่ยงอย�างต�อการบริหารงานนะครับ 
เรื่องการ ตั้งโครงการลักษณะน้ีอีกต�อไป เพราะว�ากรรมการแปรญัตติได<มองเห็นว�านะครับ ถ<าจะทําโครงการ 
โครงการนี้ให<มันผ�านไปนะครับ ต�อไปนี้ทุกกองทุกฝLายงานในสังกัดขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย     
ก็คงจะมาขอลักษณะโครงการนี้จากสภาอีกต�อไปแล<วครับ เรากลัวว�าจะเป[นเยี่ยงอย�างนะครับในการขอใช<จ�าย
งบประมาณหน<าที่ฟุLมเฟVอยขอบคุณครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ท�านคณะกรรมการท�านใดจะอภิปรายเชิญครับ ไม�มีเชิญท�านผู<บริหารครับ 

นายเกียรติคุณ  จันแก�น ผู1อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน  
                             ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรียน  ท�านประธานนะครับ ท�านกรรมการทุกท�านครับ เหตุผลในการตั้งงบประมาณท่ีขอจัดซ้ือม�าน
ตัดอากาศ ก็เนื่องจากท่ีผ�านมาห<องประชุมคชสารจะมีคนมาใช<หรือหน�วยงานต�างๆ มาใช<มากมาย ไม�ว�าการใช<
ประชุม การจัดนิทรรศการ จะมีการเป7ดเข<าเป7ดออกตลอดเวลา ฝLายผู<บริหารได<มองเห็นว�าถ<าเรามีเทคโนโลยี 
ในส�วนที่จะช�วยได<ในการท่ีจะไม�ต<องเป7ด ป7ดประตูทําให<การทํางานระบบไฟเพิ่มค�าใช<จ�ายเพิ่มข้ึนนะครับ ซ่ึง
โครงการนี้เป[นแนวทางหน่ึงท่ีจะช�วยกันแก<ป)ญหาในเรื่องการประหยัด เร่ืองความความเย็นนะครับ ในช�วงท่ี
อากาศมันร<อน ให<มีความลักษณะดูแลเร่ืองความเย็นตลอดเวลา โดยท่ีขณะที่เป7ดออก เป7ดเข<า ช�องใหญ�            
นะครับ เป[นการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพเป[นเหตุผลประกอบในการจัดตั้งงบประมาณครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับขอบคุณครับ ต�อไปโครงการท่ี 2.10 ข<อที่ 1.1 หน<า 130 โครงการของเล�นพื้นบ<านล<านนา

จากอุjยสู�หลานจํานวนเงิน สองแสนบาท ผู<นําเสนอคําแปรญัตตินายสมนึก ใจจักร� เสนอแปรลดทั้งโครงการ 
เหลือจํานวนศูนย�บาท การสงวนคําแปรญัตติผู<เสนอคําขอแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ เชิญท�านสมนึกครับ 

นายสมนึก  ใจจักร�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายครับ กระผมได<ยื่นคําแปรญัตติโครงการ

ของเล�นพื้นบ<านล<านนาจากอุjยสู�หลาน ผมมองนะครับว�าใช<งบประมาณไม�คุ<มค�าแล<วก็ไม�ถึงพี่น<องประชาชนท่ี
เดือดร<อนนะครับ เพราะว�าตรงนี้เป[นของเล�นพื้นบ<านนะครับ แล<วซ่ึงตอนนี้ผู<เฒ�าผู<แก�หรืออุ<ยนะครับ ถ<าเราจะ
จัดกิจกรรมที่หอประชุมใด ชุมนุมที่จะมาเล�าสู�ให<ลูกให<หลานฟ)ง แต�โครงการตรงนี้อาจไม�ชัดเจนนะครับ ผมก็
แปรลดทั้งโครงการเหลือศูนย�นะครับ เหตุผลที่ให<กับสภาแห�งนี้ไปรับทราบครับ ขอบคุณครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
เชิญท�านคณะกรรมการแปรญัตติครับ เชิญท�านอทิตาธรครับ 
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นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
สําหรับโครงการของเล�นพื้นบ<านล<านนาจากอุjยสู�หลาน จํานวนเงิน สองแสนบาทนะคะ ตามท่ีได<ฟ)งคํา

ชี้แจงจากทางผู<บริหารในการจัดงานนี้จะจัดรวมอยู�ท่ีเดียวท่ีในเมืองเชียงรายนะคะ ทีน้ีพอมามองในส�วนของว�า
ผู<เข<าร�วมการอบรมมีความเป[นไปไม�ได< ที่จะสามารถกระจายผู<สูงวัย มาจากแต�ละอําเภอได<นะคะตลอดจนถึงใน
ส�วนของผู<ที่จะเข<ามารับการอบรม มองว�าความสัมฤทธิ์ผลของโครงการไม�สอดคล<องกับลักษณะของ
วัตถุประสงค�ที่ท�านตั้งเอาไว< ทางคณะกรรมการจึงมีเห็นว�าในลักษณะของการจัดงานของเล�นพื้นบ<านล<านนา
จากอุjยสู�หลาน มีความเห็นว�าควรจะไปแยกไปในแต�ละเขตพื้นท่ีมากกว�าจากเปKาหมายของผู<เข<ารับการอบรม
นั้นจะสอดคล<องกับความเป[นจริงตามท่ีท�านสร<างไว<มากกว�าค�ะ  

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับ ขอบคุณครับมีคณะกรรมการท�านใดจะอภิปรายครับ เชิญครับ ไม�มีเชิญฝLายบริหารครับ 

นายเกียรติคุณ  จันแก�น ผู1อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน  
                             ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรียน  ท�านประธานนะครับ โครงการน้ีเป[นโครงการท่ีส�งเสริมด<านการศึกษาศาสนาและศิลปะจารีต
ประเพณีนะครับ และภูมิป)ญญาในท<องถ่ินนะครับ ซ่ึงจะให<เด็กและเยาวชนในท<องถ่ินเราเป[นการสืบสานสิ่งท่ีดี
งาม ไม�ว�าจะเป[นของโบราณที่มีภูมิป)ญญาในท<องถ่ินมีการทําของเล�นมากมาย ซ่ึงช�วงหลังมานี้รุ�นเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร�และการศึกษาเข<ามาทําให<เด็กและเยาวชนจะห�างไกลตรงนี้ไปและเป[นการรณรงค�เก่ียวกับ          
ภูมิป)ญญาในท<องถ่ินด<วย แล<วจะเป[นการอนุรักษ�ผู<ที่มีประสบการณ�ท่ีถ�ายทอดถึงรุ�นลูกรุ�นหลานนะครับ      
เป[นการอนุรักษ�เริ่มต<นทางโครงการคิดไว<ว�าต<องมีจุดเร่ิมต<นก�อน จึงตั้งงบประมาณไว<เป[นจุดเร่ิมต<นแล<วก็ขยาย
ไปในอนาคตเป[นการอนุรักษ�สิ่งท่ีดีงามของบ<านเมืองเราให<สู�ลูกสู�หลานต�อไปในอนาคตครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับขอบคุณครับ ต�อไปโครงการท่ี 11 โครงการฝ`กอบรมให<ความรู<ด<านการปKองกันและบรรเทาสา

ธารณภัยในสถานศึกษาจํานวนเงิน สี่แสนบาท ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตตินายบัณฑิต สุรินทร�เปา เสนอแปรตัดลด
ทั้งโครงการจํานวน สี่แสนบาท  เหลืองบประมาณศูนย�บาท การสงวนคําแปรญัตติผู<เสนอคําแปรขอแปรญัตติ
เชิญท�านบัณฑิตครับ ขอเชิญท�านวสุพลก�อนครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขออนุญาตท�านประธานสภานะครับ ในส�วนของการยื่นแปรญัตติของท�านบัณฑิต สุรินเปานะครับ 

จากจํานวนโครงการทั้งหมดที่ท�านได<ยื่นมานะครับ โครงการท่ี 2.13 ข<อ 1.1.5 หน<า 84 เป[นโครงการจัดงาน
มหกรรมรวมพลังปKองกันโรคติดต�อจํานวนเงิน สองแสนบาท โครงการนี้ท�านบัณฑิต สุรินเปานะครับ พร<อม
คณะกรรมการจะไม�ขอแถลงใดๆ ต�อสภาซ่ึงขอถอนนะครับการแปรญัตติ ตามระเบียบข<อท่ี 55 ขอบคุณครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ข<อ 2.11 ครับข<อ 1.1 หน<า 46 การฝ`กอบรมด<านการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา 

เชิญท�านบัณฑิตครับ 
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นายบัณฑิต  สุรินเปา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาผู<บริหารและสมาชิกสภาทุกท�านครับ ผมนายบัณฑิต สุรินเปา สมาชิกสภา

องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย แม�สาย เขต 2 โครงการฝ`กอบรมด<านการปKองกันและสาธารณภัยใน
สถานศึกษานั้นจํานวนเงิน สี่แสนบาท ผมขอแปรลดเหลือศูนย�บาท เนื่องจากเป[นรายการซํ้าซ<อนกับเทศบาล
อบต.หรือหน�วยงานอ่ืนด<วยครับ  

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
คณะกรรมการท�านใดจะอภิปรายครับ เชิญครับ ไม�มีนะครับ เชิญท�านฝLายบริหารครับ 

นางทัชชา  สามัคคีนิชย�  ผู1อํานวยการกองปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เรียน  ท�านประธานสภาท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรตินะคะ ขออนุญาตอธิบายนะคะ ว�าในส�วนของการ

อบรมให<ความรู<ในสถานศึกษา อํานาจหน<าท่ีในส�วนของการบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายนอกจากจะจัดในเรื่อง
ของการศึกษาแล<วนะคะ ก็ยังจะให<ข<อมูลในเร่ืองของการปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษามันก็
เป[นสิ่งหน่ึงท่ีอยู�ในภารกิจของกองปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ มีเรื่องที่จะต<องให<ความรู<ในเร่ืองของ
การปKองกันบรรเทาสารภัย เปKาหมายของเราก็คือในข<าราชการครู บุคลากรทางด<านการศึกษาและนักเรียนใน
สถานศึกษา ก็เราจะทําก็คือเราจะทําในโรงเรียนมัธยมประจําอําเภอ ซ่ึงในที่นี้ก็คือเราจะกําหนดกลุ�มเปKาหมาย
ไว<ก็คือในส�วนของ 4 เขต พื้นที่การศึกษาด<วยกัน ก็จะมีในส�วนของโรงเรียนมัธยมซ่ึงในส�วนของการ
ประสานงานก็คือ เราได<ประสานงานกับสํานักงานเขตการศึกษาก�อนท่ีจะต<องเข<าไปดําเนินการในส�วนของการ
จัดกลุ�มน้ีค�ะ ต<องทําร�วมกันกับเป[นข<าราชการครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษาของ
โรงเรียนมัธยมประจําอําเภอค�ะ ขอบคุณมากค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับผมขอทําความเข<าใจสมาชิกที่ยื่นแปรนะครับ ว�าก�อนท�านจะข้ึนยื่นอภิปรายกรุณาแจ<งชื่อสกุลแล<ว

ก็สังกัดท�านใดมาจากอําเภอไหนด<วยนะครับ เผื่อจะได<มีการลงบันทึกรายงานในการประชุมต�อไปนะครับ 
ขอบคุณครับต�อไปนะครับ ข<อ 2.12 ข<อ 1.1.6 หน<า 93 นะครับ โครงการเสริมสร<างความรู<พัฒนาคุณภาพ
ชีวิตเพื่อการอยู�ร�วมกันระหว�างผู<ด<อยโอกาสคนไร<ที่พึ่งและชุมชน จํานวนเงินนะครับ หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาท    
ผู<ยื่นขอคําแปรญัตตินายบัณฑิต สุรินเปา เสนอแปรญัตติ เสนอแปรตัดลดทั้งโครงการจํานวน หนึ่งแสน      
เจ็ดหม่ืนบาท เหลือประมาณศูนย�บาท การสงวนคําแปรญัตติผู<เสนอคําขอแปรญัตติขอสงวนคําแปรญัตติ เชิญ
ท�านบัณฑิตครับ  

นายบัณฑิต  สุรินเปา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับผมนายบัณฑิต สุรินเปาครับ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย แม�สาย เขต 2 

โครงการเสริมสร<างความรู<พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู�ร�วมกันระหว�างผู<ด<อยโอกาสคนไร<ท่ีพึ่งและชุมชน 
จํานวน หน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนบาทนั้น กระผมขอแปรลดท้ังโครงการ จํานวนดังกล�าวให<เหลือ ศูนย�บาท 
เนื่องจากว�าผู<ด<อยโอกาสผู<ไร<ที่พึ่งผู<ไร<ที่พักพิงตลอดจนผู<ไม�มีความสามารถใด ๆ น้ัน ขอยกตัวอย�างว�า เช�น
ขอทาน ผู<วิกลจริต เร�ร�อน ใช�ไหมครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
มีคณะกรรมการท�านใด เชิญท�านอทิตาธรครับ 
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นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
ดิฉันอทิตาธร วันไชยธนวงศ� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง เขต 2 ค�ะ 

ในส�วนของโครงการเสริมสร<างความรู<พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู�ร�วมกันระหว�างผู<ด<อยโอกาสคนไร<ท่ีพึ่งและ
ชุมชนจํานวน หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทนั้น คณะกรรมการแปรญัตติได<แจ<ง ทางผู<บริหารทางผู<อํานวยการกอง
ปKองกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะ ได<มาให<ข<อมูลพบว�าในงบประมาณจํานวน หน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนบาทนั้น 
เป[นเร่ืองของการจัดแต�งดอกไม< หน่ึงหม่ืนบาท กระเป~าใส�เอกสารจํานวน ห<าหม่ืนบาท ค�าตอบแทนวิทยากร 
สองกลุ�ม สองหม่ืนแปดพันบาท และอุปกรณ�ในการดําเนินกิจกรรมรวมแล<ว หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาท 
งบประมาณที่ใช<นั้นล<วนเป[นงบประมาณที่ใช<สําหรับการจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ�และงานตกแต�ง ในขณะเดียวกันผู<ท่ี
เข<ารับการอบรมน้ัน   จะเป[นผู<ยากไร<จะเป[นผู<ที่ไร<ที่พึ่ง ท่ีไปนํารายชื่อมาจากในส�วนของศูนย�ฝLายสงเคราะห�
ช�วยเหลือผู<พิการผู<ด<อยโอกาส จึงมองเห็นว�าความเป[นไปได<ของการดําเนินการในโครงการนั้น เป[นการยากท่ีจะ
สามารถทําโครงการนี้ให<ประสบความสําเร็จได<โดยเฉพาะการนําพาผู<ไร<ท่ีพึ่งผู<ด<อยโอกาสหรือผู<ที่มีความยากไร<
ในแต�ละชุมชนที่จะนําเข<ามารวมกันได< ท้ังนี้คณะกรรมการแปรญัตติก็ได<มีข<อเสนอให<กับทางผู<บริหาร
โดยเฉพาะท�านผู<อํานวยการกองนะคะว�าหากเป[นไปได<นั่นหมายถึงจะต<องไปอบรมในส�วนของในชุมชนเพื่อการ
ยอมรับผู<ไร<ที่พึ่งผู<ด<อยโอกาสมากกว�าท่ีจะนําพาเขาเหล�าน้ันได<เข<ามาอบรมในสถานที่ท่ีท�านจัดไว<เพียงสถานท่ี
เดียวแล<วก็งบประมาณส�วนใหญ� เรื่องของวัสดุอุปกรณ�นะคะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
มีคณะกรรมการท�านใดครับ จะอภิปราย เชิญท�านวสุพลครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับท�านประธานสภาเพื่อนสมาชิกสภาผู<เกียรตินะครับ มีบันทึกนะครับมีบันทึกหลักฐานประกอบการ

ชี้แจงของฝLายบริหารต�อคณะกรรมการแปรญัตติไว<ท่ีหน<า 49 ครับ ชี้ให<เห็นเลยครับหน<า 49 ตรงนี้นะครับ 
ท�านเป7ดไปดูครับ ก็ได<ชี้แจงมาในส�วนของโครงการให<กับผู<ด<อยโอกาส ถ<าย<อนไปในข้ันหลักการและเหตุผล 
เป[นโครงการท่ีสวยหรูเพอร�เฟกส�มากเลยครับ น�าทํามากนะครับ แต�เป7ดดูไส<ในในข้ันตอนของการปฏิบัติและ
หมวดของประมาณการค�าใช<จ�าย ถามว�าโครงการที่จะทํา ทําอะไรทํายังไงก็คือจะเอาคนจรจัดคนระเหเร�ร�อนท่ี
นอนอยู�ตามปKายรถเมล� ใต<สะพานลอยอะไรมาอบรมนะครับ ผมเลยมานั่งคิดกับคณะกรรมการแปรญัตติว�ามัน
ไม�น�าจะเป[นโครงการท่ีจะปฏิบัติได<จริงนะครับ ไม�น�าจะเป[นโครงการที่เป[นไปได<จริง เอาคนระเหเร�ร�อนจรจัด
อะไรต�างๆ นะครับ ถึงแม<จะไปขอข<อมูลจากหน�วยงานกรมกองใดมันก็ตามนะครับว�าไม�น�าจะปฏิบัติได<จริงและ
โครงการในลักษณะนี้นะครับ หากท�านประธานสภาบอกว�าปฏิบัติได<จริงหรือตรงไหนต<องใช<อบรมด<วยกัน
สําหรับโครงการนี้ แล<วทีนี้ท�านประธานครับ มีค�าใช<จ�ายตั้งจ�ายมา หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาท มีคําตอบอยู�ในนั้น
อย�างชัดเจนว�าเป[นการลักษณะของแบ�งงานนะครับ หน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนบาท ไปให<เจ<าหน<าที่เขาทํานะครับ โดย
ฝLายบริหารแบ�งไป ก็เลยต<องออกมาลักษณะเป[นโครงการเป[นแบบนะครับ เขียนแล<วออกมาก�อนเลยมีบันทึก
ชัดเจนในหน<า 48 ขอตั้งค�าใช<จ�ายงบประมาณ หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาทครับ เอาคนจรจัดคนเร�ร�อนมานะครับ  
เอามาทําอะไร ขอตั้งจ�ายเบิกจ�ายค�าตกแต�งสถานท่ีด<วยดอกไม<ครับท�านประธาน หนึ่งหม่ืนบาทนะครับ เอาคน
เร�ร�อนจรจัดอยู�ตามถนนหนทางปKายรถเมล�ใต<สะพานลอยมาดูดอกไม< หนึ่งหม่ืนบาท หน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนบาท 
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ซ้ือกระเป~าใส�เอกสารให<อีก ห<าหม่ืนบาทครับท�าน เป[นหกหม่ืนแล<วนะครับ ท�านลองคิดภาพตามนั้นเพื่อว�า
ความว�ามันเกิดอะไรข้ึนกับการบริหารจัดการและขณะนี้ถึงเป[นที่มาของการแปรญัตติในวันนี้นะครับมีวิทยากร 
ค�าวิทยากร สองหม่ืนแปดพันบาทครับท�าน นะครับ ท่ีจะคุยกับคนท่ีระเหเร�ร�อนนะครับ ผมก็ไม�แน�ใจ
เหมือนกันว�าท�านจะต<องไปจ<างระดับชํานาญการขนาดไหน ท่ีท�านจะต<องจ<างวิทยากรมา สองหม่ืนแปดพันบาท
นะครับ มีการเบิกจ�ายค�าตกแต�งสถานท่ีนะครับ เครื่องเสียงงานอีกเป[นจํานวนเงิน บาท นะครับ หนึ่งหม่ืนแปด
พันสี่ร<อยบาท ท�านประธานสภาครับ ผมเคยจ<างล<านนาคอมโบ<ไปจัดคอนเสิร�ตงานวันเกิดให<คุณแม�เลยนะครับ 
ซ่ึงผมว�าเป[นการใช<จ�ายงบประมาณ อย�างฟุLมเฟVอยนะครับ และไม�มีความจําเป[นโครงการนี้อาจจะนําไปสู�
ทิศทางในการปฏิบัติ ไม�ได<ด<วยซํ้าไปนะครับ วงเงินท่ีท�านจะขออนุมัติเบิกจ�ายในการเตรียมการของท�านค�า
ดอกไม< หน่ึงหม่ืนบาท ค�าเช�าอุปกรณ�ห<องเสียง หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทนะครับ คนท่ีสติไม�ดี คนระเหเร�ร�อนยังย
ไม�ได<เข<าอบรมโดยเฉพาะค�าเตรียมการ หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทนะครับ อาจจะเหลือไว<ก็คือค�าอาหารและ
เครื่องดื่มไว<ให<พวกเขาอยู�ประมาณ สี่หม่ืนกว�าบาท ห<าหม่ืนถือว�าเป[นการใช<จ�ายที่แบบไม�ประหยัดครับท�าน
ครับ ขอบคุณครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับ ขอบคุณครับ เชิญฝLายบริหารครับ 

นางทัชชา  สามัคคีนิชย� ผู1อํานวยการกองปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เรียน  ท�านประธานสภาและท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติค�ะ ขออนุญาตชี้แจงนะคะว�าก�อนอ่ืนขออนุญาต

ที่ให<คํานิยามกับความหมายของคําว�าคนไร<ท่ีพึ่งนะคะ ตาม พรบ.ของคุ<มครองคนไร<ที่พึ่ง พ.ศ. 2557 
หมายความว�าบุคคลซ่ึงไร<ที่อยู�อาศัยและไม�มีรายได<เพียงพอแก�การยังชีพ รวมถึงบุคคลที่อยู�ในสภาวะ
ยากลําบากและไม�พึ่งพิงบุคคลอ่ืนได<ค�ะ ซ่ึงหมายความว�าขาดความม่ันคงในการดํารงชีวิต ไม�มีท่ีอยู�ที่เหมาะสม
หารายได<ไม�เพียงพอเพื่อการยังชีพนะคะ ในส�วนของวัตถุประสงค� ก็คือในเรื่องของการให<ความรู< กับ
ผู<ด<อยโอกาสรวมถึงชุมชนในเร่ืองของให<มีความรู<ในเรื่องของแนวทางการสงเคราะห�บุตรการช�วยเหลือจาก
หน�วยงานที่เก่ียวข<องของรัฐและสามารถเข<าถึงบริการของรัฐได<นะคะ ทีนี้ได<ทํางานบูรณาการร�วมกับศูนย�
ข<อมูลคนไร<ท่ีพึ่งในอําเภอแม�จัน ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย�ค�ะ ซ่ึงจะดําเนินการ
อบรมเป[น 2 รุ�นด<วยกันนะคะ รุ�นละ 100 คน สองรุ�นด<วยกันค�ะ ก็คือในส�วนค�าใช<จ�ายก็ตามความเหมาะสม 
ซ่ึงถ<าเราสามารถเบิกได<เราก็เบิกอย�างประหยัดท่ีสุดคะ ขอบคุณค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับขอบคุณครับ ต�อไปก็ 2.14 ข<อ 1.1.3 หน<า 92 ครับ โครงการพัฒนาศักยภาพผู<ผลิตผู<พิการ

ผู<ดูแลและอาสาสมัครดูแลผู<พิการ จํานวนเงิน สามแสนบาท ผู<ยื่นเสนอขอคําแปรญัตติ นายบัณฑิต สุรินเปา 
เสนอขอแปรตัดลดท้ังโครงการ จํานวนสามแสนบาท เหลืองบประมาณศูนย�บาท การสงวนคําแปรญัตติ        
ผู<เสนอขอสงวนคําแปรญัตติ เชิญท�านบัณฑิตครับ 

นายบัณฑิต  สุรินเปา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับท�านประธานครับ โครงการพัฒนากับสภาพผู<พิการผู<ดูแลและอาสาสมัครดูแลผู<พิการ 

จํานวน สามแสนบาทนั้น กระผมขอแปรลดจํานวนเงินงบประมาณนะครับ เหลือศูนย�บาทครับผม ก็สาเหตุ   
ว�าใครหละครับท่ีจะมาดูแลผู<พิการ ใครจะเป[นผู<อาสาสมัครนะครับ เปKาหมายของการเป[นจิตอาสาครับผม 
         /นายอัมรินทร�... 
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นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับ คณะกรรมการท�านใดจะอภิปราย เชิญครับ เชิญท�านรักษาการครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภาท�านสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ ผมขอมอบกองส�งเสริมครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับ เชิญตัวแทนจากกองส�งเสริมครับ  

นางนัธทยภรณ� เจี่ยงเพ็ชร� นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน�ง                         
                                หัวหน1าฝFายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล1อม 

เรียน  ท�านประธานสภาผู<บริหารและท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติ ดิฉันนางนัธทยภรณ� เจี่ยงเพ็ชร� 
นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน�งหัวหน<าฝLายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล<อม       
ขอเรียนชี้แจงที่มาของโครงการน้ีต�อท่ีประชุมดังน้ีว�าโครงการน้ีจัดการตาม อํานาจหน<าที่ตาม พรบ.กําหนด
แผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให< อปท.และตาม พรบ.ส�งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ. ศ. 2550 
ซ่ึงกลุ�มเปKาหมายที่จะได<เข<ามาร�วมกิจกรรมจะประกอบด<วยผู<พิการ 4 ประเภทนะคะ ก็คือผู<พิการทางการ
มองเห็น ทางการได<ยิน และสื่อความหมายทางการเคล่ือนไหวและทางจิตใจและพฤติกรรมพร<อมกับผู<ดูแลท่ีจะ
เข<ามาร�วมโครงการค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ขอบคุณครับ ต�อไปโครงการ 2.15 ข<อ 1.1.4 หน<า 92 โครงการค�ายครอบครัว จํานวนเงินหน่ึงแสน

สี่หม่ืนบาทผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติ นายบัณฑิต สุรินเปา เสนอขอแปรตัดลดท้ังโครงการ จํานวนหนึ่งแสนสี่หม่ืน
บาทเหลือประมาณ ศูนย�บาท การสงวนคําแปรญัตติผู<เสนอขอสงวนคําแปรญัตติ เชิญท�านบัณฑิตครับ 

นายบัณฑิต  สุรินเปา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ โครงการค�ายครอบครัว จํานวนหนึ่งแสนสี่หม่ืนบาทครับผม ขอแปรลดจํานวนดังกล�าว

ให<เหลือศูนย�บาทครับ สาเหตุ ไม�ชัดเจนครับท้ังๆพื้นที่เชียงราย ท�านมีเปKาหมายที่ไหนบ<างครับ ขอบคุณครับผม 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
คณะกรรมการท�านใดจะอภิปราย เชิญท�านทรงศรีครับ 
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นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด  
ดิฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ในฐานะคณะกรรมการแปร

โครงการค�ายครอบครัวค�ะท�าน ชื่อโครงการคือโครงการค�ายครอบครัว หนึ่งแสนส่ีหม่ืนบาท โครงการนี้เป[น
โครงการตั้งใหม�คําว�าโครงการค�ายครอบครัว คณะกรรมการเข<าใจว�าผู<ที่จะไปอบรมคงจะต<องเป[นทั้งครอบครัว 
1 ครอบครัวพ�อแม�ลูกนะคะ อย�างน<อยท่ีจะไป ผลปรากฏว�าเจ<าหน<าท่ีที่มาชี้แจง รับแจ<งมาว�าโครงการค�าย
ครอบครัวจะให<เฉพาะพ�อหรือแม�กับลูกคนใดคนหนึ่งนะคะ แล<วโครงการนี้ก็เอกสาร ก็ยังไม�ชัดเจนแล<วท่ีสําคัญ
นะคะ องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายของเราเป[นองค�การบริหารส�วนจังหวัดท่ีดูแลท้ังจังหวัดแต�โครงการ
ที่ใช<คําว�าค�ายครอบครัวท�านเลือกทําแค�บางจุดนะคะมันไม�ใช�เป[นโครงการที่สําหรับพี่น<องประชาชนอย�าง
แท<จริง เป[นโครงการท่ีต<องการจะทําเพื่อให<มีโครงการเพื่อที่จะทําได<เท�านั้นนะคะ   ก็ขออนุญาตท่ีว�า
คณะกรรมการเห็นด<วยกับสมาชิกแปรตัดลดทั้งโครงการขอบคุณค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
มีคณะกรรมการท�านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ไม�มีเชิญฝLายบริหารครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานและสมาชิกผู<เกียรติครับ ผมขอมอบกองส�งเสริมครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับเชิญ กองส�งเสริมครับ 

นางนัธทยภรณ� เจี่ยงเพ็ชร� นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน�ง                         
                                หัวหน1าฝFายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล1อม 

เรียน  ท�านประธานสภาท�านผู<บริหารและสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ ดิฉันนางนัธทยภรณ� เจี่ยงเพ็ชร� 
นักวิชาการสาธารสุขชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน�งหัวหน<าฝLายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล<อม          
ขออนุญาตเรียนชี้แจงเพิ่มเติมดังน้ีนะคะ คือโครงการนี้พื้นฐานจะพิจารณาความจําเป[นจาก ป)ญหาด<านสังคม
ในป)จจุบันมาจากสถาบันครอบครัวที่ไม�เข<มแข็ง และเป[นอํานาจหน<าที่ภารกิจของ อบจ.ด<วยนะคะ โครงการน้ี
ได<กําหนดเปKาหมายท่ีชัดเจน เป[นโครงการใหม�และความเป[นโครงการนําร�องที่อําเภอแม�สาย ในเขตตําบลบ<าน
ด<าย ซ่ึงมันเป[นพื้นที่ท่ีเราลงไปทําโครงการด<านเยาวชน และเราพบป)ญหาว�ามีป)ญหาในเรื่องของครอบครัวค�ะ
ส�วนที่ทางท�านสมาชิกได<กรุณาให<คําชี้แนะว�า สมาชิกครอบครัวให<รวมพ�อแม�ลูกนั้น หากท�านสมาชิกได<มีมติให<
จัดทําก็ยินดีท่ีจะปรับให<เหมาะสมตามท่ีท�านสมาชิกเห็นสมควรขอบคุณค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ขอบคุณครับ โครงการต�อไปนะครับ โครงการท่ี 2.16 ข<อ 1.1.5 หน<า 92 นะครับ ชื่อโครงการ

โครงการอบรมเสริมสร<างความรู<เร่ืองแนวทางการช�วยเหลือผู<พิการผู<ด<อยโอกาสและผู<ไร<ที่พึ่งในชุมชน ผู<ยื่น
เสนอคําแปรญัตตินายบัณฑิต สุรินเปา เสนอขอแปรลดทั้งโครงการ จํานวนเงินทั้งหมด สองแสนบาท ผู<เสนอ
คําแปรญัตติขอปรับลดทั้งโครงการ สองแสนบาท เหลืองบประมาณ ศูนย�บาท ผู<เสนอคําขอแปรญัตติขอสงวน
คําแปรญัตติ เชิญท�านบัณฑิตครับ 
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นายบัณฑิต  สุรินเปา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ต<องขอบคุณท�านประธานอีกคร้ังนะครับ โครงการอบรมเสริมสร<างความรู<แนวทางการช�วยเหลือผู<

พิการผู<ด<อยโอกาสและผู<ไร<ที่พึ่งในชุมชน เข<าไปดูชื่อของโครงการแล<วครับ มันซํ้าครับผม ซํ้ากับโครงการ
เสริมสร<างความรู<พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู�ร�วมกันระหว�างผู<ด<อยโอกาสคนไร<ที่พึ่งและชุมชนดังนั้นผมจึง
ขอแปรตัดลดท้ังโครงการ ในจํานวนเงินสองแสนบาท ให<เหลือศูนย�ครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ขอบคุณครับ คณะกรรมการท�านใดจะอภิปรายครับ เชิญท�านทรงศรีครับ 

นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาที่เคารพ  
ดิฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ในฐานะคณะกรรมการแปร 

โครงการอบรมเสริมสร<างความรู<เรื่องแนวทางการช�วยเหลือผู<พิการผู<ด<อยโอกาสและผู<ไร<ที่พึ่งในชุมชนจํานวน
เงิน สองแสนบาท ผู<เสนอคําขอแปรญัตติได<เสนอขอตัดลดทั้งจํานวน สองแสนบาทโครงการนี้นะคะ เรามี
โครงการประเภทน้ีอยู�แล<วนะคะ เรามีโครงการเสริมสร<างความเข<าใจเจตนาคติเชิงสร<างสรรค�ต�อคนพิการและ
ความพิการ สองแสนบาท เรามีโครงการจัดฝ`กอบรมส�งเสริมและพัฒนาความรู<ทักษะการประกอบอาชีพให<กับ
คนพิการและผู<ด<อยโอกาสอีกแสนห<านะคะเพราะฉะนั้นต<องมีหลายโครงการนะค�ะเราไม�ควรท่ีจะเอามาทํา
โครงการซํ้าซ<อนในอย�างน้ีนะคะ ขอบพระคุณค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
มีคณะกรรมการท�านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เม่ือไม�มีเชิญฝLายบริหารครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภาและสมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ ผมนายบรรเจิด ภูสมศรี ปฏิบัติหน<าที่นายก
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ขอมอบกองปKองกันครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
เชิญกองปKองกันครับ  

นางทัชชา  สามัคคีนิชย� ผู1อํานวยการกองปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เรียน  ท�านประธานสภาและสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท�านค�ะ ขออนุญาตนะคะ ในส�วนของชี้แจงของ

โครงการอบรมเสริมสร<างความรู<แนวทางการช�วยเหลือผู<พิการผู<ด<อยโอกาสและผู<ไร<ที่พึ่งในชุมชนค�ะ 
กลุ�มเปKาหมายในเรื่องของที่เราจะต<องอบรมนะคะคือกลุ�มเปKาหมายผู<นําชุมชนและประชาชนในเขตอําเภอ          
แม�สาย แม�ฟKาหลวง แม�จันและเชียงแสน 400 คนค�ะ เพื่อเสริมสร<างความรู<ให<กับผู<นําชุมชนและประชาชนใน
เร่ืองของการช�วยเหลือผู<พิการผู<ด<อยโอกาสและผู<ไร<ท่ีพึ่งในชุมชนค�ะ ขอบคุณมากค�ะ 
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นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ขอบคุณครับ ต�อไปข<อ 2.17 ข<อ 2.1 หน<า 4 รายจ�ายเพื่อให<ได<มาเพื่อให<ได<มาเพื่อบริการจํานวนเงิน 

แปดล<านเจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันแปดร<อยบาท ผู<ยื่นเสนอขอแปรญัตตินายบัณฑิต สุรินเปา ขอเสนอแปรตัด
ลดบางส�วนจํานวน หนึ่งล<านบาท คงเหลืองบประมาณเจ็ดล<านเจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันแปดร<อยบาท             
การสงวนคําแปรญัตติผู<เสนอขอสงวนคําแปรญัตติ เชิญท�านบัณฑิตครับ  

นายบัณฑิต  สุรินเปา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณมากครับ โครงการรายจ�ายเพื่อให<ได<บริการจํานวน แปดล<านเจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันแปด

ร<อยบาทนั้นกระผมขอเสนอแปรตัดลดบางส�วนจํานวน หน่ึงล<านบาท เหลืองบประมาณ เจ็ดล<านเจ็ดแสนหนึ่ง
หม่ืนสองพันแปดร<อยบาทเน่ืองจากมันไม�ชัดเจนในการใช<จ�ายในการอนุมัตินั้นๆ ไม�มีรายการบันทึกรายจ�าย
ตั้งแต�ปZที่ผ�านมาครับ ขอบคุณครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
คณะกรรมการท�านใดจจะอภิปรายเชิญครับ เชิญท�านทรงศรีครับ 

นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาที่เคารพ  
ดิฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองนะคะ ในหมวด

รายจ�ายเพื่อให<ได<มาซ่ึงบริการจํานวน  แปดล<านเจ็ดแสนหน่ึงหม่ืนสองพันแปดร<อยบาทน้ีท�านสมาชิกขอแปร
ตัดลดบางส�วนหนึ่งล<านบาทคณะกรรมการก็เห็นด<วย สิ่งที่คณะกรรมการเห็นด<วยเนื่องจากว�าเม่ือทางฝLาย
ผู<บริหารได<ส�งรายการรายละเอียดค�าใช<จ�ายงบประมาณมาให<คณะกรรมการแปรดูนะคะซ่ึงในงบปZ 2560     
มีโครงการที่แฝงอยู�ในเม็ดเงินตัวนี้ค�อนข<างหลายตัว งานมหกรรมไม<ดอกอาเซียนของเราใช<เงินงบประมาณไป
ทั้งหมด 48 ล<านแต�จะไปอยู�ในหมวดต�างๆ ในส�วนเงินต�างๆหลายโครงการมากในส�วนรายจ�ายเพื่อให<ได<มาซ่ึง
บริการของสํานักปลัดตรงนี้ ก็มีรายจ�ายในส�วนของงานมหกรรมไม<ดอกซ่ึงเรามีความรู<สึกว�าถ<างานมหกรรมไม<
ดอกเราใช<เงินท้ังหมด 48 ล<าน แต�ยังมีไปอยู�ตรงน้ันนิดตรงนั้นหน�อย มันค�อนข<างจะเยอะ อย�างกรณีปZ 2560 
นะคะ รายจ�ายเพื่อให<ได<มาซ่ึงบริการของสํานักปลัดมีการจ<างเหมาบุคลากรบุคคลช�วยประชาสัมพันธ�งาน
มหกรรมไม<ดอก สองหม่ืนสี่ร<อยบาท จ<างเหมาพนักงานทําความสะอาดความปลอดภัย 11 เดือน  25 คน  
อันนี้ ห<าล<านกว�าบาท จ<างทําปKายอํานวยความสะดวกงานมหกรรมไม<ดอกอาเซียน จ<างเหมาเช�า จ<างเหมา
ระบบเครื่องเสียงงานมหกรรมไม<ดอกอาเซียน จ<างพิมพ�แผ�นพับประชาสัมพันธ�งานมหกรรมไม<ดอกจ<างทําแผ�น
ปKายไวนิลเส<นทางเข<างานไม<ดอกอาเซียน ซ่ึงตรงน้ีเรามีความรู<สึกว�าโครงการมหกรรมไม<ดอกอาเซียนคุณมี
งบประมาณอยู�แล<ว 48 ล<าน คุณน�าจะที่จะไปใช<ในส�วนตรงน้ันนะคะในส�วนที่ไปเติมไปเสริมอยู�ตรงท่ี
หน�วยงานอ่ืนๆ สมควรที่จะถอยเพื่อท่ีจะไปอยู�ในหมวดงานของตรงน้ันให<ให<ชัดเจนนะคะ คณะกรรมการเราจึง
มีความเห็นตามสมาชิกว�าเห็นควรตัดลดตรงน้ีไป หน่ึงล<านบาท ขอบพระคุณค�ะ  

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
มีคณะกรรมการท�านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เม่ือไม�มีเชิญฝLายบริหารครับ 
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นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภาท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ ผมขอมอบให<หัวหน<าสํานักปลัดครับ                    
เป[นผู<ตอบครับ 

นายดรุณพัฒน�  อินดี  หัวหน1าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
เรียน  ท�านประธานสภาที่เคารพสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท�านครับ  
ผมนายดรุณพัฒน� อินดี หัวหน<าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด ได<รับมอบจากปฏิบัติหน<าท่ี

นายก ในการที่จะขออนุญาตชี้แจงเหตุผลในการจัดตั้งงบประมาณประเภทเพื่อให<ได<มาซ่ึงบริการ ขออนุญาต 
นําเรียนนะครับว�าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด เป[นส�วนราชการที่มีลักษณะของการทํางานในหน<าท่ี 
ที่ดูแลในภาพรวมการใช<จ�ายประจํานะครับ ขององค�การบริหารส�วนจังหวัด ซ่ึงส�วนหนึ่งรายจ�ายซ่ึงได<มาซ่ึง
บริการก็อยู�ในส�วนหนึ่งนะครับ ท่ีเราจะต<องดูแลในเก่ียวกับงานลักษณะงานประจําของสํานักงานนะครับ 
ประกอบไปด<วยค�าใช<จ�ายตามที่ได<เคยนําเรียนต�อคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ แล<วก็ตามที่ท�าน 
คณะกรรมการได<กล�าวถึงนะครับ ไม�ว�าจะเป[นเร่ืองของการจ<างทําความสะอาดในภาพรวมขององค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด การจ<างพนักงานรักษาความปลอดภัย การจ<างเหมาแรงงาน การจัดเก็บขยะมูลฝอย                         
การดําเนินการไม�ว�าจะเป[นจ<างเหมาเคร่ืองถ�ายเอกสาร การโฆษณาและเผยแพร� ลักษณะกิจกรรมแบบน้ี              
แต�ละกองนะครับ ไม�ได<มีงานท่ีอยู�ในภารกิจนะครับก็จะใช<จ�ายงบประมาณในด<านน้ีนะครับ สําหรับค�าใช<จ�ายให<
ได<มาซ่ึงบริการ แปดล<านเจ็ดแสนหนึ่งหม่ืนสองพันแปดร<อยบาทนั้น ประกอบไปด<วยของสํานักปลัดองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด ท่ีดูแลรับผิดชอบนะครับ ในวงเงินงบประมาณตัวเลขกลมกลมก็คือเจ็ดล<านบาทนะครับ 
แล<วก็มีในส�วนของค�าถ�ายเอกสารอีก หกหม่ืนบาทนะครับ แล<วก็ในส�วนของค�าตัวโฆษณาเผยแพร�อีก หนึ่งล<าน
สองแสนห<าหม่ืนบาทนะครับ รวมทั้งสิ้น แปดล<านสามแสนหนึ่งหม่ืนบาทสําหรับวงเงิน แปดล<านเศษนี้นะครับ 
ที่มาก็คือเราดูจากค�าใช<จ�ายในการใช<จ�ายงบประมาณในปZงบประมาณ 2560 ซ่ึงไม�ได<มีการชี้แจงใน
รายละเอียดให<กับทางคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อทราบเบื้องต<น แต�มีส�วนหน่ึงครับที่จําเป[นแล<วก็ได<รับอนุมัติ
เห็นชอบจากองค�การบริหารส�วนจังหวัดก็ตามที่รายการโครงการที่เก่ียวข<องกับโครงการมหกรรมไม<ดอก
อาเซียน ซ่ึงจริงๆ แล<วในยอดงบประมาณของมหกรรมไม<ดอกอาเซียนเป[นกําหนดวงเงินท่ีใช<จ�ายในการจัด
ตกแต�งสวนนะครับ แล<วก็ในส�วนของการประชาสัมพันธ�เผยแพร�พิธีเป7ดนะครับโครงการซ่ึงก็เป[นลักษณะของ
ทํากิจกรรมหลักหลักในอยู�ในวงเงินนะครับ ท่ีนี่มีรายจ�ายอ่ืนท่ีเก่ียวข<องพอมีรายจ�ายเงินอ่ืน งบประมาณส�วนน้ี
ก็จะมีการมาใช<จ�ายซ่ึงบริการตามที่ท�านคณะกรรมการได<กรุณาได<ให<ข<อมูลไว<ในเบ้ืองต<นนี้นะครับ ฉะนั้น
รายการแบบนี้แหละไม�มีส�วนราชการท่ีอ่ืนที่ตั้งงบประมาณไว<จ�ายโดยเฉพาะ ก็จะมาใช<จ�ายกับวงเงิน
งบประมาณไม�ว�าจะเป[นเรื่องของการประชาสัมพันธ�ซ่ึงลักษณะการทํางานเพื่ออะไรอยู�ในสถานท่ี การ
ปฏิบัติงานสถานการณ�มันอาจจะมีบางรายการที่ต<องใช<จ�ายงบประมาณก็จําเป[นต<องมาใช<จ�ายกับรายการ
เพื่อให<ได<มาซ่ึงบริการนะครับ ก็กราบเรียนต�อท�านประธานสภาผ�านไปยังสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติครับ  
ขอบคุณครับ 
 
 
 
          /นายอัมรินทร�... 
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นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับ ขอบคุณครับ ต�อไปนะครับข<อ 2.18 ข<อ 1.1.1 หน<า 102 นะครับ โครงการจัดมหกรรม

จําหน�ายผลิตภัณฑ�ชุมชนและท<องถ่ินสินค<าทางการเกษตรปลอดสารพิษผักพื้นเมืองเจียงฮาย จํานวนเงิน     
สองแสนบาท ผู<ยื่นเสนอคําขอแปรญัตติ นางทรงศรี คมขํา และนางสาวอมรรัตน� รัตนชัย เสนอขอแปรตัดลด
ทั้งโครงการ จํานวนสองแสนบาท เหลืองบประมาณศูนย�บาท การสงวนคําแปรญัตติผู<เสนอคําแปรญัตติขอ
สงวนคําแปรญัตติ เชิญท�านทรงศรีและท�านอมรรัตน�ครับ เชิญท�านอมรรัตน�ครับ 

นางสาวอมรรัตน� รัตนาชัย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน  ท�านประธานสภาท�านสมาชิกสภาและผู<เข<าร�วมประชุมทุกท�านค�ะ  
ดิฉันนางสาวอมรรัตน� รัตนาชัย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอแม�ฟKาหลวง

เขต 2 ค�ะ วันน้ีนะคะก็ขอยื่นแปรญัตติทั้งหมด 12 ข<อค�ะ จากการท่ีได<เห็นโครงการต�างๆ ท่ีทางองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงรายได<เสนอมานะคะ ก็ในเฉพาะในเร่ืองของการอบรมก็เป[นโครงการท่ีดีมากๆ นะคะ 
แต�ว�าภาพรวมของที่ดิฉันต<องขอแปรนะคะคือเหตุผลว�าภาพรวมของพื้นที่จังหวัดเชียงรายเรายังมีป)ญหาในเรื่อง
ของโครงสร<างพื้นฐานท่ีจะต<องแก<ไขป)ญหาให<กับประชาชนในพื้นที่อีกเป[นจํานวนมากนะคะ โดยเฉพาะในช�วง
นี้หน<าฝนก็ทําให<พี่น<องบนดอยได<รับความเดือดร<อนทําให<ดินทรุดดินถล�มนะคะ ในส�วนของท่ีด<านข<างเราก็ได<
เห็นอยู�แล<วนะคะว�าสภาพพื้นท่ีเป[นอย�างไรอันนี้แค�เอามาประกอบ ให<เห็นโดยภาพรวมในท่ีประชุมสภาแห�งน้ี
นะคะ ในส�วนพื้นท่ีข<างล�างก็ทําให<เกิดน้ําท�วมและก็สร<างความเสียหายให<กับประชาชนมากนะคะ แล<วก็ในส�วน
ของหน<าแล<งก็เกิดอัคคีภัยเกิดภัยธรรมชาตินํ้าแล<งน้ําขาดนะคะ อันนี้เป[นป)ญหาท่ีเราจะต<องแก<ไขป)ญหาอย�าง
เร�งด�วน ฉะนั้นโครงการท่ีอบรมท่ีดิฉันได<ขอยื่นไว<ท้ัง 12 ข<อน้ีนะคะ ก็ไม�ได<บอกว�าไม�ดีหรือว�าไม�ให<ทํานะคะ 
แต�ว�าคิดว�ายังไม�มีความจําเป[นที่จะต<องใช<งบประมาณในการอบรมเยอะขนาดนี้ค�ะ ตามโครงการข<อท่ี 2.18 
ข<อ 1.1.1 นี้นะคะ โครงการจัดมหกรรมจําหน�ายผลิตภัณฑ�ชุมชนและท<องถ่ินสินค<าทางการเกษตรปลอด
สารพิษผักพื้นเมืองเจียงฮาย ตรงน้ีคิดว�าเป[นโครงการที่ซํ้าซ<อนเพราะว�าตอนน้ีพวกพี่ก็มีตลาดอยู�แล<วคิดว�ายัง
ไม�มีความจําเป[นที่จะต<องจัดใน ณ ขณะนี้นะคะ เพราะว�าที่ผ�านมามีการจัดงานน้ี ใช<งบประมาณที่เยอะ แต�ว�า
คนที่เป[นเกษตรกรท่ีมาจําหน�ายยังไม�เยอะ ยังไม�เหมาะสมกับงบประมาณท่ีใช<ไปค�ะก็เลยขออนุญาตแปรลด
ทั้งหมดนะคะสองแสนบาทให<เหลือศูนย�บาทค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ท�านทรงศรีว�าไงครับ ของท�านมีเสนอด<วย ท�านจะอภิปรายไหมครับ เชิญครับ 

นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท�านประธานสภาท่ีเคารพ  
ดิฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขต 2  ก็ขออนุญาต

นะคะ โครงการจัดมหกรรมจําหน�ายผลิตภัณฑ�ชุมชนและท<องถ่ินสินค<าทางการเกษตรปลอดสารพิษ   ผัก
พื้นเมืองเจียงฮาย ดิฉันขออนุญาต ท�าน สจ.อมรัตน�นะคะ พอดีว�าโครงการประชารัฐเราใช<ด<วยกัน ขออนุญาต
เอาโครงการนี้พูดด<วยเลยนะคะ สองโครงการน้ีน�าจะทําด<วยกันคะท�าน คือทําด<วยกันผ�านมาเม่ือปลายเดือน         
ที่แล<วนี่เองนะคะ ซ่ึงจริงๆ เท�าท่ีทราบไม�ใช�สองโครงการด<วยซํ้า แต�มีเอกสารที่เห็นชัดเจนปKายประชาสัมพันธ�               
สองโครงการ แต�อีกโครงการหน่ึงดิฉันไม�ทราบได<ทราบมาว�ามีสามโครงการแต�ไม�เห็นรายละเอียดปKายนะคะ    
ไม�สามารถไปน่ังเฝKาได<ตลอดทั้งวัน    โครงการทั้งสามโครงการจัดในพื้นที่เดียวกันท่ี  

         /ผ�านมา... 
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ผ�านมา จัดท่ีลานธรรมทั้งสองสามโครงการดิฉันไม�ม่ันใจ ดิฉันขอพูดแค�สองโครงการ ท้ังสองโครงการมีค�าวัสดุ 
ที่จําเป[นต�อการจัดงาน เก<าหม่ืนบาท ค�าเช�าหรือค�าบริการวัสดุที่จําเป[นในการจัดงานของอีกโครงการก็        
ห<าหม่ืนบาท ค�าเช�าสถานที่ ค�าใช<จ�ายในการจัดตกแต�งสถานท่ี สี่หม่ืนบาท ค�าใช<จ�ายในการตกแต�งจัดสถานท่ี
อีกหนึ่งหม่ืนสามพันบาท ท�านใช<ที่เดียวกัน ดิฉันไปร�วมงานน้ีและเห็นการท่ีท�านใช<เวทีเดียวกันค�ะท�าน ท�าน
อยากจะให<ท�านสมาชิกท�านได<ทราบนะคะ ใช<เวทีเดียวกันแต�ใช<วิธีเปลี่ยนข<างหลัง โครงการหน่ึงใช<งบสี่หม่ืน  
อีกโครงการใช<งบหม่ืนสาม แล<วท่ีสําคัญค�ะท�าน ท�านดิฉันเดามาว�าอีกโครงการหนึ่งน�าจะเป[นโครงการส�งเสริม
การบริหารจัดการด<านสินค<าบริการชุมชนของกลุ�มพัฒนาสตรีหรือนวัตกรรมทั้งหลายแหล�ที่ท�านมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงการดิฉันก็ได<จดไว< โครงการทั้งหลายที่ท�านทํา ท�านทําในสถานท่ี ที่เดียวกัน ท�านทําหน<าฝน
นะคะ ดิฉันเดินสํารวจในร<านค<า ดิฉันเป[นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลได<ไปเดินพูดจากับพี่น<อง
ประชาชนทุกท�านก็บ�นว�าทําไมองค�การบริหารส�วนจังหวัดมาจัดงานในช�วงหน<าฝนในช�วงท่ีเขาไม�สามารถขาย
สินค<าได<แล<วที่สําคัญการจัดโครงการทั้งหมดท่ีท�านจัดนี้มันไปหนักในส�วนการตกแต�งสถานท่ี ซ่ึงตรงนี้ลานธรรม
คือพื้นที่ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดใช�หรือไม� ทําไมท�านต<องใช<งบประมาณในการใช<ตกแต�งจัดตกแต�ง
สถานท่ีมากถึงขนาดนั้น ดิฉันเห็นมีการใช<เต็นท�เป[นของแต�ละร<านค<าก็เป[นเต็นท�ที่สําหรับให<กับร<านค<า แต�ละ
ร<านค<าเขาไม�อยู�หรือ ฉันไม�เห็นว�ามีความจําเป[นตรงไหนนะคะ ที่จะทําให<แต�ละทีมันต<องใช<เงินมากจนถึงขนาด
นั้น ดิฉันก็มีความรู<สึกว�าโครงการนี้ไม�มีความจําเป[นในการที่จะต<องทําและเป[นการใช<เงินโดยสิ้นเปลืองของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัด และท่ีสําคัญเรามีโครงการเครือข�ายอาหารปลอดภัยอยู�แล<วนะคะ อีกแปดแสนบาท
เรามีโครงการรณรงค�อาหารปลอดภัยเชียงรายอีก สองแสนบาท เรามีงานวันสับปะรดนางแล ภูแล ล้ินจี่ของดี
เชียงราย อีกแปดแสนบาท เรามีตั้งหลายโครงการค�ะ ทําไมท�านไม�เอาโครงการเหล�านั้นมารวมกัน โครงการ
เหล�าน้ัน เราก็ไม�ได<แปรนะคะ แต�เป[นโครงการที่มันซํ้าซ<อนจนเกินไป ท�านใช<เงินงบประมาณของพี่น<อง
ประชาชนอย�างมากในการใช<กับอบรมมากจนเกินไป ดิฉันในฐานะคณะกรรมการแปรจึงมีความคิดเห็นว�า
สมควรที่จะแปรเป[นศูนย�ค�ะ ขอบคุณค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
โครงการนี้หลังจากฝLายบริหารชี้แจงเสร็จเราจะมีการพักเบรก 20นาที เชิญคณะกรรมการครับ      

ถ<าไม�มีเชิญฝLายบริหารครับ  

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ประธานสภาและท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติ ผมนายบรรเจิด ภูสมศรี ปฏิบัติหน<าที่นายกองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงรายครับ ทั้ง 2 โครงการผมมอบให<ทางกองส�งเสริมครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
เชิญเจ<าหน<าท่ีจากกองส�งเสริมครับ 

 
 
 
 
 
          /นางเชิดทรง... 
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นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร  หัวหน1าฝFายพัฒนาอาชีพและการท�องเที่ยว 
เรียน  ท�านประธานที่เคารพ และสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
ดิฉันนางเชิดทรง ฤทธิ์จิตเพียร  หัวหน<าฝLายพัฒนาอาชีพและการท�องเที่ยว ขอชี้แจงโครงการมหกรรม

จําหน�ายผลิตภัณฑ�ชุมชนและท<องถ่ิน สินค<าทางการเกษตรปลอดสารพิษพืชผักพื้นเมืองเชียงราย ซ่ึงโครงการน้ี
เป[นโครงการที่จัดทําตามอํานาจหน<าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ตามพรบ.กําหนดแผนและ
ข้ันตอนการกระจายอํานาจมาตรา ๑๗ (15) ซ่ึงกลุ�มเปKาหมายของเราจะเป[นกลุ�มเกษตรกรท่ีจะที่ปลูกผัก
ปลอดสารพิษและก็กลุ�มผลิตภัณฑ�ชุมชนท<องถ่ินซ่ึงผ�านการคัดสรรทั้ง 18 อําเภอ วัตถุประสงค�ของเราก็คือ 
เพื่อท่ีจะเป7ดช�องทางการจําหน�ายสินค<าให<กับกลุ�มที่เราได<ส�งเสริมสนับสนุนงบประมาณทั้งหมดที่เราจัดทําข้ึน 
ซ่ึงเม่ือก้ีนี้ ท่ีทางท�านได<ให<เราชี้แจงนะคะท่ีว�า โครงการท่ีงบประมาณบางอย�างที่เราทําไมถึงซํ้าซ<อนกัน 
โครงการบางอย�างที่เราจะทําพร<อมกันคือโครงการเกษตรปลอดสารพิษและมหกรรมประชารัฐนะคะ เป[น
โครงการท่ีทําเป[นนโยบายของทางรัฐบาลท่ีกําหนดให<เราต<องดําเนินการ ซ่ึงจะมีหนังสือสั่งการมาจากทาง
รัฐบาลนะคะ และโครงการดังกล�าวเราก็เบิกจ�ายตามท่ีจ�ายจริงคะ ท่ีตามรายการที่กําหนดในรายละเอียด
รายการท่ีเราเบิกจ�าย ซ่ึงเราก็เฉลี่ยกันทุกโครงการไม�มีการเบิกซํ้าซ<อนกัน ขอเรียนชี้แจงดังน้ีค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับ พักเบรกกันสัก 20 นาทีครับ เชิญครับ 

พักเบรกครบ 20 นาที 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
  ครับ ผมขออนุญาตประชุมต�อนะครับต�อไปเป[นข<อ 1.1.2 นะครับโครงการมหกรรมประชารัฐจังหวัด
เชียงรายซ่ึงโครงการนี้ท�านทรงศรี คมขํา กับท�านอมรรัตน� รัตนาชัย นะครับ โครงการตั้งแต� 2.19    ข<อ 
1.1.2 ไปจนถึงข<อ 2.29 ข<อ 2.1 หน<า 46 เป[นโครงการของท�านทรงศรี และท�านอมรรัตน�นะครับ ก็ขอ
อนุญาตเพื่อให<กระชับกับเวลาในการประชุมผู<แปรก็ได<แปรมาหลายข<อติดต�อกันก็ขอให<อภิปรายยาวไปเลย   
นะครับ จนหมดหัวข<อของท�าน แล<วเดี๋ยวก็ค�อยให<ทางผู<บริหารอธิบายทีเดียวจะได<กระชับกับเวลาเริ่มจาก
โครงการแรก ขอเชิญท�านใดอภิปราย ให<ท�านทรงศรี หรือท�านอมรรัตน� เชิญท�านอมรรัตน�ครับ 

นางสาวอมรรัตน� รัตนาชัย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน  ท�านประธานสภาท่ีเคารพและสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติทุกท�าน ผู<บริหารและผู<เข<าร�วมประชุม

ทุกท�านค�ะ 
ดิฉันนางสาวอมรรัตน� รัตนาชัย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอแม�ฟKาหลวง

เขต 2 ค�ะ ขออนุญาตต�อข<อท่ี 2.20 เนื่องจากว�าโครงการมหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงรายได<พูดไปก�อนพัก
เบรกแล<วค�ะ ข<อ 2.20 นะคะโครงการพัฒนาทักษะผลิตภัณฑ�ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ�ชุมชนให<ได<
มาตรฐานสู�สากล ขอเสนอแปรตัดท้ังโครงการจํานวน สี่แสนบาท เนื่องจากว�าไม�มีไม�คุ<มค�าในการลงทุนนะคะ 
มีผู<ท่ีเข<าร�วมประชุมหรือเข<าร�วมกิจกรรมนี้กลุ�มเปKาหมายไม�ครอบคลุมทั้งจังหวัดเชียงรายค�ะ ข<อท่ี  2.21 
โครงการส�งเสริมการดําเนินการบริหารจัดการด<านสินค<าผลิตภัณฑ�ชุมชนของกลุ�มพัฒนาสตรีจํานวนเงิน 
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หกแสนสี่หม่ืนบาท ขอแปรตัดลดท้ังโครงการ เน่ืองจากเหตุผลว�าไม�เกิดการสร<างงานสร<างอาชีพ    ที่แท<จริง
และก็ก�อให<เกิดความฟุLมเฟVอยค�ะ ข<อ 2.22 โครงการบริหารจัดการร<านค<าเพื่อจําหน�ายสินค<าและผลิตภัณฑ�
ชุมชนท<องถ่ิน จํานวนเงิน หนึ่งแสนบาท ขอแปรตัดลดท้ังโครงการ ซ่ึงจัดเป[นโครงการที่ซํ้าซ<อนเพราะว�าเรามี
โครงการร<านค<าอยู�ท่ีสนามบินเชียงรายอยู�แล<วนะคะไม�จําเป[นจะต<องมาสร<างร<านค<าใหม�ค�ะโครงการข<อ 2.2 3 
โครงการจัดฝ`กอบรมส�งเสริมและพัฒนาความรู<ทักษะประกอบอาชีพให<กับผู<สูงอายุจํานวนเงิน หนึ่งแสนห<า
หม่ืนบาท ขอแปรตัดลดท้ังโครงการ หนึ่งแสนห<าหม่ืนบาท เน่ืองจากกลุ�มเปKาหมาย มีการเดินทางมาร�วม
กิจกรรมท่ียากลําบากนะคะ เพราะว�าถ<าเอากลุ�มเปKาหมายผู<สูงอายุมาอบรมที่เดียวกันก็จะทําให<เกิดการลําบาก
ในเรื่องของการเดินทางของกลุ�มเปKาหมายถ<าไปแต�ละอําเภอทั้ง 18 อําเภอ ก็คงไม�สามารถกระทําได<เนื่องจาก
งบประมาณท่ีไม�เพียงพอนะคะ ข<อ 2.24 โครงการพัฒนาชุมชนต<นแบบสู�การเป[นชุมชนเข<มแข็งอย�างยั่งยืน
จํานวนเงิน สามแสนบาท ขอตัดลดทั้งโครงการค�ะจํานวน สามแสนบาท เนื่องจากว�าเป[นโครงการที่คิดว�ายังไม�
มีความจําเป[นจะต<องดําเนินการในขณะนี้ค�ะ โครงการข<อ 2.25 โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา
ศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย เพื่อทําหน<าที่เป[นมัคคุเทศก�อาสาโครงการนี้คิดว�าน�าจะมี
ความซํ้าซ<อนและก็มีหน�วยงานที่รับผิดชอบหลักอยู�แล<วไม�ว�าจะเป[นการท�องเท่ียวของจังหวัด หรือท�องเท่ียว
และกีฬาจังหวัดเชียงรายนะคะ มีหน�วยงานเจ<าภาพอยู�แล<วเพราะฉะน้ัน อบจ. เราท่ีผ�านมาก็ยังไม�เห็นท่ีจะ
ดําเนินการในเร่ืองนี้เป[นท่ีชัดเจนนะคะ ก็เลยขออนุญาตตัดลดทั้งโครงการไปก�อนค�ะ ข<อ 2.26 โครงการ
พัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวหรือประชาสัมพันธ�เทศกาลท�องเที่ยวเชียงรายเพื่อเตรียมความ
พร<อมเข<าสู�เขตเศรษฐกิจพิเศษของเชียงราย จํานวนเงิน สามแสนบาท ขอแปรตัดลดท้ัง สามแสนบาทค�ะ 
เน่ืองจากว�าท่ีผ�านมานี้เห็นมีปKายท�องเที่ยวและก็ดิฉันได<พูดในที่ประชุมสภาแห�งนี้แล<วว�าเรามีปKายต�างๆ แต�ยัง
ไม�มีการดําเนินการประชาสัมพันธ�เรื่องของการท�องเที่ยวอย�างสมํ่าเสมอ ก็เลยคิดว�าจะไม�มีความเหมาะสมท่ีจะ
ใช<งบประมาณตรงน้ีก็ขอให<แปรลดก�อน เพื่อไปใช<อย�างอ่ืนก�อนนะคะ ข<อ 2.27 โครงการฝ`กอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการท�องเที่ยวโดยชุมชนบ<านแม�จันใต< ตําบลท�ากjอ อําเภอแม�สรวย     
ขอแปรลดจากงบประมาณที่ต้ังไว< สามแสนบาท ขอตัดลดบางส�วนหนึ่งแสนบาทคงเหลือ สองแสนบาท
เน่ืองจากว�าตั้งไว<ใช<สําหรับชุมชนเดียวค�ะ ข<อ 2.28 รายจ�ายเพื่อให<ได<มาซ่ึงบริการจํานวนเงินสิบล<านสองแสน
บาทนะคะ ก็ขอเสนอแปรลดบางส�วน ขอแปรลดทั้งหมด สองล<านบาทเหลือ แปดล<านสองแสนบาทค�ะ 
เน่ืองจากว�างบประมาณตั้งไว<เกินความจําเป[นแล<วปZที่แล<วก็ใช<ไม�ถึงค�ะ ข<อท่ี 2.29 นะคะ รายจ�ายเพื่อให<ได<มา
ซ่ึงบริการตั้งงบประมาณไว< แปดแสนบาทขอแปรลดหกแสนบาทเหลือไว< สองแสนบาทค�ะ ตั้งงบประมาณไว<
เกินความจําเป[นค�ะขอบคุณค�ะ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอเชิญท�านทรงศรี ครับ 
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นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด และสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ  
ดิฉันนางทรงศรี  คมขํา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ในฐานะผู<แปรนะคะ        

ข<อ 2.20 โครงการพัฒนาทักษะผลิตภัณฑ�ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ�ชุมชนให<ได<มาตรฐานสู�สากลจํานวน
เงิน สี่แสนบาท ในฐานะผู<แปร ดิฉันมองว�าน่ีคือการไปอบรมศึกษาดูงานกลุ�มเกษตรกรเปKาหมายคือกลุ�มไหน
อย�างไรเพราะว�าวัตถุประสงค�จัดฝ`กอบรมและศึกษาดูงานให<กับกลุ�มเกษตรกร และกลุ�มผู<ผลิตผลิตภัณฑ�ชุมชน
ไม�ระบุนะคะ เพราะฉะนั้นจํานวนผู<ที่ศึกษาดูงานแค� 80 คน อย�างโครงการ 80 คน เราใช<เงิน  สี่แสนบาทแล<ว
ก็เป[นการศึกษาดูงานค�ะ ก็เลยคิดว�าโครงการนี้ไม�เหมาะสมที่จะให<ทํานะคะ เพราะฉะนั้นขออนุญาตท่ีจะแปร
ตัดลดท้ังโครงการ โครงการท่ี 2.21 โครงการส�งเสริมการดําเนินการบริหารจัดการด<านสินค<าผลิตภัณฑ�ชุมชน
ของกลุ�มพัฒนาสตรีจํานวนเงิน หกแสนสี่หม่ืนบาท เรามีโครงการฝ`กอบรมพัฒนาศักยภาพกลุ�มพัฒนาสตรีอยู�
แล<ว สามล<านบาทนะคะ เพราะฉะน้ันเราจะมาทําโครงการเก่ียวกับสตรีซํ้าซ<อนทําไมหลายๆ โครงการในเม่ือ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเรา ทําเป[นโครงการใหญ�ตั้ง สามล<านอยู�แล<ว เรายังแยกย�อยทําเป[นโครงการเล็กๆ 
อีก หกแสนสี่หม่ืนบาทหรือคะ ดิฉันจึงคิดว�าเป[นโครงการที่ไม�เหมาะสมแล<วที่สําคัญคือเป[นโครงการอบรมค�ะ 
อบรม 2 รุ�นค�ะ เป[นโครงการสําหรับเพื่อไปอบรมศึกษาดูงานเท�านั้นค�ะขอบพระคุณค�ะ ในข<อ 2.22  โครงการ
บริหารจัดการร<านค<าเพื่อจําหน�ายสินค<าและผลิตภัณฑ�ชุมชน จํานวน หนึ่งแสนบาท ดิฉันคือคณะกรรมการ
ร<านค<าชุมชนขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ในส�วนร<านค<าขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรามีเงินนอกงบประมาณการอยู�แล<ว สองล<านกว�าบาทนะคะ ท่ีสามารถบริหารจัดการหรือใช<จ�ายของตัวเองได< 
ไม�จําเป[นท่ีต<องจะต<องมาใช<ในเงินขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเพราะฉะน้ันท่ีตั้งไว< หนึ่งแสนบาท 
ดิฉันขอแปรตัดลดทั้ง หนึ่งแสนบาทค�ะ ข<อ 2.23 โครงการจัดฝ`กอบรมส�งเสริมและพัฒนาความรู<ทักษะการ
ประกอบอาชีพให<กับกลุ�มผู<สูงอายุจํานวน หนึ่งแสนห<าหม่ืนบาท ในฐานะผู<แปรดิฉันเห็นว�าเรามีโครงการอบรม
พัฒนาโรงเรียนผู<สูงอายุเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู<สูงอายุอยู�แล<ว สองล<านบาทค�ะ เรามีอยู�แล<ว สองล<านบาท 
เรายังจะมาทําอีก หนึ่งแสนห<าหม่ืนบาท   เป[นโครงการย�อยเพื่อท่ีจะให<มีงานทําดิฉันคิดว�ามันไม�เหมาะสม 
ดิฉันเห็นด<วยกับการท่ีจะต<องไปแปรลดทั้ง หนึ่งแสนห<าหม่ืนบาท ค�ะ ข<อ 2.24 โครงการพัฒนาชุมชนต<นแบบ
สู�ความเป[นสู�การเป[นชุมชนเข<มแข็งอย�างยั่งยืนจํานวนเงิน สามแสนบาท นะคะ ก็อันนี้ก็เหมือนกันเป[นโครงการ
ที่ซํ้าซ<อนไม�มีประโยชน�และซํ้าซ<อนหลายๆ โครงการ ก็จะทําเหมือนกันหมดนะคะ ดิฉันเห็นว�าควรจะแปรลด
สามแสนนะคะ โครงการท่ี 2.25 โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในพื้นท่ี
จังหวัดเชียงราย เพื่อทําหน<าท่ีมัคคุเทศก�อาสา เราทําโครงการมัคคุเทศก�อาสามาหลายปZมาอบรมทุกปZค�ะ 
จํานวนเงินหน่ึงล<านหกหม่ืนห<าพันบาท อบรมเด็กที่มาเป[นมัคคุเทศก�อาสาใช<ไป 17 วัน 155 คน แต�เราใช<เงิน
ทั้งหมด หน่ึงล<านกว�าบาท แต�ขณะนี้ขออนุญาตอ<างอิงโครงการเสริมสร<างปKองกันและปราบปรามการทุจริตใน
การปฏิบัติงานฝ̀กอบรม 180 คน แล<วใช<เงิน แปดหม่ืนสองพันหน่ึงร<อยห<าสิบบาท  ค�ะท�าน ในปZ 60 ดิฉัน
มองว�าเรากําลังใช<งบประมาณในการท่ีจะอบรมมัคคุเทศก�อาสา สุรุ�ยสุร�ายจนเกินไปหรือเปล�าเด็กอบรมแค� 
155 คน 17 วัน ท�านใช<หนึ่งล<านหกหม่ืนห<าพัน ท�านลอง 155 คูณ วันละ 500 คูณ 17 วันท�าน จะเห็นตัว
เงินนะคะ คูณยังไงก็ไม�ถึงในขณะท่ีโครงการที่เป[นประโยชน�โครงการเสริมสร<างการปKองกันและปราบปรามการ
ทุจริตในการปฏิบัติงานคนร<อยแปดสิบ ท�านใช<เงินงบแค� แปดหม่ืนสองพันกว�าบาทนะคะ ดิฉันคิดว�ามันมีความ
ไม�เหมาะสมในการท่ีจะใช<เงินแล<วที่สําคัญนะคะในทุกๆ ปZท�านก็ตั้งโครงการอย�างนี้ 
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มาโดยตลอด มัคคุเทศก�ของท�านไม�มีการปรับปรุงเลยหรือคะ ถึงต<องมีการอบรมทุกคร้ัง ทุกปZค�ะ ดิฉันจึงคิดว�า
สมควรตัดลดท้ังโครงการค�ะ 2.26 โครงการพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวหรือประชาสัมพันธ�
เทศกาลท�องเที่ยวเชียงราย เพื่อเตรียมความพร<อมเข<าสู�เศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดเชียงราย โครงการนี้นะคะ
ท�าน สามแสนบาท เป[นโครงการที่เขียนมาว�าจังหวัดเชียงรายเป[นเมืองท�องเที่ยวต<องการที่จะประชาสัมพันธ�
เพื่อให<นักท�องเที่ยวมาท�องเที่ยวเชียงราย แต�เรามีโครงการพัฒนาศักยภาพให<ความรู<ทักษะด<านการท�องเท่ียว
ทางวัฒนธรรม การท�องเท่ียวเชิงอนุรักษ�การท�องเท่ียวเชิงเกษตร การท�องเท่ียวเชิงนิเวศ การท�องเที่ยวโดย
ชุมชนพื้นที่เชียงรายอีก สามแสนบาทต<องมีโครงการน้ีอยู�แล<ว แต�เราก็มาทําโครงการที่จะทําให<ซํ้าซ<อนนะคะ 
แล<วที่สําคัญถ<าท�านต<องการที่จะประชาสัมพันธ�การท�องเที่ยวเรามีงานไม<ดอกอาเซียนอยู�แล<วค�ะ ท�านไม�จําเป[น
ที่จะต<องมาทําโครงการซํ้าซ<อนซํ้าแล<วซํ้าอีกนะคะ ก็ขออนุญาตที่จะตัดแปรลดท้ังหมด สามแสนบาทค�ะ ต�อไป
คือโครงการท่ี 2.27 โครงการฝ̀กอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพจากการท�องเท่ียวโดยชุมชนแม�จันใต< 
อันน้ีขอแค�แปรลดค�ะ หน่ึงแสนบาท คิดว�าให<ผู<อยู�ในชุมชนไปศึกษาดูงานเพื่อจะเป[นต<นแบบในแหล�งท�องเท่ียว
ของตัวเองท่ีจังหวัดเชียงใหม� หรือจะให<คิดว�าผู<ร�วมโครงการประมาณ 30 กว�าคน คิดว�าเหมาะสมแก�การท่ีจะ
ใช<เงินแค� สองแสนบาท จึงขอแปรลด หนึ่งแสนบาทนะคะ โครงการที่ 2.28 รายจ�ายเพื่อให<ได<มาซ่ึงบริการ
จํานวนเงินสิบล<านสองแสนบาทเป[นของโครงการสํานักการช�าง ซ่ึงจากปZ 59 และ 60 ท่ีผ�านมากองช�างได<ใช<
งบประมาณในส�วนนี้ทุกปZโดยประมาณ แปดล<านกว�าบาท โดยท้ังสิ้นนะคะ ดิฉันจึงคิดว�าการที่ตั้งเกินถึงสิบล<าน
ในคร้ังนี้ ดิฉันก็ปรับลด สองล<าน เพื่อให<ใช<เท�าท่ีท�านเคยใช<อยู�แล<วนะคะ ขอบคุณค�ะ อันน้ีเป[นโครงการของ
งานปKองกัน ซ่ึงเจ<าหน<าท่ี ที่มาแจ<งมาบอกว�าตามปกติของกองปKองกัน โครงการรายจ�ายเพื่อให<ได<มาซ่ึงบริการ
ทุกๆ ปZ ท�านจะตั้งปZละ สองแสนบาทมาโดยตลอดแต�ปZนี้ ท�านต้ังข้ึนมาแปดแสนด<วยเหตุว�าอีก หกแสนที่ท�าน
ตั้งเพิ่มเป[นค�ารักษาความปลอดภัยในงานมหกรรมไม<ดอกอาเซียน ของคนท่ีท�านจะต<องจ<างงานมหกรรมไม< 
ดอกอาเซียนท�านมีงบอยู�แล<ว 48 ล<าน ท�านยังจะมาตั้งอยู�ตรงนี้อีกแล<วหรือในขณะท่ีเม่ือก้ีที่เราได<อธิบายผ�าน
มาแล<วก็เห็นว�ามีแต�ละโครงการที่จัดอยู�ตรงน้ันนิดหนึ่ง อยู�ตรงน้ันหน�อยหนึ่ง ดิฉันก็เลยมองว�าอันนี้ไม�สมควรท่ี
ให<เพราะท�านมีงบประมาณที่จะดําเนินการอยู�แล<วขอบพระคุณค�ะท�าน   
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มีสมาชิกท�านใดจะมีอะไรเสริมให<กับเพื่อนสมาชิก ท�านทรงศรี ท�านอมรรัตน� หรือเปล�าครับ                    

เชิญท�านวสุพลครับ 
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ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติขอถอนญัตติ ข<อ 2.38 ข<อ 2.1.3 หน<า 76  โครงการสนับสนุนค�าใช<จ�ายค�า

บริหารสถานศึกษา สองแสนบาท ผู<แปรญัตติ ของดการแปรญัตติคณะกรรมการเห็นด<วยแต�ทั้งนี้ท้ังน้ันนะครับ
ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด<วยข<อบังคับการประชุมสภาท<องถ่ิน ต<องนําเสนอต�อประธานสภาเพื่อขอ
อนุมัติต�อสภาต�อไป อันนี้ก็อยู�ในดุลพินิจนะครับ ว�าท�านประธานสภาจะเอาไว<พิจารณาถือว�าได<ขอแถลงงดกัน
ไปแล<ว อีกข<อหนึ่งอยู�หน<าท่ี 15 ครับ ท�านประธานสภาเพิ่มสมาชิกสภาผู<สมเกียรตินะครับข<อ 15 รายการท่ี 
2.50 นะครับ อยู�ในร�างข<อบัญญัติที่ 2.11 หน<า 75 เป[นโครงการสนับสนุนค�าใช<จ�ายการบริหารสถานศึกษา
จํานวนเงินเก<าล<านสี่แสนบาทนะครับ ผู<แปรญัตติของดการแปรนะครับ มาเพื่อให<สภาแห�งนี้ได<รับทราบนะครับ 
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ว�าอาจจะไม�มีการวินิจฉัย 2 โครงการของดการแปรลดก็จะขอถอนนะครับโดยใช<มติของสภา  ตามดุลยพินิจ
ของท�านประธานสภานะครับ เม่ือสักครู�เพื่อนสมาชิกสภาเสริม หน<า 8 ได<อภิปรายไปก็คือโครงการบริหาร
จัดการร<านค<าเพื่อจําหน�ายสินค<าและผลิตภัณฑ�ชุมชนท<องถ่ินนะครับ ทางด<านคณะกรรมการแปรญัตติได<รับ
การชี้แจงจากทางด<านฝLายบริหารว�าเป[นค�าใช<จ�ายในการค�าเช�าบูธ  หรือค�าเช�าสถานที่ร<านค<าที่อยู�ในท�า          
อากาศยานแม�ฟKาหลวงนะครับ ซ่ึงจะมีค�าใช<จ�ายค�าเช�าอยู�เดือนหน่ึงประมาณ 50,000.- บาท ครับมีการจัด
จ<างเจ<าหน<าที่อีกประมาณ 30,000.-บาท  มีเร่ืองของค�าไฟ มีค�าใช<จ�ายดังกล�าวตามนี้นะครับ งบประมาณ
ดังกล�าวเนื่องมาจากการบริหารจัดการในการบริหารมาแบบนั้นโดยตลอดนะครับ ท้ังน้ีทั้งนั้นก็จะขอใช<เงินใน
งบประมาณตรงนี้บ<าง ก็เรียนชี้แจงนะครับว�าให<เพื่อนสมาชิกได<รับทราบว�าโครงการนี้และมีลักษณะต�างๆ เป[น
เช�นไร ลําดับท่ี 2.25 โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชน พื้นท่ีจังหวัด
เชียงราย เพื่อทําหน<าที่มัคคุเทศก�อาสา  คําชี้แจงว�าเป[นการอบรมให<กับเด็กนักเรียนจํานวน 155 คน โดยนํา
เด็กรักเรียนหลังเลิกเรียน ไม�ว�าจะเป[นเด็กนักเรียน อบจ.หรือโรงเรียนเทศบาล 6 หรือโรงเรียนไหนล�ะครับ
จํานวน 155 คนมาอบรม จํานวน 17 วันจริงๆ แล<วนอกจากจะเป[นโครงการที่ซํ้าซ<อนโครงการหรือส�งเสริม
การท�องเท่ียวอ่ืน คณะกรรมการเห็นว�าการบริหารจัดการค�าใช<จ�ายตรงนี้มีความซํ้าซ<อน และค�าใช<จ�าย
งบประมาณอย�างซ่ึงอีกท้ังยังมองในเร่ืองของการประหยัดจะนําเด็ก 155 คน ซ่ึงเป[นเด็กนักเรียนมาน่ังอบรม 
17 วันนะครับ โดยท�านได<ใช<งบประมาณไปถึงหนึ่งล<านหกหม่ืนห<าพันบาทอีกท้ังโครงการนี้อย�างสุ�มเสี่ยงนะ
ครับ จึงมีมติเป[นเอกฉันท�เห็นด<วยกับผู<แปรญัตติ ก็ได<แถลงเพิ่มเติมเพียงเท�านี้ขอบคุณครับ 
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เชิญฝLายบริหารครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธาน สมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ ผมคิดว�าในเร่ืองของการชี้แจงนะครับเราเคยมีการชี้แจง
คณะกรรมการแปรญัตติไปคร้ังหนึ่งแล<วนะครับ ขอหารือครับท�านครับ ขอยืนยันคําชี้แจงที่เจ<าหน<าท่ีได<ชี้แจง
ต�อกรรมการ แปรญัตตินะครับ ที่ได<ให<ถ<อยคําไปก�อนหน<านี้แล<วนะครับ สมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ 
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ให<ผมเข<าใจนะครับที่ไม�ได<ตอบมาว�าท�านนายกองค�การบริหาร ได<บอกว�าชี้แจงคณะกรรมการ               

แปรญัตติมาแล<ว ท�านครับน่ีคือกระบวนการที่ ข้ันวาระท่ี 2 และ 3 น้ัน ท�านได<ชี้แจงต�อคณะกรรมการ            
แปรญัตติหรือผู<แปรนะครับ ในการประชุมการแปรญัตติตรง น้ันเป[น ข้ันตอนของคณะกรรมการ               
แปรญัตติจะเห็นเป[นเช�นไรล�ะครับ คณะกรรมการแปรญัตติมีเพียงแค� 7 คนครับ ท�านครับถ<าหากว�าเราวินิจฉัย
บอกว�าอ�านแล<วไม�เห็นชอบกับท�าน ฉะนั้นจึงให<ท�านมาชี้แจงต�อสมาชิกสภาใหญ�ครบท้ัง 36 คนเท�าน้ีแหละว�า
ท�านอาจจะยืนยันอย�างไร เม่ือคณะกรรมการแปรญัตติวินิจฉัยมาแบบนี้ครับ ถ<าหากท�านประสงค�จะชี้แจงใดๆ 
เพิ่มได<ตรงน้ีเลยครับ 

 
 
 
        /นายสุธีระพงษ�... 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เนื่องจากได<ผ�านการประชุมมานานพอสมควรแล<ว เห็นควรให<ทางฝLายบริหารได<ชี้แจงเพื่อ

ประกอบการลงมติครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน ประธานสภา สมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ การแปรญัตติของท�านสมาชิก ซ่ึงคณะกรรมการแปร
ญัตติก็มีมติเป[นเอกฉันท�ว�าเห็นด<วยกับผู<แปรญัตติ โดยไม�มีคําแปรไหนที่ท�านไม�เห็นด<วย เพราะฉะนั้นไม�มีความ
จําเป[นที่ต<องสงวนคําแปรครับ ในฐานะที่เคยมีประสบการณ�ในเรื่องของสภาครับ ยกเว<นว�าท�านมีความเห็นไม�
ตรงกันระหว�างคนแปรกับคณะกรรมการ ตรงนี้เราต<องยกเฉพาะกรณีที่มีการสงวนคําแปรญัตติเท�าน้ันนะครับ 
ผมขอเรียนด<วยความเคารพครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ เพื่อให<เกิดบรรยากาศการประชุมท่ีราบร่ืนนะครับ ผมก็เข<าใจนะครับกรณีท่ีมีการกําหนดไว< กรณี

ที่คณะกรรมการแปรญัตติมีความเห็นตามสมาชิกที่ยื่นแปร สมาชิกก็ไม�จําเป[นต<องขอสงวนคําแปร แต�คราวนี้ท่ี
ผมได<รับการชี้แจง มีการนําเรียนหารือเรื่องมีประเด็นนี้ข้ึนมาก็คือการที่สมาชิกผู<แปรขอสงวนการแปรญัตติไว<ก็
เพื่อท่ีจะขอเอกสิทธิ์ในการท่ีจะได<อภิปรายในสภา ก็เพื่อให<เป[นบรรยากาศที่ดีผมว�าก็ไม�เป[นไรครับ พอท่ีจะ
สอบถามกันได< รวมทั้งก็เป[นเอกสิทธิ์ของผู<บริหารเหมือนกัน ในฐานะเจ<าของงบประมาณท่ีจะชี้แจงหรือไม�
ชี้แจงก็ได<ต�อสภา เพราะถือว�าได<ชี้แจงต�อคณะกรรมการแปรญัตติแล<วนะครับ ซ่ึงผมก็เชื่อว�าเอกสารการแปร
ญัตติก็น�าจะมีอยู�ในรายงานการประกอบของการชี้แจง แต�คราวนี้ด<วยเหตุที่ว�าเอกสารก็มีจํานวนมากในการท่ี
เราจะอ�านให<ละเอียดถ่ีถ<วนก�อนท่ีจะตัดสินใจลงมติกัน ก็เกรงว�าจะใช<เวลาพอสมควร ผมก็มองแล<วว�าให<มีการ
ได<ชี้แจงนะครับ แต�ท้ังน้ีก็เป[นเอกสิทธิ์ของผู<บริหารนะครับว�าจะชี้แจงหรือไม�ชี้แจง สรุปท�านไม�ประสงค�ชี้แจง
นะครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภา และสมาชิกผู<ทรงเกียตริทุกท�านครับ ก็เพื่อให<เกิดความเข<าใจครับ ผมเองก็
ไม�ได<มีเร่ืองที่จะป7ดบังซ�อนเร<น การทํางานผมเองก็ได<กลั่นกรองโครงการมารอบหน่ึงแล<ว เพื่อให<เกิดความความ
เข<าใจและมีเหตุผลยิ่งข้ึน ก็ให<หัวหน<าส�วนราชการชี้แจงในประเด็นเพิ่มเติม หากมีข<อมูลอันใดตกหล�นจากการ
ชี้แจงคราวก�อนครับ กระผมขออนุญาตให<ข<อ 2.20 ถึง 2.27 ให< กองส�งเสริมพูดแทนนะครับ และ ข<อ 2.28  
ให<สํานักการช�างได<ช้ีแจงครับ 

 
 
 
 
 
 
         /นางเชิดทรง... 
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นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร  หัวหน1าฝFายพัฒนาอาชีพและการท�องเที่ยว 
เรียน  ท�านประธานสภา และสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท�านนะคะ กองส�งเสริมคุณภาพชีวิต ขอชี้แจงข<อ 

2.20 โครงการพัฒนาทักษะผลิตภัณฑ�ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ�ชุมชนให<ได<มาตรฐานสู�สากลโครงการน้ี
เป[นโครงการท่ีเราทําตามอํานาจหน<าท่ีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดและโครงการแบ�งการอบรมเป[น 2 ส�วน 
คือ การฝ`กอบรมและการศึกษาดูงานนะคะ ซ่ึงทางท�านสมาชิกได<สอบถามว�าทําไมถึงใช<เงินจํานวนมากและ 
เปKาหมายท่ีเข<าอบรมเป[นกลุ�มอะไรนะคะ จะขอชี้แจงว�ากลุ�มที่เราคัดเลือกออกมาก็คือกลุ�มที่ผ�านการคัดสรร
ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายท้ัง 18 อําเภอ และกลุ�มของดีเชียงราย ซ่ึงผ�านการคัดสรรเพื่อจะเป[น
การต�อยอดผลิตภัณฑ�ซึ่งต<องผ�านการฝ`กอบรมและการแปรสภาพสินค<า  มาระดับหนึ่งแล<ว เราต<องการพัฒนา
สินค<าของเราเพื่อให<มีมาตรฐานสู�ระดับสากลเพิ่มมากข้ึนค�ะ สําหรับข<อ 2.21 โครงการส�งเสริมการดําเนินการ
บริหารจัดการสินค<าผลิตภัณฑ�ชุมชนของกลุ�มพัฒนาสตรี กลุ�มเปKาหมายของเราเป[นกลุ�มเปKาหมายที่ผ�านการ
คัดเลือก จากประธานพัฒนาสตรีจังหวัดและประธานพัฒนาสตรีแต�ละอําเภอ และในปZน้ีโครงการนี้คือเป[น
โครงการเก่ียวกับการบริหารจัดการไม�ใช�โครงการต�อยอดนะคะ ได<ทําการให<ความรู<ด<านผลิตภัณฑ�มาพอสมควร
แล<ว ในปZ 61 โครงการนี้คือโครงการที่เก่ียวกับการบริหารจัดการทางด<านการจัดทําบัญชีค�ะ โครงการท่ี 2.22 
โครงการบริหารจัดการร<านค<าเพื่อจําหน�ายสินค<าผลิตภัณฑ�ชุมชนท<องถ่ิน โครงการน้ีเป[นโครงการท่ีจัดตั้ง
ร<านค<าจําหน�ายผลิตภัณฑ�ชุมชนท่ีร<านค<าสนามบิน ซ่ึงเป[นเงินอุดหนุนจากกระทรวงมหาดไทย โครงการนี้ได<
จัดตั้งข้ึนตามกระทรวงมหาดไทยกําหนดไว<นะคะ ว�ากรณีที่งบประมาณที่ได<รับการจัดสรรไม�เพียงพอองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดพิจารณาจัดหางบประมาณสมทบ ตรงน้ีก็ผ�านคณะกรรมการองค�การบริหารส�วนจังหวัดแล<ว
ตั้งงบประมาณไว< เพื่อที่จะรองรับในกรณีท่ีเงินทุนหมุนเวียนของเราไม�เพียงพอค�ะ     ข<อ 2.23 โครงการจัด
ฝ`กอบรมส�งเสริมและพัฒนาความรู< ทักษะการประกอบอาชีพให<กับกลุ�มผู<สูงอายุ โครงการนี้มีเปKาหมายคือ
พัฒนาให<ความรู<ทางด<านอาชีพให<กับผู<สูงอายุ ซ่ึงจะแตกต�างจากการพัฒนาศักยภาพของผู<สูงอายุ ซ่ึงการ
พัฒนาศักยภาพผู<สูงอายุคือการให<ความรู<ด<านสุขภาพงานสาธารณสุขต�างๆ ข<อ 2.23 นี้คือการพัฒนาอาชีพ
ให<กับผู<สูงอายุค�ะ ข<อ 2.25 โครงการการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนใน
พื้นท่ีจังหวัดเชียงราย เพื่อทําหน<าที่มัคคุเทศก�อาสานะคะ โครงการน้ีเป[นโครงการที่เราทําต�อเนื่องทุกปZ
เหมือนกับท�านสมาชิกพูดนะคะ จะเป[นการคัดสรรกลุ�มมัคคุเทศก�จากเด็กในพื้นจังหวัดเชียงราย ท้ัง 18 
อําเภอ โดยท่ีเรามีการประกาศทางเว็บไซต� และเด็กท่ีมาทําการฝ`กอบรมจะเป[นเด็กที่สามารถให<ความรู<
เก่ียวกับแหล�งท�องเที่ยวระดับจังหวัด ระดับประเทศมาแล<วค�ะ ข<อ 2.26 โครงการพัฒนาจัดการอุตสาหกรรม
การท�องเท่ียวหรือประชาสัมพันธ�เทศกาลท�องเท่ียวจังหวัดเชียงรายเพื่อเตรียมความพร<อมเข<าเขตเศรษฐกิจ
พิเศษของจังหวัดเชียงราย โครงการนี้เป[นโครงการที่ส�งเสริมการท�องเที่ยวระดับประเทศ เพราะจังหวัด
เชียงรายตอนนี้รายได<ส�วนใหญ�ของเราตอนนี้ก็คือการท�องเที่ยว โครงการนี้เป[นโครงการที่เราจะจัดเป[นโร<ดแมบ 
คือให<สถานท่ีท�องเท่ียวต�างๆ ในจังหวัดเชียงรายให<เป[นท่ีรู<จักของคนทั่วไปท้ังภายในประเทศ และต�างประเทศ 
เหมือนท่ีท�าน สจ. พูดว�าเป[นโครงการที่เราจัดทุกโครงการ ฉะน้ันเป[นโครงการที่เราจะเจาะลงเฉพาะพื้นที่ต�างๆ 
ในแต�ละอําเภอ เช�นการอนุรักษ�ธรรมชาติการท�องเท่ียวทางด<านชุมชนแต�โครงการนี้จะเป[นโครงการ 

 
 
 
 
         /ระดับประเทศ... 



 สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 

-66- 

ระดับประเทศ โครงการ 2.27 โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการท�องเท่ียวโดย
ชุมชนบ<านแม�จันใต< ตําบลท�ากjอ อําเภอแม�สรวย โครงการน้ีเป[นการท�องเท่ียวส�งเสริมการท�องเท่ียวชุมชนนะ
คะ ซ่ึงเป[นโครงการท่ีจะสามารถพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวชุมชนซ่ึงเขาได<รับการพัฒนามาระดับหนึ่งแล<วตอนน้ี
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายก็ได<ไปต�อยอดเพื่อท่ีจะให<เขาประสบผลสําเร็จด<านการพัฒนาการท�องเท่ียว
ต�อไปค�ะ สําหรับข<อ 2.30 โครงการจัดงานวันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย โครงการน้ี
เป[นโครงการท่ี 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขออนุญาตครับ จบลงท่ี 2.29 ก�อนนะครับ ครับขอบคุณมากครับผม ครับต�อไปเชิญท�าน               

ผอ.สํานักการช�าง ครับ 

นายสมชาติ  วัฒนากล1า  ผู1อํานวยการสํานักการช�าง 
เรียน  ท�านประธานสภา และสมาชิกผู<ทรงเกียตริที่เคารพครับ ขอชี้แจงเรื่องค�าใช<จ�ายเพื่อให<ได<มา   

ซ่ึงบริการจํานวน สิบล<านบาทสองแสนบาทครับส�วน เนื่องจากว�ารายจ�ายตรงน้ีเป[นรายจ�ายตามแผนงานส�วน
หน่ึงครับและก็ส�วนหนึ่งเป[นเร่ืองเร�งด�วนฉุกเฉินครับ ตามแผนงานจะเป[นการจ<างเหมาบุคคลภายนอกด<าน
แรงงานครับ ไม�ว�าจะเป[นการลาดยาง ซ�อมบํารุง รวมถึงแรงงานเคร่ืองเจาะบาดาลนะครับส�วนหน่ึงก็จะ
เก่ียวกับการจ<างเหมาแรงงานในการดูแลสวนสาธารณะครับ ตั้งแต�เกาะกลางถนนวายเอ็มซีเอ จนถึง
มหาวิทยาลัยแม�ฟKาหลวงนะครับ รวมถึงสํานักงาน รวมถึงศูนย�ดิสคัพเวอร�รี่ สนามกีฬากลาง และลานธรรม 
การจ<างเหมางานคือ จ<างเหมาเก็บขยะครับ ด<วยแรงงานของมหกรรมไม<ดอกอาเซียน สํานักการช�างจะมีหมวด
วัสดุก�อสร<าง จะมีการจัดทําเองหรือจ<างเหมาบริการผู<มีฝZมือมาทํา ซ่ึงเป[นการคาดการณ�เผ่ืออนาคตไว<นะครับ 
อีกอันหนึ่งก็คือเป[นการจ<างเหมาเคร่ืองจักรกล เคร่ืองจักร อบจ. มีภารกิจเต็มพื้นที่จะต<องทําเร�งด�วนฉุกเฉินไม�
ว�าจะทําถนนที่มีซีเมนต� หรือพื้นที่การเกษตรครับ จริงๆ แล<วเป[นการตั้งค�าตามแผนงาน ขอเรียนชี้แจงเพียง
เท�าน้ีครับ ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ขอบคุณครับ ชี้แจงเพิ่มเติมใช�ไหมครับ เชิญครับ 

พันจ�าเอกทวีป  เช่ียวสุวรรณ หัวหน1าฝFายปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เรียน ท�านประธานสภา และสมาชิกผู<ทรงเกียตริครับ กองปKองกันครับ ขอชี้แจงรายละเอียดลําดับท่ี 

2.29 ข<อ 2.1 หน<าที่ 46 รายจ�ายเพื่อให<ได<มาซ่ึงบริการตั้งไว< แปดแสนบาท จะใช<เก่ียวกับการบริหารจัดการ
รักษาความปลอดภัยครับ และการจัดระเบียบการจราจรในมหกรรมการจัดงานและคาดว�าจะมีนักท�องเท่ียว
จํานวนมาก จึงได<ตั้งไว< จํานวนแปดแสนบาทครับ เพื่อใช<ในการบริหารจัดการการรักษาความปลอดภัยและการ
จัดระเบียบการจราจร ขอเรียนชี้แจง ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ขอบคุณครับ ไปข<อต�อไปเลยนะครับ ข<อ 2.30 ข<อบัญญัติงบประมาณ ข<อ 1.1.1 หน<า 182 

และอีกโครงการหนึ่งนะครับ ข<อ 2.31  2 โครงการเป[นของท�านอัญรัตน�  จอมวุฒิ และท�าน ร.ต.อ.ดอน 
สมควร ครับ ขอเชิญท�านอัญรัตน� ครับ 
          /นางสาวอัญรัตน�... 
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นางสาวอัญรัตน�  จอมวุฒิ  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย   

เรียน  ท�านประธานสภา คณะผู<บริหาร สมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติและผู<เข<าร�วมประชุมทุกท�านนะคะ     
ดิฉันนางสาวอัญรัตน� จอมวุฒิ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอแม�สรวย เขต 2   

ข<อ 1.1.1 หน<า 182 โครงการจัดงานวันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่และของดีเมืองเชียงราย ดิฉันขอแปรลด
โครงการ ลดลงบางส�วนค�ะ จากจํานวน แปดแสนบาท เหลือ ห<าแสนบาท ค�ะ ตัดงบประมาณ จํานวน สาม
แสนบาท เนื่องจากเห็นว�าเป[นงานท่ีไม�ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมดทั้งจังหวัด แล<วก็เห็นว�าซํ้าซ<อนกับโครงการ
มหกรรมจําหน�ายผลิตภัณฑ�ชุมชนและท<องถ่ินและสินค<าทางการเกษตรปลอดสารพิษผักพื้นเมือง  เจียงฮาย  
ซ่ึงเราสามารถนํามาจัดพร<อมกันได< จึงขอแปรลดตามรายการท่ีแจ<งนะคะ  
นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 

เชิญโครงการที่ต�ออีกโครงการครับท�าน 

นางสาวอัญรัตน�  จอมวุฒิ  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย   
เด๋ียวให<ท�าน ดอน ค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
เชิญท�าน ร.ต.อ. ดอน ครับ 

ร.ต.อ. ดอน  สมควร  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
กระผม ร.ต.อ.ดอน  สมควร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เขต 1 อําเภอเวียงแก�น 

รายการท่ี 2.31 ข<อ 1.1.1 หน<า 184 โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบป)ญหาสิ่งแวดล<อมและหา
แนวทางแก<ไข อันนี้เห็นว�าเป[นโครงการท่ีฟุLมเฟVอยและซํ้าซ<อน ฉะนั้นจึงเสนอแปรญัตติ ทั้งโครงการ เหลือ
งบประมาณศูนย�บาท  

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
เชิญท�านวสุพล เชิญครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภา และเพื่อนสมาชิกสภาผู<ทรงเกียตริที่เคารพครับ  
ผมวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเชียงของ ครับ 

โครงการท่ีเพื่อนสมาชิกสภาอภิปรายนะครับจริงๆ แล<วในนามของคณะกรรมการแปรญัตติจะไปพ�วงถึงอีก 2 
โครงการ และสมาชิกสภาได<ร�วมหารือด<วยนะครับ ในรายการที่ 2.31 และ รายการท่ี 2.32 ท�านไปดูที่หน<า 
11 รายการท่ี 2.34 และรายการท่ี 2.35 ตรงน้ีมีลักษณะความซํ้าซ<อนของโครงการ ตามท่ีคณะกรรมการ
แปรญัตติได<รับฟ)งคําชี้แจงของทางคณะผู<บริหาร ข<อ 2.31 เป[นการอบรมหรือเป[นลักษณะของการศึกษาวิจัย
การให<องค�ความรู<กับเจ<าหน<าท่ีผู<ปฏิบัติงานในส�วนของฝLายสิ่งแวดล<อมที่ท�านได<ตอบมานั้น แล<วอีกอันหนึ่งผม
ตั้งสังเกตไว<คือเอาวิทยากร อะไรต�างๆ มาอบรมให<ความรู<ตัวเองก�อน ซ่ึงเราเห็นว�าเจ<าหน<าที่คือข<าราชการผู<
ปฏิบัติอยู�แล<วน�าจะมีความรู< ความเข<าใจในเนื้อหางานในหน<าที่ความรับผิดชอบอยู�แล<ว ในส�วนของข<อ 2.31 
และ 2.32 ก็เลยเห็นว�ามีความซํ้าซ<อน ซํ้าซ<อนยังไงจะอธิบายต�อในข<อ 2.34  2.35  ซ่ึงเจ<าของผู<อภิปรายก็
ยังไม�ได<อภิปรายครับ ตั้งข<อสังเกตไว<ก�อนว�าเหตุใดการแปรในข<อ 2.31  2.32 สองโครงการยังไม�พอ เดี๋ยวให<
ผู<อภิปรายในข<อ 2.34 และ 2.35 ก�อน เดี๋ยวผมชี้แจงอีกคร้ังครับ 

        /นายอัมรินทร�... 



 สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 

-68- 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับมีคณะกรรมการท�านใดจะเพิ่มเติมไหมครับ ถ<าไม�มี เชิญฝLายบริหารครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียนท�านประธานสภา และสมาชิกผู<ทรงเกียตริทุกท�านครับ ผมขอมอบให< ผอ.กองส�งเสริม            
ได<ชี้แจงครับ 

นางเชิดทรง  ฤทธิ์จิตเพียร  หัวหน1าฝFายพัฒนาอาชีพและการท�องเที่ยว 
เรียน  ท�านประธานสภา และสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท�านนะคะ ตามข<อ 2.30 โครงการจัดงาน              

วันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ที่ท�านสมาชิกให<กองส�งเสริมได<ชี้แจง ขอเรียนชี้แจงว�า
โครงการวันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย เป[นโครงการท่ีเราจัดทําตามอํานาจหน<าที่ของ
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ตาม พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให<แก�องค�กร
ปกครองส�วนท<องถ่ิน มาตรา 17 (14) งานส�งเสริมการลงทุน และมีทางท�านสมาชิกให<เราชี้แจงเร่ืองท่ีเราได<จัด
งานวันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย ทําไมเราไม�เอารวมกับโครงการและงานอ่ืนๆ เช�น
เกษตรสีเขียว ขอชี้แจงว�าโครงการวันสับปะรดนางแล ภูแล ลิ้นจี่ และของดีเมืองเชียงราย เป[นโครงการท่ีเรา
จัดข้ึนเป[นเทศกาลของจังหวัดเชียงราย ซ่ึงเราได<ดําเนินการมาเป[นเวลานานแล<วและเป[นท่ีรู<จักของคนทั้ง
ประเทศนะคะ ดังนั้นการจัดงานสับปะรด ลิ้นจี่ เห็นสมควรว�าให<มี ให<เหมาะสมกับศักยภาพขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงรายที่จะจัดทํานะ และงานสับปะรด ล้ินจี่ จะจัดในช�วงที่ผลผลิตจะออก ในช�วงเดือน
พฤษภาคมนะคะ ซ่ึงเราไม�สามารถจะจัดรวมกับโครงการอ่ืนๆ ได<ท�านเสนอมาได<นะคะ เราจะต<องทําช�วงท่ี
ผลผลิตสามารถออกจําหน�ายและเราสามารถช�วยเหลือเกษตรกรท่ีมีป)ญหาผลผลิตล<นตลาดค�ะ   

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับ ขอบคุณครับ ต�อไปเป[นโครงการที่ 2.32 ถึงโครงการ 2.35 ซ่ึงผู<ยื่นขอแปรคือ ท�านอําพล    

เวียงสิมา และท�านสวัสดิ์ แสงบุญ ครับ เชิญครับ 

นายกิฒฒิชัย  อ่ินสุวรรณ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขออนุญาตนะครับ เรียนคณะผู<บริหารทุกท�าน ผมกิฒฒิชัย  อ่ินสุวรรณ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ผมขออนุญาตประท<วงครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
เด๋ียวๆ ทีละคนครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ผมขออนุญาตครับท�านประธานครับ คืออย�างนี้ครับ ในกระบวนการแปรญัตติ อย�าหาว�าผมสอน  

ท�านประธานนะครับ จะมีผู<สงวนคําแปรญัตติ คือ ผู<แปรญัตติและคณะกรรมการเท�านั้นที่จะชี้แจงตรงนี้ได<   
นะครับ สมาชิกส�วนที่เหลือจะต<องยอมรับฟ)งเพื่อพิจารณาลงมติต�อไปครับ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�า
ด<วยข<อบังคับการประชุมท<องถ่ิน ข<อ 51 ครับท�าน 
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นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ขออนุญาต เม่ือมีผู<ร<องขอยกมือข้ึน ผมจะพิจารณาว�าคุยเร่ืองอะไร ถ<านอกประเด็นผมจะให<น่ัง ตอน

เขาข้ึนมายืนผมยังไม�รู<นะครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ก็คงต<องวินิจฉัยให<เพื่อนสภาคนอ่ืนยกมือครับ วุ�นวายครับท�าน 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ไม�ใช�ครับท�าน  ในเม่ือเขายกมือผมก็ต<องให<เขาข้ึนมาก�อนเขาจะประท<วงเรื่องอะไร ผมวินิจฉัย            

ผมรู<แล<วว�าเขาพูดนอกประเด็น ผมก็จะให<เขานั่งลงก�อน เชิญท�านกิฒฒิชัย นั่งลงครับ 

นายกิฒฒิชัย  อ่ินสุวรรณ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ท�านประทานครับ ขออนุญาตคุยในเรื่องของสับปะรดครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ยังๆ ครับท�านตอนน้ีวาระแปรญัตติครับ 

นายกิฒฒิชัย  อ่ินสุวรรณ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ผมขอใช<อํานาจในการประชุมร�วมครับ และเสนอว�าเหตุผลเป[นไงครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ท�านน่ังก�อนครับ 

นายกิฒฒิชัย  อ่ินสุวรรณ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
เชิญท�าน ต�อไปเป[นของท�านอําพล ครับ ตั้งแต�ข<อ 2.32 ถึง 2.35 เชิญท�านอําพล ครับ 

นายอําพล  เวียงสิมา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาที่เคารพ ฝLายบริหารทุกท�านและเพื่อนสมาชิกผู<ทรงเกียรติในห<องอันทรง

เกียรติน้ีครับ 
ผมอําพล เวียงสิมา ครับสมาชิกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  เขต 1 อําเภอพาน นะครับก็

รู<สึกดีใจครับนึกว�าจะไม�ได<อภิปรายซะแล<วในญัตติ  ในส�วนผมนะครับ ข<อ 2.32 ร�างข<อ 1.1.3 หน<า 185                
นะครับโครงการองค�กรแห�งการเรียนรู<ด<านสิ่งแวดล<อมนะครับ กรีนออฟฟ7ศ จํานวนเงิน สามแสนห<าหม่ืนบาท  
นะครับ ผมขอเสนอแปรญัตติตัดลดทั้งโครงการครับเพราะว�าเห็นว�าเป[นรายจ�ายฟุLมเฟVอยนะครับ อีกโครงการ  
2.33 ร�างข<อ 1.1.4 นะครับหน<า 185 เช�นกันครับโครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมด<านการอนุรักษ�ปKองกัน
การแก<ไขไฟปLาและหมอกควันนะครับจํานวนเงิน หนึ่งแสนบาทนะครับ ก็ขอตัดลดทั้งโครงการเหมือนกันนะ
ครับเพราะว�าเห็นเป[นรายจ�ายฟุLมเฟVอยเหมือนกันนะครับข<อ 2.34 ข<อ 1.1.6 นะครับ 
 
 
          /หน<า 186... 
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หน<า 186 นะครับโครงการต<นแบบการบริหารจัดการน้ําอย�างยั่งยืนนะครับจํานวนเงิน สี่แสนบาท นะครับ    
ก็ขอตัดลดทั้งโครงการนะครับข<อ 2.35 ร�างข<อ 1.1.7 หน<า 186 นะครับอบรมเชิงปฏิบัติการในการปKองกัน
และแก<ไขป)ญหานํ้าเพื่ออุปโภคอย�างมีส�วนร�วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับจํานวนเงิน สองล<านบาทนะครับ
ก็ขอตัดลดท้ังโครงการนะครับทั้งนี้ทั้งน้ันครับก็อยากจะฟ)งการชี้แจงนะครับแล<วก็จะได<เอามาพิจารณาใหม�
ขอบคุณครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ท�านคณะกรรมการครับ ขอแปXบหนึ่ง ท�านสวัสดิ์ ก็ยื่น ท�านสวัสด์ิจะอภิปรายไหมครับ ท�านสวัสดิ์        

ไม�อยู�ครับ 

นายกิฒฒิชัย  อ่ินสุวรรณ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับท�านขอย<อนเม่ือก้ีนะครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับ ท�านนั่งก�อนครับ 

นายกิฒฒิชัย  อ่ินสุวรรณ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
มีระเบียบข<อที่ 64 ท�านประธานต<องดูระเบียบให<ชัดเจนนะครับ ไม�ใช�ว�าให<ผมน่ังนะครับ  ผมคุยน่ี

ท�านรู<หรือเปล�าว�าสับปะรดนางแลเป[นเศรษฐกิจของระดับประเทศแล<ว ตําบลนางแล ถ<าพูดถึงสับปะรด เม่ือปZ
นี้หลักร<อยล<านแค�ตําบลเดียว บ<านดู�อีกตอนนี้เราปลูกทั่วจังหวัด แล<วเงินแค�แปดแสนผมว�าเงินมันน<อยไปไม�ถึง 
หน่ึงเปอร�เซ็นต� ผมว�าเงินยังน<อยไปต<องจัดเป[นมหกรรมที่ยิ่งใหญ�   

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ท�านเลขา อ�านระเบียบให<ฟ)งหน�อยนะครับ 

นายกิฒฒิชัย  อ่ินสุวรรณ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ผมอยากฝากท�านประธานว�าการวินิจฉัยต�างๆ มีสิ่งท่ีสําคัญทางท�านครับกับระเบียบเพื่อว�าผมต<องให<

ข<อมูลในฐานะผมเป[นเกษตรกรด<วย ผมก็ปลูกด<วย และเห็นว�าสับปะรดนางแลมีความสําคัญต�อชีวิตของ
เกษตรกรฝากท�านวินิจฉัยด<วย 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
เด๋ียวครับท�าน  ผมขออ�านระเบียบให<ท�านฟ)งด<วยนะครับ  หมวด  5 การอภิปราย การอภิปรายในข<อ 

64 เม่ือผู<เสนอหรือผู<แปรญัตติได<อภิปรายแล<วถ<ามีผู<ใดค<านให<ผู<นั้นอภิปรายเม่ือผู<คัดค<านอภิปรายแล<วถ<าผู<ใด
จะสนับสนุนผู<เสนอหรือผู<แปรญัตติให<ผู<นั้นอภิปรายและประธานสภาท<องถ่ินจะต<องให<อภิปรายสลับกันสมมติ
ว�าผู<เสนอแปรญัตติ   แต�มีผู<ยกมือข้ึนขออภิปรายคัดค<านหรือสนับสนุนนะครับตาม 64 ทางประธานก็สามารถ
ให<ท�านชี้แจงได<ครับ คือในระเบียบการอภิปรายข<อ 64 เข<าใจตามนี้นะครับ เชิญท�านคณะกรรมการ                      
ท�านทรงศรี เชิญครับ 
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นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
ดิฉันทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายในฐานะคณะผู<แปรญัตตินะคะ 

โครงการองค�กรเรียนรู<ด<านส่ิงแวดล<อม กรีนออฟฟ7ศ จํานวนสามแสนห<าหม่ืนบาท โครงการนี้เจ<าหน<าท่ีผู<ที่เข<า
มาอธิบายให<คณะกรรมการฟ)งได<แจ<งว�าเป[นโครงการที่เดิมทําในองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายและเห็นว�า
เป[นโครงการที่ดีก็จะต�อยอดไปทําท่ีอ่ืนๆ บ<าง ดิฉันจึงคิดว�าการทําโครงการของท�านถ<าท�านทําคงที่ของท�านดี
อยู�แล<วท�านก็น�าท่ีจะทําของท�านให<ดีต�อไปนะคะเราจึงได<มีการซักถามเจ<าหน<าที่ เจ<าหน<าท่ีตอบคลุมเครือใน
การที่จะไปทําในตรงที่จุดอ่ืนอะไรยังไงโครงการต�อไปคณะกรรมการจึงขออนุญาตที่จะแปรลดตามผู<เสนอ       
แปรลด สามแสนห<าหม่ืนบาทนะคะ ส�วนโครงการที่ 2 โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมด<านการอนุรักษ�ปKองกัน
แก<ไขไฟปLาจํานวนเงิน หนึ่งแสนบาท เราขอแปรตัดลดทั้งโครงการด<วยเหตุว�ามันเป[นงานของ ปภ.จังหวัดอยู�
แล<วนะคะ เป[นหน�วยงานหลักของจังหวัดที่เขาทําอยู�แล<วและเราไปทําร�วมกับเขาแค� หนึ่งแสนบาททําไม
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายไม�คิดท่ีจะทําโครงการท่ีเป[นมหาภาคใหญ�ๆ ทําไมท�านชอบไปทําโครงการ 
จิ๊บๆ จjอบๆ  หน่ึงแสน สองแสน เหมือนกับไม�มีงานท่ีจะทําก็ขอทําตรงนี้ งาน ปภ. งานปKองกันบรรเทาสา
ธารณภัย อบจ มีหน<าที่เยอะแยะมากค�ะที่ผ�านมาน้ําท�วมหลายท่ีท�านก็เห็นนะคะ อย�าไปอบรมบ�อยคะต<อง    
ขออนุญาตท่ีจะแปรตัดลด หนึ่งแสนบาท ต�อไปโครงการต<นแบบการบริหารจัดการน้ําอย�างยั่งยืนจํานวน สี่แสน
บาท นี่ก็เป[นโครงการใหม�ในการที่จะลองทําในการบริหารจัดการนํ้า ซ่ึงแต�เดิมเจ<าของโครงการได<ทําโครงการ
ในเรื่องเก่ียวกับขยะนะคะ ซ่ึงเป[นโครงการท่ีดีอยู�แล<วดิฉันคิดว�าเรื่องตรงนี้น�าที่จะต�อยอดเร่ืองเดิมที่ดีอยู�แล<วให<
ดียิ่งๆ ข้ึนไปนะคะ แม<รู<ว�าในหลายๆ โครงการขยะของท�านได<รับรางวัล แต�ถ<าท�านคิดจะทําโครงการใหม�ก็ควร
ชัดเจนแล<ว แต�ต<องขออนุญาตที่จะชื่นชมเจ<าหน<าที่ ที่มาช้ีแจงโครงการบริหารต<นแบบการบริหารจัดการน้ํา
อย�างยั่งยืน ท�านเป[นเจ<าหน<าท่ีระดับล�างท่ีตั้งใจทํางานอย�างมากนะคะ ดิฉันเห็นขลุกอยู�แต�ในเร่ืองการทํา
โครงการของท�านในส�วนท่ีเร่ืองขยะอย�างมากนะคะ ดิฉันก็ขออนุญาตที่จะชื่นชมให<เป[นเกียรติประวัติของท�าน
ในสภาแห�งนี้แต�ต<องขออนุญาตว�าในโครงการงานใหม�ๆ ท�านอย�าเพิ่งเลยนะคะ โครงการจําเป[นเร�งด�วนของเรา
ที่จะต<องทํามีอีกเยอะค�ะท�าน เราไม�ต<องเป7ดประเด็นโครงการใหม�ดีกว�า นะคะก็ขออนุญาตที่จะตัดลด สี่แสน
บาทนะคะ ในอีกโครงการหนึ่งคือโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการปKองกันและแก<ไขป)ญหาน้ําเพื่ออุปโภค
อย�างมีส�วนร�วมในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย ในวันที่คณะกรรมการแปรเราสอบถามโครงการน้ีเรางงกันมาก
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการปKองกันและแก<ไขป)ญหาน้ําเพื่ออุปโภคอย�างมีส�วนร�วมในพื้นที่ จํานวน  
สองล<านบาทมันเป[นโครงการยังไง ปรากฏก็คือเป[นโครงการสร<างฝาย 8 แห�ง แต�ในโครงการสร<างฝาย 8 แห�ง 
ท�านคือยังไม�มีจุดเปKาหมายท่ีชัดเจนว�าท�านจะทําท่ีตรงไหนคะ ท�านจะทําท่ีตรงไหน ท�านก็ไม�มีรายละเอียดแต�
ท�านมีเขียนไว<ก�อนว�าเอา 8 แห�ง แต�ไม�มีว�าพื้นที่ไหนตรงไหนยังไงเพราะฉะนั้นก็ถ<าโครงการที่ไม�ชัดเจนอย�างน้ี
ดิฉันคิดว�าคณะกรรมการเราก็มองเห็นว�าถอยไปก�อนดีกว�า อะไรที่มันจําเป[นเร�งด�วนนะคะถนนหนทางท่ีมีความ
จําเป[นที่เห็นต�อหน<าต�อตาหลายๆ ที่ เราทําตรงนั้นก�อนดีกว�านะคะก็ขออนุญาตที่จะตัดทั้ง สองล<านบาท
ขอบพระคุณค�ะ 
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นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
มีคณะกรรมการท�านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ ถ<าไม�มีผมขอเชิญฝLายบริหารครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภา และสมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ ผมขอมอบให<กองส�งเสริม ได<ชี้แจงต�อสภาครับ 

นางนัธทยภรณ� เจี่ยงเพ็ชร� นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ รักษาการในตําแหน�ง                         
                                หัวหน1าฝFายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล1อม 

เรียน  ท�านประธานสภาท�านผู<บริหารและสมาชิกผู<ทรงเกียรติ  
ดิฉันนางนัธทยภรณ� เจี่ยงเพ็ชร� นักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการพิเศษ รักษาราชการในตําแหน�ง

หัวหน<าฝLายพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล<อม ขอชี้แจงเป[นรายโครงการดังน้ีค�ะโครงการที่ 32 ข<อ 1.1.3 หน<า 
185 โครงการองค�กรแห�งการเรียนรู<ด<านสิ่งแวดล<อม กรีนออฟฟ7ศ จํานวนสามแสนห<าหม่ืนบาทโครงการนี้เป[น
การจัดทํากิจกรรมตาม พรบ.กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให<กับองค�กรปกครองส�วนท<องถ่ิน พ. 
ศ. 2542 มาตรา 17 ข<อ 12 ซ่ึงกลุ�มเปKาหมายท่ีจะเข<าร�วมโครงการตามโครงการได<กําหนดไว<เป[นโครงการท่ี
ต�อยอดในองค�กรของเราเองกลุ�มเปKาหมายที่เข<าร�วมจะเป[น ผู<บริหารข<าราชการ พนักงานจ<างในองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด ต�อยอดจากกิจกรรมเดิมท่ีได<ทําไว<แล<วค�ะ โครงการต�อไปเป[นโครงการหน<า 11 โครงการท่ี 2.33 
โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมด<านการอนุรักษ�ปKองกันและแก<ไขป)ญหาไฟปLาและหมอกควันโครงการนี้ก็จัดทํา
ตามอํานาจหน<าที่ตาม พรบ. กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให<แก�องค�กรปกครองส�วนท<องถ่ิน    
พ. ศ. 2542 ในมาตรา 17 ข<อ 12 เปKาหมายพื้นท่ีที่เราไปจัดทําเป[นที่พื้นท่ีอําเภอแม�ฟKาหลวง ทํากิจกรรม
ร�วมกับส�วนราชการท่ีอยู�ในพื้นท่ีทุกหน�วยงานเป[นการเฉลิมพระเกียรติรัชกาลท่ี 9 ค�ะ ต�อไปโครงการท่ี 2.34 
โครงการต<นแบบการบริหารจัดการน้ําอย�างยั่งยืนโครงการนี้จัดทําตามอํานาจหน<าท่ีตาม พรบ. กําหนดแผน
และข้ันตอนการกระจายอํานาจให<กับองค�กรปกครองส�วนท<องถ่ิน พ. ศ. 2542 มาตรา 17 ( 5)  เปKาหมายท่ี
จัดทําจะทําต�อยอดเป[นโครงการนําร�องต<นแบบในพื้นท่ีอําเภอเชียงของ เป[นการบริหารจัดการน้ําตามโครงการ
พระราชดําริค�ะต�อไปโครงการท่ี 2.35 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการปKองกันและแก<ไขป)ญหาน้ําเพื่อ
อุปโภคอย�างมีส�วนร�วมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายโครงการนี้จัดทําตามนโยบายของรัฐบาลเป[นยุทธศาสตร�ชาติ ปZ
พุทธศักราช 2560 - 2569 ในยุทธศาสตร�การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าและจัดทําตามพระราชบัญญัติ
กําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจให<กับองค�กรปกครองส�วนท<องถ่ิน พ. ศ. 2542  มาตรา 17 ( 5)  
เปKาหมายจะจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดทําฝายชะลอนํ้าในพื้นที่นํ้าท�วมซํ้าซาก หนึ่งที่อําเภอแม�จัน 
2 ท่ีตําบลศรีถ<อย อําเภอแม�สรวย 3 อําเภอแม�สาย และอีกใน 5 พื้นท่ีในพื้นท่ีน้ําท�วมซํ้าซากค�ะ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ขอบคุณครับ ขออนุญาตไปข<อต�อไปนะครับ เป[นของท�านอทิตาธร  วันไชยธนวงศ� และ               

ท�านบุญตัน เสนคํา ข<อ 2.36 ถึง ข<อ 2.41 สองท�าน เชิญครับ 
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นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย และเพื่อนสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ           

ทุกท�าน    
ดิฉันอทิตาธร  วันไชยธนวงศ� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง เขต 2      

ในส�วนของโครงการที่ยื่นขอแปรญัตติ 2.2.13 โครงการอบรมวิทยากรอาสาต�อต<านการทุจริตจํานวนเงิน   
หน่ึงแสนบาทโดยยื่นเสนอคําแปรญัตติ มีตัวดิฉันเอง  และท�าน สจ.บุญตัน เสนคํา ขอเสนอตัดลดท้ังโครงการ
คือจํานวนเงิน หน่ึงแสนบาท เหลือจํานวนงบประมาณ ศูนย�บาท สาเหตุเนื่องมาจากว�าในส�วนของชื่อโครงการ
อบรมวิทยากรอาสาต�อต<านทุจริต เป[นโครงการอบรมอบรมวิทยากรอาสาต�อต<านการทุจริตมีวัตถุประสงค�ก็
เป[นลักษณะของการอบรมบุคลากรทางการศึกษาจํานวน 60 ท�านโดยเปKาหมายก็คือเพื่อให<บุคลากรทางการ
ศึกษามีความรู<และมีความเข<าใจ แต�ทั้งนี้งบประมาณท่ีท�านตั้งไว<ท�านตั้งไว<ตั้งแต�ปZ หกหนึ่ง หกสอง หกสาม    
หกสี่  หกหน่ึง ท�านตั้งงบประมาณไว<ท่ี หนึ่งแสนบาท หกสองท�านตั้งไว< หกสามตั้งไว< สองแสนบาท หกสี่ตั้ง
ประมาณเอาไว<ที่ สองแสน อีกเช�นกันแต�ท้ังน้ีปรากฏว�าผลที่คาดว�าจะได<รับในส�วนของโครงการที่ทางผู<บริหาร
ได<นํามาชี้แจงก็คือบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดเชียงรายมีความรู<ความเข<าใจในสิทธิหน<าที่ของตนเองตาม
รัฐธรรมนูญ ซ่ึงมันไม�สอดคล<องกับในชื่อของโครงการท่ีท�านต้ังไว<ว�าเป[นโครงการอบรมวิทยากรอาสาต�อต<าน
การทุจริต ทําให<ดิฉันมีความสงสัยนะคะว�าจริงๆแล<วในวัตถุประสงค�โครงการของท�าน ท�านต<องการอะไรกันแน�
ท�านต<องการบุคลากรผู<มีความรู<ทางด<านกฎหมายหรือในการต�อต<านการทุจริตหรือท�านต<องการที่จะอบรมหา
วิทยากรอาสาต�อต<านทุจริตทั้งนี้โครงการตั้งไว<ว�าเป[นโครงการอบรมวิทยากรอาสา แต�ค�าใช<จ�ายส�วนใหญ�จะเป[น
ค�าใช<จ�ายสําหรับพาหนะในการอบรมค�าใช<จ�ายเร่ืองของค�าอาหาร ค�าใช<จ�ายในการจัดทําเอกสารและค�าตอบ 
แทนวิทยากรรวมแล<ว หนึ่งแสนบาท ใช<เวลาในการอบรมท้ังสิ้น 1 วัน สําหรับในโครงการน้ีนะคะดิฉันจึงขอ
อนุญาตท่ีจะแปรลดโครงการน้ีด<วยเกิดความสับสนว�าจริงๆ แล<วในวัตถุประสงค�และการดําเนินโครงการและ
เปKาหมายของโครงการไม�สอดคล<องกันนะคะ โครงการต�อมาโครงการด<วย 2.2.17 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต 
โครงการนี้ต้ังไว<เป[นจํานวนเงินท้ังสิ้น เจ็ดแสนห<าหม่ืนบาท ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติก็คือดิฉันและสจ.บุญตัน เสน
คํา ขอเสนอแปรตัดลดท้ังโครงการเหลืองบประมาณจํานวนท้ังสิ้นศูนย�บาทนะคะ เน่ืองมาจากว�าในโครงการ
มหาวิทยาลัยชีวิตนี้ท�านได<ในการดําเนินงานตามข<อบัญญัติท่ีท�านตั้งไว<ในปZ 61-64 ปZ 61 ท�านตั้งไว< เจ็ดแสน
ห<า 62 เจ็ดแสนห<า ปZ 63 เจ็ดแสนห<า ปZ 64 เจ็ดแสนห<า โดยวิธีการดําเนินงานของท�านท�านจะแบ�งออกเป[น 
3 ระยะ ระยะแรกท�านจะระดมความต<องการเพื่อให<เกิดหลักสูตรจํานวน ผู<เข<าอบรม 200 คน  ระยะที่ 2 
ท�านจะมีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตร จํานวน 20 คน ระยะที่ 3 ท�านได<
หลักสูตรข้ึนมาท�านก็จะอบรมกิจกรรมตามหลักสูตรให<กับประชาชนเยาวชนนักเรียนนักศึกษา 50 คน ท้ังนี้ใน
ข<อสังเกตของตัวฉันเองก็คือว�าในปZ 2561 ท�านตั้งงบประมาณ เจ็ดแสนห<าแบ�งระยะการอบรมเป[น 3 ระยะ
ระยะท่ี 1 ระยะที่ 2 ท�านได<หลักสูตรมาเรียบร<อย ระยะที่ 3 ท�านจะเหลือจํานวนนักเรียนนักศึกษาเยาวชน
จํานวนเพียง 50 คน ท่ีท�านจะเผยแพร�และนําหลักสูตรตรงนี้ไปให<ความรู<แก�บุคลากรที่ท�านบอกไว<จํานวน 50 
คน แต�ท้ังนี้เพราะปZ 62 ข้ันต่ําเหมือนเดิมอีกแสดงว�าในระยะท่ี 1 ระยะที่ 2 ต<องเปลี่ยนหลักสูตรอีกอย�างนั้น
หรือทําไมถึงไม�ใช<งบประมาณที่มีอยู�ในปZ 2561 จํานวน เจ็ดแสนห<าหม่ืนบาท แบ�งออกเป[น 3 ระยะ ที่ 1 
และ 2 ท�านได<หลักสูตรเรียบร<อย ระยะที่ 3 ท�านไปดําเนินการอบรม ดิฉันมีความกังวลว�าในโครงการของท�าน
ประมาณเอาไว<เป[นโครงการท่ีจะมีการดําเนินการต�อเน่ืองใน 4 ปZ งบประมาณในขณะเดียวกัน 
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เปKาหมายจริงๆ แล<ว ท�านต<องการเยาวชน ประชาชน นักเรียน นักศึกษาที่จะได<รับรู<ในหลักสูตรใหม�แค�เพียง 
50 คนเท�านั้น ดังนั้นจึงมองเห็นว�าในการทําหลักสูตรของท�านในการทําโครงการของท�านในแต�ละปZท�านได<
สร<างความซํ้าซ<อน ดิฉันว�าท�านอาจจะเกิดความสับสนในการจัดทําโครงการตรงนี้ ซ่ึงโครงการตรงนี้มันจะเกิด
ประโยชน�อย�างมากหากในปZ 2561 ท�านจะมาทําหลักสูตรในระดับของจังหวัดเนื่องจากในแต�ละอําเภอย�อมมี
ความเป[นอยู�ประเพณีวัฒนธรรม ความรู<ความต<องการอาชีพท่ีหลายหลาก และมีความแตกต�างกันงบประมาณ
ควรจะมาทําเป[นเรื่องของการจัดสรรการจัดระบบการเรียนรู<ความต<องการของประชาชน ในแต�ละพื้นท่ี
มากกว�าแล<ว ท�านจะไปส�งเสริมในเร่ืองใดในปZงบประมาณต�อไปจึงจะเกิดความสัมฤทธิ์ผล ท่ีได<หลักสูตรข้ึน
มาแล<ว นําไปอบรมและให<ความรู<แก�เยาวชนบุคลากรทางการศึกษาหรือนักเรียนนักศึกษา สําหรับโครงการน้ี    
จึงมองเห็นว�าในการจัดการตามหลักสูตรตามเปKาหมายที่ท�านตั้งไว<ในโครงการไม�คิดว�าจะมีความสัมฤทธิ์ผลใน
โครงการนะคะจึงมีความคิดว�าในเรื่องของการใช<จ�ายงบประมาณ ท่ีเป[นไปอย�างไม�ก�อให<เกิดประโยชน� สําหรับ
โครงการต�อไปนะคะโครงการที่ 2.1.3 โครงการสนับสนุนค�าใช<จ�ายโครงการนี้ได<ขอขอถอนการแปรญัตติ
ออกไปเรียบร<อยแล<วนะคะโครงการท่ี  1.1.3 โครงการส�งเสริมพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงรายจํานวนเงิน ห<าแสนบาท ในส�วนของโครงการน้ีนะคะจะขอพูดรวมถึง 2 โครงการก็คือโครงการท่ี 
1.1.6 โครงการค�ายเมล็ดพันธุ�สันติวิถีแห�งประชาธิปไตยจํานวน สามแสนบาท ซ่ึงลักษณะของสองโครงการน้ี
เปKาหมายของเยาวชนเปKาหมายของผู<ที่เข<ารับการอบรมดิฉันไม�แน�ใจว�าน่ีคือเปKาหมายเดียวกันหรือไม�นะคะ
สําหรับบุคคลที่จะเข<ามาอบรมเนื่องจากว�าลักษณะของการอบรมและจํานวนของผู<เข<ารับการอบรมหรือ
แม<กระทั่งที่มาและมีโครงการเดิมในปZงบประมาณ 2560 ท�านได<มีการดําเนินการไปแล<วโดยโครงการนี้เป[น
โครงการเสริมส�งและพัฒนาศักยภาพเด็กเยาวชนจังหวัดเชียงรายโดยมีการสร<างเครือข�ายการทํางานเป[นกลุ�ม
ผู<นําเด็ก แต�ไม�สามารถที่จะบอกได<ว�ากลุ�มผู<นําเด็กน้ันได<รับการคัดเลือกมาจากที่ไหนจากโรงเรียนอะไรมาโดย
วิธีอย�างไรและท�านมีวิธีอะไรในการที่จะคัดเด็กในกลุ�มนี้ออกมาเพื่อท่ีจะมาส�งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กและ
เยาวชนซ่ึงตั้งจํานวนไว<อยู�ที่ ขออนุญาตนะคะข้ันต่ําจํานวนบอกว�าไม�น<อยกว�า 90 คนซ่ึงในจํานวน 90 คน
ไม�ใช�งบประมาณทั้งสิ้น ห<าแสนบาท ท้ังนี้ในปZ 2560 ในปZงบประมาณนี้ในการดําเนินการท�านก็ดําเนินการ
ภายใต<งบประมาณอยู�ที่ ห<าแสนบาทเหมือนเดิมนะคะมาดูจํานวนเด็กและลักษณะของการอบรมตามโครงการ
นี้ท�านจะเป[นค�าท่ีพักค�าอาหารค�าอาหารว�างค�ารถโดยสารปรับอากาศจํานวน หน่ึงแสนสองหม่ืนบาท ค�าวัสดุ
ในการทําโครงการ หน่ึงหม่ืนค�ากระเป~าเอกสาร หน่ึงหม่ืนหกพันบาท ค�าใช<จ�ายอ่ืนๆที่จําเป[น หนึ่งหม่ืนบาท
ค�าที่พัก สองแสนสองร<อยห<าสิบบาท ค�าอาหาร ค�าอาหารว�างรวมแล<วเบ็ดเสร็จท้ังหมด ห<าแสนบาท โครงการ
นี้ตั้งไว<ว�าเป[นเปKาหมายสําหรับเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายร<อยละ 80 ได<รับความรู<และได<รับการพัฒนา
ศักยภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนการทํางานเพื่อตนเองชุมชนและสังคมแต�ปรากฏว�าพอมาดูใน
รายชื่อในรายชื่อนี้ล<วนแล<ว ส�วนใหญ�จะเป[นเด็กในเขตเมืองและในเขตปริมณฑลถึงไม�แน�ใจว�าเปKาหมายของ
โครงการนี้ท�านได<เด็กเหมือนว�ามีการคัดสรรคัดเลือกเด็กมาด<วยวิธีไหนอย�างไรแต�ทั้งนี้โครงการนี้เป[นการอบรม
พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงรายมีหลายหลายคนที่มาจากจังหวัดสกลนครจังหวัดเชียงใหม�และ
อีกหลายๆ จังหวัดจึงไม�แน�ใจว�าเปKาหมายถึงจริงๆ ของโครงการน้ีเป[นลักษณะแบบใด ทั้งน้ีพออีกหน่ึงโครงการ
ที่ท�านบอกว�าอาจจะต<องได<พูดรวมกันนั่นก็คือลักษณะของโครงการค�ายเมล็ดพันธุ�สันติวิถีแห�งประชาธิปไตย
โครงการนี้ลักษณะเช�นเดียวกันท�านใช<งบประมาณท้ังสิ้น สามแสนบาท โครงการที่ผ�านมาเป[นโครงการ ห<าแสน
บาท ทั้ง 2 โครงการลักษณะก็คือเป[นการอบรมเพื่อการศึกษาดูงานแต�ท้ังน้ีหากว�านําเอาโครงการท้ัง 2 
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โครงการนี้มา รวมกันแล<วก็ไปศึกษาดูงานท�านตั้งไว<ทุกปZเหมือนกันค�ะปZละ สามแสนบาทนะคะ การดําเนินการ
ก็คือวันเด็กและเยาวชนในจังหวัดเชียงราย จํานวนไม�น<อยกว�า 120 คน ท้ังน้ีโครงการน้ีกําลังเป[นโครงการท่ี
เริ่มต<นโครงการเหมือนกันนะคะ มีค�าอาหาร ค�าเดินทาง ค�าที่พัก ค�ายานพาหนะ ค�าเคร่ืองเสียงรวมและ
งบประมาณทั้งสิ้น สามแสนบาทดิฉันมองว�า 2 โครงการน้ีมีความซํ้าซ<อนหากว�าเรามีการอบรมจัดอบรมให<กับ
เด็กจํานวน 500 คน เพื่อไปศึกษาดูงานแล<วเด็กท้ังห<าร<อยคนน้ีทําไมถึงไม�มีในเร่ืองของการอบรมวิถีแห�ง
ประชาธิปไตยโครงการท่ีท�านให<ความรู<ในน้ีท�านไม�ได<ระบุเอาไว<เพียงแต�เป[นการส�งเสริมศักยภาพเด็กวิถีแห�ง
ประชาธิปไตยก็เป[นหน่ึงในศักยภาพของเด็กและเยาวชนคนเชียงรายเช�นกัน โครงการต�อมาค�ะเพิ่มการท่ี 
1.1.7 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอเพื่อสร<างความเข<มแข็งและเชื่อมโยง
เครือข�ายจํานวนเงิน สามแสนห<าหม่ืนบาท ดิฉันมองว�าโครงการนี้ในระดับอําเภอในระดับท<องถ่ินต�างๆ ป)จจุบัน
มีการจัดตั้งสภาเด็กและเยาวชนข้ึนนะคะ จึงไม�แน�ใจว�าหากเรามีการดําเนินการตามโครงการนี้ไม�น�าจะเกิด
ความซํ้าซ<อนกับในส�วนของแต�ละท<องถ่ินหรือไม� จึงได<ขออนุญาตที่ตัดลดโครงการนี้ท้ังโครงการนะคะโครงการ
ต�อไป โครงการท่ี 1.1.1 โครงการมหกรรมไม<ดอกอาเซียนจังหวัดเชียงรายจํานวนเงินทั้งสิ้น 48 ล<านบาท 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ขออนุญาตจบ อยู�ท่ีข<อ 2.41 ก�อนนะครับ เพราะดอกไม<อาเซียนมีผู<เสนอคําแปรหลายท�านนะ

ครับ คณะกรรมการมีอะไรไหมครับ เอาพอประมาณนะครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ท�านประธานสภา และสมาชิกผู<ทรงเกียรติ จริงๆ แล<วก็เป[นคร้ังแรกของ อบจ.เชียงราย ท่ีมีการ            

แปรญัตติงบประมาณทุกคนจะได<มีประสบการณ�ครับท�าน เม่ือสักครู� ข<อ 2.36 โครงการอบรมวิทยากรอาสา
ต�อต<านการทุจริตนะครับ ผมได<ตั้งข<อสังเกตว�าท�านได<ช�วยกากบาทไว<นะครับ ทางด<านสํานักปลัดก็จัดโครงการ
ต�อต<านการทุจริตหลายแสนเสนอให<กับสภาอีกแล<วนะครับ คณะกรรมการเรามองเห็นอย�างน้ีว�า ถ<าหากว�าท�าน
ตอนนี้แสนหน่ึงนะครับ ต�อต<านทุจริตของสํานักปลัดเม่ือสักครู�นะครับใช<สี่แสน ห<าแสน หกแสน นะครับเรา
บอกว�าเรามีความเห็นว�ามันซํ้าซ<อนนะครับ ถ<าหากว�าสํานักปลัดจะทําโครงการต�อต<านทุจริตท�านเข<ากลุ�มทุก
เปKาหมาย ท�านก็เอาทุกกลุ�มเปKาหมายมาอบรมพร<อมคร้ังเดียว เสียค�าวิทยากรคร้ังเดียว ค�าเช�าสถานท่ีอะไร
ต�างๆ ครั้งเดียว อันน้ีก็เป[นความเห็นของคณะกรรมแปรญัตติ ว�าเกิดความซํ้าซ<อน โครงการส�งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพเด็กและเยาวชนนะครับท่ีซํ้าซ<อนโครงการค�ายเมล็ดพันธุ�สันติวิธีแห�งประชาธิปไตย ถ<าหากว�ามันรวม
โครงการกันได<ครับท�านนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ผมเข<าใจว�าท�านอาจมีภารกิจท่ีเยอะ ทําให<
ท�านไม�ได<ดูโครงการซํ้าซ<อนต�างๆเหล�านี้ เดี๋ยวก็จะมีอีกครับท�านประธานสภาครับเดี๋ยวมีกองหน่ึง ผมตั้ง
ข<อสังเกตแล<วในเร่ืองของการอบรมในเร่ืองของการทุจริตต�างๆ บอกให<มันอบรมพร<อมเดียวกันเลยได<หรือไม�ก็
ตั้งข<อสังเกตไว< 2 ข<อหน่ึงโครงการที่อบรมนะครับในเร่ืองของการต�อต<านการทุจริตส�วนผมมา  น่ังคิดว�าให<มัน
เกิดการทุจริตอะไรข้ึนใน อบจ.เชียงรายหรือถึงได<อบรมกันเป[น สาม สี่ ห<า  โครงการขนาดนี้ สอง               
ก็คือโครงการท่ีอ<างอิงในเร่ืองของยาเสพติดในสถานพินิจยาเสพติดของเด็กยาเสพติดทั่วไป ยาเสพติดประเภท
ยาไอซ� ยาอี แยกประเภทยาเสพติดไปเยอะแยะคณะกรรมการแต�คนงงครับ อันนี้ก็นําเรียนท�านประธานสภา
ขอเรียนท�านตามนี้  3 โครงการท่ีอ<างอิงโดยผมได<ตั้งข<อสังเกตไว<ตรงนี้นะครับ 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณมากครับที่กระชับให< เชิญท�านผู<บริหารครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภา และสมาชิกผู<ทรงเกียตริครับ ผมมอบสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
ครับ 

นายเกียรติคุณ  จันแก�น ผู1อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน  
                             ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรียน  ท�านประธานสภา และสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท�านครับ ตามท่ีโรงเรียนองค�การบริหารส�วน
จังหวัดเชียงรายได<ตั้งโครงการไว< โครงการแรกก็คือ โครงการอบรมวิทยากรซ่ึงวัตถุประสงค�นะครับแนวทาง
ของการต้ังโครงการน้ีก็เป[นไปตามนโยบายของภาครัฐนะครับ ที่จะสร<างความเข<มแข็งให<กับองค�กรนะครับและ
สร<างความเข<มแข็งให<กับประชาชนในท<องถ่ินซ่ึงในโครงการอบรมวิทยากร ตามที่ทางท�านสมาชิกได<อภิปราย 
และผมเองก็ได<เรียนชี้แจงให<กรรมการเบื้องต<นนะครับท่ีผ�านมาคือวัตถุประสงค�ที่เราต<องการตรงนี้ก็คือต<องการ
พัฒนาครูและบุคลากรนะครับ ที่จะพัฒนาเด็กเยาวชนต�อไป ในส�วนท่ีสร<างจิตสํานึกความถนัดให<กับเด็ก โดย
เปKาท่ีตั้งไว<เรื่องการทุจริตคอรัปชั่นต�างๆ นะครับ ที่จะเป[นถือว�าเป[นภาระหน<าท่ี ทางรัฐบาลก็ได<เร�งว�าจะทําให<
โครงการนี้ให<เกิดประสิทธิภาพและสร<างจิตสํานึกให<กับเด็กเยาวชน จําเป[นอย�างยิ่งต<องมีบุคลากรที่จะมีจิต
อาสาท่ีจะไปพัฒนาตรงนี้ ที่เปKาตั้งไปไว<นะครับตามจํานวนนั้นก็เพียงแต�เป[นเบ้ืองต<นที่ให<การดําเนินการไปตาม
วัตถุประสงค�ไว< ต<องมีการเบิกจ�าย ค�าใช<จ�ายด<วย ถ<าเป[นในลักษณะการอบรมก็ต<องมีค�าใช<จ�ายตามที่เรากําหนด
ไว<นะครับ วัตถุประสงค�หลักก็คือต<องการให<เด็กได<มีความรู<และสามารถท่ีจะไปถ�ายทอดให<กับเด็กและเยาวชน
ประชาชน ในส�วนตําบลท่ีรับผิดชอบต�อไป ในสถานศึกษาตรงนี้ส�วนท่ีเราเป[นโครงการซํ้าซ<อนกับทางสํานัก
ปลัดน้ัน กลุ�มเปKาหมายคนละกลุ�มเปKากัน ในโครงการต�อไปนะครับเป[นโครงการท่ีเก่ียวข<องกับมหาลัยเพื่อชีวิต 
นะครับก็เป[นบนพื้นฐานและการท่ีท่ีเราได<คุยกัน ในทางของผู<บริหารในส�วนท่ีรับผิดชอบบอกว�าเราจะทํา
อย�างไรท่ีจัดการศึกษา ให<กับทุกภาคส�วนที่เป[นท้ังเด็กเยาวชนและประชาชนนะครับ เพราะในเร่ืองการจัด
การศึกษาเหมือนกันก็คือการศึกษาตลอดชีวิตและท้ังในข<อมูลพื้นฐานต�างๆ ที่วางเปKาว�าจะทําอย�างไรในการจะ
ลดความเหลื่อมล้ําทางการศึกษาและการให<โอกาสทางการศึกษากับเด็กเยาวชนและประชาชนในจังหวัด
เชียงรายในส�วนน้ีทาง อบจ. เองก็ถือว�าเป[นเซ็นเตอร�กลางที่จะขับเคลื่อนเร่ืองคุณภาพชีวิตโดยใช<การศึกษาน้ี
เป[นฐานก็ได<อยู�บนความคิดพื้นฐานที่จะดําเนินการจัดการศึกษาต�างๆ ก็ต<องดูท้ังความต<องการของผู<เรียนด<วย
นะครับว�าเด็กเยาวชน ประชาชน เขาต<องการเรียนไรบ<าง ท่ีเพิ่มเติมตรงนี้ครับ มีระยะที่พูดถึง คือระยะที่ 1 
ระยะท่ี 2 ที่ 3 นะครับ ระยะแรกก็คือ 1 ความต<องการของประชาชนเม่ือมีความต<องการเสร็จแล<ว กําหนดไว<
เป[นหลักสูตร เม่ือเป[นหลักสูตรแล<วก็อาจได<หลายหลักสูตร หลายกลุ�มแต�ละกลุ�มนี้จะมีความแตกต�างกัน กลุ�ม
เด็กและเยาวชนต<องการที่จะเรียนรู<อะไรต�างๆและก็อีกกลุ�มหน่ึงนะครับ ผมของผู<สูงอายุสูงวัยก็อีกหนึ่งก็จะ
เป[นลักษณะทําหลักสูตรข้ึนมานะครับ ปZแรกนําร�องวิเคราะห�หลักสูตรแล<วดูความต<องการแล<วนะครับถ<าเป7ด
ทําการเรียนการสอนได<โดยใช<โรงเรียนของเราได<เป[นฐาน ก็อาจจะเป[นหน่ึงห<องเรียนก�อนนะครับ 
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อาจจะมี หนึ่งเป[นหลักสูตรท่ีนําร�องก�อนส�วนปZที่ 2 ที่ 3 เป[นแผนที่เราดําเนินการเม่ือมีหลักสูตรท่ี 1 ในปZ
ต�อไปและดําเนินการตรงนี้น�าจะเป[นโครงการต�อเน่ืองนะครับ แบบแผนงานในส�วนการเบิกจ�ายต�างๆก็เป[นไป
ตามระเบียบว�าด<วยการเบิกจ�าย ในส�วนโครงการท่ีเก่ียวข<องกับเด็กเยาวชนและประชาชนเป[นท่ีสภาเด็ก
โครงการในอํานาจหน<าที่ของ อบจ. เองนะครับเร่ืองการส�งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนและเป[นเรื่องหน่ึงท่ี
เราต<องรับผิดชอบนะครับให<เด็กเยาวชนและได<มีทักษะในการดําเนินชีวิต กิจกรรมท่ีเป[นผู<นําตลอดจนความ
รับผิดชอบต�อสังคมครอบครัว ชุมชน รวมถึงการมีความตระหนักนะครับการรักบ<านเกิด การพัฒนาชุมชนให<
เข<มแข็ง โครงการที่เราทําข้ึนเปKาก็คือท้ังจังหวัดนะครับในภารกิจงานของเรา ก็พยายามจะให<กระจาย
หลากหลายในส�วนที่เป[นสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาที่จะให<ดําเนินการไปได<นะครับก็มีการเบิกจ�ายตาม
ระเบียบว�าด<วยการฝ`กอบรม อีกโครงการหนึ่งเป[นโครงการค�ายเมล็ดพันธุ�สันติวิธีเพื่อวิถีแห�งประชาธิปไตยอันน้ี
เป[นกลุ�มท่ีเราต<องการให<เกิดกับเด็กและเยาวชนที่มีความเข<าใจความตระหนักในหน<าที่ของตัวเองต�อระบอบ
รัฐธรรมนูญและตลอดจนถึงการเป[นเยาวชนที่มีคุณธรรมจริยธรรม ถามว�ากลุ�มเปKาหมายซํ้าซ<อนไหม ในจํานวน
แต�ละโครงการและกิจกรรมและกลุ�มเปKาหมายว�าอยู�ในในสถานศึกษาก็มีหลายแห�งแล<วไม�จําเป[นว�าต<องเป[น
สถานศึกษาของ อบจ.นะครับ เป[นสถานศึกษาในสังกัด สพฐ. ในส�วนของเยาวชนเป[นเร่ืองประชาธิปไตยนะ
ครับ อีกโครงการหน่ึงนะครับเป[นโครงการท่ีพูดถึงการสร<างเครือข�ายความเชื่อมโยงของของสภาเด็กนะครับทั้ง 
18 อําเภอ ก็ถามว�าในส�วนที่แต�ละอําเภอมีสภาเด็กอยู�แต�การที่จะทํากิจกรรมร�วมกันท้ัง 18 อําเภอสภาเด็ก
และมันค�อนข<างที่จะยังไม�ทั่วถึงในส�วนท่ีและในเครือในส�วนของ อบจ. เองก็ได<ทําโครงการนี้มาตลอดว�าในการ
ทํากิจกรรมเป[นโครงการที่เชื่อมความสัมพันธ� มีความเข<มแข็งของเยาวชนท่ีอยู�กระจายอยู�ทั้ง 18 อําเภอ ได<ทํา
กิจกรรมร�วมกันเป[นโครงการที่ต<องดําเนินการนะครับผม 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับ ขอบคุณครับ ต�อไปเป[นโครงการท่ี 2.42 มีผู<เสนอขอสงวนคําแปรญัตติท้ังหมด 6 ท�านนะครับ 

เรียนเชิญผู<ขอสงวนคําแปรญัตติในข<อที่ 42 ข<อท่ี 1.1 หน<าที่ 139 ครับเชิญผู<อภิปรายครับ มีที่ผู<ขอเสนอคํา
แปรมีท�านอทิตาธร วันไชยธนวงศ� ท�านบุญตัน เสนคํา ท�านทรงศรี คมขํา   ท�านอมรรัตน�  รัตนาชัย               
ท�านอัญรัตน� จอมวุฒิ และ ร.ต.อ.ดอน  สมควร ครับ เชิญครับท�าน ร.ต.อ.ดอน  สมควร ครับ  

ร.ต.อ. ดอน สมควร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายที่เคารพทุกท�านครับผม 

ร.ต.อ. ดอนสมควร สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเขต 1 อําเภอเวียงแก�น เสนอขอแปรปรับ
ลดนะครับเหลือจํานวนงบประมาณ สามสิบล<านบาทครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
มีผู<อภิปรายท�านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมครับ เชิญท�านอทิตาธร ครับ 
 
 
 
 
 
         /นางอทิตาธร... 

 



 สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 

-78- 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายค�ะ 
 ดิฉันอทิตาธร  วันไชยธนวงศ� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เทิง เขต 2 ค�ะ            

ในส�วนของโครงการมหกรรมไม<ดอกอาเซียน ที่มีการตัดลดงบประมาณเป[นจํานวนเงินท้ังสิ้น สิบแปดล<านบาท
คงเหลืองบประมาณจํานวน สามสิบล<านบาท ตามหลักการและเหตุผลของคณะกรรมการแปรญัตติได<มองว�า
ตามเหตุผลที่แจ<งไว<ว�าเป[นบริบทที่เป[นการสร<างรายได<ให<กับประชาชนทุกกลุ�มอาชีพโดยท�านมีวัตถุประสงค�ใน
การจัดงานและการเผยแพร�การผลิตการส�งเสริมตลาดไม<ดอก ตลอดจนถึงเน<นการประชาสัมพันธ�ไม<ดอกไม<
ประดับการแสดงสินค<าส�งเสริมอาชีพส�งเสริมรายได<พัฒนาให<จังหวัดเชียงราย เป[นแหล�งผลิตไม<ดอกแต�ในส�วน
หน่ึงก็คือว�ากิจกรรมงานไม<ดอกอาเซียนมีการดําเนินการมาแล<วหลายปZ ไม�สามารถที่จะตอบจํานวนตัวเลขของ
นักท�องเที่ยวท่ีมาในงานไม<ดอกอาเซียน ตั้งแต�มีการจัดงานมาว�ามีการเพิ่มจํานวนนักท�องเท่ียวหรือมีจํานวนท่ี
ลดลงในแต�ละปZเป[นอย�างไรในวันที่ได<เชิญผู<บริหารเข<ามานั้นทางคณะกรรมการแปรญัตติไม�สามารถท่ีจะทราบ
ตัวเลขตรงนี้จากทางคณะผู<บริหารได< ตลอดจนถึงการจัดกิจกรรมไม<ดอกอาเซียนไม�สามารถบ�งบอกได<ว�ามี
ตัวเลขการเพิ่มของประมาณการรายได<ของประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายแบบใดเท�าใดนะคะ ตลอดจนถึงผู<
ประกอบกิจการต�างๆ ท่ีเก่ียวข<องกับการท�องเที่ยวนั้นมีรายได<เพิ่มหรือลดอย�างไรในแต�ละปZและท่ีสําคัญที่สุดไม�
สามารถที่จะบอกได<ว�าท�านมีการกระจายตัวในส�วนของนักท�องเท่ียว  เพื่อเป[นการสร<างอาชีพสร<างรายได<ไปยัง
อําเภอต�างๆ ทั้ง 18 อําเภอในจังหวัดเชียงรายได<อย�างไรคะ ดิฉันมองว�าในส�วนที่ท�านบอกว�าการส�งเสริม
พัฒนาให<จังหวัดเชียงรายเป[นแหล�งผลิตไม<ดอกไม<ประดับท่ีมีคุณภาพและเป[นที่ต<องการของตลาดในอนาคตน่ี
คือวัตถุประสงค�หนึ่งในกิจกรรมงานไม<ดอกอาเซียนท่ีระบุไว<ในปZงบประมาณที่ได<ยื่นโครงการเข<ามา เพื่อขอตั้ง
เป[นงบประมาณรายจ�ายประจําปZ 2561 นะคะ แต�ว�าในวันท่ีมีการชี้แจงของท�านผู<บริหารตัวแทนท�าน
ผู<บริหารท�านได<ชี้แจงว�าในงบประมาณ สี่สิบแปดล<านบาทน้ันเป[นการตกแต�งสวนไม<ดอกไม<งามจํานวน          
สี่สิบล<านบาท มีการปรับภูมิทัศน�และมีการดําเนินการในการจัดซ้ือดอกไม<เมืองหนาวซ่ึงมีหลายโซนเป[นดอกไม<
เมืองหนาวและกล<วยไม<เป[นโซนโซนไป ทําให<เกิดความสงสัยว�าแล<วในส�วนที่ท�านบอกว�าจะเป[นแหล�งผลิตไม<
ดอกท่ีสําคัญ พัฒนาเป[นแหล�งผลิตไม<ดอกไม<ประดับ ท่ีมีคุณภาพเป[นท่ีต<องการของตลาดในอนาคตนั่นหมายถึง
ว�าท�านกําลังจะสร<างหรือส�งเสริมการผลิตไม<ดอกไม<ประดับท่ีเป[นดอกไม<เมืองหนาวของหลายๆ ชาติ เช�น             
ทิวลิป ลิลลี่หรือสายพันธุ�ใหม�ๆ ต�างๆ นั้นให<เป[นที่การสร<างรายได<หรือเป[นท่ีต<องการของตลาดแล<ว ในส�วนของ
ไม<ดอกไม<ประดับที่เป[นพืชพรรณของจังหวัดเชียงราย ไม�มีปรากฏอยู� จึงมองว�านี่คือในส�วนของความไม�
สอดคล<องของ วัตถุประสงค�ในการจัดงานการส�งเสริมอาชีพส�งเสริมรายได<จัดให<กับประชาชนชาวจังหวัด
เชียงราย ดิฉันได<อภิปรายในทุกๆ คร้ังที่มีโอกาสได<จัดกิจกรรมการจัดงานไม<ดอกอาเซียน ที่เรามองว�าตัวเลข
ของการจัดงานนั้นนอกเหนือจากการตั้งไว<อยู�ที่ สี่สิบแปดล<านบาทแล<ว ท�านยังมีการตั้งในงบประมาณค�าใช<จ�าย
ไปแยกอยู�ในกองต�างๆ ในส�วนของงบประมาณที่ตั้งข้ึนมาไม�ว�าจะเป[นเร่ืองของการค�ารักษาความปลอดภัย   
เวรยาม ค�าดูแล ค�าจัดภูมิทัศน�ต�างๆ หรือแม<กระท่ังค�าไฟค�าดําเนินการที่เกิดข้ึน จะแยกไปอยู�ตาม กองต�างๆ 
ทําให<การใช<จ�ายงบประมาณในปZ 2561 ท่ีท�านยื่นเสนอโครงการเข<ามาแล<วมีจํานวนมากกว�าสี่สิบแปดล<าน
บาท ในส�วนของโครงการนี้จึงมองเห็นว�ามันเป[นการใช<จ�ายโครงการและเป[นการใช<จ�ายงบประมาณที่ฟุKงเฟKอ
และฟุLมเฟVอยเกินกว�าความเป[นจริงไม�ได<เป[นการสร<างอาชีพสร<างรายได<ให<กับพี่น<องประชาชนชาวจังหวัด
เชียงราย ไม�เป[นการสร<างรายได<ให<กับกลุ�มเกษตรกรหรือแม<กระทั่งกลุ�มผู<ผลิตพันธุ�ดอกไม<ต�างๆ ของจังหวัด  
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เชียงรายด<วยซํ้า ท้ังนี้หากว�าจะมองไป ดิฉันยังไม�แน�ใจว�าเน่ืองจากว�าทางคณะกรรมการได<ร<องขอในส�วนของ
รายละเอียดของการจ�าย รายละเอียดของการจ<าง ของเราไม�ได<รายละเอียดตรงน้ีจึงทําให<เราไม�ทราบว�าจริงๆ 
แล<วรายการในการจัดซ้ือพันธุ�ไม<ดอกต�างๆ ที่ท�านได<มีการดําเนินการจัดซ้ือไปน้ันท�านมีการจัดซ้ือกับคนจังหวัด
เชียงรายอยู�ในพื้นท่ีที่มีการเพาะพันธุ�ในจังหวัดเชียงรายหรือไม�อย�างไร หรือท�านให<การอุดหนุนส�งเสริมรายได<
ให<กับผู<ประกอบการในจังหวัด อันนี้ทางคณะกรรมการเองก็ไม�ได<รายละเอียดข<อมูลในตรงน้ีอีกเช�นกันนะคะ
ทั้ง น้ีสิ่งหนึ่ง ท่ีมองว�าผลที่ท�านตั้งไว<ว�าท�านจะต<องได< รับในกิจกรรมงานไม<ดอกอาเซียนน้ัน เกษตรกร
ผู<ประกอบการเก่ียวกับไม<ดอกไม<ประดับในจังหวัดเชียงรายสามารถจําหน�ายผลผลิตทางการเกษตรหรือ
แม<กระทั่งมีเงินหมุนเวียนในจังหวัดมากข้ึนจึงขอนําเรียนว�าในส�วนตรงนี้เราไม�มีข<อมูลและขณะเดียวกันได<เป[น
ที่ทราบกันอยู�แล<วในทุกๆปZ หากกลุ�มโอทอป กลุ�มผู<ขายสินค<าที่จะเข<ามาตั้งร<านค<าในกิจการงานไม<ดอกอาเซียน
ก็จะต<องมีค�าใช<จ�ายในการมอบให<กับผู<จัดการดําเนินงานเป[นค�าเช�า ราคาค�าเช�าในการดําเนินงานใน
ขณะเดียวกันการขยายโอกาสให<กับเกษตรกรท�านได<ขยายโอกาสให<แบบใด มีการต�อเน่ืองหรือมีการทําเป[น
ลักษณะของแม็ทชิ่งให<กับกลุ�มนักท�องเที่ยว หรือกลุ�มผู<ประกอบการหรือเกษตรกรที่เขาได<มาในงานไม<ดอก
อาเซียน ที่จะต<องมาน่ังมาคุยกันตรงน้ี งานไม<ดอกอาเซียนไม�สามารถท่ีจะดําเนินการและตอบโจทย�ตรงที่ว�า
ท�านขยายโอกาสให<กับกลุ�มเกษตรกรได<แบบใดตลอดจนถึง อย�างที่นําเรียนไปนะคะว�าพันธุ�ไม<ดอกไม<ประดับ
ของจังหวัดเชียงราย จะเป[นท่ีรู<จักและนิยมท่ัวไปสร<างความประทับใจให<กับผู<มาเยือนในจังหวัดเชียงรายพันธุ�
ไม<ดอกไม<ประดับของจังหวัดเชียงรายคือพันธุ�อะไรมีอยู�ในรายการในการจัดซ้ือจํานวน สี่สิบล<านบาทน้ี       
หรือไม� ค�ะ ขอบคุณค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับ มีผู<สงวนคําแปรญัตติจะอภิปรายต�อครับ เชิญท�านทรงศรี ครับ 

นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ดิฉันทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เป[นผู<หนึ่งที่ได<แปรลดโครงการ

จัดงานมหกรรมไม<ดอกอาเซียนเชียงรายจํานวน สี่สิบแปดล<าน ปรับลด สิบแปดล<านเหลือ สามสิบล<าน ดิฉัน
เป[นคณะกรรมการแปร และก็เป[นผู<แปรตัดลดดิฉันจําได<ว�าเราได<พยายามที่จะร<องขอฎีกาการเบิกจ�ายของ
โครงการมหกรรมไม<ดอกรายละเอียดของโครงการมหกรรมไม<ดอกยอดสี่สิบกว�าล<านท่ีท�านใช<จ�ายไป มีมากน<อย
ขนาดไหนอย�างไร กว�าจะได<ค�ะท�าน ดิฉันอยากจะให<เป[นที่เรคคอร�ดของสภาไว<ตรงนี้เลยนะว�ากว�าท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติจะได<รายละเอียดตรงน้ีเราต<องใช<เวลาถึง 3 วันในการที่ร<องขอนะคะ ในครั้งแรกเราได<
ขอให<คณะกรรมการเจ<าของเรื่อง ได<ร<องขอก็ไม�ได<รับรายละเอียดมา คร้ังท่ี 2 ได<ร<องขออีกก็ไม�ได< จนถึงคร้ังท่ี 
3 แล<วถึงได<อะไรละเอียดมาเม่ือเห็นรายละเอียดโครงการท้ังหมด สี่สิบกว�าล<าน เราก็ได<มาเห็นกันว�าเป[น
โครงการที่เก่ียวกับไม<ดอก สี่สิบเอ็ดล<านเป[นโครงการปรับปรุงอ่ืนๆ อีก ห<าล<านกว�าบาทค�าใช<จ�ายในการจัด
กิจกรรมอ่ืนๆ อีก ห<าล<านกว�าบาทได<มาแค�น้ันรายละเอียดการจัดซ้ือจัดจ<างอะไรอย�างอ่ืนเราไม�มีเรามี 
รายละเอียดว�าดอกไม<ราคาเท�าไหร�ซ่ึงค�อนข<างจะราคาสูงนะคะ ที่ท่ีน�าสนใจ ที่น�าคิดก็คือเรามีโครงการ               
หลายๆ โครงการที่ใช<งบเอ้ือท่ีต�อเน่ืองไปจนถึงโครงการมหกรรมไม<ดอก แม<กระท่ังงบการเงินในรายจ�าย 
เพื่อให<ได<มาซ่ึงบริการของกองช�างก็มีถึง ห<า หก รายการที่อันนํามาใช<จ�ายเก่ียวกับการมหกรรมไม<ดอก 
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กองปKองกันก็มีส�วนหนึ่งที่มีเก่ียวกับการจัดงานมหกรรมไม<ดอก สํานักปลัดก็มีส�วนหน่ึงที่เก่ียวกับการจัด
กิจกรรมงานไม<ดอก แทบทุกกองนะคะที่เก่ียวเนื่องการจัดกิจกรรมไม<ดอกแต�ที่โชว�จริงๆ คือ ส่ีสิบแปดล<าน    
เราเข<าใจมาแต�ดั้งแต�เดิมว�าใน สี่สิบแปดล<านนี่คือรวมอยู�ในนี้หมดแล<วเพื่อที่จะทํางานนี้แต�ในความเป[นจริงมัน
อยู�ตรงนู<นตรงนี้ตรงนั้นเยอะมาก เพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว�าไหนๆ เขาก็ต<องมาเที่ยวเชียงรายอยู�แล<ว  งาน
มหกรรมไม<ดอกก็จัดทุกๆ ปZ สถานที่เดิมๆ การใช<เงินงบประมาณขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท�าน
สามารถเอาไปใช<อย�างอ่ืนได<มากกว�าน้ีท�านก็เห็นนะคะ ท�านเดินผ�านด<านซ<ายผ�านด<านขวา ดิฉันก็เอาข<อมูล
ในไลน�ท่ีท�านสมาชิกต<องเขียนคุยกันเองในไลน�ปร้ินมาโชว� เพื่อที่จะมาคุยกันบอกว�าถนนท่ีเราเสียหายมันมี
เยอะมีมากกว�านี้ แต�โครงการไม<ดอกของเรา งานมหกรรมไม<ดอกอาเซียนเราจัดทุกปZถึงแม<ว�าท�านจะไม�มี
รายละเอียดมาโชว�พวกเรา ว�ามีผู<มาร�วมงานมากน<อยขนาดไหนนะคะเราถามท�านก็ไม�มีเอามาโชว�ให<เราแต�ใน
ตรงนั้นเขาก็มาเที่ยวกันค�ะยังไงเขาก็มาเที่ยวกันคนต�างถ่ินเขาก็มาเที่ยวอยู�แล<ว เพราะฉะนั้นเราก็คิดว�าเราตัด
งบตรงนี้ สิบแปดล<านของโครงการมหกรรมไม<ดอกนะคะ เพื่อที่จะให<มันกระชับให<มันทํางานให<คุ<มค�า แก�การ
ใช<จ�ายนะคะ ท�านเห็นไวนิลปริ้นสีรูปถนน บางทีท�านอาจจะมีความรู<สึกว�านอกจาก แอลพีเอ ก็ยังมีถนนหนทาง
ที่เราจะสามารถทําให<พี่น<องประชาชนได<อยู�เหมือนกันค�ะ ดิฉันคิดว�าการตัดลดงบประมาณลง สิบแปดล<านเป[น
การเหมาะสมและก็เหมาะสมในการท่ีจะจัดทําโครงการนี้ในจํานวนเงิน สามสิบล<านบาทขอบพระคุณค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
มีผู<สงวนคําแปรท�านใด จะอภิปรายเพิ่มเติม เชิญครับท�านคณะกรรมการครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ท�านประธานสภา สมาชิกผู<ทรงเกียรติ  
นาย วสุพล จตุรคเชนทร�เดชา ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ครับ ถนนขาดครับ ก็ยังดีที่ท�านไปดู

กันแต�ก็ยังไม�ได<รับการแก<ไขครับ อาจจะใช<งบประมาณเพียงแค�สองแสนกว�าบาท สร<างท�อลอดเหลี่ยมบรรเทา
ทุกข�ให<กับพี่น<องประชาชน ท้ังนี้ท้ังนั้นท�านครับสงสารพี่น<องชาวเชียงรายของผมเถอะครับ  ป)ญหาที่เราจะต<อง
ขอรับการช�วยเหลือของท�าน ท�านตอบว�าท�านไม�มีงบประมาณ แต�โครงการเดียวมหกรรมไม<ดอกอาเซียน 10 
กว�าวัน  ท�านใช<งบประมาณที่ให<อาจจะก<าวล�วงงานที่ได<มองสถานะการเงินการคลัง แล<วป)ญหาของพี่น<อง
ประชาชนเพื่อตอบสนองตรงนี้หรือไม�  เพราะทุกครั้งที่ขอรับการสนับสนุนช�วยเหลือใดๆมา  ท�านก็มักจะตอบ
บอกว�าไม�มีงบประมาณ  และท�านลองคิดดูนะครับเฉลี่ยแล<ว  ท�านต<องใช<งบประมาณไปถึงประมาณ หกสิบ
ล<านบาทต�อปZ 12 ปZที่ผ�านมา 13 ปZอีกเกือบ เจ็ดร<อยล<านบาทนะครับ เจ็ดร<อยล<านบาท  ท�านได<จัดงานไม<
ดอกเพียงไม�ก่ีวันในแต�ละปZเพียงแค�ไม�ถึง 20 วัน  และสภาพป)จจุบันท�านไปดูหน�อยเถอะครับ 
สวนไม<งามริมน้ํากกของท�านมีสภาพเป[นอย�างไร  เจ็ดร<อยล<าน ในตลอดระยะเวลาที่ผ�านมาท�านก็ใช<เพียงแค� 
10 กว�าวัน  ไม�ถึง 20 วันนะครับ อีก 300 กว�าวันท�านปล�อยให<รกร<างว�างเปล�า ท�านครับในส�วนของการ
บริหารจัดการท่ียั่งยืน  เจ็ดร<อยล<าน  ตรงนี้ท�านสามารถนําไปสร<างสวนสาธารณะขนาดใหญ�ได<หลายเลยครับ  
ท�านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกสภาได<โปรดพิจารณาดูนะครับ  เราก็ไม�ได<ตัดท้ังหมด  เรายังไม�ตัดทั้งหมด 
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ทางด<านผู<แปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติก็ไม�ได<บอกว�าตัดทั้งหมด  แต�เห็นควรว�าควรจะปรับลด
ค�าใช<จ�ายบ<าง  เพราะทํามาปZที่ 12 – 13 ปZท่ีผ�านมา  อย�างโครงสร<างพื้นฐานใดๆ อยู�ในลานไม<ดอกตรงนั้น  
ถนนหนทาง  ระบบสาธารณูปโภค อะไรต�างๆ ระบบประปาไฟฟKา  ต<นไม<ขนาดใหญ�ท�านมีครบหมดแล<วนะ
ครับ  นําเรียนตรงนี้ตรงน้ีเพื่อก�อให<เกิดประโยชน�สูงสุดและแบ�งเหลือส�วนหนึ่งไว<ครับ  เพื่อแก<ไขป)ญหาให<กับพี่
น<องประชาชนเอาไว<ซับน้ําตาเขาบ<าง  พี่น<องประชาชนคงจะไม�ช่ืนอกชื่นใจชื่นม่ืนที่ถนนหนทางก็ไม�มี  สะพาน
บ<านฉันก็ยังขาด ต<องลอยคอลอยน้ํามาดูไม<ดอกไม<งาม ณ สวนไม<งามริมนํ้ากกนะครับ ขอปรับลดลงนิดหนึ่ง
ประสงค�ไม�ใช�ไม�ให<ทําครับ ขอปรับลดลงนิดหนึ่งนะครับและประสงค�ท่ีจะให<ท�านพัฒนาสวนไม<งามตรงนี้ไป
อย�างยั่งยืนนะครับ สามสิบล<านที่ท�านจะเอาไป  ขอเถอะครับท�านกราบเท<าไว<เลยว�าคร้ังนี้ขอให<ใช<ได<ทั้งปZ 360 
วัน  ผมไม�ได<บอกว�าใช< 3 ปZ 5 ปZ  แล<วปZหน<าเดี๋ยวต�อไปก็เอาไปอีก 30 ล<าน นะครับอย�าให<ปล�อยเป[นเช�นน้ี
เลย หกร<อยล<าน เจ็ดร<อยล<าน ท่ีผ�านมาท�านใช<กัน 15 วัน 20 วันหลังจากน้ัน สามร<อยกว�าวัน  ไม�สามารถจะ
ใช<อะไรได<เลย  ครับอันน้ีก็ถือโอกาสแจ<งกับทางด<านการดําเนินการของท�านด<วย  เพราะเนื่องจากว�าคณะการ
แปรญัตติทราบว�าทางผู<ว�าราชการจังหวัดเชียงราย  ท�านได<มีประกาศงดการจัดซ้ือจัดจ<างในกรณีพิเศษ  ท้ังน้ี
ทั้งนั้นก็ขอให<ท�านได<นํางบประมาณตรงนี้ไปใช<อย�างระมัดระวัง  ปKองกันป)ญหาในเร่ืองของการตรวจสอบของ
หน�วยงานอ่ืน  เพื่อภาพพจน�อันดีขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเราต�อไปครับขอบคุณครับ   

นายสุธีระพงษ� วันไชยธนวงศ�    ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอบคุณครับ เชิญฝLายบริหารครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 ครับก�อนอ่ืนก็ต<องขอบคุณในความคิดเห็นของท�านสมาชิก  ซ่ึงผมเองก็สดับรับฟ)งป)ญหาเหล�าน้ีมาโดย
ตลอดนะครับ  มีส�วนหนึ่งก็คือสนับสนุน  ส�วนหนึ่งก็เป[นฝLายที่คิดว�าควรจะปรับเปลี่ยน  ขอนําเรียนว�าทาง
อบจ.เชียงรายเราก็ได<ลงทุนสําหรับบริเวณพื้นที่แห�งน้ีไปมากพอสมควร  ถ<าผมจําไม�ผิดนะครับเม่ือปZ 2552 
ช�วงนั้นงบประมาณลงเยอะมากครับ  แล<วก็มีการพัฒนาด<านโครงสร<างพื้นฐาน  สร<างร<านค<าที่จําหน�ายสินค<า 
โอทอป จัดนิทรรศการ  ระบบน้ํา  ระบบไฟอะไรทุกอย�างห<องน้ํา  ห<องส<วม  ทําถนนหนทาง เราลงทุนมาเยอะ
นะครับเพราะฉะนั้นข<อคิดเห็นท่ีแตกต�างก็คงจะเป[นประโยชน�  ประการที่เราจะเปลี่ยนแนวความคิดในการ  
จัดสวนก็คงน่ังคู�กันให<เป[นกิจลักษณะ เนื่องจากตรงนี้มีส�วนราชการที่มีหน<าท่ีรับผิดชอบหลายส�วนด<วยกันนะ
ครับ  ผมอยากให<ส�วนราชการได<ชี้แจงในประเด็นในส�วนท่ีท�านได<มีคําถาม  ขอสร<างความเข<าใจก�อนนะครับ
ลําดับแรกขอเชิญสํานักปลัดองค�การบริหารองค�การบริหารส�วนจังหวัดก�อนครับ  ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ� วันไชยธนวงศ�    ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอเชิญหัวหน<าสํานักปลัดครับ 
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นายดรุณพัฒน�  อินดี  หัวหน1าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายที่เคารพท�านสมาชิกสภาองค�การบริหาร

ส�วนจังหวัดผู<ทรงเกียรติทุกท�านครับผมนายดรุณพัฒน�  อินดี   หัวหน<าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด
ได<รับมอบหมายจากท�านปฏิบัติหน<าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดได<ชี้แจงที่มาและความเป[นไปของ
โครงการมหกรรมไม<ดอกอาเซียนเชียงราย 2017 ซ่ึงปรากฏอยู�ในร�างข<อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด
ประจําปZงบประมาณ 2561 ซ่ึงวันนี้ได<มีท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดและคณะกรรมการได<ให<
ข<อเสนอ แนะนํา รวมท้ังได<ให<แนวทางในการท่ีจะช�วยกันทํางานในเรื่องของการจัดงานมหกรรมไม<ดอกอาเซียน
เชียงราย ซ่ึงมีอย�างต�อเนื่องทุกปZให<เกิดประสิทธิภาพและก็คุ<มค�ากับการใช<จ�ายงบประมาณ ในส�วนของการได<
เข<าช้ีแจงกับคณะกรรมการแปรญัตติ ผู<แปรญัตตินะครับซ่ึงในฐานะท่ีเป[นส�วนราชการที่เสนอโครงการ ขอ
อนุญาตนําเรียนว�าโครงการนี้มีลักษณะของการดําเนินการโดยการจัดตั้งงบประมาณ ซ่ึงมีรูปแบบของการจัดตั้ง
งบประมาณโดยอ<างอิงเอาจากงบประมาณที่เคยได<ใช<จ�ายในปZท่ีผ�านมาแล<ว ฉะนั้นยอดเงินหรืองบประมาณจะ
เป[นยอดใกล<เคียงกันกับในปZที่ผ�านมา สําหรับรายการใช<จ�ายงบประมาณยอดนี้จะอยู�ในรายการของค�าใช<จ�าย  
ซ่ึงประมาณการค�าใช<จ�ายอยู�ด<วยกัน 3 รายการ หลักๆ ก็คือรายการการปรับปรุงภูมิทัศน�และการตกแต�งสวน
ไม<งามริมน้ํากก ตรงน้ีพูดให<เข<าใจก็คือว�าจะเป[นบริเวณของสวนไม<งามท้ังหมดกว�า 25 ไร� ที่จะจัดตกแต�งเพื่อ
ทําเป[นสวนไม<งามสําหรับจัดแสดง ส�วนที่ 2 จะเป[นการจัดกิจกรรมในพิธีเป7ดให<เป[นที่ประทับใจสําหรับ
นักท�องเที่ยว   ตรงนี้ก็จะเป[นรายการจ�ายจากยอดงบประมาณน้ี  ส�วนท่ี 3 เป[นกิจกรรมที่เสริมในงานมหกรรม
ไม<ดอกอาเซียนที่อยู�ในบริเวณงาน  ก็เช�นการประกวดภาพถ�าย  การประกวดวาดรูป  การจัดตกแต�งสถานที่ซุ<ม
ระบายต�าง ๆ แล<วก็ส�วนที่  ๔  เป[นค�าใช<จ�ายประจําที่ต<องมีการเช�าหม<อแปลง  ซ่ึงมียอดงบประมาณส�วนหนึ่ง
ให<อยู�ในวงเงินประมาณ 4 แสนกว�าบาท  ในส�วนของรายการอ่ืนๆ ท�านสมาชิกใดกรุณาชี้แจงมีรายการปรากฏ
อยู�ในรายการต�าง ๆ ก็นําเรียนให<ทุกท�านได<รับทราบในเบื้องต<นว�า  ถ<าไม�ปรากฏอยู�ในรายการในงบประมาณ
ตรงนี้ถ<ามีรายการจ�าย  ซ่ึงอาจจําเป[นต<องใช<งบประมาณก็จะปรากฏอยู�ในยอดงบประมาณประเภทค�าใช<จ�ายซ่ึง
ได<มาซ่ึงบริการ  ซ่ึงอาจจะมีรายการพวกนี้เกิดข้ึนนะครับ สําหรับการนําเงินข้ันตอนในการดําเนินการจัดทํา
งบประมาณหรือว�าค�าใช<จ�ายในการดําเนินการซ่ึงผมก็ได<นําเรียนต�อคณะกรรมการแปรญัตติ  ว�าส�วนราชการ
ต�าง ๆ จะเป[นผู<รับผิดชอบในแต�ละเร่ืองนะครับอย�างเช�นในกรณีของการตกแต�งสวนไม<งามริมน้ํากก  ก็จะมี
สํานักการช�างรับผิดชอบ  ในส�วนของพิธีเป7ดหรือว�าการจัดการก็จะมีการจัดหาโดยหน�วยงานของรัฐทางด<าน
พัสดุและทรัพย�สิน  รวมทั้งด<านการประกวดกิจกรรมภาพถ�ายก็จะเป[นกองกิจการสภาซ่ึงได<รับมอบหมาย  โดย
มีกระบวนการโดยแสดงข้ันตอนข้ันตอนแรกผมก็จะนําเรียนเพื่ออย�างน<อยก็จะได<ทําความเข<าใจกับท�านสมาชิก
สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดว�าเราก็ได<ดําเนินการโดยมีคณะกรรมการ  ตั้งแต�การประมาณการค�าใช<จ�าย   
การพิจารณากลั่นกรองงบประมาณ  ซ่ึงก็อยู�ในวงเงินงบประมาณจากท่ีได<ดําเนินการนะครับ  ในส�วนของ
ตัวเลขของผู<ที่เข<ามาเที่ยวชมต<องยอมรับว�าเราต<องติดตามแบบติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณค�อนข<างท่ี
จะเป[นข<อจํากัด  ท่ีไม�สามารถท่ีจะได<รายละเอียดได<ครบถ<วน  ซ่ึงทางด<านกองแผนในฐานะที่เป[นหน�วยงานท่ี
จะต<องประเมินผลติดตาม ก็มีบุคลากรท่ีจะไปทําหน<าที่ตรวจสอบเช็คจํานวนคนที่เข<ามาในงาน โดยเฉพาะเข<า
ในสวนไม<งามริมนํ้ากก ก็ต<องถือว�าในกระบวนการนั้น  เราก็พยายามนะครับที่ผ�านมาก็พยายามทําโครงการน้ี
เพื่ออย�างน<อยให<เห็นว�าจังหวัดเชียงรายเม่ือมีคนมาเที่ยว ซ่ึงต<องถือว�าในช�วงของไฮซีซั่นหรือว�าฤดูหนาว           
คนมาเชียงรายค�อนข<างมากนะครับ  ฉะน้ันตรงน้ีเราจะทําไงท่ีจะให<อยู�เชียงรายได<ยาวนานข้ึน นี่คือส�วนหนึ่ง        
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ส�วนที่สอง ก็คืออยากให<ภาพของจังหวัดเชียงรายนะครับ  นอกจากจะมีภูมิทัศน�ในเรื่องของความสวยงามโดย
ธรรมชาติอากาศท่ีเย็นสบายตลอดทั้งปZ  ได<มีภาพลักษณ�ว�าจังหวัดเชียงรายก็คือเมืองดอกไม<อย�างแท<จริง      
นะครับ จังหวัดเชียงรายตอนนี้ก็กําลังทําเร่ืองของสวนไม<งามสวนดอกไม<ประดับมีค�อนข<างมากไม�ว�าจะไปเป[น
ทางอีสานนะครับ หรือว�าทางภาคกลางก็ยังมี ฉะนั้นขออนุญาตนําเรียนเล�าสู�กันฟ)งนะครับว�ามีท�านนายก
องค�การบริหารส�วนจังหวัดแห�งหน่ึงทางภาคใต<  ท�านถามว�า อบจ.จัดเองเหรอครับซ่ึงเราก็บอกว�าเราจัดเอง
ด<วยความร�วมมือของทุกภาคส�วนในจังหวัดเชียงรายได<ให<ความร�วมมือช�วยกัน  ซ่ึงท�านก็เห็นว�าเชียงรายจัด
ค�อนข<างได<ดีเม่ือไปเทียบจากที่อ่ืน  แต�ว�าอย�างไรก็ตาม ข<อเสนอแนะและแนวทางที่ได<ท�านกรุณาให<กับองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดก็คงอยู�ที่พวกเรานะครับ  ในฐานะที่เป[นผู<ที่จะต<องบริหารงบประมาณและโครงการนี้ให<เกิด
ประสิทธิภาพท่ีสุด แล<วก็เห็นว�าจะต<องนํามาปรับปรุงแล<วก็ทําอย�างไรท่ีจะให<การใช<จ�ายงบประมาณได<คุ<มค�า
ที่สุด ตามแนวทางหรือว�าเจตนารมณ�ของสภาแห�งนี้ได<กรุณาแนะนําไว<ขอบคุณครับ    

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ขอบคุณครับ  ต�อไปเป[นโครงการที่ 43 ถึง 49 ซ่ึงผู<เสนอคําแปรญัตติคือ ท�านสจ.อิสราง  อุดม กับ

ท�านประเสริฐ  ชุ�มเมืองเย็น   เชิญครับ  เชิญท�านสจ.ประเสริฐครับ 

นายประเสริฐ  ชุ�มเมืองเย็น  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาท�านปฏิบัติหน<าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเพื่อนสมาชิกสภา

องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายผู<ทรงเกียรติทุกท�าน   
กระผมนายประเสริฐ  ชุ�มเมืองเย็น  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอแม�จัน  

เขต 1 ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติโครงการท่ี 2.43 ข<อ 1.2 130 โครงการม�วนอกม�วนใจ�เล�นดนตรีพื้นเมือง    
ตั้งโครงการไว<ท้ังหมดสามแสนบาท ซ่ึงโครงการน้ีเป[นโครงการท่ีดีครับผมมองแล<วว�าเป[นโครงการที่เป[นการ
ส�งเสริมในเรื่องของศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของเราชาวจังหวัดเชียงรายไม�ให<สูญหาย และจะได<สืบ
ทอดจากรุ�นสู�รุ�นนะครับ แต�ผมยังมีข<อสงสัยว�าโครงการน้ีไม�ทราบและไม�ม่ันใจ  ไม�แน�ใจว�าโครงการนี้จะทําใน
กลุ�มเปKาหมายกลุ�มใด ทําแล<วครอบคลุมทั้งจังหวัดเชียงรายหรือไม�  ทําไปแล<วจะเกิดประโยชน�สูงสุดอย�างไร  
เกิดความคุ<มค�าและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากน<อยแค�ไหน รายละเอียดต�างๆ ในวันนั้นทางฝLายบริหาร
ไม�ได<ชี้แจงรายละเอียด และไม�ได<ให<รายละเอียดได<เร่ืองน้ีนะครับ  อีกโครงการข<อ 2.44  ร�างข<อ 1.1.6 หน<า 
132 โครงการงานพระราชพิธี งานรัฐพิธีของจังหวัดเชียงรายซ่ึง ตั้งงบประมาณไว<สามล<านบาท ผมก็ได<ตั้ง
ข<อสังเกตไว<ว�า เป[นโครงการที่ใช<งบประมาณค�อนข<างเยอะ ซ่ึงถ<ามองย<อนไปการตั้งงบประมาณจากปZก�อนๆ  
ตั้งไว<ไม�ถึงสองล<านบาท และใช<จริงก็ไม�ถึงสองล<านบาท ก็มองว�าปรับลดลง หนึ่งล<านบาท เหลืองบประมาณ 
สองล<านบาท แล<วเอางบประมาณในส�วนที่เหลือไปใช<ทําประโยชน� ที่มีความจําเป[นเร�งด�วนแล<วก็แก<ไขป)ญหา
ให<กับ     พี่น<องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายได<อย�างแท<จริง อีกโครงการ โครงการที่ ๒.๔๕ ร�างข<อท่ี 1.1.8 
หน<า 132โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู< ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม ตั้งไว<เก<าแสนบาท โครงการน้ีผมก็ไม�ได<
ปฏิเสธ   นะครับว�าเป[นโครงการท่ีไม�ดี  เป[นโครงการที่เก่ียวกับประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาว
จังหวัดเชียงราย  แต�ว�าผมมีข<อสงสัยแล<วก็ตั้งข<อสังเกตแปลว�าโครงการนี้กลุ�มเปKาหมายเป[นกลุ�มไหนแล<วก็
วิธีดําเนินการทําลักษณะไหน  ความชัดเจนวันนั้นทางฝLายบริหารก็ไม�ได<ชี้แจงเร่ืองของรายละเอียดโครงการน้ี
เช�นกันครับ   ก็ฝากท�านประธานไปยังฝLายบริหารได<ชี้แจงและก็นําเรียนถึงรายละเอียดโครงการนี้ ถึงท่ีมาที่ไป
แล<วก็รายละเอียดโครงการด<วยครับขอบคุณครับ 
          /นายอัมรินทร�... 
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นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
เชิญท�าน สจ.อิสราง  อุดม  ครับเชิญครับ 

นางอิสราง  อุดม สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาท�านสมาชิกสภาท�านผู<บริหาร   
ดิฉันนางอิสราง  อุดม  สมาชิกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอพาน  เขต 4  ดิฉันขอ

อนุญาตเรียนท�านประธานผ�านไปถึงทางสมาชิกแล<วก็ท�านผู<บริหารนะคะ  ถึงโครงการท่ีดีฉันจะได<ยื่นแปรญัตติ
ต�อไปน้ีขออนุญาตทางสภาแห�งนี้ตอบรวบรัดเป[นข<อเดียวกันทีเดียวนะคะ  คือ ข<อ 2.46 ร�างข<อ 2.31 
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวนหน่ึงแสนบาท โครงการข<อ 2.47 ร�างข<อ 2.๓.๔๕  โครงการอบรม
ส�งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน จํานวนหนึ่งแสนบาท ข<อ 2.48 ร�างข<อ 2.3.15 โครงการฝ`กอบรม
หลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการจัดบริการ จํานวนส่ีแสนบาท ข<อ 2.49 ร�างข<อ 2.3.17 
หน<า 12 โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร<างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากร อบจ. จํานวนห<าแสนบาท  
ซ่ึงท้ัง 4 โครงการนี้ท่ีต<องขออนุญาตรวบรัดตอบเป[นคราวเดียวกันเพราะว�า  เป[นกลุ�มเปKาหมายจากได<ทราบ
จากผู<ช้ีแจงก็คือ  ข<าราชการ  เจ<าหน<าที่  สมาชิกในทางการบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายทั้ง 4 โครงการ  อยาก
ให<ท�านสมาชิกได<ช�วยดูว�าชื่อทั้ง 4 โครงการนี้ มีชื่อโครงการ เน้ือหา เหตุผลการจัดการ กลุ�มเปKาหมายเดียวกัน 
จึงควรที่จะจัดการอบรมในคราวเดียวกัน เพื่อประหยัดเวลา ประหยัดงบประมาณเพราะมีความซํ้าซ<อน 
สิ้นเปลือง เสียเวลาโดยใช�เหตุ    จึงขอแปรลดตัดเป[นศูนย�บาท ท้ัง 4 โครงการ ขอบคุณค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
 คณะกรรมการแปรญัตติท�านใดจะอภิปรายอีก  ขอเชิญครับ  เชิญท�านสจ.ทรงศรี  คมขํา   

นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  ดิฉันนางทรงศรี  คมขํา  สมาชิกสภาองค�การ

บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  ในฐานะคณะกรรมการแปรญัตติ  โครงการม�วนอกม�วนใจ�เล�นดนตรีพื้นเมือง
จํานวน สามแสนบาท เป[นโครงการใหม� ยังไม�เคยดําเนินการชี้แจงมาอย�างน้ีนะคะ ในปZงบประมาณท่ีผ�านมา
เคยดําเนินโครงการนี้หรือไม� ก็ตอบว�ายังไม�เคยดําเนินการ เป[นโครงการที่ตั้งใหม� แล<วเป[นโครงการที่ทําแค� 
100 คน ดําเนินการกลุ�มเปKาหมายแค� 100 คน  ท่ีน�าสนใจคือค�าวิทยากรค�ะท�าน โครงการ สามแสนบาท  
ค�าวิทยากร หนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พันบาท คร่ึงหนึ่งของโครงการเป[นค�าวิทยากร  ก็อยากจะกราบเรียนว�าเรากําลัง
หาเงินให<วิทยากรหรือว�าเรากําลังจะอบรมให<ความรู<กลุ�มเปKาหมายเรา ในขณะที่กลุ�มเปKาหมายแค� 100 คน  
ได<แต�ค�าอาหาร อาหารว�างเท�าน้ัน แต�ว�าวิทยากร 4 คนเองค�ะท�าน 600 บาทต�อชั่วโมง หนึ่งแสนสี่หม่ืนสี่พัน
บาท ดิฉันคิดว�าโครงการน้ีเราไม�ได<ทําเพื่อพี่น<องประชาชนค�ะ เรากําลังทําเพื่อวิทยากรนะคะ เพราะฉะน้ันจึง
เห็นสมควรว�าเราควรท่ีจะแปรลดโครงการนี้เหลือศูนย�บาทค�ะ  ในโครงการที่ 2 โครงการราชพิธีงานรัฐพิธีของ
จังหวัดจํานวนเงิน สามล<านบาท  ปZ ๒๕59 โครงการน้ีตั้งไว<ท่ี สองแสนบาท ปZ ๒๕60 ต้ังที่ประมาณการน้ีก็
คือ สองแสนบาท เช�นกัน ในปZ ๒๕59 ตั้งโครงการ สองแสนบาท จ�ายจริงหนึ่งแสนหกหม่ืนบาท ด<วยซํ้า แต�ปZ 
๒๕60 ดิฉันไม�ทราบ แต�ตั้งท่ีประมาณการสองแสนบาท เพราะฉะนั้นจากการสอบถามนะคะ ตอบว�าเพื่อ
เตรียมในงานพิธีใหญ�ก็เข<าใจค�ะ ในการเตรียมงานพิธีใหญ�ดิฉันเชื่อม่ันว�าการเตรียมงานพิธีใหญ�ของประเทศเรา
จําเป[นจะต<องให<มีความเพียบพร<อม แต�ดิฉันก็เห็นจังหวัดก็ได<มีการเตรียมพร<อมแล<วในหลายๆ ด<านองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเราก็จะเตรียมพร<อม คณะกรรมการแปรญัตติก็เห็นด<วยกับสมาชิกผู<แปร   
          /แปรตัดลดลง... 
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คือแปรตัดลดลง หนึ่งล<านบาท ตามที่ท�านสมาชิกแปรตัดลด หนึ่งล<านบาท อันดับต�อไปโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู<ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม จํานวนเงิน เก<าแสนบาท  โครงการน้ีเอาอีกแล<วค�ะท�านท่ีบอกว�า
เก่ียวกับงานมหกรรมไม<ดอกนั้น มีอยู�ทุกท่ีอันน้ีก็มาอยู� งบประมาณท่ีผ�านมาเคยดําเนินการโครงการน้ีแล<ว ณ 
บริเวณงานมหกรรมไม<ดอกอาเซียนอีกแล<วค�ะท�าน อันน้ีก็อีก เก<าแสนบาทนะคะ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู<
ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรมซ่ึงมีโครงการจัดทําฐานข<อมูลด<านการศาสนาวัฒนธรรมและจารีตประเพณี
ท<องถ่ินอยู�แล<วอีกสามแสนบาท มีโครงการข�วง มีโครงการข�วงศึกษาวิถีชีวิตวัฒนธรรมล<านนาและอาเซียน ท่ี
จัดในโครงการมหกรรมไม<ดอกอีกสามล<านบาท ดิฉันก็มีความรู<สึกเหมือนท�านสมาชิกนะคะว�าโครงการน้ีจะมี
ประโยชน�หรือไม� แล<วที่สําคัญท�านเขียนในรายละเอียดว�าโครงการดังกล�าวที่ตั้งไว<คือ มีการโอนลดโอนเพิ่ม
งบประมาณหรือไม�อย�างไรท�านก็ตอบได<น�ารักมาก โดยโอนลดไปเพิ่มเป[นรายจ�ายเพื่อให<ได<มาซ่ึงบริการของ
สํานักปลัด หมายความว�า จริง ๆ ตั้งโครงการนี้แต�ท�านก็ได<มีการโอนลดอยู�  ก็ขออนุญาตเห็นด<วยกับท�าน
สมาชิกท่ีจะแปรลดลงทั้งเก<าแสนบาท ในส�วนของโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม จํานวนหนึ่งแสนบาท ก็
อยากจะกราบเรียนท�านว�าเป[นโครงการนี้เพื่อให<สังคมไทยมีวินัย โปร�งใส    ยึดม่ันในความซ่ือสัตย�สุจริตและ
ยุติธรรม เพื่อที่ให<เจ<าหน<าท่ีขององค�การบริหารจังหวัดของเรา เป[นโครงการของกองการเจ<าหน<าท่ีซ่ึงเจ<าหน<าท่ี
ผู<มาตอบก็น�ารักมาก ได<บอกว�าของกองการเจ<าหน<าท่ีจะไม�มีบุคคลภายนอกก็มีเฉพาะเจ<าหน<าท่ี แต�เรามี
โครงการเสริมสร<างการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานประจําปZ 2561 อยู�แล<วอีกจํานวน
เงินหนึ่งแสนบาท ดิฉันก็คิดว�าไม�สมควรที่จะต<องมาทําโครงการท่ีซ้ําซ<อน  ทําแล<วทําอีกๆ ท่ีผ�านมาเม่ือสักไม�ถึง 
2 อาทิตย� ดิฉันก็จําไม�ค�อยได<ท�านมีการโฆษณาลงไลน�กลุ�มเจ<าหน<าที่ค�ะ บอกว�าให<มานะ ๆ ให<มาอบรมกันนะ
โครงการน้ีเก่ียวกับการอยู�เวรยามท�านจะต<องมานะมาช�วยกันดูนะคะ ซ่ึงตรงนี้ดิฉันก็ไม�ทราบว�าในโครงการท่ี
ดิฉันจะพูดต�อไปน้ีจะเป[นอันหนึ่งอันเดียวกับที่ท�านไลน�กันไหม  เพราะฉะนั้นโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
ที่ตั้งไว<หน่ึงแสนบาท และคณะกรรมการก็เห็นด<วยกับตามที่สมาชิกขอแปรลด ก็คือเห็นควรที่จะแปรลด หนึ่ง
แสนบาท โครงการต�อไปคือโครงการอบรมเสริมสร<างคุณภาพชีวิตในการทํางานนะคะก็อย�างที่ท�าน สจ.อิสราง 
อุดม ท�านผู<แปรท�าน สจ.ประเสริฐ  ชุ�มเมืองเย็น ได<นําเรียนตั้งแต�แรกว�าไม�ว�าโครงการนี้โครงการฝ`กอบรมการ
พัฒนาและเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการบริหารจัดงานสถานะขององค�การบริหารจังหวัดเชียงรายโครงการอบรม
หลักสูตรเสริมสร<างสมรรถภาพสมรรถนะ การปฏิบัติงานของบุคลากรองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายทั้ง 
3 โครงการ ถ<าท�านทําคราวเดียวกัน หนึ่งท�านไม�ต<องเสียเวลา ไม�ต<องเสียบุคลากรไปนั่งอบรมบ�อย ก็ทําให<
ประสิทธิภาพของการทํางานของท�านได<ดีมากยิ่งข้ึน  โดยจากการท่ีไม�ต<องอบรมบ�อยๆ การอบรมบ�อย ๆ ไม�ได<
ทําให<คุณภาพของงานของท�านดีข้ึน แต�ว�าอบรมบ�อยๆ ก็ทําให<เกิดโครงการท่ีเราจะต<องใช<เงินขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเรามากข้ึน ดิฉันก็เห็นด<วยกับท�านคณะกรรมการ เราก็ได<เห็นด<วยกับสมาชิกในการท่ีจะแปร
ตัดลดท้ังโครงการท้ัง 3 โครงการเลยค�ะ  ขอบพระคุณมากค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
เชิญท�านผู<บริหารครับผม 
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นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 ขออนุญาตมอบกองการเจ<าหน<าท่ีตอบในข<อที่ 2.14 เร่ืองโครงการงานและวิธีงานรัฐพิธีของจังหวัด
จํานวนสามล<านบาทนะครับ คืออยากเรียนอย�างนะนะครับว�าทางองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเองก็
ได<รับมอบหมายจากจังหวัด แล<วก็มีหนังสือสั่งการจากกระทรวงมหาดไทยให<เราเตรียมงบประมาณเพื่องาน
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพให<รัชกาลที่ 9 ซ่ึงทางจังหวัดเองก็ได<มีการตั้งกรรมการข้ึนมาทั้งหมด 
12 คณะ ส�วนผมเองได<เป[นกรรมการอยู�ท้ังหมด 8 คณะ ส�วนท่ีเป[นกรรมการ และส�วนที่เป[นที่ประธาน
กรรมการก็มีอยู�หลายคณะ โดยเฉพาะกรรมการถ�ายทอดสัญญาณในการจัดงานพระราชพิธี แล<วก็การ
จัดเตรียมพิธีการเตรียมสถานท่ีนะครับ ผมก็อยากจะขอกับทางสภาแล<วกันนะครับว�าอยากให<การจัดงาน
เป[นไปด<วยความเรียบร<อยสมพระเกียรติ ขอคงไว<นะครับ  สําหรับเรื่องอ่ืนผมขออนุญาตให<ทางผอ. สํานัก
การศึกษา ศานาและวัฒนธรรม และทางกองการเจ<าหน<าท่ีได<ชี้แจงครับ ขอบคุณครับ 

นายเกียรติคุณ  จันแก�น ผู1อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน  
                             ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรียน  ท�านประธานสภา สมาชิกทุกท�านนะครับ ในส�วนโครงการม�วนอกม�วนใจ�เครื่องดนตรีพื้นเมือง  
ก็ด<วยภารกิจหน<าที่ของสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ท่ีต<องส�งเสริมเด็กและเยาวชน ประชาชนใน
เร่ืองภูมิป)ญญาในท<องถ่ิน วัฒนธรรมต�างๆ  โดยเฉพาะในเร่ืองพื้นเมืองถือว�าเป[นจุดเด�นที่ต<องถ�ายทอดให<กับรุ�น
ใหม� ได<เรียนรู< โดยเฉพาะของท<องถ่ินจังหวัดเชียงรายเราน้ีมีภูมิป)ญญาท<องถ่ิน วงดนตรี วัฒนธรรมต�าง ๆ ท่ี
มากมายท่ีจะดําเนินการถ�ายทอดให<กับเด็กและเยาวชนสําคัญที่สุดก็คือเด็กรุ�นใหม� ในสถานศึกษาต<องกระจาย
ให<ทั่วถึงตรงนี้นะครับ แต�เน่ืองด<วยการเบิกจ�ายงบประมาณที่จะดําเนินการก็ดี ก็จะต<องเบิกจ�ายตาม
วัตถุประสงค�ดําเนินการตามระเบียบถึงจะดําเนินการได< ไม�ใช�ต<องไปสนองต�อใครคนใดคนหนึ่ง ตรงนี้ก็เป[นสิ่งท่ี
เราคํานึงถึงว�าการทํายังไงให<ประหยัดท่ีสุด ให<คุ<มค�าที่สุด แล<วขยายถึงจํานวนปริมาณเพิ่มข้ึนเพราะอาจจะเป[น
การขยายได<ในส�วนนี้นะครับ แล<วในส�วนของงบประมาณที่เก่ียวข<องเรื่องเก่ียวกับโครงการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรม ก็เป[นช�วงจังหวะที่ถือว�าเป[นช�วงท่ีเรามีกิจกรรมของไม<ดอกอาเซียนอยู�แล<ว ก็เป[นโครงการท่ีเรา
ทํางานต�อเนื่องในส�วนนี้ก็คือเป[นโครงการเปลี่ยนเก่ียวกับศาสนาประเพณี ท่ีผ�านมาก็มีการอัญเชิญพระบรม
สารีริกธาตุไม�ว�าจะอยู�ในจังหวัดเชียงรายแล<วก็ดี หรือแลกเปลี่ยนกับประเทศภูฎานท่ีในช�วงเวลานั้น ก็คือใน
เป[นช�วงเทศกาลไม<ดอกพอดีนะครับ ก็คือช�วงเวลามันประจวบอยู�ตรงนี้  ถือว�าเราได<ทําตรงน้ีมาอย�างต�อเนื่อง
แล<วก็เป[นโอกาสหนึ่งท่ีจะได<ให<กับคนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดใกล<เคียงหรือนักท�องเท่ียวได<มาร�วม
กิจกรรมตรงนี้ และจะได<มีการเข<าร�วมสักการะต�างๆ นะครับ ตลอดจนกิจกรรมท่ีปฏิบัติสืบทอดกันมาคือสวด
มนต�ข<ามปZก็ดีนะครับ กิจกรรมท่ีเป[นวัฒนธรรมท<องถ่ินของเราน้ันก็คือถึงได<ทําตรงนี้นะครับ แล<วกิจกรรมท่ีปZท่ี
ผ�านมาก็เป[นลักษณะของเทิดพระเกียรติของในหลวง รัชกาลท่ี 9 แล<วก็จนถึงในหลวงองค�ป)จจุบันรัชกาลท่ี 10 
นะครับวัตถุ  ซ่ึงเจตนาจริงๆ แล<วก็คือต<องการที่จะให<เกิดตรงนี้  คือ ให<เกิดกิจกรรมอีกกิจกรรมหนึ่งคือได<เป[น
การเรียนรู<ให<กับเด็กและเยาวชน  ประชาชนได<เรียนรู<ในตรงน้ี ส�วนเร่ืองงบประมาณการเบิกจ�าย  ก็เบิกจ�าย 

 
 
 
        /ตามความเป[นจริง... 
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ตามความเป[นจริงที่ดําเนินได<  แล<วก็ส�วนท่ีเหลือ  ก็คือเป[นการบริหารในส�วนของอบจ.ก็มีปรับเปลี่ยนในการ
บริหารในส�วนของอบจ.ให<เกิดตรงนี้  ที่แปรลด ปรับเพิ่มต�างๆ ส�วนท่ีเก่ียวข<องกับชี้แจงเพิ่มเติมตรงนี้  ในส�วน
ของกองการศึกษาก็มี 2 ประเด็นครับ  ส�วนเร่ืองการใช<งานรัฐพิธี  ทางท�านปฏิบัติหน<าท่ีนายกก็ได<อธิบายว�า
เหตุผลท่ีเราจําเป[นต<องใช<ก็คือเนื่องจากที่จะมีภารกิจหน<าท่ีที่ต<องไปทําในปZ ๒๕61 นี้นะครับ  ขอบคุณครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับขอบคุณครับ ต�อไปเป[นโครงการที่ 51 ถึง 57 นะครับ ผู<ยื่นเสนอคําแปรญัตติ คือ ท�าน                 

สจ.วัชรพงษ�  ป7โย กับท�านสจ.ทรงศรี  คมขํา เชิญท�านผู<ยื่นญัตติครับ เชิญท�านสจ.วัชรพงษ�  ป7โย ครับ 

นายวัชรพงศ�  ปJโย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ท�านปฏิบัติหน<าที่นายกองค�การบริหารส�วน

จังหวัด  ท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติ  หัวหน<าส�วนทุกท�าน  
กระผมนายวัชรพงษ�  ป7โย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  เขต 4 อําเภอเมือง    

ผมได<ยื่นแปรญัตติในการขอแปรอยู� 8 โครงการ โครงการแรกนะครับข<อ 2.51 ร�างข<อ 1.1.7 หน<า 57 
โครงการอบรมเพื่อรณรงค�ปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติด ประจําปZงบประมาณพุทธศักราช 2561 จํานวน
เงิน หกแสนสี่หม่ืนบาท กระผมมาดูแล<วในการแก<ไขป)ญหาเร่ืองของยาเสพติดนั้น มันเป[นหน<าที่ของฝLายความ
ม่ันคงของจังหวัดเชียงราย แล<วอีกอย�างหน่ึงในการอบรมเป[นการอบรมที่ซํ้าซ<อน เหมือนเช�นขออนุญาตเอ�ย
นาม ตามที่สจ.ฑราวุฒิ กันทะเขียว ที่ได<อภิปรายไปเก่ียวกับการอบรมแก<ไขป)ญหายาเสพติด ผมถือว�าเป[นการ
ซํ้าซ<อนในการอบรม  ซ่ึงงบประมาณของฝLายองค�การบริหารส�วนจังหวัดนั้นไปใช<ซํ้าซ<อนมากเกินไปทําให<
ประชาชนราษฎรในพื้นที่ 18 อําเภอนั้นขาดในการช�วยเหลือ ผมเสนอแปรตัดลด หกแสนสี่หม่ืนบาท คงเหลือ
อยู� ศูนย�บาทนะครับ ต�อไป 2.52 ร�างข<อ 1.1.16 หน<า 124 โครงการมหกรรมกีฬาประชาชนในจังหวัด
เชียงราย  จํานวนเงิน เจ็ดแสนห<าหม่ืนบาท ผมถือว�าเป[นโครงการท่ีซํ้าซ<อนในแต�ละเขตในพื้นท่ี 18 อําเภอนะ
ครับ แล<วอีกอย�างหน่ึงงบประมาณท่ีใช<ถ<าจะแข�งขันทั้ง 18 อําเภอน้ัน ผมว�าคงจะไม�พอท่ีจะทําให<การแข�งขัน
นั้นลุล�วง  สัมฤทธิ์ผลได< แล<วก็โครงการน้ีก็ไม�ชัดเจนของแต�ละปZที่ได<ศึกษา กลุ�มเปKาหมายคือประชาชนใน
จังหวัดเชียงราย  แต�ว�าบางครั้งข<อมูลท่ีได<รับมาก็เอาเยาวชนมาแข�งขันอันนี้คืองบประมาณท่ีผมเห็นว�าผมขอ
เสนอแปรตัดลด เจ็ดแสนห<าหม่ืนบาท เหลือศูนย�บาท โครงการต�อไปนะครับ 2.53 ร�างข<อ 1.9.1 หน<า 54 
อุปกรณ�กู<ภัยทางสูงจํานวนเงิน เจ็ดแสนบาท อุปกรณ�กู<ภัยทางสูงมีหน�วยงาน ปภ. กู<ภัยของจังหวัด อยู�แล<ว
พร<อมทั้งมูลนิธิต�าง ๆ ท่ีอยู�ในจังหวัดเชียงรายถือว�าเรานั้นเป[นหน�วยงานที่ซํ้าซ<อน แล<วอีกอย�างหนึ่งบุคลากร
ของเราน้ันยังขาดผู<ชํานาญการ ยานพาหนะและบุคลากรก็ยังไม�เพียงพอถือว�าการใช<งบประมาณนั้นเป[น
งบประมาณที่ใช<โดยสิ้นเปลืองและโดยใช�เหตุนะครับ ผมขอเสนอแปรตัดลดงบประมาณ เจ็ดแสนบาทถ<วน
เหลือศูนย�บาทนะครับ แล<วข<อ 2.55 ข<อ 2.57 ร�างข<อ 1.93 หน<า 54 ร�างข<อ 1.94 หน<า 54 ข<อ 1.5 ข<อ 
1.1.5 หน<า 56  3 โครงการน้ี  เป[นโครงการที่เก่ียวกับเครื่องอัดอากาศแรงดันสูงสําหรับเคร่ืองช�วยหายใจ ชุด
ดําน้ําพร<อมอุปกรณ�ช�วยหายใจโครงการฝ`กอบรมเพิ่มทักษะผู<ช�วยเหลือผู<ประสบภัยทางน้ํา คือทั้ง 3 โครงการน้ี 
เป[นโครงการท่ีอยู�ในโครงการเดียวกัน ถือว�าเป[นผลพวงชุดเดียวกันทั้งชุดดําน้ําจะเป[นชุด หน�วยงานของ ปภ.  
ที่จังหวัดมีอยู�แล<วนะครับคือผมมองแล<ว  หนึ่ง  บุคลากรท่ีมีความสามารถในการช�วยเหลือในด<านนี้น้ันเป[น
ผู<ชํานาญการยังไม�มี  สอง  บุคลากรก็ยังไม�มีแล<วก็ยานพาหนะทุกอย�างยังไม�มี เราเพิ่งจะทําการอบรมเพื่อ
อาจจะให<ได<มาซ่ึงบุคลากรที่ชํานาญการ ผมเห็นว�างบประมาณต�างๆ น้ีทําให<สิ้นเปลืองงบประมาณวันนี้นะครับ  

        /พี่น<องชาวบ<าน... 
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พี่น<องชาวบ<าน ราษฎรท้ัง 18 อําเภอนั้นยังประสบภัย ไม�ว�าอุทกภัยหรือวาตภัยแม<แต�เรื่องการสัญจร  ทางท่ี
จะสัญจรยังไม�สมบูรณ�ผมว�าความจําเป[นนั้นผมอยากจะให<มองเห็นว�า ความจําเป[นท่ีอยากจะให<ทางผู<บริหาร
พัฒนาเร่ืองทางเดินให<ดี ปลอดภัยต�อชีวิตและทรัพย�สินแก�ประชาชน พร<อมทั้งเร่ืองของการแก<ไขป)ญหา
อุทกภัย เร่ืองของน้ํา เหมือนเช�นที่ผ�านมาเขตติดต�อห<วยสักกับอําเภอเวียงชัย อําเภอเวียงชัย ผักตบชวาบัวลอย
ในภาษาพื้นบ<าน  ได<ป7ดก้ันทางน้ําทําให<นํ้าท�วม ตอนนี้ข<าวของชาวนาได<รับความเสียหายและกลับทําให<เกิด
ป)ญหา อันนี้คือวิกฤตผมอยากจะให<ทางผู<บริหารได<แก<ไขป)ญหาว�า จะทําอย�างไรให<ได<ประโยชน�ให<ถึงประชาชน 
ราษฎรที่เดือดร<อนได<มากที่สุดผมอยากจะฝากว�าวันน้ีนะครับ โครงการ 1.93 หน<า 54 งบประมาณ สองแสน
ห<าหม่ืนบาท  ข<อ 1.94 หน<า 54 งบประมาณห<าแสนบาท  ข<อ 1.1.5 หน<า 56 งบประมาณสี่แสนบาท      
ทั้ง 3 โครงการ  ผมขอตัดลดเป[นศูนย�บาท แล<วก็ 2.56 ข<อ 1.1.3 หน<า 56 โครงการฝ`กอบรมเรื่องอัคคีภัย
และใช<แกjสหุงต<ม  เน่ืองจากได<ศึกษาในเรื่องของอัคคีภัยและการใช<แกjสหุงต<ม  ผมได<ศึกษาดูว�าทุกปZเราก็จัด
อบรมทุกปZ ไปเป7ดแกjสแล<วก็ให<กลุ�มพัฒนาสตรีได<ดูว�าวิธีป7ดแกjสยังไง ทํายังไงแล<วจะได<ประโยชน�ยังไงก็ทําทุกปZ
นะครับ  อันน้ีคือความพึงพอใจไหมท่ีจะบอกประโยชน�ให<กับประชาชนบอกประโยชน�ให<กับกลุ�มพัฒนาสตรี 
เปKาหมายทําให<ผลประโยชน�นั้นก�อเกิดได<จริงไหม และผมเห็นว�าในเรื่องของการใช<จ�ายงบประมาณน้ัน ผมว�า
มากเกินไปในเม่ือมากเกินไปนั้นเราไม�สามารถจะแก<ไขป)ญหาให<พี่น<องชาวบ<านได<  ผมอยากจะให<นําเม็ดเงิน
ตรงน้ีไปพัฒนาแก<ไขป)ญหาให<พี่น<องชาวบ<านให<ถึงความเดือดร<อน ให<ได<ดีที่สุดเพราะว�าเราเป[นองค�กรที่ใหญ�
และเป[นองค�กรท่ีเป[นท่ีพึ่งของราษฎรท้ัง 18 อําเภออยากจะให<ผู<บริหารแล<วก็ให<ผู<มีส�วนเก่ียวข<องนั้น  ได<ทํา
โครงการทําอะไรที่ให<มันใหญ�แล<เป[นการช�วยแก<ป)ญหาให<พี่น<องชาวบ<านได<จริงๆเพราะเราได<นําเม็ดเงินจาก
ภาษีของราษฎรนั้นมาใช<  ผมอยากจะให<ภาษีของราษฎรน้ันได<แก<ไขป)ญหาให<ราษฎรได<ได<ตรงจุดนะครับ     
ผมขอปรับลดงบประมาณเสนอแปรลด สี่แสนบาทถ<วน เหลืองบประมาณศูนย�บาทครับ  ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับผมเชิญท�านคณะกรรมการครับ  เชิญท�านวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา ครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด  
ผมนายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  เขต 1                      

อําเภอเชียงของ ขออนุญาตอภิปรายเสริมในฐานะของคณะกรรมการแปรญัตติ  ท่ีมีความเห็นด<วยกับทางด<าน                 
ผู<แปรญัตติโครงการท่ี 1 คือโครงการอบรมเพื่อรณรงค�ปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติด  อย�างท่ีได<นําเรียน
ประธานสภาและเพื่อนสมาชิกนะครับ  โครงการยาเสพติดอีกแล<วขอให<ไปสั้นๆ  แค�นี้นะครับ 2 ในส�วนของ
โครงการการมหกรรมกีฬาประชาชนในจังหวัดเชียงราย พบว�ามีข<อป)ญหาในทางปฏิบัติหน<าที่ที่ผ�านมานั้น    
นะครับ ทางด<านสมาชิกสภาหลายๆ ท�าน ก�อนหน<าไม�เคยได<รับทราบเลย แล<วก็มีโครงการมหกรรมกีฬา
ประชาชนไม�เคยที่จะได<เข<าร�วมกิจกรรม พี่น<องจากอําเภอต�างๆ 18 อําเภอ ที่อ<างอิงนั้นก็แทบจะไม�ได<รับทราบ
กันปรากฏข<อเท็จจริงว�า  ในปZงบประมาณท่ีผ�านมาใน 2 ปZงบประมาณ 2560 นั้นนะครับ กลับกลายเป[นว�า
ได<เชิญเด็กนักเรียนจากโรงเรียนต�าง ๆ เข<ามาอบรม  เข<ามาร�วมกิจกรรมผมไม�แน�ใจว�า 
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จะเป[นตามที่พี่น<องประชาชนได<บอกหรือไม�ว�า อบจ.เชียงรายจัดอบรมสัมมนาบ�อยๆ จนเขาไม�สามารถเข<าร�วม
ได<จึงจะต<องอาศัยหากลุ�มเปKาหมายใหม�  เป[นเด็กนักเรียนนะครับที่มีนิยามศัพท�ของคําว�าเด็กนักเรียนกับกีฬา
ประชาชนก็น�าเป[นห�วงอยู�นะครับ  อันดับต�อไปก็คือชุดดําน้ําพร<อมเคร่ืองช�วยหายใจ  ก็มองว�าทางด<านผู<เข<าชี้
แจ<ง ชี้แจงมาว�าการจัดซ้ือมา 10 ชุดละนะครับ เจ<าหน<าที่อบจ.เราไม�ได<ใช<นะครับ  จัดซ้ือจัดจ<างไปเพื่อให<
หน�วยงานอ่ืนหยิบยืม  แต�ผมก็ไม�ม่ันใจนะว�าท�านรักษาการบรรเจิดท�านได<มีแนวนโยบายนี้หรือไม�ก็พูด ท่ีตอบ
ชี้แจงนะครับได<บอกว�าซ้ือมาเพื่อให<หน�วยงานอ่ืนหยิบยืมในเบื้องต<นคงจะได<อธิบายเสริมให<กับผู<ท่ีแปรญัตติใน
คร้ังนี้เพียงเท�าน้ีครับขอบคุณครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอเชิญฝLายบริหารครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

จากคําถามของท�านสมาชิก  ขออนุญาตมอบสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดและกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรมเป[นผู<ชี้แจงครับ  ขอบคุณครับ 

นายดรุณพัฒน�  อินดี  หัวหน1าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายที่เคารพ ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหาร

ส�วนจังหวัดผู<ทรงเกียรติทุกท�านครับ 
ผมนายดรุณพัฒน�  อินดี   หัวหน<าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด ก็อย�างท่ีได<นําเรียนให<กับท่ี

ประชุมสภาได<ทราบว�าลักษณะของโครงการเก่ียวกับการปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติด  ซ่ึงผมได<รับ
มอบหมายจากท�านปฏิบัติหน<าท่ีนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดได<ชี้แจงข<อมูลเพิ่มเติมให<กับสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัด  ในส�วนของโครงการอบรมเพื่อรณรงค�ปKองกันและแก<ไขป)ญหา ยาเสพติดงบประมาณปZ 
2561 ซ่ึงมีงบประมาณอยู�ในวงเงิน หกแสนสี่หม่ืนบาท  สําหรับโครงการน้ีก็เป[นโครงการที่สอดคล<องกับ
ยุทธศาสตร�ท้ังในระดับประเทศ  จังหวัดรวมทั้งนโยบายขององค�การบริหารส�วนจังหวัดกลุ�มเปKาหมายตรงน้ีได<
แยกออกเป[น  กลุ�มเปKาหมายของผู<นํา  จะเป[นผู<นําฝLายปกครอง กํานัน  ผู<ใหญ�บ<านแพทย� สารวัตร  ซ่ึงเร่ืองนี้มี
ที่มาว�าลักษณะของโครงการนี้ได<รับการร<องขอซ่ึงก็ได<ผ�านไปยังทางท�านผู<บริหารขององค�การบริหารส�วน
จังหวัด  ซ่ึงก็ได<หารือกันเบื้องต<นว�าน�าจะมีโครงการที่ในลักษณะของการทบทวนให<ความรู<พร<อมทั้งการเพิ่ม
ประสบการณ�ของผู<นําท<องที่  ฝLายปกครอง  ซ่ึงก็ได<พิจารณาแล<วก็ได<จัดสรรและจัดทําเป[นโครงการ  โดย
ลักษณะของโครงการก็จะเป[นการอบรมให<ความรู<ทบทวนโดยมีวิทยากรหรือว�าผู<บริหารในระดับนโยบายของ
ส�วนราชการท่ีเก่ียวข<อง  มาให<แนวทางนอกจากน้ันก็จะเป[นการศึกษาดูงานของกลุ�มผู<นําซ่ึงในเบื้องต<นเราได<
กําหนดไว<ในพื้นท่ีของจังหวัดเชียงรายเชียงราย  อย�างไรถ<าเป[นข<อเสนอแนะที่เราจะจัดโครงการน้ีเพื่อ
ประโยชน�ของผู<นําที่จะได<ศึกษาดูงานแล<วก็เพิ่มประสบการณ�ในการปฏิบัติหน<าที่  ทางด<านฝLายปกครองโดยแท<  
เราก็สามารถท่ีจะดําเนินการโดยศึกษาดูงานในเขตพื้นที่ต�างจังหวัดนะครับ  ซ่ึงจะดูในลักษณะท่ีเก่ียวข<องกับ
การปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติดในชุมชนหมู�บ<านที่จะเป[นแหล�งท่ีเราจะพิจารณาดําเนินการต�อไปครับ    
นี่คือส�วนของโครงการรณรงค�ปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติด  ซ่ึงเป[นกลุ�มเปKาหมายในส�วนของผู<นําฝLาย
ปกครอง  กํานัน  ผู<ใหญ�บ<าน  ผู<ช�วย  แพทย�  สารวัตร  ครับผม 
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นายเกียรติคุณ  จันแก�น ผู1อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน  
                             ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายที่เคารพ  ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดผู<ทรงเกียรติทุกท�าน 

ผมดร.เกียรติคุณ  จันแก�น ผู<อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  ในส�วนโครงการกีฬา
มหกรรมประชาชน ซ่ึงถือว�าเป[นภารกิจขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท่ีส�งเสริมกิจกรรมของ
ประชาชนด<านกีฬา ส�งเสริมด<านสุขภาพ และพัฒนาด<านชุมชน ก็ทิศทาง อบจ.เชียงราย ในส�วนท่ีดําเนินการ  
ก็ดําเนินการในส�วนของประชาชน ที่ได<ดําเนินการก็จะช�วยเร่ืองกีฬา และในระเบียบและวิธีการดําเนินการ      
ก็มีอยู� ก็เร่ืองด<วยเรื่องด<านกีฬา ป)ญหาเร่ืองสุขภาพ มีการดําเนินการที่ต<องมีการประสานงานค�อนข<างจะต<อง
อาศัยการมีส�วนร�วมมากพอสมควร บางทีก็มีป)ญหาและข<อจํากัดอยู�บ<าง ต<องอาศัยในเร่ืองความสามัคคี      
การปรองดองต�าง ๆ ก็ถือเป[นกิจกรรมท่ีต<องดําเนินการ แต�ก็มีข<อจํากัดในหลายเร่ืองนะครับท่ีต<องพัฒนาและ
ปรับปรุงในเรื่องการทํางานต�างๆ มากข้ึนในหลายด<าน ในสิ่งที่ทางท�าน สจ.วสุพล และสมาชิกสภาองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดผู<ทรงเกียรติ ได<ให<ข<อเสนอแนะต�าง ๆ ก็เป[นแนวทางหน่ึงในการที่จะดําเนินการทําให<
โครงการลักษณะน้ีเป[นองค�การที่มีประสิทธิภาพ แต�เร่ืองการเบิกจ�ายก็ต<องพูดถึงระเบียบว�าด<วยการจัดการ
แข�งขันกีฬาก็มาจากมาจากตรงนี้และก็ต<องยอมรับและส�วนที่เป[นข<อเสนอแนะต�าง ๆ เพื่อให<พัฒนางานให<ดีข้ึน  
ในส�วนของสํานักการศึกษาที่ให<ดูแลเรื่องการกีฬารวมถึงหลายๆ เร่ืองท่ีผ�านมาซ่ึงการศึกษาต�าง ๆ ค�อนข<างมี
ข<อจํากัดหลายๆ เร่ืองในการจัดพอสมควร  เนื่องจากว�าระเบียบหรือกฎเกณฑ�ต�าง ๆ ก็ต<องมีไว<ให<ดําเนินการ
อยู� ก็ต<องขอบคุณทางท�านสมาชิกท่ีให<ข<อเสนอแนะและให<แนวทางตรงนี้นะครับ ก็ต<องขอชี้แจงเบื้องต<นเท�าน้ี
ก�อนครับ   

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 ขอบคุณครับ ขอเชิญ พตท.ทวีป  

พันจ�าเอกทวีป  เช่ียวสุวรรณ  หัวหน1าฝFายปCองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
เรียน  ประธานสภาและสมาชิกท�านผู<ทรงเกียรติครับ ตามลําดับท่ี 2.53 ข<อ 1.9.1 หน<า 54 

อุปกรณ�กู<ภัยทางสูงเท�ากับจํานวน เจ็ดแสนบาท  และลําดับที่ 2.54 ข<อที่ 1.9.3 หน<า 54  ลําดับท่ี             
2.55 ข<อที่ 1.9.4 หน<า 54 อุปกรณ�ทางสูงเคร่ืองอัดอากาศแรงดันสูงสําหรับเครื่องช�วยหายใจชุดดําน้ําพร<อม
อุปกรณ�หายใจ ตามพระราชบัญญัติปKองกันและบรรเทาสารณภัย ปZพุทธศักราชท่ี ๒๕50 มาตราท่ี 18 นายก
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเป[นรองผู<อํานวยการจังหวัด  ซ่ึงมีหน<าท่ีในการช�วยเหลือและปKองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยและช�วยเหลือผู<อํานวยการจังหวัด  ท่ีได<รับมอบหมายตามที่ท�านสมาชิกได<กล�าวว�า มีกําลัง
พลหรืออุปกรณ�ต�าง ๆ ผมขออนุญาตอธิบายอย�างนี้ครับว�า ทั้งหมดประเทศไทยเรามีอยู� 77  จังหวัด ไม�รวมถึง
กรุงเทพ 76 จังหวัด  ปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย ตาม พรบ.ซ่ึงเป[นเลขาและคณะกรรมการตาม พรบ.  
๒๕50 เชียงรายหรือท่ีอ่ืนสํานักงานปKองกันและบรรเทาสารภัยจะอยู�ท่ีชั้น 3 ที่ศาลากลาง จะไม�มีอุปกรณ�ใน
การช�วยเหลือ  ในส�วนของท่ีจะช�วยเหลืออยู�ท่ีไหนครับ อยู�บ<านดู�ก็คือสําหรับศูนย�ปKองกันและบรรเทาสารณภัย
เขต 25 ในประเทศไทยเราจะมีท้ังหมด 18 ศูนย�  ภารกิจของเขต 15 มีหน<าที่ช�วยเหลือด<านยุทโธปกรณ�
ต�างๆ 4 จังหวัด  เชียงราย  พะเยา  แพร�  น�าน  ในเรื่องการร<องขอต�าง ๆ ส�วนกลางเป[นผู<อนุมัติ  และกราบ
เรียนว�า ท่ีบอกว�าในส�วนของกองปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย มีบุคลากรท่ีไม�มีความรู<  ความสามารถ หรือ 
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ยังไม�ถึงนะครับ  ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เราได<รับอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ<มครองแรงงานให<
เป[นหน�วยงานฝ`กอบรมการดับเพลิงและซ<อมหนีไฟ  ตอนน้ีกําลังจัดตั้งกรรมการและร�างระเบียบออกมาในการ
จัดฝ`กอบรม  ท้ังหมดท่ีผ�านการฝ`กเรียบร<อยแล<วมีท้ังหมดสําหรับ 6 ท�าน จบจากกรมปKองกันและบรรเทาสา
ธารณภัยข้ันสูง ในส�วนตัวของผมเองจบผู<ฝ`กปKองกันและบรรเทาสารภัย 45 วัน รุ�นที่ 50 ปZ  ๒๕๕๑ เรียน  
ด<วยความเคารพ กองปKองกันและบรรเทาสารภัย จัดตั้งเม่ือปZ 2553 ตอนน้ีกําลังพลของเรารวมทั้ง 2 ฝLาย 
ฝLายปKองกันและฝLายสงเคราะห� มีจํานวนท้ังสิ้น 28 คน  ผู<ชายมีอยู� 13 คน  ท่ีผ�านการอบรมมาแล<วเดี๋ยว
ล�าสุดก็คือดับเพลิงข้ันต<นที่ส�งไป แล<วเราจะเป[นหน�วยงานท่ีทําให<ความรู<ในการอบรมต�าง ๆ และอุปกรณ�ต�าง ๆ 
ขอนําเรียนด<วยความเคารพ เสนอมาเพื่อได<จัดซ้ือหรือจะได<นําไปเป[นเตรียมความพร<อมในการช�วยเหลือ  
เหตุการณ�สําคัญต�าง ๆ ในลําดับ  2.56 ข<อ 1.1.3 หน<า 56 โครงการอบรมเร่ืองอัคคีภัยและการใช<แกjสหุงต<ม
จากท่ีผ�านมาเราได<ทําการอบรมเป[น 4 โซน  แล<วจะมีการประเมินแสดงความคิดเห็นต�างๆ ทําให<ผู<ท่ีเข<ารับการ
อบรมได<มีความรู<  นําไปปรับใช<ให<กับตนเอง  แล<วก็ในชุมชนของตนเอง  เม่ือเกิดเหตุสามารถเข<าไประงับเหตุ
ได<ทันท�วงทีและก็ไม�ทําให<ได<รับความเสียหายซ่ึงเป[นโครงการที่เราเสนอข้ึนมาเพื่อประชาชนอยู�เย็นเป[นสุข
ได<รับความปลอดภัยจากเหตุการณ�ต�าง ๆ ลําดับที่ 2.57 ข<อ 1.1.5 หน<า 56 โครงการฝ`กอบรมเพิ่มทักษะผู<
ช�วยเหลือผู<ประสบภัยทางน้ํา  ปZที่ผ�านมาเราได<จัดฝ`กอบรม จํานวน ๑ รุ�น  จํานวน 150 คน  โดยจัดข้ึนท่ี 
ศูนย�ปKองกันและบรรเทาสาธารณภัย เขตที่ 15 ฝ`กทฤษฎีภาคปฏิบัติอยู�ที่ใต<สะพานท่ีข<ามไปเวียงกือนา          
ทั้ง 2 วันจนเต็ม  โดยกลุ�มเปKาหมายก็คือมีเจ<าหน<าที่ของเราด<วย มูลนิธิจิตอาสาต�าง ๆ จะเห็นว�าเม่ือมีภัยต�าง 
ๆแล<วหน�วยงานท่ีช�วยเหลือก็คือมูลนิธิซ่ึงท�านต<องมีจิตอาสา  แต�ของเรานะครับตามกฎหมายระบุแล<วว�าเป[น
ผู<ช�วยเหลือและอุปกรณ�ต�าง ๆ หรือต<องส�งเสริม  ผมจึงได<จัดทําโครงการเสนอโครงการนี้ข้ึนมาเพื่อจะได<ฝ`กเพิ่ม
ทักษะให<กับผู<ช�วยเหลือการกู<ภัยทางนํ้าครับ ขอบคุณครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ ขอแจ<งให<ที่ประชุมทราบว�าเดิมที่ตั้งใจนะครับว�าเวลาสักประมาณหกโมงเย็น ก็

น�าจะพักกัน ขออนุญาตให<จบ ๙ ข<อ หลังจากจบ ๙ ข<อ แล<วก็ต<องขอพักการประชุม แล<วก็จะนัดประชุมกันต�อ
ในวันพรุ�งน้ีนะครับ ซ่ึงเหลือ ๙ ข<อ ก็ 6 ข<อก็จะเป[นของสจ.สมชาติ  ขวัญชัย จํานวนทั้งหมด ๖ ข<อ เชิญ สจ.
สมชาติ  ขวัญชัย ครับ 

นายสมชาติ  ขวัญชัย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายท่ีเคารพครับ  ท�านฝLายบริหารทุกท�าน  

สมาชิกผู<ทรงเกียรติ ผมนายสมชาติ  ขวัญชัย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เขต ๑ อําเภอ
แม�ลาว ในส�วนของผมนะครับได<มีการแปรยาวเลยครับท�านประธาน ลําดับ 2.58 ข<อ 2.3.4 หน<า 7 โครงการ
วันท<องถ่ินไทย  ฝLายบริหารได<ตั้งงบประมาณไว< หนึ่งแสนสองหม่ืนบาท  ขอเสนอแปรปรับลดบางส�วนลง 
จํานวน หกหม่ืนบาท  ให<คงไว<ที่ หกหม่ืนบาท ด<วยเหตุผลป)จจุบันท<องถ่ินรวมท้ังอบจ.เชียงราย ท้ังหมด 144 
แห�งส�วนใหญ�จะไปดําเนินการเองในวันที่ 18 มีนาคม   ตรงน้ันผมเลยมองว�าการตั้งงบประมาณ หน่ึงแสน   
สองหม่ืนบาท ทุกปZในปZท่ีแล<วก็มีการต้ัง หน่ึงแสนสองหม่ืนบาทแต�ไม�ทราบว�ามีผู<มาร�วมงานจริง ๆ เท�าไหร�นะ
ครับ เน่ืองจากว�าท<องถ่ินเองก็ทํากันเอง ส�วนตัวผมก็ร�วมกับท<องถ่ินในพื้นท่ีไม�ได<มาท่ีอบจ. เพราะฉะนั้นการตั้ง
งบประมาณจํานวนนี้ผมคิดว�าอย�างมากสุดมีผู<มาร�วม 300 คนก็ถือว�าเก�งแล<ว เนื่องจากว�าท<องถ่ินท่ีอยู�ไกล ๆ 
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คงมากันลําบาก  แล<วก็คงจะทํากันเองมากกว�า  ผมขอเสนอปรับลดท่ี หกหม่ืนบาท ให<คงจัดงานไว< ท่ี          
หกหม่ืนบาท ลําดับ 2.59 ข<อ 2.3.5 หน<า 7 โครงการฝ`กอบรมการให<บริการของกลุ�มผู<ประกอบอาชีพ
ให<บริการนักท�องเที่ยว จํานวน หนึ่งแสนบาท  ผมเสนอแปรปรับลดทั้งโครงการ หน่ึงแสนบาท  ให<เหลือ
งบประมาณศูนย�บาท เนื่องจากเหตุผลว�าผมไม�รู<มาก�อนว�าจะมีการนําไปใช<อย�างไร แล<วโครงการน้ีครอบคลุม
ทั้งจังหวัดหรือไม� หรือเฉพาะท�านเอาแค�ในส�วนของงานไม<ดอกแค�ไหน ทําให<ผมมองไม�ออกว�า หนึ่งแสนบาท 
จะเกิดประโยชน�อะไรหรือไม� ผมเลยนําเสนอปรับลด หนึ่งแสนบาท ให<เหลือ ศูนย�บาท ลําดับที่  2.60        
ข<อ 2.3.6 หน<า 8 โครงการอบรมความรู<เยาวชนในสถานศึกษาในเขตท่ีตั้งยุติธรรมชุมชนฝLายบริหาร           
ตั้งงบประมาณไว< สองแสนสี่หม่ืนบาท ผมขอเสนอแปรตัดลดทั้งโครงการ สองแสนสี่หม่ืนบาท เน่ืองจากการ
อบรมอย�างท่ี อบจ. เราเป[นองค�กรใหญ�จะต<องทําภาพโดยรวมท้ังจังหวัด  แต�การท่ีไปตั้งงบประมาณแล<วไปทํา
แค�สถานศึกษาเพียงแค�หน่ึงหรือสองแห�ง มันไม�ใช�เป[นภาพโดยรวมของท้ังจังหวัด แล<วก็ขอรายละเอียดด<วยว�า
ท�านใช<จ�ายอะไร ซ่ึงผมเห็นท�านชี้แจงแทบจะทุกโครงการท�านพูดเหมือนกับว�าเป[นแค�วัตถุประสงค� ท�านยัง
ไม�ได<บอกเลยว�าตกลงงบประมาณท�านใช<แต�ละโครงการใช<อะไร  อบรมเปKาหมายก่ีคน  ค�าอาหารมีเลี้ยงไหม 
อาหารว�างเท�าไหร� ค�าวิทยากรเท�าไหร� ค�าตกแต�งสถานที่ ผมยังไม�เห็นท�านช้ีแจงตรงน้ีครับว�า สองแสนสี่หม่ืน
บาท ท�านจะใช<อบรมเยาวชนในสถานศึกษาได<ที่ไหนบ<าง แล<วใช<จ�ายอะไรบ<าง ต�อไปลําดับ 2.61 ข<อ 3.54 
วัสดุคอมพิวเตอร� ฝLายบริหารตั้งเงินไว<จํานวนหนึ่งล<านห<าหม่ืนบาท นําเรียนท�านสมาชิกอย�างน้ีครับถ<าท�าน
ย<อนกลับไปดูปZ 2559 ฝLายบริหารมีการต้ังงบประมาณตัวน้ีไว< ค�าวัสดุคอมพิวเตอร� สามแสนสามหม่ืนบาท   
ในปZ ๒๕60 ครับมีการตั้งไว< สี่แสนห<าหม่ืนบาท  ครับแล<วทําไมปZ ๒๕๖๑ ทําไมท�านต<องกระโดดมาท่ี         
หน่ึงล<านห<าหม่ืนบาท  มันเป[นสิ่งที่ผมสงสัยว�าทําไมถึงมีการตั้งตัวเลขกระโดดขนาดนี้ปZ ๒๕59 ตั้งเตรียม สาม
แสนสามหม่ืนบาทปZ ๒๕๖๐ ตั้งไว< สี่แสนห<าหม่ืนบาท  ปZ ๒๕๖๑ ตั้งถึง หน่ึงล<านห<าหม่ืนบาท ครับเป[นสิ่งท่ีทํา
ให<ผมสงสัย  ผมจึงขอเสนอแปรตัดลดบางส�วน สี่แสนบาท ให<เหลือจํานวนงบประมาณเพียง หกแสนห<าหม่ืน
บาท  ไปลําดับที่ 2.62 ข<อ 1.1.7 หน<า 124 โครงการการแข�งขันอบจ. เชียงรายฟุตบอล 7 คน ประจําปZ 
2561 จํานวนเงิน สองแสนบาท  โครงการนี้ขอเสนอแปรตัดลดทั้งโครงการ สองแสนบาท   ด<วยเหตุผลคือ 
หน่ึงไปซํ้ากับโครงการของท�านสมาชิกเดิมที่ได<ขอแปรไว<  โครงการกีฬาเพื่อประชาชนจังหวัดเชียงรายจํานวน  
เจ็ดหม่ืนห<าพันบาท  สอง คือเป[นการแข�งขันฟุตบอลที่ไม�เป[นหลักสากล การขันฟุตบอล 7 คน  ถ<าเราดูทั้ง
จังหวัดตอนนี้ก็มีสนามหญ<าเทียม 4-5 แห�ง ก็มีการจัดการแข�งขันฟุตบอล 5 คน 7 คน  แต�ทําไมอบจ.ถึงไม�จัด
ฟุตบอล 11 คนไปเลย  วันนี้ท�านตั้งเป[นฟุตบอล 11 คน ผมจะไม�แปรครับจะเห็นด<วยครับ  แล<วก็ตั้งให<เป[น
กีฬาเยาวชนและประชาชนฟุตบอล 11 คน  ผมเห็นด<วยยินดีกับศูนย� เพราะอะไรครับยิ่งจัดเยาวชนยิ่งเป[นการ
ต�อยอดให<เด็กให<เยาวชนไปต�อยอดต�อนะครับ  แต�ฟุตบอล 7 คน เอาไปต�อยอดไม�ได<ครับ  เพราะในระดับ 
ประเทศไม�มีครับการแข�งขันฟุตบอลชิงแชมป� 7 คนแห�งประเทศไทย  มีแต�ฟุตบอล 11 คน  ผมก็ขออนุญาต
แปรตัดครับ เพื่อให<ท�านมีโอกาสได<ไปตั้งใหม�ว�าให<เป[นกีฬาฟุตบอล 11 คนดีกว�าครับ ต�อไปลําดับ 2.63               
ข<อ 2.1 หน<า 68 จ�ายเพื่อให<ได<มาเพื่อบริการ ฝLายบริหารตั้งงบประมาณไว< สองล<านสองแสนบาท ขอเสนอ
แปรตัดลดบางส�วน สองแสนบาท ให<เหลืองบประมาณเพียง สองแสนบาท  เป[นเหตุท่ีทําให<ต<องสงสัยครับ
สงสัยจริงๆ เพราะปZ 2559 ท�านตั้งงบประมาณไว< สามล<านหนึ่งแสนสองหม่ืนห<าพันบาท ท�านตั้งไว<สูงมาก
ครับ สามล<านหนึ่งแสนสองหม่ืนห<าพันบาท ในปZ 2560  ท�านก็ตั้งไว<อีก สามล<านหนึ่งแสนสองหม่ืนห<าพันบาท 
แต�ทําไมปZ  ๒๕61  ท�านตั้งลดลงมาเกือบล<าน  เหมือนกับในปZ  ๒๕59  ปZ ๒๕60   เหมือนกับ 
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ว�าท�านต้ังงบไว<เพื่อจะตั้งโยกไปที่ไหนสักท่ีหน่ึง  ทําให<เป[นเหตุต<องสงสัยทําไมถึงมีการลดลงในปZ  ๒๕61     
มากขนาดนี้ทําให<ผมสงสัย  เพราะฉะน้ัน แปรตัดลด สองแสนบาท ไม�น�าจะกระทบอะไร มองแล<วไม�น�าจะ
กระทบ ไหนๆ ท�านก็ตั้งลดลงมา เก<าแสนกว�าเกือบล<านแล<ว  ผมแปรลดลงสองแสน น�าจะทําได< แต�ก็ขอ
อนุญาตฟ)งคําชี้แจ<งด<วยว�าเพราะอะไร ส�วนผมก็คงหมดการอภิปรายครับ ขอบคุณท�านประธานครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 ครับผมเชิญท�านคณะกรรมการครับ  เชิญครับเอาพอประมาณนะครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับท�านประธานสภา สมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติครับ  ก็ใกล<มาถึงข<อท<ายๆ แล<วนะครับ  ที่น้ีในส�วนการ

ชี้แจงของกองการศึกษา  ทางคณะกรรมการแปรญัตติเราถือว�าเราต้ังข<อสังเกตเป[นกรณีพิเศษเลยนะครับท�าน
ในเรื่องของการต้ังค�าใช<จ�ายประมาณการ ว�ามีการตั้งค�าใช<จ�ายในการประมาณการรายการที่จะนําเงินไปใช<จ�าย
ในหมวดต�างๆ ค�อนข<างท่ีจะสูง และค�อนข<างท่ีจะฟุLมเฟVอย แม<กระทั่งโครงการที่เราถอนให< เราไม�ได<เห็น
ค�าใช<จ�ายที่ส�งประมาณการมา ก็คือกีฬาผู<สูงวัย สองแสนบาท  มีการตั้งค�าวิทยากร  หกหม่ืนบาท ค�านํ้าดื่ม  
ห<าหม่ืนบาท อะไรต�างๆ ปรากฏว�าในลักษณะการปฏิบัติจริงผู<สูงวัย ซ่ึงมีคณะกรรมการท�านหนึ่งได<เข<าไป
ร�วมงานด<วยบอกว�าอาหารไม�พอรับประทาน อันนี้ก็ถึงแม<นว�าจะถอดถอนไปให<  แต�ก็ไม�ได<หมายถึงว�านํา
ค�าใช<จ�ายตรงนั้นไปใช<จ�ายตรงนั้นจริงๆ ตรงน้ันท�านสจ.พิเชษฐ�  สุหอม  ท�านเป[นหนึ่งในคณะกรรมการตรงนั้น 
นี่เป[นเพียงแค�ตั้งข<อสังเกต  ขอให<ท�านใช<จ�ายงบประมาณอย�าฟุLมเฟVอยให<มาก เดี๋ยวจะนําไปสู�การตรวจสอบ
ของหน�วยงานอ่ืนแล<วจะยุ�งขอฝากเตือนเพียงเท�าน้ีครับ ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับผม  ขอบคุณครับ  เชิญทางผู<บริหารครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภาที่เคารพและท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดผู<ทรงเกียรติทุกท�าน
ครับ ขอมอบให<หัวหน<าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัดและผู<อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ได<ตอบครับ 

นายดรุณพัฒน�  อินดี  หัวหน1าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด 
เรียน ท�านประธานสภาท่ีเคารพและท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดผู<ทรงเกียรติทุกท�าน     
ผมนายดรุณพัฒน�  อินดี  หัวหน<าสํานักปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ได<รับมอบหมายจากท�าน

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ได<ชี้แจ<งเพิ่มเติมเก่ียวกับโครงการท่ีท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดได<มีข<อสังเกตและข<อเสนอขอแปรลดตัดงบประมาณ ซ่ึงโครงการแรกท่ีท�านสมาชิกสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดได<ให<ข<อแนะนําแล<วก็เสนอข<อสังเกต แล<วก็ปรับลดก็คือโครงการวันท<องถ่ินไทยประจําปZ 2560 
สําหรับโครงการวันท<องถ่ินไทยก็เป[นที่ทราบกันดีนะครับว�า  โครงการนี้เกิดจากนโยบายของรัฐบาลโดย
คณะรัฐมนตรีได<มีมติเม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2553 กําหนดให<วันที่ 18 มีนาคมของทุกปZ เป[นวันท<องถ่ินไทย 
 
          /ทําไมต<อง... 
 



 สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 

-94- 

ทําไมต<องเป[นวันท<องถ่ินไทยครับ  ก็เรื่องนี้สืบเนื่องมาจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล<าเจ<าอยู�หัวรัชกาล          
ที่ 5 ได<ทรงกรุณาโปรดเกล<าโปรดกระหม�อมให<จัดตั้งสุขาภิบาล  ท�าฉลอม  ซ่ึงเป[นแนวทางหรือวิธีการลักษณะ
ขององค�กรปกครองส�วนท<องถ่ิน  น่ันคือจุดเร่ิมแรกของการปกครองท<องถ่ิน  แล<วก็ในส�วนน้ีคณะรัฐมนตรีได<
กําหนดให<วันที่ 18 มีนาคมของทุกปZ  เป[นวันท<องถ่ินไทย  โดยกําหนดให<ท<องถ่ินแต�ละแห�งได<จัดงานเพื่อน<อม
รําลึกในการที่จะได<ทราบถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล<าเจ<าอยู�หัว ท่ีได<มีพระมหา
กรุณาธิคุณจัดตั้งแล<วก็ริเริ่มการปกครองท<องถ่ินไทยสําหรับจังหวัดเชียงราย  โดยองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เราได<เริ่มจัดโครงการน้ี  โดยได<รับความร�วมมือจากจังหวัดเชียงรายซ่ึงเห็นว�าบทบาทขององค�การบริหารส�วน
จังหวัดน�าจะเป[นส�วนสําคัญที่  จะทําให<การรวมกันขององค�กรปกครองส�วนท<องถ่ินได<เข<ามาร�วมในการถวาย
ราชสักการะน<อมรําลึกในช�วงของวันท<องถ่ินไทย  สําหรับ 2 ปZแรกก็เป[นท่ีทราบกันดี อย�างที่ท�านสมาชิกได<
ชี้แจงข<อมูลซ่ึงก็มาอยู�ประมาณ 70-80 แห�ง  หลังจากน้ันเป[นที่เข<าใจว�าจังหวัดเองก็เป[นผู<ที่จะเชิญชวนทํา
อย�างไรที่แสดงให<เห็นถึงความพร<อมของท<องถ่ิน  ก็มีท<องถ่ินเข<ามาร�วมอย�างปZที่แล<วต<องถือว�าประมาณร<อย
กว�าแห�ง จํานวนเรากําหนดไว<เบื้องต<นก็คือผู<บริหารไม�น<อยกว�าประมาณ 5 ท�าน  บางแห�งก็มา 3 ท�าน บาง
แห�งก็มา 2 ท�าน บางแห�งก็เป[นผู<แทน  แต�ในส�วนของอําเภอก็มีการจัดควบคู�กันไป  บางแห�งก็ไม�ใช�วันเดียวกับ
ที่องค�การบริหารส�วนจังหวัดกําหนด บางแห�งก็จัดวันเดียวกัน  แล<วก็แยกส�วนมาซ่ึงก็ได<รับการร�วมมือแล<วก็
เห็นว�าโครงการนี้ในฐานะที่เราเป[นองค�กรปกครองส�วนท<องถ่ินและก็เป[นองค�กรปกครองส�วนท<องถ่ินรูปแบบ
ขององค�การบริหารส�วนจังหวัด  ซ่ึงมีท<องถ่ินแต�ละแห�งอยู�กระจัดกระจายอยู�  ก็น�าจะเป[นส�วนหนึ่งที่จะทําให<
เห็นภาพของความเป[นองค�การบริหารส�วนจังหวัดในแง�ของมิติของการรวมกลุ�มขององค�กรปกครองส�วน
ท<องถ่ินได<  ก็จัดโครงการมาอย�างต�อเน่ือง  สําหรับค�าใช<จ�ายมีค�าใช<จ�ายในลักษณะของการจัดงาน จัดสถานท่ี  
ค�าอาหาร  ค�าอาหารว�างรวมท้ังการตกแต�งในส�วนที่จะทําให<เป[นสาระและเป[นการเผยแพร�พระเกียรติคุณ    
ซ่ึงท่ีผ�านมาก็มีการร�วมกันจัดนิทรรศการโดยความร�วมมือของจังหวัดเชียงราย  เพียงแต�ปZที่แล<วต<องยอมรับว�า
แต�ละแห�งก็ไม�อยากจะจัดงานอะไรท่ีเอิกเกริก  ก็งดเว<นที่จะจัดกิจกรรมเหล�านี้ก็เพียงแต�ว�ามาถวายเคร่ืองราช
สักการะ  โครงการที่ 2 โครง การฝ`กอบรมการให<บริการกลุ�มผู<ประกอบอาชีพบริการ สามล<อบริการ
นักท�องเท่ียว   กลุ�มเปKาหมายเป[นกลุ�มสามล<อกับกลุ�มรถสองแถว  กลุ�มน้ีจุดประสงค�หลักได<มีการทําต�อเนื่อง
เพราะว�านอกจากงานมหกรรมไม<ดอกอาเซียนที่เราต<องจัดแล<ว  คนกลุ�มนี้จะให<บริการนักท�องเท่ียวอีกส�วน
หน่ึง  ก็คือเราก็เห็นว�ากลุ�มนี้น�าจะได<รับการดูแลหรือว�าให<โอกาสเหมือนกับกลุ�มอ่ืนๆ ฉะนั้น  จึงมีโครงการ
เหล�าน้ีเกิดข้ึน  โครงการนี้นอกจากจะมีลักษณะท่ีการเพิ่มเติมให<ความรู<ทบทวน  แล<วก็ให<รู<จักการบริการ
นักท�องเที่ยวอย�างประทับใจแล<ว  รถสามล<อจะต<องมีการให<ยืม  ตามที่ อบจ.ได<กําหนดไว<ก็จะมีการต�อสัญญา
การยืม  การดูแล สามล<อ  ตรงไหนที่จะเป[นข<อท่ีต<องปรับปรุง  ดูแลให<เกิดประโยชน�  ก็เป[นกลุ�มอาชีพท่ีเรา
เห็นว�าควรที่จะดูแล  และวิธีการให<ความรู<เพิ่มเติมหรือว�าลักษณะของการไม�ให<เกิดความน<อยเนื้อต่ําใจ  ใน
ลักษณะของคนที่ประกอบอาชีพนี้  ส�วนโครงการอบรมให<ความรู<กับเยาวชนในสถานศึกษาในเขตที่ตั้งศูนย�
ชุมชน  ตรงนี้ก็เป[นโครงการริเริ่มใหม�  สืบเน่ืองมาจากเหมือนกับโครงการแรกที่เราตั้งศูนย�ผู<นําชุมชนองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  เราก็เห็นว�าเราน�าจะมีผลงานในด<านของคณะกรรมการศูนย�ยุติธรรมชุมชน
องค�การบริหารส�วนจังหวัด  มีแนวทางโดยการปรึกษาหารือกับจังหวัดว�าเราควรจะจัดทําโครงการใน                 
ลักษณะน้ี  ขออนุญาตเป[นเหตุผลเดียวกันกับโครงการศูนย�ดิจิ ทัลชุมชนอบจ.เชียงรายเคลื่อนท่ี                              
ซ่ึงเป[นที่มาของโครงการน้ีครับ  
          / นายเกียรติคุณ... 
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นายเกียรติคุณ  จันแก�น ผู1อํานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รักษาราชการแทน  
                             ผู1อํานวยการสํานักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

เรียน ท�านประธานสภาและท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายทุกท�าน  จะชี้แจง
เพิ่มเติมในส�วนของเจ<าของโครงการ ในเรื่องงบประมาณที่ปZที่ผ�านมา ท่ีท�านสมาชิกได<อภิปรายว�าทําไมปรับ
ลดลงมา จากสามล<านเหลือสองล<าน แปรปรับลดลงอีกสองแสน ในส�วนน้ีขอชี้แจงว�าในภารกิจของสํานัก
การศึกษาที่ดูแลอาคารสถานท่ี และแหล�งเรียนรู<ของอบจ.เชียงราย มีจํานวน 4 แห�งด<วยกัน ก็คือหมายความ
ว�าที่ต<องไปดูแลบํารุงต�างๆ ในสนามกีฬาเองที่มีภารกิจหน<าที่ต<องให<บริการประชาชนตลอดเวลาในส�วน       
หอประวัติ ซ่ึงงบประมาณที่ตั้งไว<เพื่อรองรับในการจ<างเหมาบริการเก่ียวกับทําความสะอาด จ<างบุคลากรหรือ
บุคคลที่ทํากิจกรรมเร่ืองภารกิจงานที่เฉพาะ เร่ืองคนงานต�างๆ กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการเก็บสิ่งปฏิกูล                
การดูดส<วม การเก็บขยะ ซ่ึงจ<างเหมาบริการเป[นรายเดือน รวมถึงงานอ่ืนๆ ท่ีมีความจําเป[นเร�งด�วนท่ีต<องแก<ไข  
ต<องมีลักษณะการจ<าง ซ่ึงต<องเป[นไปตามระเบียบการเงินและพัสดุในส�วนนี้  แล<วส�วนหน่ึงท่ีว�าหายไป ในเรื่อง
ความปลอดภัยต�างๆ การดูแลอาคารสถานที่ต�างๆ ของภาครัฐ จะต<องมีความปลอดภัยท่ีต<องมีบุคลากรท่ีมา
ดูแล ก็คือ รปภ. ซ่ึงปZที่ผ�านมาทางอบจ.เชียงราย จ<างเป[นภาพรวมของอบจ.ตั้งงบประมาณไว<ท่ีสํานักปลัด
องค�การบริหารส�วนจังหวัด ยอดงบประมาณตรงนี้คืออยู�ที่สํานักปลัด ไม�ได<ไปรวมตรงนั้นของเราจ<างใน
ภาพรวมของอบจ.ท่ีมีรปภ. ท้ังสนามกีฬา สวนไม<งาม รวมถึงหอประวัติ สํานักงาน ตลอดจนถึงจนถึงศูนย�    
เทคโนโลยี่ อันน้ีคืองบประมาณที่ใช<ตรงน้ีและส�วนหนึ่งก็คือโครงการท่ีเก่ียวกับด<านกีฬาก็ต<องยอมรับว�า เข<ามา
ในสํานักการศึกษาเป[นเรื่องที่เก่ียวกับการพัฒนาคน เป[นข<อจํากัดเรื่องต<องดําเนินการต�าง ๆ บางคร้ังจะให<ตรง
ตามความต<องการและทั่วถึงหมดก็ค�อนข<างท่ีจะลําบาก ในส�วนของกลุ�มเปKาหมายต�างๆ เพราะแต�ลกลุ�ม
เปKาหมายก็มีความต<องการที่หลากหลาย บางครั้งก็มีข<อจํากัดในเรื่องการเบิกจ�ายต�าง ๆ เรื่องระเบียบว�าด<วย
การเบิกจ�ายก็ต<องมีกระบวนการ เหมือนในส�วนของด<านกีฬาเราเน<นในเร่ืองกลุ�มของการที่ได<ให<ประชาชนแต�
ละกลุ�มได<มาออกกําลังกาย  ซ่ึงจะมีสถานที่ของเราอยู�แล<วในส�วนของอบจ.ก็คือท่ีสนามกีฬาและจากการที่ได<
รับคําเรียกร<อง ของหลายกลุ�มท่ีเล�นออกกําลังกาย  ไม�ว�าจะเป[นกลุ�มฟุตบอล  ที่เป[นกลุ�มของเด็กเยาวชน 
ประชาชนตลอดจนผู<สูงวัยต�าง ๆ  บอกว�าจะมีกิจกรรมในลักษณะนี้  ที่เป[นการส�งเสริมให<มีการรวมตัวกันด<วย
จํานวนมาก  ประมาณ 7-9-10 คน ได<มาออกกําลังกายกันตรงนี้ แล<วก็การเป[นสอดคล<องกับภารกิจของเราท่ี
ต<องทําตรงน้ี  จึงได<จัดทําโครงการนี้ข้ึนมาเพื่อรองรับในส�วนท่ีเป[นความต<องการของเยาวชนประชาชน ในการ
เบิกจ�ายต�าง ๆ ก็ต<องอ<างถึงระเบียบว�าด<วยการเบิกจ�ายเหมือนกัน การที่จะอนุมัติโครงการต�างๆ ของอบจ.เรา 
กระผมเองในส�วนของกองการศึกษา ก็จะต<องทําโครงการ ผ�านการเบิกจ�าย ก็ต<องผ�านกระบวนการตั้งแต�พัสดุ
จนถึงกองคลัง ต<องให<ดูรายละเอียดต�างๆ ว�าเป[นไปได<ไหม  เบิกจ�ายได<ไหม  ก็ต<องยอมรับว�าบางสิ่งบางอย�างท่ี
ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด  ได<ให<ข<อเสนอแนะต�างๆ ก็เป[นแนวทางท่ีจะพัฒนางานดีข้ึน  แต�ก็
ยังอย�างท่ีท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติได<อภิปรายบอกว�า  ทําไมกองการศึกษาถึงมีภารกิจและมีกิจกรรมอะไร
มากมาย ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดจึงได<ยื่นแปรญัตติ  ก็ยอมรับว�าเป[นกิจกรรมที่เก่ียวข<องกับ
คนการพัฒนาคน เร่ืองการศึกษาก็ดี  ด<านศาสนาประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงทุกสิ่งทุกอย�าง การกีฬาต�าง ๆ 
รวมถึงคุณภาพชีวิตของคน  ก็ต<องมีกิจกรรมที่ออกมาลักษณะในการจัดอบรม  การจัดการแข�งขัน  การ
ส�งเสริมทุกเร่ืองแต�โครงการและกิจกรรมต�าง ๆ นี้ ก็โยงไปถึงเร่ืองระเบียบว�าด<วยการเบิกจ�าย การดําเนินการ
ต�าง ๆ ก็มีข<อจํากัดในเร่ืองนี้  ก็ยอมรับในส�วนนี้แล<วก็ขอชี้แจงในประเด็นที่ทางท�านคณะกรรมการแปรญัตติได<
สอบถาม ให<เข<าใจในส�วนคณะกรรมการในบางส�วนแล<ว  ก็คงจะนําเสนอเท�านี้ก�อนครับ ขอบคุณครับ 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับผม เหลืออีก ๓ ข<อนะครับ ผมขออนุญาตที่ไปพร<อมกันเลยนะครับ เพราะเก่ียวข<องไปในส�วนของ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ก็จะมีข<อ 2.64 ข<อ 2.65 ป7ดท<ายที่ 2.66 นะครับ 3 ข<อก็ขอให<ไป
ตามลําดับพร<อมกันเลยนะครับ แล<วเดี๋ยวค�อยชี้แจงพร<อมกันทีเดียวเลยนะครับ  ก็ขอเชิญทางท�านสมาชิกท่ีขอ
สงวนคําแปรไว<ครับ  เชิญครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ท�านประธานสภาเพื่อนสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ   
กระผมนายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เขต 1  

อําเภอเชียงของ  ในฐานะประธานคณะกรรมการแปรญัตติร�างรายจ�ายงบประมาณประจําปZพุทธศักราช 
2551 และผู<ร�วมแปรโครงการในคร้ังนี้เหลืออีก 3 โครงการสุดท<ายข<อ 2.64 ผู<ร�วมแปรได<แถลงของดรายการ
ไว<จึงจะไม�นําข<อ 2.64 น้ีเข<าสู�สภา ก็จะเหลือข<อ 2.65 และ 2.66 โครงการแรกก�อนครับ  โครงการก�อสร<าง
ธรรมสถานซ่ึงเป[นลักษณะของอาคารให<เด็กนักเรียนและปฏิบัติธรรมหรือว�าเรียนเรียนรู<เรื่องธรรมะเก่ียวกับ
พุทธศาสนาในโรงเรียนองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได<รับคําชี้แจงในเบื้องต<นว�าได<ตั้งประมาณการ
คร�าวๆ ขอใช<คําว�าคร�าวๆ ไว<ที่ หกล<านห<าแสนบาท  ก็ยังไม�มีแบบแปลน ก็เลยหารือกันว�ารายจ�ายตรงน้ีล�ะ  
หกล<านห<าแสนบาท ตรงนี้พอท่ีจะสร<างอาคารขนาด 8 คูณ 12 เมตร  หรือ 16 เมตร ตรงน้ีได<ไหมครับ  ก็
เป[นข<อยุติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติที่มีการแปรญัตติจาก หกล<านห<าแสนบาท แปรลดลง หนึ่งล<านห<าแสน
บาท  คงเหลือไว< ห<าล<านบาท โครงการสุดท<ายโครงการก�อสร<างอุทยานการเรียนรู<มีชีวิตอบจ.เชียงราย จํานวน
เงิน ยี่สิบห<าล<านบาท ต�อไปนี้จะเรียกสั้นๆ ง�ายๆ ว�า ทีเคปาร�ค ได<รับการชี้แจงว�าจะเป[นศูนย� เซนเตอร�  ศูนย�
คอมพิวเตอร�เก่ียวกับการเรียนรู<ของพี่น<องชาวจังหวัดเชียงราย จะก�อสร<างในพื้นที่ประมาณ 1 งานเศษ ใกล<
หรือเชื่อมต�อกับศูนย�ดิสคัฟเวอร�รี่ โดยทั้งนี้ท้ังนั้นจะต<องมีดําเนินการ ๑ ทุบร้ือร้ัวออกท้ังหมด 2 จะต<องทุบ
อาคารขนาดเล็กหรืออาคารอํานวยการตรงนั้นท้ิง 3 จะต<องทุบรื้อทิ้งสนามเด็กเล�น 4 ทุบร้ือลานจอดรถ      
ตัวหนอนอะไรต�าง ๆ ในพื้นที่เดิม ซ่ึงอาจเป[นเงินงบประมาณหลายล<านบาทน�าดูเชียว  โครงการนี้นอกจาก
จะต<องทุบร้ือทิ้งส่ิงก�อสร<างเดิมซ่ึงอาจเป[นงบประมาณขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายที่ได<ลงทุนสร<าง
ไปแล<วน้ันอย�างน�าเสียดาย  ข<อ 2 โครงการทีเคปาร�ค ไม�เป[นโครงการขนาดใหญ�ท่ียังไม�มีความชัดเจนในการ
ตอบโจทย�ต�าง ๆ ได<อย�างดีพอ  การดําเนินโครงการ การชี้แจงในเร่ืองของการดําเนินการทางด<านฝLายบริหาร
ยังไม�ทราบเลยว�า จะเอาอะไรมาบรรจุไว<ในอาคาร  เน่ืองจากว�าในปZงบประมาณ 2561  น้ีได<ตั้งงบประมาณ
ตามแผน 4 ปZ ฉบับเพิ่มเติมด<วยนะครับ ที่เป[นข<อกังขากันตรงนั้น  แผนเพิ่มเติมฉบับสี่ปZไว<จํานวนเงินยี่สิบห<า
ล<านบาท  ๒๕๖๒ อีกประมาณ ยี่สิบห<า ถึง สามสิบล<านบาท ปZ ๒๕๖3 อีกประมาณ สามสิบถึงสี่สิบล<านบาท 
และปZ ๒๕๖๔ จะต<องได<ใช<อีกรวมไว<เป[นเงินงบประมาณกว�าร<อยล<าน จึงเห็นว�าสถานะการเงินการคลังของเรา
เม่ือเทียบกับความจําเป[นเร�งด�วนในการใช<จ�ายงบประมาณ ยังอาจจะไม�เหมาะสมในการใช<จ�ายงบประมาณตรง
นี้แต�อย�างใด เพราะเป[นการตั้งงบประมาณรายจ�าย ไว<แบบต�อเนื่องและผูกพันหลายปZงบประมาณ เป[นที่ทราบ
กันดีอยู�ว�า นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ขณะนี้อยู�ในสถานภาพรักษาการ การดําเนินโครงการท่ี
จะต<องมีใช<งบประมาณท่ีต�อเน่ืองผูกพันกันเป[นภาระหลาย ๆ ปZ เราเห็นว�ายังไม�ควรดําเนินการ  ณ ขณะ
ป)จจุบันนี้ซึ่งการดําเนินการต�าง ๆ  ในการใช<งบประมาณต�อเนื่องหลายๆ ปZ อาจจะยังไม�สัมพันธ�กันกับ 
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แผนพัฒนา 4 ปZ ท่ีมีความผูกพันต�อค�าใช<จ�ายอันยาวนาน ๓  สถานที่ไม�เหมาะสม  เป[นพื้นท่ีๆ คับแคบ  มีพื้นท่ี
ประมาณงานเศษๆ แถมยังไม�พอจะต<องไปทุบรื้อทิ้งทรัพย�สินเดิมอีกเยอะแยะ เพื่อก�อสร<างอาคารตรงน้ี 
วิเคราะห�ถึงในเรื่องของเปรียบเทียบการตอบต�อคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณในที่ประชุมแห�งน้ันว�า 
ท�านได<ศึกษาหรือวิเคราะห�มาจากโครงการของยะลาโมเดลซ่ึง อบจ.ยะลา เป[นคนดําเนินการก�อสร<าง 
คณะกรรมการแปรญัตติเรียนให<ทราบอย�างนี้ครับ ทีเคปาร�ค  ท่ีเมืองยะลาน้ันมิได<ใช<งบประมาณของ อบจ.
ยะลา แม<แต�บาทเดียว เงินลงทุนส�วนใหญ�เป[นของศูนย�อํานวยการบริหารจัดการชายแดนภาคใต< หรือ ศ.อบต 
การก�อสร<างท้ังหมดงบประมาณมีที่มา มาจากตรงน้ันแล<วมีเทศบาลนครยะลาเป[นผู<ลงทุนร�วม  เทศบาลนคร
ยะลาลงทุนร�วมๆ อะไรครับ  เป[นที่ดินว�างเปล�าให< ศ.อบต หรือศูนย�อํานวยการบริหารจัดการชายแดนภาคใต<
นํางบประมาณไปก�อสร<าง เพราะทางด<านยะลามีความจําเป[นที่จะถ�ายข<อมูลต�าง ๆ ไปให<พี่น<องประชาชนใน
พื้นท่ีเพราะเป[นวิกฤติป)ญหาสําคัญของพี่น<องจังหวัดชายแดนภาคใต<ตรงนั้น อันนี้ก็ได<เป[นเหตุผลหนึ่งท่ี
คณะกรรมการแปรญัตติไม�ได<บอกว�าจะไม�ให<ทําตลอดไปเลย  ขอให<ท�านชะลอโครงการไว<ก�อนในปZหน<าร�วมกัน
ศึกษาใหม�  ทําความเข<าใจใหม�ค�อยว�ากันอีกที  ในขณะนี้คณะกรรมการแปรญัตติและผู<แปรญัตติร�วมขอปรับ
ลดงบประมาณจากการดําเนินการโครงการน้ี จํานวน ยี่สิบห<าล<านบาทเป[นศูนย�บาท มีอีกหนึ่งเหตุผลสําหรับ
การพิจารณาแปรญัตติในครั้งน้ีครับ  ท�านกําลังจะดําเนินการก�อสร<างหรือสิ่งก�อสร<างใหม� แต�ท�านกําลังลืมหรือ
ทอดทิ้งทรัพย�สินเก�า หนึ่ง ท<องฟKาจําลอง สัปดาห�วันวิทยาศาสตร�ที่ผ�านมาเด็กมาเป[นหลายร<อยหลายพันคน
เข<าไปดูท<องฟKาจําลอง  ปรากฏว�า  แอร�เสียเด็กอยู�ไม�ได<  ท�านเอางบประมาณ ยี่สิบห<าล<านบาทตรงน้ีไปซ�อม
แอร� ไปซ�อม ห<องนํ้า  ซ�อมทรัพย�สินท่ีชํารุดตรงนี้ครับ  เรามีความเห็นว�าอย�างนั้น  สอง  ลานวัฒนธรรมหรือ
อาคารแสดงวัฒนธรรมที่ อบจ. เก�า ท�านได<เคยไปเหลียวแลไหมครับฝKาเพดานหลุดร�วง เจ<าหน<าที่ท่ีเฝKาอยู� ณ  
ตรงนั้น  ได<รายงานเหตุ รายงานป)ญหาอะไรให<ท�านทราบบ<าง เอางบประมาณ ยี่สิบห<าล<านตรงน้ี ไปซ�อมตรง
นั้นก�อน สาม  ผมได<อภิปรายมาสามสี่คร้ังแล<วสําหรับอาคารเอนกประสงค� ซ่ึงเป[นทรัพย�สินขององค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงราย มูลค�าร�วมกว�า lสี่สิบถึงห<าสิบล<านบาท  ตั้งอยู� ณ บริเวณบ<านหัวเวียง อําเภอเชียง
ของ จังหวัดเชียงราย ท�านปล�อยให<รกร<างว�างเปล�า ชํารุดทรุดโทรม ท�านเอางบประมาณตรงน้ัน  ยี่สิบห<าล<าน
บาท ไปต้ังเลยครับ ไปทําเป[นศูนย�ผลิตภัณฑ�ร<านค<าชุมชนท�านเอาไปทําเลยครับ  ในส�วนของทรัพย�สินเดิมท�าน
ยังขาดการดูแลใส�ใจ ตรงนั้นมีนักท�องเที่ยวท้ังไทย ลาว จีนและต�างประเทศ หมุนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน
มา หลายๆ พันคนต�อวัน มีศักยภาพพอท่ีเราไม�จําเป[นต<องไปเช�าอาคาร บูธ ที่สนามบินแม�ฟKาหลวง แต�กลับ
กลายปล�อยทรัพย�สินท่ีมีค�าของท�านไม�ใช<ประโยชน�ใด ๆ อันนี้ก็ถือว�าเป[นคําแนะนําประกอบสุดท<ายในการแปร
ญัตติ ทีเคปาร�ค ในครั้งนี้ ยิ่งโดยเฉพาะทราบมาว�าท�านจะโอนทรัพย�สินท่ีท�านไม�ได<บริหารจัดการใด ๆ เลย 
ลานอเนกประสงค�ท�าเรือบ๊ัคไม�ไปยังหน�วยงานอ่ืนตรงนี้ไม�ควรเป[นอย�างยิ่ง ลองดูครับกองส�งเสริมท�านอบรม
เยอะแยะมากมาย อบรมพี่น<องประชาชนเยอะแยะมากมาย  สับปะรดราคาตกต่ํา เอาไปตั้งบูธที่น่ันมีพี่น<องทั้ง
คนไทย คนลาว แม�ค<ามาลงทุนมาติดต�อซ้ือขาย ท�านไปอบรมผู<ผลิตกล<วยฉาบ กล<วยทอด อบรมต�างๆ ท�านได<
หาตลาดให<หรือยัง ท่ีนั้นพร<อม  ผมขออนุญาตนําเสนอการแปรญัตติตรงนี้นะครับ ขอบคุณครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
มีคณะกรรมการท�านใดจะอภิปรายเพิ่มเติมอีกไหมครับ  ถ<าไม�มีเชิญทางฝLายบริหารครับ 
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นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                           ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

 เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดเชียงรายผู<ทรงเกียรติทุกท�านครับ  ผมขออนุญาตมอบสํานักการศึกษา  ศาสนา และวัฒนธรรม 
ผู<อํานวยการโรงเรียนองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายได<ช้ีแจงครับ 

ดร.ศราวุธ  สุตะวงค�  ผู1อํานวยการสถานศึกษา 
เรียน  ท�านประธานสภา ท�านสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ ท�านหัวหน<าส�วนราชการและผู<ทรงคุณวุฒิใน

ห<องประชุมแห�งนี้ทุกท�านนะครับ กระผม ดร.ศราวุธ  สุตะวงค�  ผู<อํานวยการโรงเรียน อบจ.เชียงราย ต<อง
ขอขอบคุณท�านปฏิบัติหน<าที่นายกนะครับที่ให<ผมได<มีโอกาสได<ชี้แจง  สิ่งที่ผมจะชี้แจงท�านๆ อาจจะไม�เห็น
ด<วยหรือไม�คล<อยตามก็ได<แต�ในฐานะท่ีเราทํางานด<านการศึกษา วันนี้นั่งประชุมตั้งแต�เช<า 10 โมงจนถึง
ป)จจุบันบรรยากาศดูเหมือนเครียดแต�ผมกลับมีความสุข ทําไมผมมีความสุขครับไม�ใช�ว�าท�านถอนผม 3 
โครงการ ไม�ใช�แต�ที่ผมมีความสุขเพราะว�าสิ่งที่สจ.ทุกท�านหรือสมาชิกในสภาแห�งนี้ได<พูดถึงก็คือพูดถึงเร่ืองของ
ป)ญหาพี่น<องประชาชน เปKาหมายเราตรงกันคือพี่น<องประชาชนและสิ่งท่ีคณะกรรมการแปรญัตติเขียนมาผมรัก
และผมชอบมากท�านเขียนบอกว�าการแปรญัตติงบประมาณในคร้ังนี้ท�านอยากให<เกิดเห็นความคุ<มค�าประหยัด
สร<างคนสร<างงานสร<างอาชีพและก็เป[นการพัฒนาท่ียั่งยืน แต�วันน้ีท�านอยู�ข<างล�างกับพวกราชการที่นั่งอยู�ตรงน้ี
พวกเรานั่งอยู�ตรงนี้เหมือนกับอยู�คนละมุม แต�เราคิดว�าเราอยู�มุมเดียวกันคือมุมข<างประชาชนทุกท�านครับ     
ผมทําไมต<องขออนุญาตท�านประธานพูดสุดท<ายเพราะว�าการศึกษามันเป[นเมืองใหญ�จริงๆ และท่ีเก่ียวข<องกับ   
ผมมี 6 - 7 โครงการด<วยกัน แต�ตอนน้ีได<รับความอนุเคราะห�จากสภาอันทรงเกียรติแห�งน้ีได<ถอนอยู� 3 
โครงการด<วยกันสิ่งที่ผมอยากจะนําเรียนข<อมูลให<ท�านทราบทําไมป)ญหาของทุกท�านท่ีพูดประมาณท่ีนี้ก็คือมันมี
ทั้งการศึกษาสังคมเศรษฐกิจแล<วก็ป)จจัยและโครงสร<างพื้นฐานแต�ป)ญหาที่ท�านสะท<อนมาตรงน้ี ผมเข<าใจท�าน
ครับเพราะว�าท�านนั่งทับป)ญหาอยู�พวกเราก็น่ังทับป)ญหาเหมือนกันผมเกลิ่นย<อนหลังไปเม่ือปZ 18 ครับตอนนั้น
ครูทั่วประเทศประท<วงเพราะพรบ.กระจายอํานาจจะโอนการศึกษาไปให<ท<องถ่ิน 100% ปZ 48 ครูใส�ชุดดํา
ประท<วงท่ัวประเทศผมต<องขออนุญาตเอ�ยนามนะครับท�านนายกรัตนา จงสุธามณี ขนาดนั้นท�านตัดสินใจไม�รับ
โอนโรงเรียน 40 โรงท่ีขอโอนเข<ามาคือโรงเรียนมัธยมทั้งหมดท�านบอกว�าท�านจะสร<างโรงเรียนให<ดูเป[น
ตัวอย�างก�อนให<ประชาชนเชียงรายได<โอกาสคุณภาพและม่ันใจถึงจะประกาศรับโอนภายหลัง  พอดีสร<าง
โรงเรียนก�อนจะสร<างเรียนครับกระทรวงศึกษาธิการไม�ม่ันใจว�าท<องถ่ินจะจัดได< กระทรวงศึกษาธิการและตั้ง
กรรมการข้ึนมาประเมิน 3 ฝLายว�าอบจ. มีความพร<อมแค�ไหนอบจ. เราได<ความพร<อมระดับ 3 ครับ สูงสุดของ
ระดับ 4 ระดับ 3 คือจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนถึงมัธยมปลายยกเว<นอาชีวศึกษาเพราะถ<าท�านจากอาชีวะ
ต<องใช<เงินมากกว�านี้หลายเท�าทุกท�านครับพอสร<างโรงเรียนปZ 49 จัดการศึกษามาได<ระดับหน่ึงปZ 55 ปZ 56 
เรามีการเปลี่ยนแปลงผู<บริหารผมต<องขออนุญาตหรือนามท�านด<วยท�านนายกสลักจิตติยะไพรัช เข<ามาด<วยการ
เลือกตั้งปZ 2555 ผมในฐานะที่เป[นนักการศึกษาและเราอยู�ในวงการศึกษาผมไม�มั่นใจครับผมไม�ม่ันใจว�าเพราะ
มันเคยมีประวัติศาสตร�ครับนักการเมืองท<องถ่ินก็ดี นักการเมืองระดับประเทศก็ดี พอมาทํางานแล<วไม�สานงาน 
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ต�อกันพอท�านนายกสลักจฤดิ์ ติยะไพรัช เข<ามาพบผมไปปรึกษาท�านเราไปคุยกับท�านผมนึกถึงเม่ือไร ผมขนลุก
มาทันที ท�านบอกเป[นภาษาเมืองบอกว�าผมหวังว�าท�านจะไม�สนใจโรงเรียนสนามกีฬาและศูนย�การเรียนรู<เพราะ
นายกท�านก�อนทําไมแต�ที่ผมขนลุกท�านนายกสลักจิตบอกว�าอาจารย�อันใดท่ีมันดีอยู�แล<วเกิดประโยชน�กับ      
ละอ�อนเกิดประโยชน�กับลูกชาวบ<านเกิดประโยชน�กับประชาชนจากนี้ไปเลยเต็มที่มีอะไรบอกพี่แล<วอะไรท่ีจะดี
ข้ึนอีกสําหรับคนเชียงรายอาจารย�ช�วยกันคิดช�วยกันทําช�วยกันหาแต�น�าเสียดายครับท�านอยู�กับเราไม�นานท�านก็
เกิดอุบัติเหตุทางการเมืองก�อน  ตลอดระยะท่ีผ�านมาไม�ว�าจะเป[นศูนย� ดิสคัพเวอร่ี เซนเตอร� ก็ดีโรงเรียนก็ดี
สนามกีฬาก็ดีก็อาจจะล<มลุกคลุกคลานเพราะว�าผู<บริหารเรามีการเปลี่ยนผ�านนะครับทุกท�านครับเม่ือก้ีผมนํา
เรียนบอกว�าป)ญหาที่เรานั่งอยู�ตรงนี้มันไม�ใช�เป[นป)ญหาเฉพาะอบจ.เชียงรายแล<วก็จังหวัดเชียงรายมันเป[น
ป)ญหาของประเทศ ผมเอาข<อมูลเป[นอีกเม่ือก้ีให<ท�านดูครับประเทศไทยมีคนติดคุกมากเป[นอันดับ 6 ของโลก
อันดับ 1 คืออเมริกาครับอันดับ 2 จีนอันดับ 3 รัสเซียอันดับ 4 บาซิลอันดับ 5 อินเดียอันดับ 6 ไทย  มาดู
อาเซียนครับว�าคนติดคุกเข�า ใครอยู�ท่ีสุด เม่ือปZ 58 นะครับตอนนี้ปZ 58 พวกเขาตํารวจล�าสุดปZ 58 ไทยติด
อันดับ 1 ครับ 308,111 คน  อินโด 160,000 ครับ พม�า มีคนติดคุกแค� 60,000 ลาว 4,020 คนครับ 
บรูไนมีคนติดคุกน<อยท่ีสุด 594 คนครับผมตามไปดูครับท�านครับ คุกในประเทศไทยมีก่ีแห�งผลปรากฏว�า
ตอนน้ีคุกในประเทศไทยมี 139 แห�งเชียงรายกําลังจะสร<างแห�งท่ี 3 เพิ่มเชียงใหม�กําลังจะสร<างแห�งที่ 4 เพิ่ม
เพราะอะไรครับเพราะเชียงรายกับเชียงใหม�มีคนติดคุกอันดับ 1 อันดับ 2 ของประเทศครับแล<วเด็กสตรี
เยาวชนติดคุกมากเป[นอันดับหนึ่งของประเทศจังหวัดเชียงรายกับเชียงใหม�ครับท�านครับผมเอาตัวเลขติดตาม
ให<ดูอีกตัวหนึ่งครับรายได< จีดีพี ปZ 2558 ล�าสุดเขาเก็บ 3 ปZ จีดีพี 58 ของสํานักงานสถิติแห�งชาติเชียงรายอยู�
อันดับ 26 ของประเทศอันน้ีไม�ค�อยซีเรียสเท�าไหร�ครับผมซีเรียส ตอนนี้ก็คือจังหวัดท่ีมีรายได<ต�อครัวเรือนต�อ
ครอบครัวต�อเดือนน<อยท่ีสุดของประเทศ 5 จังหวัดครับอันดับ 1 ของประเทศคือเชียงรายครับอันดับ 2 
เชียงใหม�ครับใครจะนึกว�าเป[นเมืองท�องเที่ยวครับมีรายได<อันดับ 2 ของประเทศอันดับ 3 แม�ฮ�องสอนกับ 4 
กาฬสินธุ�ระดับ 5 ยะลา  ที่ผมพยายามเชื่อมโยงให<ท�านเห็นเพราะอะไรครับท�านดร.พนมพงษ� ไพบูลย� อดีต
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการท�านบอกว�าการศึกษาคือยาหม<อใหญ�การศึกษาเป[นสิ่งเดียวเท�าน้ันท่ีจะทําให<คนไม�รู<
แล<วรู<การศึกษาเป[นสิ่งเดียวเท�านั้นที่จะทําให<คนไม�เข<าใจแล<วจะเข<าใจการศึกษาเป[นสิ่งเดียวเท�านั้นที่จะทําให<
คนไม�มีตังแล<วสามารถหาเล้ียงชีพด<วยตัวเองได<ประเทศญี่ปุLนครับ  เป[นประเทศที่มีภัยพิบัติมากท่ีสุดครับ  น้ํา
ท�วมแผ�นดินไหวสึนามิภูเขาไฟระเบิดแต�ญี่ปุLนไม�เคยโทษภัยพิบัติเขาสามารถเอาการศึกษามาจัดคนเขาให<อยู�
กับธรรมชาติได<แล<วนะวันน้ีหลายท�านในห<องน้ีท�านคงเคยไปญี่ปุLนบ�อยคร้ังหรือหลายคร้ังมากกว�าผมแต�ท�านคง
เห็นว�าญี่ปุLนเป[นประเทศเล็กๆญี่ปุLนและสิงคโปร�ทําไมเขาเป[นมหาอํานาจทางเศรษฐกิจสังคมและการเมือง
เพราะเขาใช<การศึกษานําครับ  ดังนั้นที่นโยบายที่ท�านพูดถึงหรือว�างบประมาณที่ท�านพูดถึงเร่ืองของทีเคปาร�
คก็ดีเรื่องของธรรมสถานก็ดีหรือแม<กระท่ังเรื่องของการจัดเครือข�ายจังหวัดเชียงรายปฏิรูปการศึกษาเพื่อตนเอง
ก็ดีสิ่งเหล�านี้เป[นสิ่งที่เราจะทํายังไงขับเคลื่อนการศึกษาเชียงรายเพื่อให<คนเชียงรายได<มีโอกาสเท�ากับคน
กรุงเทพผมย<อนไปนิดหนึ่งครับทีเคพาร�ครับเกิดข้ึนในสมัยท�านนายกทักษิณ ชินวัตรท�านนายกทักษิณชินวัตร
เห็นว�าเด็กกรุงเทพเก�งครับแต�ยังมีเด็กอีกประมาณ 80 เปอร�เซ็นต�ในกรุงเทพยังสู<เด็ก 20 เปอร�เซ็นต�ใน
กรุงเทพไม�ได<ก็เลยเป7ดศูนย�เรียนรู<ติดแอร�คือ ทีเคปาร�ค ให<กับทุกคนในกรุงเทพโดยตั้งเป[นองค�กรอิสระให<
งบอุดหนุนปZละ สองพันล<าน รัฐบาลหลังเข<ามาพบอยากจะยุบหน�วยงานนี้ครับแต�พอไปดูเนื้อในไปดูสาระไปดู
แก�นแล<วยุบไม�ลงยุคไม�ลงเพราะมันเป[นการเอาโอกาสทางการศึกษายื่นใส�มือให<กับเด็กท่ีด<อยโอกาสครับที่นี่ 
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 ในส�วนของเชียงรายครับ ยี่สิบห<าล<านหรือแผนระยะ 2 ระยะ 3 ระยะ 4 อาจจะไม�เป[นไปตามนั้นก็ได<ผมคิด
ว�า ยี่สิบห<าล<านดูแพงแต�ถ<าเด็กเชียงรายสักคนหน่ึงเป[นการจุดประกายและได<โอกาสทางการศึกษาและคงมีท่ี
ยืนเท�ากับเด็กเชียงใหม�มีท่ียืนเท�ากับเด็กกรุงเทพ ผมคิดว�าน�าจะเป[นประโยชน�มหาศาลกับคนเชียงราย
เศรษฐกิจการเงินคิดได<เดินทางอีกนิดหนึ่งครับ เม่ือ 5 วันท่ีผ�านมา 5 จังหวัดภาคกลางมาดูงานฝ)งตัวท่ีเรียน
อบจ.เชียงรายแล<วขอถามถึงนักร<องคนหนึ่งแต�ผมไม�รู<จักครับไม�รู<ท�านรู<จักเหมือนผมไหมเขาถามว�าคนเชียงราย
นี่เก�งๆเยอะนะท�าน ว วชิรเมธี  อาจารย�เฉลิมชัยและอีกหลายคนและท่ีท�านอีกคนหน่ึงท�านผู<ถามถึงบอกว�า ปูL
จ�านลองไมค�เม่ือเช<าผมถามสจ.หนุ�มครับพระเจ<าหนุ�มรู<จักไหมปูLจ�านลองไมค�เพราะผมหน<าแตกเขาถามผม ผม
ไม�รู<จักครับเขาบอกว�าปูLจ�านลองไมค�เป[นเด็กดอยหลวง บ<านผมก็อยู�ดอยหลวงแต�ผมไม�รู<จักครับ ปูLจ�านลองไมค�
ออกรายการคนค<นฅนเม่ือวันท่ี 15 ท่ีผ�านมาเป[นเด็กยากจนและด<อยโอกาสเดินเฉียดเข<าที่วิทยาลัยเทคนิคแต�
ไม�มีตังค�เรียนได<ความรู<ได<ความชอบและอิเล็กทรอนิกส�มออกมารับจ<างทํางานติดกล<องวงจรป7ดอะไรต�างจนมี
สตางค�ระดับหน่ึงชอบแต�งเพลง ตอนนี้เอาเพลงชาวเหนือแนวคิดของปูLจ�านพูดท่ีว�าแต�คําไปร<องเพลงนักแต�ง
เพลงจนดังจนทั่วประเทศร<องตาม ผมถามเด็กหน<าเสาธงที่โรงเรียนอบจ.เชียงรายว�ามีใครไม�รู<จักปูLจ�านลองไมค�
ม้ังผลปรากฏว�าเด็กรู<จักหมดเลยผมคิดว�าคงมีคนอย�างนี้ไม�ก่ีคนที่โอกาสหลุดออกจากหลุม ที่ไม�มีโอกาสทาง
การศึกษาและประสบความสําเร็จในประเทศผมต<องขอบคุณสภาน้ีนะครับที่หลายโครงการและกิจกรรมท�าน
ท�านเข<าใจแล<วก็เห็นใจผมคิดว�าป)ญหาเชียงรายยังมีเยอะครับ ถ<าเราช�วยกันเราคลีนไปทีละส�วนผมคิดว�า
เชียงรายเราจะน�าจะดีและเจริญหรือพัฒนามากกว�านี้ครับผมก็คงขอนําเรียนข<อมูลแล<วก็ให<หลักการและ
เหตุผลเพื่อรองรับในสิ่งที่พวกเราในฐานะที่เป[นฝLายประจํานําเสนอเพียงเท�านี้ครับขอบคุณครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ผมขอสั่งพักการประชุมนะครับแล<วนัดประชุมต�อในวันพรุ�งนี้นะครับเวลา 13.00 น. ขอแจ<งท�าน

สมาชิกนะครับขอพรุ�งนี้นะครับขอให<เอาเอกสารในการประชุมวันนี้ให<นํามาด<วยนะครับ 

       พักประชุมเวลา 19.30 น. 

เม่ือถึงเวลา 14.00 น. วันที่ 13 กันยายน 2560 ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย ได1ดําเนินการประชุมต�อ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับผมก็ต<องขอกราบเรียนท�านปฏิบัติหน<าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท�านสมาชิก

ทุกท�านนะครับรวมทั้งทาง คณะผู<บริหารทุกท�านนะครับ ผมขออนุญาตดําเนินการประชุมต�อนะครับจากที่พัก
การประชุมเม่ือวานนะครับ เราจะดําเนินการต�อในการพิจารณาร�างข<อบัญญัติงบประมาณ ในวาระท่ี 2 ต�อ  
นะครับเชิญท�านจิรายุเชิญครับ 

นายจิรายุ  เผ�ากา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ผมนายจิรายุ  เผ�ากา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเขต 3 อําเภอพาน ผมขอนุญาต

ปรึกษาในที่ประชุมโดยอ<างระเบียบข<อที่  28 ให<ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระเว<นแต�ท่ีประชุมท<องถ่ิน
จะได<ตกลงอย�างอ่ืนในคราวประชุมนั้น คือผมขออนุญาตเล่ือนวาระท่ี  2 โดยนําวาระที่ 3 มาพิจารณาหารือ
กันก�อนขอเล่ือนวาระที่ 2 ออกไปและนําวาระที่ 3 มาพิจารณากันก�อนขอบคุณครับ 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
มีท�านสมาชิกเสนอขอเลื่อนระเบียบวาระท่ี 3 ข้ึนมาพิจารณาก�อนนะครับ ก็ได<ทราบอาจจะในเรื่อง

ของเอกสารของวาระที่ 2 ยังไม�สมบูรณ� ซ่ึงตามระเบียบข<อ 28 ให<มีการเสนอแล<วก็ขอมติที่ประชุมเป[นการ
เห็นชอบนะครับ แต�ผมขอหารือนะครับ จากท�านจิรายุจะให<เอาระเบียบวาระท่ี 3 ข้ึนมาพิจารณาแทนวาระท่ี  
2 ผมหารือนะครับหรือเราจะเอาระเบียบวาระท่ี 2 ไปไว<ท<ายสุดต�อจากวาระท่ี 5 คือเรื่องอ่ืนๆ เลยนะครับ 
เผ่ือพิจารณาวาระที่ 3 เสร็จเอกสารยังไม�เรียบร<อยเราก็จะต<องมาทําการเลื่อนหลายๆ คร้ัง อันนี้หารือมีท�านใด
จะเสนอความคิดเห็นอย�างไรบ<างครับ เชิญครับ  

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา 
ครับท�านประธานสภา สมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ ถ<าเอกสารไม�พร<อมก็ยินดีท่ีจะเลื่อนการประชุมตรงน้ี

ไปไว<ก�อนวาระอ่ืนๆ เพราะตามระเบียบของสภานั้น วาระอ่ืนๆ ต<องอยู�ท<ายสุดครับท�าน ขอบคุณครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ที่ประชุมเสนอเลื่อนระเบียบวาระท่ี 2 เก่ียวกับเร่ืองพิจารณาร�างข<อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด 

ในวาระที่ 2, 3 ออกไปไว<ก�อนวาระอ่ืนๆ 
ขอผู<รับรองด<วยครับ มีผู<รับรองคือ 

 1. นายประเสริฐ  ชุ�มเมืองเย็น สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 2. นายบุญตัน  เสนคํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
   มีผู<รับรองถูกต<อง ผมขอมตินะครับ ท�านใดเห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครับ ท�านใดไม�เห็นชอบโปรดยกมือ
ข้ึนครับ เป[นอันว�าสภาแห�งนี้เห็นชอบให<เลื่อนระเบียบวาระที่ 2 การพิจารณาร�างข<อบัญญัติองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดเชียงราย ประจําปZ 2561 วาระที่ 2 และวาระท่ี 3  ออกไป ไว<ก�อนวาระอ่ืน  

ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 28 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง 

ระเบียบวาระที่ 3  ญัตติการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายตามข1อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด      
                      เชียงราย ไปตั้งเปMนรายการใหม�  

ขอเชิญท�านปฏิบัติหน<าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                          ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน ท�านประธานสภา และสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท�านครับ กระผมนายบรรเจิด  ภูสมศรี           
รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน<าที่นายก
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ตามที่องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได<ประกาศใช<ข<อบัญญัติ
งบประมาณ รายจ�าย ประจําปZงบประมาณ พ.ศ. 2560 เม่ือวันที่ 16 กันยายน 2559 โดยมีผลบังคับใช<
ตั้งแต�วันที่ 1 ตุลาคม 2559 เป[นต<นไป นั้น 
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องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย มีโครงการท่ีจะขอโอนงบประมาณรายจ�าย ประจําปZงบประมาณ 
พ.ศ. 2560 เพื่อไปตั้งจ�ายเป[นรายการใหม�ในหมวดที่ดินและสิ่งก�อสร<าง จํานวน 3 รายการ เพื่อแก<ไขป)ญหา 
ความเดือดร<อนด<านการคมนาคมของประชาชนในพื้นท่ีและเพื่อพัฒนาส�งเสริมแหล�งท�องเท่ียวที่สําคัญของ
จังหวัดเชียงราย อีกทั้งเพื่อเป[นการประชาสัมพันธ�ผลการดําเนินงาน และกิจกรรมต�างๆขององค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดเชียงราย  จึงมีความจําเป[นต<องโอนงบประมาณ เพื่อไปตั้งจ�ายเป[นรายการใหม� รายละเอียดตาม
เอกสารที่ทุกท�านได<รับแล<ว  น้ัน 

การโอนงบประมาณเพื่อไปตั้งจ�ายเป[นรายการใหม�ดังกล�าว เป[นอํานาจอนุมัติของสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดเชียงราย ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด<วยวิธีการงบประมาณขององค�กรปกครองส�วน
ท<องถ่ิน พุทธศักราช 2541 แก<ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 หมวด 4 การโอนและแก<ไขเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
ซ่ึงกําหนดว�า ข<อ 27 การโอนเงินงบประมาณรายจ�ายในหมวดค�าครุภัณฑ� ที่ดินและสิ่งก�อสร<าง ท่ีทําให<
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ�ายเป[นรายการใหม� ให<เป[นอํานาจอนุมัติของสภาท<องถ่ิน  

จึงเรียนมาเพื่อให<สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ได<โปรดพิจารณาต�อไป 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ตามที่ท�านปฏิบัติหน<าท่ีนายก ได<แถลงต�อสภา มีสมาชิกท�านใดจะอภิปรายหรือมีความคิดเห็นเก่ียวกับ

การโอนงบประมาณรายจ�ายตามข<อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ไปตั้งจ�ายเป[นรายการใหม�   
ขอเชิญครับ เชิญท�านทรงศรี ครับ 

นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
ดิฉันทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมืองเขต 2 การขออนุมัติ

โอนงบประมาณรายจ�ายตามข<อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ไปตั้งเป[นรายการใหม� ท�านมีอยู�  
3 รายการ รายการแรกก�อสร<างถนนลาดยางพาราแคปซีลเชื่อมระหว�างหมู�ที่ 6 ตําบลแม�สาย หมู�ที่ 8 ตําบล
ศรีเมืองชุม อําเภอแม�สาย ห<าล<านบาท รายการที่ 2 ติดตั้งปKายประชาสัมพันธ�แอลอีดี บริเวณหน<าอาคาร
สํานักงานองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย สามล<านบาท รายการที่ 3 ก�อสร<างทางวงเวียนกลับรถพร<อม
ลานจอดรถผิวทางลาดยางแอสฟ)ลท�ติกคอนกรีต บริเวณหน<าวัดพระธาตุดอยตุง ตําบลห<วยไคร< อําเภอแม�สาย 
จังหวัดเชียงราย สองล<านบาท ท�านประธานคะ 2 รายการที่ฝLายบริหารได<นําเสนอมาเป[นความเดือดร<อนเป[น
ความน�าจะเป[นความต<องการของพี่น<องชาวบ<าน ในการทําถนนหนทางซ่ึงก็เหมาะสมแก�การที่จะต<องให< แต�
ดิฉันอยากจะรบกวนถามท�านค�ะ ว�าปKายประชาสัมพันธ�แอลอีดีบริเวณหน<าอาคารสํานักงานองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัด มีความสําคัญเช�นไรคะ ท�านถึงต<องซ้ือเพิ่มใหม�อีกตัวหนึ่งทั้งๆ  ที่ท�านมีอยู�แล<วท�านเพิ่งซ้ือมาเม่ือ
วันที่ 9 ธันวาคม 2556 สัญญาจ<าง สัญญาประกันพึ่งหมดเม่ือปลายปZ 57 เหมือนกันแต�ว�าเท�าที่เราทํางาน 
อบจ. มากัน ผ�านตรงนี้ผ�านเข<า ผ�านออกตรงน้ี ไม�เคยเห็นเป7ดใช<ไม�เคยเห็นแม<กระทั่งที่บอกว�าจะซ้ือมาเพื่อใช<
การประชาสัมพันธ�งานขององค�การบริหารส�วนจังหวัด แม<ว�าตอนน้ันท�านเอามาติดตั้งในห<วงเวลาท่ีมีงาน
มหกรรมไม<ดอกอาเซียนก็เห็นเป7ดอยู�แวjบๆ แปXบเดียวไม�นาน หลังจากน้ันก็มืดสนิทเงียบมาโดยตลอด        
ท�านเห็นปKายไวนิลข<างๆ ไหมคะ ดิฉันทํามาเองค�ะ  ท�านเห็นไหมว�าทําไมสมาชิกสภา ถึงต<องคุยกันในห<องไลน� 
ทําไมต<องมาน่ังคุยกันว�าของน<องถนนเป[นอย�างน้ี  ของพี่ถนนเป[นอย�างน้ี  อันนั้นคือแค�ของ สจ. 
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2 ท�านนะคะ ท่ีคุยกันคือท�าน สจ. สิทธิการ หวันแก<ว เขตอําเภอเมือง  อีกท�าน ของท�าน สจ.อมรรัตน�      
รัตนาชัย เขตอําเภอแม�ฟKาหลวง และ มีอีก 2 ท�านท่ีบอกว�าพอดีส�งเอกสารให<ดิฉันไม�ทัน เขตอําเภอเทิง บ<าน
ขุนต<า ตําบลตับเต�า ถนน อบจ. สายปLาจี้ ตําบลเวียง อําเภอเทิง  อีก 2 สาย ของท�าน สจ.แม�สาย เม่ือวานก็
บอกว�าของผมก็หนักยิ่งกว�าของน<องอีกหรือแม<กระทั่งท�าน สจ.จีรศักดิ์ ของผมก็หนัก ท�าน สจ. ฑราวุฒิ ท�าน 
สจ. บัณฑิต น่ังอยู�ข<างๆ ของผมก็หนักก็ไม�เข<าใจค�ะ ท�าน ทําไมท�านไม�คิด ว�าท�านจะเอาเงินเหลือจ�ายท่ีท�านเอา
ไปจอซ้ือจอแอลซีดีน้ี ไปเก็บไว<ก�อนรอให< ท�าน สจ. ของท�านแต�ละคน ที่เขามีถนนหนทางท่ีเขามีป)ญหาให<เข<า
มาทําของบเพื่อท่ีจะได<จัดทําถนนให<พี่น<องประชาชน ท�านเห็นไหมคะ ว�านั่นมันใช�ถนนมันควรจะอยู�ในเขต
พื้นที่อําเภอเมืองด<วยไหม แม<กระทั่งว�าไม�ต<องว�าอําเภอเมือง หรืออําเภออ่ืนๆ เราจําเป[นต<องมาน่ังคุยกันในไลน�
เหรอคะ เราจําเป[นต<องมานั่งปรับทุกข�กันในไลน�เหรอคะ เราหมายความว�าศักด์ิศรีของท�านสมาชิกสภา
องค�การบริหารส�วนจังหวัด ในการที่จะทําเร่ืองเพื่อพี่น<องประชาชนไม�ได< ไม�มีหนทางเพราะผู<บริหารเอาไปทํา
แอลพีเอกันหมด ดิฉันสํานึกสําเหนียกในวันนี้ค�ะท�าน หลายสิ่งหลายอย�าง ที่ดิฉันได<รับทราบว�าการท่ีผู<บริหาร
มาจากการเลือกตั้ง ดิฉันดูข<อบัญญัติย<อนหลังเม่ือปZ 54 , 55 ผู<บริหารชุดเก�าๆ ก็แทบจะไม�มีการอบรม ปZ 56, 
57, 58 การอบรมก็แทบจะไม�มี ผู<บริหารที่มาจากการเลือกตั้งค�ะท�าน ใส�ใจกับความต<องการของพี่น<อง
ประชาชนมาก อะไรท่ีเป[นประโยชน�ของพี่น<องประชาชนเขาก็จะรีบทํา พึ่งมาสํานึกสําเหนียกตอนน้ีเองว�า
ผู<บริหารท่ีมาจากข<าราชการประจํา ท�านมองเห็นแอลพีเอสําคัญมากกว�าถนนหนทางที่พี่น<องประชาชนต<อง
ได<รับ ท�านช�วยจําไว< และท�านช�วยดู ท�านช�วยทําหน�อยได<ไหมคะ ดิฉันอยากทราบเหตุผลค�ะท�าน ว�าทําไมท�าน
ถึงไม�ยอมที่จะคิดจะทําถนนต�อ ทําไมถึงต<องมาคิดที่จะซ้ือจอแอลอีดีคะต้ัง สามล<านบาท แล<วท่ีสําคัญท�านซ้ือ
เม่ือวันท่ี 9 ธันวาคม 56, 57, 58, 59, 60 เกือบจะ 4 ปZ ปZแรกก็เหมือนแทบจะไม�ได<ใช<อยู�ละตลอด 4 ปZ 
จอแอลอีดีตัวเก�านะคะใช<เงินไปท้ังหมด สามล<านบาท ขออนุญาตค�ะ 3,193,554 บาท ในคร้ังนี้ท�านกําลังจะ
เสียอีกสามล<านบาท อบจ. เราคงรวยมากนะคะท�าน 3 - 4 ปZท�านก็ใช<แล<วเปลี่ยน 3 - 4 ปZท�านก็ใช<แล<ว
เปลี่ยน ดิฉันไปสอบถามเจ<าหน<าท่ีแล<วว�าทําไมคุณไม�ซ�อมเขาบอกมาว�าขวบปZแรกที่ยังไม�พ<นการประกันก็ซ�อม
ไม�ได<แล<วล�ะครับ ท�านไปซ้ือของมือสองมาเหรอคะ ท�านซ้ือของใหม�นะคะ แต�ก็ซ�อมไม�ได< วันนั้นจนถึงวันนี้ก็ยัง
ไม�มีการทําอะไร สุดท<ายท�านมาขอซ้ือใหม�ดิฉันขอทราบเหตุผลของท�านค�ะ ขอบพระคุณค�ะ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ เชิญท�านปฏิบัติหน<าที่นายกครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                          ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภา ผู<ทรงเกียรติทุกท�านครับ  ก็ต<องขอขอบคุณในความห�วงใยที่ท�านสมาชิก     
มีต�อพี่น<องประชาชน ผมก็อยากจะยืนยันเรียนกับท�านอย�างนี้นะครับ ผมเองก็เช�นเดียวกับท�านนะครับ         
การเห็นความเดือดร<อนของพี่น<องประชาชน ผมเองก็ไม�ได<นิ่งนอนใจนะครับ ผมเองก็เป[นคนบ<านนอกนะครับ  
แล<วก็เคยทํางานในด<านของงานอาสาพัฒนาชนบทมาก�อน  เคยเป[นประธานชมรมรมอาสาและบําเพ็ญ
ประโยชน�มาก�อน ผมทราบดีครับว�าความเดือนร<อนของพี่น<องชาวบ<านมีมากมาย แล<วก็โดยเฉพาะเรื่องถนน
หนทาง ท�านสมาชิกที่ได<สัมผัสกับผม ท�านก็จะทราบว�าผมเองท่ีไหนท่ีมีป)ญหาเร่ืองของเส<นทางคมนาคมผม 
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ไม�ได<นิ่งนอนใจนะครับ ผมจะช�วยเท�าที่ผมมีความพร<อมมีศักยภาพ แล<วโครงการทุกแห�งที่ผมดําเนินการไป  
ผมได<ประจักษ�แล<วว�าเป[นความเดือดร<อน ภารกิจที่ผมต<องรับผิดชอบในฐานะผู<บริหาร ผมไม�ได<มองเฉพาะกับ
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง ผมต<องมองในภาพรวมของการบริหารทั้งหมด ข<ออ<างเรื่องแอลพีเอ ท�านได<อยู�ในจุดท่ีฝLาย
บริหารต<องได<รับผลกระทบครับ อาจจะรู<สึกไม�เท�ากัน แต�ต<องขอเรียนว�าภารกิจทุกภารกิจ เราให<ความสําคัญ
ไม�น<อยกว�ากันนะครับ เพียงแต�ว�าท�านจะเอาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงเข<ามาโจมตีก็จะเป[นความความบกพร�องทันที  
อันนี้ผมขอเรียนว�าในการทํางานนะครับ ผมต<องมองภาพรวมทั้งหมด ในเรื่องของโครงสร<างพื้นฐานนะครับ  
ผมคงทําให<ทาง ผอ. สํานักการช�าง ได<ชี้แจงเพิ่มเติมว�าเราไม�มีโครงการอะไรบ<างท่ีเราได<ทําไปเพราะว�าเราไม�ได<
มุ�งหวังเฉพาะด<านงบประมาณอย�างเดียว เรามีเคร่ืองเครื่องไม<เคร่ืองมือเคร่ืองจักรท่ีเราไปทํางานทุกวันแล<ว
โดยเฉพาะในปZ 2561  ผมกับ ผอ. สํานักการช�าง ได<ไปของบประมาณจากจังหวัดครับ ไม�ได<พึ่งงบของ อบจ. 
ตามลําพังนะครับ ผมก็ดิ้นรนท่ีจะของบประมาณที่เป[นก<อนใหญ�ท้ังในปZ 2561 ผมได<รับการสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัด การเสนอโครงงานประเภทภัยพิบัติมา หนึ่งร<อยสิบห<าล<านบาท เป[นถนนเข<าสู�เส<นทาง
แหล�งท�องเที่ยวสายหลักๆ  4 เส<นทางด<วยกัน รายละเอียดคงต<องให< ผอ.สํานักการช�างได<อธิบายให<ฟ)งครับ 
แล<วก็ในเรื่องของจอแอลอีดีนะครับ ผมจะเรียนอย�างนี้ว�า เป[นหน<าตาของ อบจ.เชียงราย สถานท่ีตั้งก็เป[น
สถานท่ีพี่น<องประชาชนเห็นท่ัวทุกมุมครับ เพราะเป[นจุดท่ีสูง แล<วเร่ืองการประชาสัมพันธ�เราก็ถูกตําหนิมา
ตลอดว�าอ�อนประชาสัมพันธ�ไม�มีการเผยแพร�ข�าวสารครับ ที่ผ�านมาผมเองก็ได<กําชับหัวหน<าส�วนราชการท่ี
รับผิดชอบเร่ืองจอแอลอีดี ได<ดําเนินการแก<ไขอย�างใดอย�างหน่ึง ไม�ว�าด<วยเรื่องของการซ�อม ถ<าซ�อมไม�ได<ก็   
ซ้ือใหม� ผมก็ตัดสินใจอย�างน้ีนะครับเพราะว�าหลายแห�งนะครับได<ขอความร�วมมือจาก อบจ.เชียงราย ได<ช�วย
โฆษณาเผยแพร�ประชาสัมพันธ�งานตรงน้ี ผมก็ถือว�าเป[นหน<าที่ท่ีผมต<องรับผิดชอบอยู�ในจุดนี้จะต<องทําให<
ภารกิจทุกอย�างเกิดความเรียบร<อย แล<วก็ไม�ให<เกิดเสียงติฉินจากส�วนราชการที่เก่ียวข<องได< ผมไปประชุมท่ี
จังหวัดก็หลายคร้ังก็ถูกผู<หลักผู<ใหญ�พูดในทํานองว�าทําไมปล�อยให<จอแอลอีดีไม�มีเคลื่อนไหว ผมก็ถือว�าเป[น
ความรับผิดชอบในฐานะที่ผมอยู�ในจุดน้ีครับ ผมคิดว�าในการใช<สอยงบประมาณในการทํางบประมาณต�างๆ  
ผมได<พิจารณาอย�างดีท่ีสุดแล<ว เรื่องของงานในส�วนที่ท�านตําหนิในเร่ืองถนนหนทางทําไมไม�ดูแลให<หมด                   
ผมขอนุญาตให< ผอ.สํานักการช�าง ได<อธิบายต�อครับ 

นายสมชาติ  วัฒนากล1า ผู1อํานวยการสํานักการช�าง 
เรียน  ท�านประธานสภา ท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ  
ผมสมชาติ  วัฒนากล<า ผอ.สํานักการช�างองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เร่ืองของระบบ

สาธารณูปโภคของจังหวัดเรานะครับ บอกตรงๆ ว�าพื้นที่ อบจ.เชียงราย คือครอบคลุมทั้งจังหวัด ทั้งจังหวัด 
11,000 ตารางกิโลเมตรเศษ ครับก็ถนนในรับผิดชอบอะไรประมาณ 800 กว�ากิโลเมตร แล<วก็ถนนในท่ีเรา
ต<องไปดูแลคือท<องถ่ินเชื่อมตําบลอีกที่สํารวจล�าสุดน�าจะประมาณ 2,000 กว�า  ก็เป[นถนนพื้นท่ีการเกษตร
ส�วนใหญ�นะครับก็บอกตรงๆ ว�าความสัมพันธ�กับงบประมาณกับพื้นท่ี  คือใช<งบประมาณมากครับแต�เราก็เร�ง
ดําเนินการในส�วนที่เรามีงบประมาณ โดยเฉพาะถนนของเราเอง พยายามทําให<เป[นถนนถาวร คือเรารับการ
ถ�ายโอนมาแต�ละเส<น ถนนสภาพหมดอายุครับเราก็พยายามทําถนนให<เป[นบูรณะสร<างใหม�และการซ�อมแซม
ของเราก็เพิ่มประสิทธิภาพวันหนึ่งได<ถึง 700 ถึง 800 ตารางเมตรต�อวันครับ ก็โดยจะมีรถลาดยางมาเพิ่ม 
แล<วตอนน้ีในเร่ืองของการทํางานของเราก็ทําเต็มประสิทธิภาพ แล<วก็ได<เรื่องของเครื่องจักรกลเองก็ทําในพื้นที่ 
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ไม�มีคําว�าพักเลย แต�ตอนนี้พื้นท่ีต�างๆ ที่มีป)ญหาส�วนใหญ�เป[นพื้นที่ภูเขา พื้นที่การเกษตรซ่ึงมันเต็มท้ังพื้นท่ีเลย
ครับ แล<วก็ตรงน้ีแหละในเร่ืองความสัมพันธ�งบประมาณยอมรับว�าไม�เพียงพอ ถ<าพูดถึงว�าจะทําทีเดียวเลย    
มันไม�เพียงพอเราจําเป[นจะต<องไล�เป[นโซนๆ และลําดับความสําคัญท่ีจําเป[นจริงๆ นะครับ อย�างพื้นท่ี
การเกษตรพื้นที่ภูเขาก็เป[นพื้นท่ีมากเลยไม�ว�าจะเป[นวาวีหรือว�าแม�ฟKาหลวง หรือว�าจะเป[นเวียงแก�น หรือว�าจะ 
เป[นพื้นที่ต�างๆ ผมว�าเป[นแบบนี้มากมายมหาศาล ซ่ึงต<องใช<งบประมาณในการดําเนินการเยอะ  ถนนถ<าเป[น
ลูกรังและถ<าเราไปใช<เคร่ืองจักรไปทํา ปZเดียวก็ไม�คงอยู�  อย�างน้ีจําเป[นต<องเป[นถนนคอนกรีตเท�านั้นครับ แล<วก็
อีกอันหนึ่งก็จะมีป)ญหาว�าบางพื้นที่ตั้งอยู�ในเขตพื้นที่ปLาครับ ความเข<มข<นของการขออนุญาตตอนน้ีไม�ว�าจะเป[น
ชลประทานหรือเจ<าท�าหรือปLาไม< กรมอุทยานสัตว�ปLาและพันธุ�พืช  ก็ขออนุญาตตามข้ันตอนหมดทุกทุกอย�าง
ต<องขออนุญาตแบบเข<มข<นนะครับ แม<แต�ปZท่ีแล<วที่เราไปทําของอุทยานแม�นํ้ากกดอยฮาง ก็ไม�สามารถทําได<  
นะครับในพื้นท่ีอุทยานซ่ึงการขออนุญาตใช<เวลาเป[นปZ 2 ปZ อันนี้ต<องยอมรับว�าถ<าเป[นพื้นที่ปLาแม<แต�เครื่องจักร
เข<าไปก็ลําบาก ต<องขออนุญาต ต<องไปขออนุญาตตามข้ันตอน ไม�เช�นนั้นจะถูกจะถูกแจ<งความจับ ซ่ึงอันนี้มัน
เป[นประเด็นท่ีสําคัญในพื้นที่อย�างน้ีครับ บอกตรงๆ ว�าถ<าเป[นจอแอลอีดี สําคัญกว�ากันไหมก็ถ<าเปรียบเทียบมัน
เปรียบกันไม�ได< อันนี้มันเป[นอีกแบบหน่ึงนะครับเพราะว�าการประชาสัมพันธ�องค�กรก็จําเป[น เพราะหน<าตาของ
เราก็อยู�ตรงนี้แหละครับแอลอีดีตรงน้ีจริงๆ แล<วให<ซ�อมหลายคร้ังแล<วนะครับ บอกตรงๆ ว�าเราตั้งงบประมาณ 
ห<าล<านห<าแสนบาท ผู<รับจ<างตัดราคาหรือ สามล<านหนึ่งแสนบาท ใช<สัก 3 ปZก็เริ่มเสีย ไม�ว�าจะเป[นงานไม<ดอก
เรา เราใช<หลายคร้ัง และงานห<องประชุมต�างๆ เอาข้ึนไปติดตรงน้ีสมัยท�านนายกคนเดิมคนเก�าครับ ก็เร่ิมชํารุด
เสียหายแล<วก็ให<บริษัทมาซ�อมซ่ึงมันหมดคํ้าประกันไปแล<ว  หลังจากนั้นให<บริษัทกรุงเทพมาซ�อมก็ซ�อมไม�ได<มี
อย�างเดียวคือยุบรวมอะไหล�มารวมกัน 50 เซลล� ต<องรวมมาเป[น 30 เซลล� ยุบรวมมาเป[น 20 เซลล� เพราะ
จากนี้ก็ซ�อมไม�ได<แล<วเพราะมันเป[นของรุ�นเก�า  ป)จจุบัน เป[น led  รุ�นใหม�เพราะเทคโนโลยีเร็วมากถึงเดี๋ยวน้ี
มันไวมากมันเปลี่ยนไปไวมากใน 4 ปZเหมือนทีวีท่ีมันมีความหนาแล<วมันแบนลงๆ อะไหล�ก็ไม�มีแล<ว เพราะไม�ใช<
รุ�นใหม�ก็ไม�สามารถซ�อมได< ก็คือซ�อมก็คือยุบรวมเล็กๆ ลง และขณะท่ีเราซ้ือ 50 ตารางเมตรก็น�าจะยุบรวมได<
อีกประมาณสัก 20 ตารางเมตรเท�าน้ันครับ ก็จริงๆ ก็ถามว�ามีความจําเป[นเปรียบเทียบกันได<ไหม มันก็อยู�ที่เรา
จะคิดครับ ไม�ว�าถนนหนทางผมก็ทําเต็มท่ีอยู�แล<ว ไม�ว�าจะเป[นทําเอง เครื่องจักรกล  ไม�ว�าจะจ<างเหมา ไม�ว�าจะ
อะไรทุกอย�างเราก็ทําเต็มพื้นที่ เราครับ แต�ส�วนนี้ ก็ มีความสํา คัญในการประชาสัมพันธ�องค�กรเรา 
ประชาสัมพันธ�งานของจังหวัดเราท้ัง 18 อําเภอครับ ซ่ึงถ<าถามว�าจําเป[นไหม ผมว�ามันจําเป[น แต�ทั้งนี้ก็ข้ึนอยู�
กับท�านสมาชิกครับ ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ ขอบคุณครับ เชิญท�านจิรายุ ครับ  
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นายจิรายุ  เผ�ากา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียนท�านประธานท่ีเคารพ   
กระผมจิรายุ  เผ�ากา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเขต 3 อําเภอพาน ต<องขอ

อนุญาตนําเรียนอย�างนี้ครับว�าในเร่ืองของการจัดซ้ือไม�ว�าจะเป[นจอแอลอีดี หรือการสร<างถนน ถ<าเราเอามาวัด
น้ําหนัก ตัวชี้วัดมันมองยาก ฉะน้ันผมมองว�าอย�างน้ีหน<าที่ของ อบจ. มีหลายด<านมันกว<าง แล<วถนนหนทางเรา
ก็ทําทุกปZ โดยท่ีข<อบัญญัติปZ 61 ครับครึ่งฉบับทําถนนหมด และวันนี้ผมก็มองว�าเม่ือเราทํางานกันเยอะแยะ
มากมายไม�ประชาสัมพันธ� มันก็ทําให<ชาวบ<านแทบไม�รู< ผมอยากให<มองว�า งบบางส�วน ถ<าเอางบ อบจ. ไปทํา
ถนนทั้งหมดมันก็ไม�ใช� เพราะงานมีหลายด<าน งานประชาสัมพันธ�ก็คือด<านหน่ึง และวันนี้จอแอลอีดีมันเป[นสื่อ
ที่เห็นชัดและเห็นแล<วมันมันขยายผลชัดเจนกว�า ดีกว�าไปทําวารสารเอาไปแจกบ<าง ไม�แจกบ<างครับ มันยังไม� 
เข<าถึงการประชาสัมพันธ� ผมก็มองต�างมุมว�าผมเห็นด<วยท่ีผู<บริหารจัดซ้ือจอแอลอีดีครับ เพราะว�าเราจะได<มี
ช�องทางการประชาสัมพันธ�โครงการงานของเราและผมเชื่อว�า จอแอลอีดีมันน�าจะมาจากการประชุมครั้งก�อนๆ 
ที่ผมนั่งฟ)งว�าสมาชิกสภาเรานะไปบอกว�าจอมันเสียทําไมไม�สร<าง ทําไมไม�ทํา ก็มันเสียครับก็ซ้ือใหม�เอา  เสีย
แล<วครับ เสียแล<วก็ไปว�าการคํ้าประกัน การคํ้าประกันก็คงไม�มีแล<ว 3 ปZ ก็คงไม�มีแล<ว มันปZเดียว ผมไม�รู<นะผม
ว�ามันน�าจะมาจากการประชุมคร้ังก�อนที่สมาชิกเราว�าจอมันเสีย ทําไมไม�สร<าง ไม�ซ�อม ไม�เปลี่ยนใหม�  ไม�รู<นะ
ครับเดาเอาน�าจะมาจากการประชุมคร้ังนั้นหรือเปล�าเดาเองว�าน�าจะมาจากการกระทํานั้นหรือเปล�าถึงมีการตั้ง 
เพราะสมาชิกเราเป[นคนร<องขอเอง ผมมองอย�างน้ีครับ พี่น<องหลายคนคุยกันหลายวันแล<วว�าจอแอลอีดีมันมี
ประโยชน�ถ<าเราเอามาใช<และบํารุงรักษาดีๆ มีคนดูแลดีๆ มันคงไม�พังเร็ว ผมก็ฝากถึงผู<บริหารว�าถ<าได<มาแล<ว
ดูแลให<ดีๆ ไม�ใช�ว�ามีคํ้าประกัน 1 ปZดูแลให< 1 ปZ 2 ปZปล�อย เพราะว�าจอแอลอีดีมันตากแดด ตากฝน มันอยู�
กลางแดด กลางฝน กลางลม มันความทนทานคงจะมีตามอายุขัยมันของมัน เพราะฉะนั้นในความเห็นส�วนตัว
ผมสนับสนุนครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ เชิญทีละท�านครับ เชิญทีละท�าน เชิญท�านสิทธิการ ก�อนครับ  

นายสิทธิการ หวันแก1ว สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาที่เคารพ คณะผู<บริหารและสมาชิกผู<ทรงเกียรติ ตลอดจนถึงผู<สังเกตการณ� 

ทุกท�านนะครับ  
ผมสิทธิการ  หวันแก<ว สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเขต 5 อําเภอเมือง  ก็เม่ือก้ี    

มีผู<อธิบายพูดถึงเขตผมครับ ผมก็ต<องขอชี้แจงข<อความเข<าใจนะครับที่จริงๆ สภาพถนนท่ีเห็นด<านข<างห<อง
ประชุมนี้จริงๆนะครับ แต�ตอนนี้ผมก็ได<เข<ามาประสานกับทางฝLายบริหาร ทางกองช�างครับก็อยู�ในระหว�าง
ดําเนินการ คงจะเข<าไปสํารวจอยู�ครับทางฝLายผู<บริหารก็ไม�ได<นิ่งนอนใจนะครับตรงไหนที่ไม�ดีตรงไหนที่มีการ
รายงานมา ท�านก็ให<ช�างประจําโซนนะครับติดต�อมาทางผมล�ะครับไงก็ขอฝากทางท�านผู<บริหารด<วยครับ 
ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เชิญท�านวสุพล ครับ  

 
          /นายวสพุล... 
 



 สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 

-107- 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา สมาชิกสภาองค�กาบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ท�านประธานสภา ท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติ  
ผมวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เขต 1 อําเภอเชียงของ 

หารือครับท�านประธานสภาครับ ในเร่ืองน้ีเร่ืองญัตติเพื่อพิจารณานี้ ได<นํารวมโครงการจํานวน 3 โครงการน้ีมา
ไว<ด<วยกัน หารือว�าขอแยกพิจารณาได<ไหมครับ ขอแยกผู<พิจารณานาทางด<านโครงการ โครงการท่ี 1 เป[นถนน
ข้ึนสู�ดอยตุง โครงการที่ 2 เป[นถนนที่อําเภอแม�สาย  โครงการท่ี 3 จอแอลอีดี ตรงน้ีนะครับ  เราจะได<
พิจารณาเป[นข<อๆ ไปครับ เผื่อว�าจะมีสมาชิกสภาฯ ท�านใดท�านหนึ่ง  ไม�เห็นด<วยกับโครงการใดโครงการหนึ่ง  
ก็ไม�สามารถที่จะตัดสินใจได<  ขอให<ท�านได<ใช<ดุลยพินิจถ<าหากว�าเป[นตามที่ผมได<เสนอนี้ ท�านก็ได<ขอช�วย 
สมาชิกที่อยู�ในที่ประชุมสภา ที่ประชุมอยู�ตรงนี้ ขอรับรองว�าเราจะขอแยก โครงการเพื่อพิจารณากัน 3 
โครงการ พิจารณากัน 3 คร้ัง ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เชิญท�านทรงศรี ครับ 

นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียนท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด ที่เคารพ  
ดิฉันทรงศรี  คมขํา สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายอําเภอเมืองเขต 2 จากที่ท�านได<นําเรียน

การชี้แจงจากฝLายบริหารนําเรียน ช้ีแจงว�าจอแอลอีดีนะคะ ท�านไม�ใช� แอลซีดีนะคะ ก็เป[นโครงการหนึ่งที่ท�าน
ก็ได<เห็นว�ามันมีความจําเป[นที่จะต<องซ้ือเพราะว�าด<วยเหตุว�าทางจังหวัดก็ได<ร<องถามมาทาง อบจ. เราหลายครั้ง
ว�าทําไมไม�ช�วยประชาสัมพันธ� ดิฉัน ก็เท�าที่ทราบมานะคะหน�วยงานทุกหน�วยงานของจังหวัดหรือแม<แต�ท�านท่ี
ไหนๆ เขาก็มีหน�วยงานประชาสัมพันธ�ของตัวเองกันทั้งสิ้นแล<วที่สําคัญจอแอลอีดีที่ตั้งอยู�กับที่ กับในเฟสบุjค 
ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเราหรือแม<กระทั่งกลุ�มไลน�อะไรต�างๆ สื่อโซเชียลต�างๆ ที่ท�านสามารถเอาไป
นํามาประกอบการประชาสัมพันธ� มีอีกเยอะแยะถ<าท�านใช<สื่อตรงน้ีให<ถูกนะมันน�าจะเป[นช�องทางที่ดียิ่งกว�าจอ
แอลอีดีท่ีตั้งอยู�กับที่นะคะ ดิฉันต<องไปส�งลูกที่ราชภัฎทุกวันทําการ ดิฉันจะต<องทั้งผ�านไป ผ�านกลับ ดิฉัน     
จะเห็นจอแอลอีดีของบนหลังคาตึกแถวตรงแยก ห<าแยกน�ะค�ะ ดิฉันเห็นตรงนั้นมาโดยตลอดดิฉันไปส�งลูกมา
ตลอด ห<า หก ปZท่ีผ�านมา ดิชั้นไม�เคยเห็นเขาร้ือลงมาเพื่อท่ีจะเปลี่ยนหรือแก<ไข สว�างมากชัดเจนมากไม�เคยเห็น
เขาแก<ไขเลยค�ะทํามาโดยตลอดแต�ส่ิงหน่ึงท่ีอยากจะกราบเรียนท�านนะคะว�าเม่ือก้ีท�านผู<อํานวยการสํานักการ
ช�างได<บอกว�าโครงการจอแอลอีดีข<างหน<าของเรา ท�านตั้งงบประมาณไว< ห<าล<านห<าแสน แต�โดนฟ)นจนเหลือ  
สามล<านหนึ่งแสน  คร้ังนี้เราตั้ง สามล<านบาท เราจะโดนฟ)นไปเหลือเท�าไหร�คะแล<วเราจะได<ของดีเหรอคะ
ขนาด ห<าล<านห<าแสน ท�านยังโดนฟ)นไปเหลือ สามล<านบาท แล<วคุณภาพยังถดถอยได<ขนาดน้ีในวันน้ีท�านตั้ง 
สามล<านบาท เดาไม�ถูกเหมือนกันว�าจะมีผู<ฟ)นไหม ทําให<งานของเราตัวนี้จะเหลือเท�าไหร�จอแอลอีดีของเรา
คุณภาพจะเหลือเท�าไหร�ค�ะ ดิฉันก็ไม�ว�าท�านล�ะค�ะท�าน ก็นําเสนอมา ในฝ)Wงสภานะคะก็อยากจะเรียนเพื่อน
สมาชิกสภาหลายๆ ท�านนะคะว�าในวันนี้วิจารณญาณในการในการตัดสินใจอยู�ท่ีเรา ในการคิดที่จะเห็นชอบใน
โครงการหรือไม�เห็นชอบในโครงการของฝLายบริหารท่ีเหมาะสมหรือไม�เหมาะสมอยู�ท่ีเราก็ฝากเพื่อนสมาชิก
ด<วยค�ะ กราบขอบพระคุณค�ะ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เชิญท�านอําพล ก�อนครับ เดี๋ยวท�านอมรรัตน� ถัดไปนะครับ 
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นายอําพล  เวียงสิมา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท�านรักษาการนายก ผอ. ทุกกอง    
เพื่อนสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท�านครับ  

ผมอําพล  เวียงสิมา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเขต 1 อําเภอพานครับ ต<องขอ
กราบเรียนอย�างนี้นะครับ เม่ือสักครู�นะครับก็ได<ยินมาก็ค�อนข<างงงแล<วก็สงสัยนะครับคือจอแอลอีดีนะครับ  ก็
เห็นท�านผอ. สํานักกองช�างมาบอกว�ามันอยู�ที่เทคโนโลยีของแต�ละปZใช�ไหมท�าน มันกว<างบ<าง อ<วนบ<าง ผอม
บ<าง แบนบ<าง หนาบ<างนะครับ สําหรับสําหรับงบประมาณที่ท�านขอนะครับถ<า สามล<าน ผมว�าผมไม�สนับสนุน
นะเพราะว�าเดี๋ยวมันก็จะออกมาได< 2 ปZ 3 ปZนะครับ แต�ถ<าต้ังให<มันมากกว�านี้ไปเลยซ้ือก็ให<ซื้อให<มันดีๆ ไปเลย
ใช<มา 5 ปZ 10 ปZ อย�างนี้ผมว�าดีกว�าครับ เพราะว�าการประชาสัมพันธ�ของของของ อบจ.ก็ค�อนข<างจะสําคัญ 
ส�วนถนนหนทางก็ค�อนข<างจะสําคัญเพราะฉะน้ันนะครับผมว�า สามล<าน ตรงน้ีมันใช<ประโยชน�อะไรไม�ได<เลยนะ
ครับขนาด ห<าล<าน ยังโดนมาซะเหลือ สามล<าน กว�ามันใช<ได<แค� 3 ปZแล<วก็พังนะครับขอให<ท�านกลับไป
พิจารณาใหม�นะเราเห็นเราเห็นดีด<วยครับในการในการประชาสัมพันธ�ของ อบจ. แต�ว�าขอให<ตั้งสูงๆ เลยครับ
เอาท่ีมันดีๆ ขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ เชิญท�านอมรรัตน� ครับ 

นางอมรรัตน�  รัตนาชัย สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาท่ีเคารพ สมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติและคณะผู<บริหารผู<ร�วมประชุมทุกท�านค�ะ  

ก็เม่ือก้ีมีสมาชิกหรือผู<อภิปรายได<อ<างถึงพื้นที่ถนนบนดอยนะคะ ก�อนอ่ืนก็ต<องขอขอบคุณทางคณะผู<บริหารท่ี
ให<ความสําคัญก็คือในช�วงหลังมานี้ก็ได<ทําให<คุณภาพของถนนบนดอยได<ดีข้ึนนะคะ จากท่ีจอแอลอีดีน่ีก็ใช<ได< 4 
ปZนะคะถนน ที่บนดอยใช<ได<แค� 2 ปZเองค�ะ ก็พังหมดแล<วนะคะ แต�ช�วงล�าสุดมาน้ีก็ทําให<ได<รับการแก<ไขท่ีดีต<อง
ขอบคุณนะคะ แต�ว�าวันน้ีที่ฉันจะพูดก็คือ ในส�วนของคุณภาพของงานนะคะไม�ว�าจะเป[นเร่ืองของวัตถุ วัสดุหรือ
เรื่องของถนนเพราะว�าตอนนี้เราเห็นว�าอบจ. ก็ซ้ือวัสดุที่บ�อยและก็เยอะนะคะ เพราะว�าเสียก็ซ้ือใหม�เสียก็ซื้อ
ใหม� เพราะฉะน้ันก็เลยคิดว�าตอนนี้เราไปทําถนนหนทางท่ีลําบากกว�าดีไหม เพราะว�าถนนที่ชาวบ<านไปไม�ได<ก็
ยังมีอีกเยอะเม่ือเช<านี้ล�าสุดทางอําเภอแม�ฟKาหลวง ได<แจ<งมาว�าถนน ท่ีอบจ. ได<ไปสร<างในส�วนของห<วยหม<อ  
ถึงทุ�งหมออาเนนก็พังลงไปแล<ว อันนี้ก็อยากให<ไปดูที่แก<ป)ญหาเฉพาะหน<าที่เร�งด�วนก�อนนะคะ ในส�วนของจอ
แอลอีดีก็เห็นด<วยท่ีจะให<จัดซ้ือแต�ว�ายังไม�มีความจําเป[นเพราะว�าหลายคร้ังท่ีดิฉันได<พูดไปว�าการประชาสัมพันธ�
ของ อบจ. ที่บนดอยแม�สลอง 1, 2 ปZค�อยเปลี่ยน คิดว�าที่น่ีก็เหมือนกันเอาข<อความที่อยู�ใน จอ บางทีผ�านมา 
1 เดือน 2 เดือนก็ยังไม�เห็นเปลี่ยนข<อความอะไร เลยนะคะก็เห็นแต�ว�ารูปของคนใดคนหน่ึงข้ึนหรือว�ารูปงาน
ดอกไม<ช�วงหนึ่งเอง เพราะฉะน้ันพวกเราไม�รู<ว�าทําข<อมูลที่ใช<ในจอแอลอีดีเป[นหรือเปล�า มีบุคลากรที่พร<อมไหม 
แล<วก็มีความรู<ด<านน้ีหรือเปล�าอันนี้ก็ต<องกลับไปทบทวนนะคะ แล<วก็เห็นท่ีหน<าศาลากลาง เขาก็เป7ดทุกวันน้ี
เช<าไปก็เห็นตอนเย็นก็เห็นของเขาไม�เสียเลย แล<วจอไม�ใหญ�เหมือนเราด<วยแล<วก็คิดว�าราคาก็ไม�แพง แต�ว�าใช<ได<
ดีและก็ใช<ได<ตลอดนะค�ะในส�วนของคุณภาพงานตรงน้ีก็อยากให<ทบทวน ไม�ว�าจะเป[นเรื่องต�างๆ นะคะ 
โดยเฉพาะเร่ืองถนนให<เป[นถนนก็อยากให<เป[นถนนที่ดีๆหน�อยค�ะเพราะว�าท่ีผ�านมานี้ไม�ดีเลยค�ะ เป[น สจ.มา 4 
ปZน้ีถนนท้ังซ�อม และทําใหม�เหมือนเหมือนจอแอลอีดี ก็ต<องทําไปสองรอบแล<วค�ะ ฝากนะคะในเร่ืองของ
คุณภาพและก็สนับสนุนกับทางสมาชิกว�าตอนน้ีเรายังไม�มีความจําเป[นท่ีจะต<องซ้ือจอแอลอีดีไปทําถนน
แก<ป)ญหาเฉพาะหน<าก�อนค�ะ ขอบคุณค�ะ 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับ เชิญท�านอทิตาธร 

นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท�านปฏิบัติหน<าท่ีนายกนะคะ          

ท�านผู<อํานวยการสํานัก ท�านผู<อํานวยการกองตลอดจนถึงเจ<าหน<าท่ี และผู<สังเกตการณ�ทุกท�านนะคะ   
ดิฉันอทิตาธร วันไชยธนวงศ� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิง เขต 2 ค�ะ

ต<องขอกราบขอบพระคุณนะคะสําหรับท�านสมาชิกสภา ท�านทรงศรี คมขํา ท่ีได<พูดถึงพื้นที่ในเขตอําเภอเทิง 
นะคะ ท่ีมีป)ญหาซ่ึงในส�วนของถนนท้ังสองสาย เป[นเพียงสองในถนนหลายๆ สาย ที่มีป)ญหาในขณะเดียวกัน
ก�อนอ่ืนดิฉันขออนุญาตพูดถึงเร่ืองท่ีเรากําลังจะพิจารณาคือเรื่องของจอแอลอีดี นี้ก�อนนะคะซ่ึงในความเห็นคือ
ว�าสิ่งที่ดีท่ีสุดอาจจะไม�ใช�สิ่งที่ราคาที่ถูกท่ีสุดก็ได< อยากจะให<ท�านพิจารณาภายใต<ว�าองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงรายของเราถือว�าเป[นท<องถ่ินที่เป[นพี่ใหญ�เป[นท<องถ่ินที่มีงบประมาณสูงท่ีสุดในจังหวัดเชียงราย ดังน้ันใน
เร่ืองของการประชาสัมพันธ�การที่จะแนะนําแหล�งท�องเที่ยวหรือกิจกรรมต�างๆ ขององค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงราย ก็มีความจําเป[นค�ะ ดิฉันยอมรับว�าสิ่งนี้คือการประชาสัมพันธ�และเป[นหน<าเป[นตาของอบจ.เชียงราย
เรา แต�ท้ังนี้ได<การท่ีเราจะดําเนินการมาจัดซ้ือเพื่อใช<ในการประชาสัมพันธ�แนะนําแหล�งต�างๆตามท่ีท�านมี
วัตถุประสงค�ท่ีตั้งไว<เราก็ควรจะดูในเรื่องของงบประมาณที่มันเหมาะสมกับสิ่งที่เราจะได<มานะคะ ซ่ึงก็เป[น
ประสบการณ�ในสิ่งท่ีผ�านมาแล<วว�าเรามีการจัดซ้ือโดยท่ีมีการเสนอราคาและส�วนท่ีต่ําท่ีสุดปรากฏว�าใช<ไม�คุ<มค�า
ใช<เวลาเพียง 3 ถึง 4 ปZเท�านั้น ส่ิงนี้ก็ใช<ไม�ได<แล<วไม�สามารถซ�อมได<ด<วยนะคะดังน้ันจึงมีความเห็นว�าเราอาจจะ
ถอนในส�วนของวาระตรงนี้ออกไปก�อนหรือเฉพาะโครงการน้ีออกไปก�อนนะคะเพื่อท่ีจะท�านได<มีการไปสืบราคา
นะคะ ในการหาในสิ่งที่ดีที่สุด แล<วก็เหมาะสมอันนี้ก็เป[นข<อเสนออย�างหน่ึงนะคะว�าเราน�าจะขอถอนตรงนี้เอา
ไปก�อนเพื่อไปดําเนินการในการหาราคาที่ดีที่สุดแล<วก็เหมาะสมคุณค�าท่ีดีท่ีสุดได<มาแล<ว จะใช<ในระยะเวลาท่ี
ยาวนานมากข้ึนนะคะในขณะเดียวกัน การพัฒนาในส�วนท่ีติดตั้งจอ แอลซีดีหรือแอลอีดีตรงนี้นะคะว�าเราน�าจะ
มีการพิจารณาติดตั้งในจุดที่อาจจะไม�ใช�ที่ตรงหน<าอบจ.เชียงรายก็ได<แต�เป[นจุดท่ีมีการสัญจรผ�านไปผ�านมามาก
ที่สุดเช�นบริเวณสนามบินหรือว�าทางแยกท่ีชุมชนคับค่ัง ซ่ึงหมายถึงว�าเป[นการประชาสัมพันธ�งานและกิจกรรม
ของอบจ.เชียงรายได<อย�างทั่วถึงนะคะ มากกว�าที่จะอยู�บริเวณที่อยู�ด<านหน<าของ อบจ. หรือไม�อาจจะต<องไป
สํารวจค�ะว�าพื้นที่ใดบริเวณท่ีใดที่มันเหมาะสม เม่ือนําไปติดตั้งแล<วจะเป[นการประชาสัมพันธ�ท่ีดีที่สุดนะคะอัน
นี้ดิฉันก็ขออนุญาตแนะนําในส�วนของถนน 2 สายที่ ท�าน สจ.ทรงศรี คมขํา ท�านได<ให<ให<คําช้ีแนะเอาไว<นะคะ
นั่นก็คือว�าสายแรกเป[นสายบ<านปLาจี้ ตําบลหงาว เชื่อมกับ บ<านร�องแช� หมู�ท่ี 10 ตําบลเวียง อําเภอเทิง มีการ
เชื่อมต�อท้ังหมดอยู� 2 ตําบล ถนนสายนี้เป[นถนนที่ข้ึนปKายของ อบจ.เชียงราย ได<มีการไปปรับพื้นทําถนนหิน
คลุกเอาไว<นะคะ ระยะทางอยู�ประมาณเกือบ 10 กิโลเมตร แล<วทั้งนี้ในช�วงนั้นงบประมาณไม�เพียงพอที่จะไป
ดําเนินการในการลาดยาง จึงได<ของบประมาณจากทางหลวงชนบทมาทําลาดยางเอาไว<แต�เน่ืองจากระยะเวลา
ที่ผ�านมาเนิ่นนานแล<วนะคะ ก็ทําให<ถนนสายนี้มีความชํารุดประกอบกับถนนสายนี้ท้ังสองข<างทางเป[นพื้นท่ีทํา
การเกษตร ไม�ว�าจะเป[นเรื่องของไร�ข<าวโพด ข<าวหรือแม<กระท่ังยางพาราจึงทําให<มีการสัญจรที่ค�อนข<างจะ   
คับค่ัง แต�ป)จจุบันนี้ถนนเรียบเหมือนกับหลุมนะคะหลุมพระจันทร�ตลอดสายทางและจะเป[นหลุมเป[นบ�อท่ี
ติดกันไปตลอด ประชาชนชาวบ<านเกิดความเดือดร<อนข้ึนไปอยู�ในสื่อของโซเชียลมากมายนะคะท่ีมีความ 
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เดือดร<อนในจุดน้ี ซ่ึงดิฉันเองก็ได<นําเรียนมายังท�านปฏิบัติหน<าที่นายกแล<วนะคะว�าขณะนี้ถนนสายน้ีกําลังสร<าง
ป)ญหาแล<วมีอุบัติเหตุเกิดข้ึน กับพี่น<องประชาชนท้ังในเขตพื้นท่ีอําเภอเทิงและพื้นท่ีใกล<เคียงที่จําเป[นต<องใช<
ถนนสายน้ีอย�างมากมายนะคะในขณะเดียวกันอีกเส<นนึงค�ะ ถนนบ<านขุนต<า ตําบลตับเต�า อําเภอเทิง ถนนสาย
นี้ค�ะเดิมทีเป[นเป[นถนนที่เป[นพื้นที่เพื่อความม่ันคงภายในขณะเดียวกัน ณ ป)จจุบันนี้ทางองค�การบริหารส�วน
ตําบลตับเต�า ได<เข<ามาขอเข<ามาดูแลในถนนสายนี้แต�ปรากฏว�าไม�มีงบประมาณเพียงพอค�ะที่จะมาดําเนินการ
ในการซ�อมแซมแก<ไขป)ญหาน�าจะหนักกว�า ในส�วนของที่ได<มีการนํามาฉายให<ท�านดูนะคะเนื่องจากว�าเดิมทีเส<น
นี้อะไรหลายท�านให<ความสําคัญ ทางด<าน ส.ส. สมบูรณ� วันไชยธนวงศ� เคยได<ให<งบประมาณในการก�อสร<าง
ถนนสายน้ีปรากฏว�าถนนสายนี้ถนนที่ยาวมากนะคะระยะทางประมาณ 10 กว�ากิโลเมตรแล<วก็เป[นถนนที่ข้ึน
เขา งบประมาณท่ีได<มามันมีจํานวนเพียงน<อยนิด นะคะอยู�ประมาณท่ี 2 ล<านบาท ดังน้ันไม�สามารถท่ีจะทํา
ถนนได<ตลอดทั้งสายชาวบ<านก็น�าสงสารค�ะ ก็เลยทําเป[นถนนสายอกแตกนะคะเขาเรียกกันถนนสายอกแตก    
ก็จะเป[นถนนคอนกรีตแค�เฉพาะล<อเท�านั้นนะคะ น�าสงสารมาก แต�ปรากฏว�าเพราะชาวบ<านมาทําเป[นลักษณะ
แบบนี้ก็ทําให<สามารถรถสัญจรได<แต�ได<เพียงระยะเวลาหนึ่งในขณะเดียวกันเวลาเกิดเหตุอะไรท่ีเร�งด�วน กลับ
กลายเป[นเรื่องที่ทําให<เกิดอุบัติเหตุเกิดข้ึนบ�อยครั้ง เช�นใครท่ีมีความเจ็บปLวยเร�งด�วนกะทันหันลงมากลางคืนไม�
สามารถที่มองเห็นเส<นทางของล<อท้ัง 2 ข<างได<ก็ตกลงไปเกิดอุบัติเหตุทําให<เสียชีวิตมาแล<วหลายคนนะคะ ถนน
สายน้ีดิฉันก็ขออนุญาตนําเรียนนะคะว�าหากว�าองค�การบริหารส�วนจังหวัดของเรา สามารถที่จะเข<าไป
ดําเนินการโดยใช<เคร่ืองจักรเข<าไปซ�อมแซมแก<ไขป)ญหาให<ได<ก็จะก�อให<เกิดประโยชน�กับพี่น<องประชาชน ใน
เร่ืองของการดูแลเรื่องชีวิตและทรัพย�สินของพี่น<องประชาชนในจังหวัดเชียงราย ซ่ึงตรงนี้เองนะคะประชาชนท่ี
อยู�ข<างบนนั้นมีจํานวนมากค�ะท�านดี ฉันในฐานะของคณะกรรมการแปรญัตติและเป[นสมาชิกสภา ดิฉันมองเห็น
ป)ญหาในประมาณ 2 อาทิตย�ที่ผ�านมา ในเร่ืองของการทํางานค�ะได<มีโอกาสมาดูในส�วนของร�างงบประมาณ
ข<อบัญญัติเร่ืองเข<าใจนะคะว�าส�วนหน่ึง ท�านผู<ท่ีมีการทํางานเราอาจจะมีความแตกต�างกันอยู� 2 ด<าน ด<านหนึ่ง
ของท�านเป[นผู<ปฏิบัติหน<าที่ตามหน<าท่ีในระบบราชการ มองว�าสิ่งท่ีท�านต<องทําแบบน้ันจะต<องมีค�ามีตัวชี้วัดท่ี
ชัดเจนในการทํางานที่ชัดเจนในขณะเดียวกันพวกเราซ่ึงมาจากพี่น<องประชาชน และอยู�ในพื้นที่ก็จะมองเห็น
ป)ญหาความต<องการ ตรงนี้มันจึงเกิดความแตกต�างกันของท�านก็คือต<องการไปพัฒนาแต�บ<านเรายังเป[น
ประเทศที่กําลังพัฒนาอยู� เรายังไม�ได<เป[นประเทศที่พัฒนาแล<วสิ่งที่เป[นความสําคัญและความจําเป[นและความ
เดือดร<อนของพี่น<องประชาชนส�วนใหญ� ก็ยังมาจากในเรื่องของโครงสร<างพื้นฐานอีกอยู�ดี ดังนั้นส่ิงนี้จึงอยากจะ
ได<ถ�ายทอดข<อมูลได<นําเรียนยังท�านว�า แม<กระทั่งว�าการท่ีในส�วนของข<าราชการในส�วนของเจ<าหน<าที่ใช� ท่ีเรา
จําเป[นจะต<องทํางานตามระบบในกรอบสี่เหลี่ยมทางกรมทางกระทรวงที่ได<วางเอาไว< ในขณะเดียวกันสิ่งที่เป[น
ความจําเป[นอีกอย�างหนึ่งก็คือว�าชีวิตทรัพย�สินและความเดือดร<อนป)ญหาที่เกิดข้ึนของพี่น<องประชาชนการ
อบรมมีได<ค�ะส�งเสริมความรู<มีได< แต�มันต<องมาภายหลังหลังจากที่ประชาชนกินดีอยู�ดีและมีความสุขสามารถใช<
ชีวิตอยู�ในพื้นที่ในสังคมได< หมายถึงว�าสิ่งต�างๆเหล�านี้คือท�านต<องได<ส�งเสริมเข<ามา ดิฉันในฐานะท่ีเป[นสมาชิก
สภาท่ีมาจากการเลือกตั้ง ที่มาจากความไว<วางใจของพี่น<องประชาชนและพวกเราทั้งหมดอีก 35 คนก็มี
ความหวังนะคะถือป)ญหาหรือความเดือดร<อนของพี่น<องประชาชนมาให<ยังท�านนะคะเพื่อนําเรียนในการ
พิจารณา กราบขอบพระคุณค�ะ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เชิญท�านวสุพลครับ 
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นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา สมาชิกสภาองค�กาบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ท�านประธานสภาที่เคารพ ท�านสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติครับ ผมน่ังฟ)งอยู�ก็สําหรับโครงการตรงนี้ที่ขอ

พิจารณาต�อสภาแห�งน้ีมานะครับ แต�ละฝLายไม�ว�าจะเป[นฝLายสนับสนุนนะครับ หรือฝLายที่ต<องการที่จะสอบถาม
รายละเอียดอ่ืนๆ ใดเพิ่มเติมก็ถือว�าท�านได<อภิปรายกันมาพอสมควรแล<วนะครับท�าน ผมเห็นควรแก�เวลาจะได<
ของมติต�อไปครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับมีท�านขออภิปรายเชิญท�านกิตติชัยครับ 

นายกิฒฒิชัย  อ่ินสุวรรณ สมาชิกาสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภา สมาชิกผู<ทรงเกียรติคณะผู<บริหารครับ ประเด็นนี้ผมอยากจะพิจารณาเป[น

เป[นเหรียญสองด<านอีกด<านหน่ึงเราต<องทําอยู�แล<วนะในเรื่องของโครงสร<างพื้นฐานก็หลายส่ิงหลายอย�าง 
งบประมาณถ<าจะให<ทําท้ังหมดเชียงรายพันล<านยังไม�เสร็จ แปลว�าโครงสร<างการประชาสัมพันธ�เป[นส่ิงที่จําเป[น
ถ<าเราทําอย�างเดียวแล<วชาวบ<านไม�รู<ผมว�าโครงสร<างระเบียบหรือต�างๆ องค�การบริหารส�วนจังหวัดทําท่ีไหน
อย�างไรต�อไปเขาจะไม�ทราบว�า อบจ. เราทําอะไรอยู� คือทุกวันน้ีมีองค�กรปกครองส�วนท<องถ่ินอยู� 3 อย�าง
องค�การบริหารส�วนจังหวัด เทศบาลหรือ อบต. ซ่ึงในแต�ละส�วนอบต.หรือเทศบาล บางส�วนเขาก็ดูแลจัดการ
บางส�วนแต�ว�าทําได<หรือไม�ได<เขาต<องมาร<องขอให<เราช�วยท่ีเป[นสิ่งที่องค�การบริหารส�วนจังหวัด จะดําเนินการ
อมเป[นว�าโครงการของการประชาสัมพันธ�โดยเฉพาะของ อบจ. ประชาสัมพันธ�ไม�ดีแต�ว�าวิธีการทํางานดีแต�ว�า
ด<อยในเร่ืองประชาสัมพันธ�  ตลอดมาในเร่ืองงานดอกไม<เร่ืองส�วนต�างๆ นี่คือสิ่งสําคัญผมว�าตรงไฟแดงบางทีก็
ชะเง<อดู หลายเดือนไม�เห็นมีว�าเป[นจอออก แต�ว�าจะเห็นว�าเม่ือก�อนจะมีว�าตอนน้ี อบจ. จะทําอะไรทําอย�างน้ี
เราจะได<รู<  คนที่ผ�านไฟแดงจะเห็นจะอ�านดูว�า อบจ. เราจะทําอะไรอยู�ตอนน้ีอยู�ในยุคท่ีการประชาสัมพันธ�ใน
ยุคท่ีได<หลายสิ่งหลายอย�างท่ีเราจะต<องออกแบบ หรือแจ<งข�าวสารให<ชัดเจนนี้เป[นส�วนสําคัญเราอยากจะให<
สมาชิก  ผู<ทรงเกียรติท้ังหลายพิจารณาว�าเหรียญ 2 ด<าน เรามีอยู�แล<วด<านหนึ่งเรามาดูอีกด<านหนึ่งจะต<องมีสิ่ง
ที่จําเป[นหมด ผมขอฝากไว<สมาชิกพิจารณาว�าเรามีเหรียญ 2 ด<านที่ต<องดูคอปเวอร�ด<วยกันน�ะครับ  ครับวันน้ี
ผมขอเรียนท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติได<รับทราบครับขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เชิญครับท�านอําพลครับ 

นายอําพล  เวียงสิมา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับท�านประธานครับ ผมอําพล  เวียงสิมา เขต 1 อําเภอพานครับ ท�านครับก็คงยัง

ยืนยันนะครับ ว�าเห็นด<วยกับการที่จะมีการประชาสัมพันธ�นะครับแล<วก็โครงการแอลอีดี ก็การจัดซ้ือแอลอีดี 
ผมเห็นด<วยครับแต�ว�าท�านครับมันงบประมาณมันน<อยไปหน�อยครับท�านครับ แล<วท่ีท�าน สจ.กิฒฒิชัย นะครับ 
ต<องขออนุญาตเอ�ยชื่อนะครับก็เห็นด<วยครับในการประชาสัมพันธ�ครับอย�างเช�นท�านว�าเหรียญ 2 ด<าน 3 ด<าน
นะครับเป[นไปได<ก็เอาเหรียญเข<ากรอบซะนะครับ เพราะว�าถ<าใช<เหรียญบ�อยมันก็ถูไปถูมามันสึกครับท�าน ผมก็
เป[นอีกเป[นอีกคนหนึ่งนะครับ ก็เป[น สจ. อีกคนหนึ่งนะที่เห็นความสัมพันธ�ของเห็นความสําคัญของการ 
ประชาสัมพันธ�นะครับก็อยากจะมีโอกาสในการประชุมอยากมีโอกาสสักคร้ังหนึ่งนะครับที่ว�าจะเอาบรรยากาศ
ดี ๆ อย�างนี้นะออกสื่อให<กับพี่น<องประชาชนคนเชียงรายเขาได<เห็นกันบ<างนะครับ เพราะว�าตั้งแต�เป[น สจ. มา 
          /ผมยังไม�ได<... 



 สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 

-112- 

ผมยังไม�เคยออกสื่อจอแอลอีดีอย�างท่ีท�านกล�าวขอกันมาเลยนะครับ ซ่ึงผมจําได<ว�าเม่ือคราวที่แล<ว  ก�อนท่ีจะ
ของบประมาณท่ีจะซ้ือตัวแอลอีดีตัวนี้ท�านบอกว�าอยากจะเอาบรรยากาศแบบน้ีให<กับพี่น<องประชาชนได<เห็น
ท�านครับ ผมเรียนอย�างนี้ครับ ขอถอนตัวนี้ออกไปก�อนนะครับแล<วก็  ท�านไปจัดต้ังมาเลยนะ ห<าล<าน สิบล<าน     
นะครับเอาท่ีมันสเปคสูงสูงเอาที่มันใช<ได<นาน เรายินดีสนับสนุนขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ เชิญท�านปฏิบัติหน<าที่นายกครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                          ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภาและสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท�าน ก็ต<องขอขอบคุณนะครับในการสนับสนุน
และฝLายท่ียังให<ข<อสังเกตอะไรหลายอย�างนะครับ ผมอยากให<บรรยากาศของสภาแห�งน้ีนะครับเป[นไปด<วย
ความปรองดองสมานฉันท�นะครับ ผมเองก็รับฟ)งครับทุกเหตุผลนะครับ ก็คิดว�ายังคงมีอะไรท่ีจะต<องคอย
ทบทวนแล<วก็ไปดูแลในข<อสังเกตของท�านอยู�นะครับ ผมขอให<เป[นอย�างนี้นะครับต<องขอบคุณท�านท่ีสนับสนุน
และขอขอบคุณส�วนท่ีท�านท<วงติง ผมคิดว�าผมจะได<นํางบประมาณส�วนของการซ้ือจอแอลอีดีไปทําอย�างอ่ืน    
ผมขอถอนครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับสรุปโครงการจัดซ้ือแอลอีดีท�านนายกเจ<าของญัตติขอถอนก็เลยทําให<ในวาระการ

พิจารณาการโอนงบประมาณรายจ�ายประจําปZงบประมาณ 2560 ก็เหลือเพียง 2 โครงการก็คือโครงการ
ก�อสร<างถนนลาดยางพาราแคปซิล  นะครับท่ีอําเภอแม�สาย ห<าล<านบาทแล<วก็โครงการก�อสร<างทางวงเวียน
กลับขับรถพร<อมลานจอดรถผิวทางนะครับลาดยางแอสฟ)ลท�ติกคอนกรีตนะครับที่บริเวณหน<าวัดพระธาตุดอย
ตุงตําบลห<วยไคร<อําเภอแม�สายนะครับจังหวัดเชียงรายจํานวน สองล<านบาทรวม 2 โครงการ เจ็ดล<านบาท   
นะครับ เชิญครับ ท�านพงษ�ทรครับ 

นายพงศ�ธร  ชยาตุลชาต สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ ฝLายบริหารคณะเจ<าหน<าที่ทุกท�านครับพอดี

ทางรักษาการนายกได<กล�าวถึงเรื่องของจอแอลอีดีท่ีขอถอนนะครับ ก็สมควรอยู�นะครับ สมควรยังไงก็คือว�ามัน
งบประมาณนั้นมีน<อย มีน<อยไงคือว�าเราทําได<ระดับมาตรฐานสเปค ผมเห็นว�าเป[นโครงการท่ีดีถ<าถอนไปก็ต<อง
ตั้งงบใหม�ข้ึนมาที่มันมีสเปคท่ีดีแล<วก็ซ้ือแล<วก็คุ<มนะครับ สามล<านมันยังไม�พอผมว�ามันต<อง ห<าล<าน หกล<าน
หรือสิบล<าน ให<มันเทียบเท�ากับเอกชนที่เขาทําตามสี่แยกต�างๆและจุดที่ไปวาง ถ<าเราวางด<านข<างในรถชนตูด
กันเพราะมันมัวแต�มองด<านข<างใช�ไหมครับมีป)ญหาจะตามมา ผมเห็นว�าการประชาสัมพันธ�นะครับท่ีสําคัญที่สุด
ผมไม�เห็น อบจ. ท่ีไหน มีเลยมีแต� อบจ.เชียงราย ยังไงรู<ไหมครับการประชาสัมพันธ�เราน<อยมาก คือผู<สื่อข�าว
ของเราไม�ว�าจะเป[นสื่อหนังสือพิมพ�ท<องถ่ินส่ือวิทยุส�วนกลาง สื่อวิทยุชุมชน คือเราตัดขาดเขาไปเลยซ่ึงตอนน้ี
สําคัญมากเป[นกระบอกเสียงให<เราเลยนะงบตัวนี้  สามล<าน เอามาขยับมาช�วยสนับสนุนสื่อตรงนี้บ<างเขาก็จะได<
เป[นกระบอกเสียงให<กับทาง อบจ. ว�าเราทําอะไรบ<างซ่ึงตรงน้ีสําคัญนะครับเพราะว�าการประชาสัมพันธ�ไม�ได<
มองตัวเดียวเรามองหลายด<านสื่อวิทยุ สื่อหนังสือพิมพ�  ผมขอฝากของในด<วยเพราะงบไม�มากหรอกครับให<เรา
จะไปสนับสนุนให<เขา ไม�ก่ีตังหรอกแต�ว�าแค�ลองไปว�างดูว�าจะสนับสนุนอย�างไรขอบคุณครับ 

 
         /นายสุธีระพงษ�... 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ มีผู<ใดอภิปรายอีกไหมครับ เม่ือไม�มีผู<อภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมนะครับผม

ขอมติ มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบการอนุมัติโอนงบประมาณรายจ�ายตามข<อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัด
เชียงรายไปตั้งจ�ายเป[นรายการใหม�จํานวน 2 โครงการโปรดยกมือข้ึนครับ  ขอบคุณครับมีสมาชิกท�านใด  ไม�
เห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครับ  ไม�มีนะครับเป[นอันว�าที่สภาแห�งนี้เห็นชอบอนุมัติการอนุมัติโอนงบประมาณ
รายจ�ายตามข<อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายไปตั้งจ�ายเป[นรายการใหม�จํานวน 2 โครงการใน
วงเงินเจ็ดล<านบาท  

ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 26 เสียง งดออกเสียง 2 เสียงครับ  

ระเบียบวาระที่ 4 ญัตติ การให1เห็นการให1ความเห็นชอบก�อนทําความตกลงกับผู1ว�าราชการจังหวัด                              
                             ในกรณีที่ไม�สามารถปฏิบัติตามระเบียบ     

ขอเชิญท�านปฏิบัติหน<าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                          ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภาและสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติทุกท�านครับ  
กระผมนายบรรเจิด ภูสมศรี ปฏิบัติหน<าท่ีนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เน่ืองจากองค�การ

บริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเนื่องจากองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายมีโครงการตามข<อบัญญัติงบประมาณ
รายจ�ายประจําปZพุทธศักราช 2554  ปZพุทธศักราช 2557  ปZพุทธศักราช 2558 นะครับซ่ึงเป[นโครงการท่ี
ยังไม�ได<ก�อหนี้ผูกพันและก�อหน้ีผูกพันไปแล<ว ซ่ึงองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายไม�สามารถดําเนินการให<
เสร็จสิ้นและเบิกจ�ายเงินได<ทันภายในวันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2560 จึงขอความเห็นชอบจากสภา
องค�การบริหารจังหวัดเชียงรายก�อนทําความตกลงกับผู<ว�าการจังหวัดในกรณีไม�สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด<วยการรับเงินการเบิกจ�ายเงินการฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ
องค�กรปกครองท<องถ่ินพุทธศักราช 2557 และแก<ไขเพิ่มเติมออกไปอีก 1 ปZงบประมาณรายละเอียดปรากฏ
ตามเอกสารท่ีท�านสมาชิกสภาองค�การบริหารจังหวัดเชียงรายรับไปแล<วนั้นจึงได<เสนอผ�านองค�การบริหาร
ส�วนตัวเชียงรายได<โปรดเห็นชอบต�อไปครับ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ตามท่ีท�านนายกได<แถลงต�อสภามีสมาชิกท�านใดจะอภิปรายหรือให<ความคิดเห็นครับเชิญ                          

ท�านทรงศรี ครับ 

นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายที่เคารพ   
ดิฉันนางทรงศรี คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  อําเภอเมือง  เขต 2       

ท�านประธาน ครั้งนี้ฝLายบริหารขอมติในการสรุปตารางขอทําความตกลงกรณีไม�สามารถปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว�าด<วยการรับเงินการเบิกจ�ายเงินประจําปZงบประมาณ 2560  มีท้ังหมด 4 รายการ   
หน<า ท่ี 1 โครงการก�อสร<างข้ันบันไดนะคะ   โครงการที่  2 ปรับปรุงหอวัฒนธรรม                                     
โครงการที่ 3 ก�อสร<างอาคารสินค<า  โครงการที่ 4 ก�อสร<างอาคารเรียน 2 หลัง  โครงการท่ี 3 
          /โครงการท่ี... 
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โครงการที่ 4 ท�านใช<เงินงบประมาณปZห<าแปด สองอันน้ีท�านยังไม�เคยขอทําความตกลงกับผู<ว�าราชการจังหวัด 
ดิฉันก็ไม�ได<ติดใจ 2 รายการน้ีค�ะ เพราะมันเป[นเงินงบประมาณปZ 58 59 60 ท�านอาจจะทําช<าได< แต�ดิฉันติด
ใจในโครงการแรกและโครงการที่ 2 ค�ะ โครงการก�อสร<างข้ันบันไดปKองกันดินสไลด�วัดพระธาตุดอยจอมทองอยู�
ในเขตอําเภอเมือง เงินงบประมาณเป[นเงินงบประมาณปZ 57 ค�ะ ท�านตอนนี้คือปZ 60 กําลังจะมาใช< 61 ทําไม
ท�านใช<ช<าจังนะคะ ทําไมมีป)ญหามากมายถึงขนาดนั้น  แล<วโครงการที่ 2 โครงการปรับปรุงหอวัฒนธรรมและ
พิพิธภัณฑ�เมืองเชียงราย เพื่อใช<เป[นแหล�งเรียนรู<และท�องเที่ยวทางประวัติศาสตร�เงินงบประมาณปZ 2554 นะ
คะ ท�านสมาชิกคะอันนี้เราคงยังไงคงต<องให<ค�ะแต�อยากให<ท�านได<รับทราบว�าเราเอาเวลาไปอบรมกันมากนัก
หรือเปล�านะคะ  โครงการปรับปรุงหอวัฒนธรรมมาค�ะเงิน 4 ล<านกว�า ปZ 54 ค�ะท�านท�านขอตกลงกับผู<ว�า 3 
คร้ังมาแล<ว  คร้ังท่ีหนึ่ง  30 กันยายน 58  คร้ังที่สอง  30  กันยายน  59 คร้ังที่สาม 30 กันยา 60 นั้น
หมายความว�าตอนน้ีมีแนวโน<มว�าจะยังไม�เสร็จอีกแล<วหรือไม�คะ  คําถามที่ 2 ค�ะท�านดิฉันขออนุญาตอ�านให<
ท�านฟ)งนะคะ  ผู<รับจ<างอยู�ระหว�างดําเนินการตามสัญญาจ<างโดยองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายได<
พิจารณาอนุมัติให<ขยายระยะเวลาสัญญาจ<างเร่ิมตั้งแต�วันท่ีฟ)งดีๆ นะคะ เร่ิมตั้งแต�วันท่ี 1 มิถุนายน 2560 
สิ้นสุดสัญญาจ<างในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2559 ถ<าย<อนเวลาได<เหรอคะดิฉันขอทราบค�ะขอช�วยชี้แจงตรงน้ี
ด<วยสัญญาจ<างของท�านเริ่มเม่ือไหร�ถึงเม่ือไหร�กันแน�ในนี้เขียนว�าเริ่มเม่ือวันที่ 1 มิถุนายน 60 สิ้นสุดสัญญา 
27 พฤศจิกายน 2559  ขอช�วยตอบให<เข<าใจด<วยค�ะขอบพระคุณค�ะ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เชิญท�านปฏิบัติหน<าที่นายกครับ  

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                          ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภา สมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ 
ผมนายบรรเจิด ภูสมศรี ปฏิบัติหน<าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ผมขอมอบให<ทาง 

ผอ. สํานักการช�างได<ชี้แจงข<อเท็จจริงต�อสภาครับ 

นายสมชาติ  วัฒนากล1า  ผู1อํานวยการสํานักการช�าง 
เรียน  ท�านประธานสภาท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติครับ โครงการแรกนะครับก�อสร<างบันไดปKองกันดิน

สไลด�วัดพระธาตุจอมทองนะครับ โครงการนี้เป[นเงินโอนตั้งแต�ปZ 57 แต�มีการประมูลหลายคร้ังนะครับแล<วก็
สุดท<ายได<ผู<รับจ<างท้ิงงานก็เร�งรัดนะครับไม�ว�าจะเป[นส�วนที่ทําการก�อสร<างและก็ทําหนังสือเร�งรัดหลายครั้ง จน
สุดท<ายทิ้งงานแล<วก็ตอนน้ีทางกองพัสดุได<ดําเนินการแจ<งเวียนทิ้งงานแล<วนะครับต�อนี้ก็อยู�ในข้ันตอนการ
ประมูลอิเล็กทรอนิกส�อิเล็กข้ึนใหม�ตอนน้ีนะครับ วงเงินอยู�จากเดิมสามล<านห<าแสน ก็เป[น สองล<านแปดแสน
นะครับ โครงการท่ี 2 เป[นเงินโอนตั้งแต�ปZ 2554 เน่ืองจากว�าเงินตรงน้ีเป[นเป[นงบประมาณที่เราตั้งไว<สร<างหอ
ศิลป�ถ่ินล<านนานะครับ  เป[นอาคารพาณิชย�เก�านะครับ อาคารหลังนี้ผู<อยู�เดิมเป[นตึกธนารักษ�ให<ประกันภัยเช�า
ต�อนะครับเราไปขอใช<อาคารไม�ได<จําเป[นต<องโอนเงินมาทําตั้งแต�ลานธรรมนะครับ ปรับปรุงสะดือเมืองนะครับ 
เงินตัวนั้น ยี่สิบห<าล<านบาทโอนมาหลายส�วนโอนตั้งรายการใหม�เป[นลานธรรม เฟส 1 เฟส 
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2 แล<วก็ สะดือเมือง แล<ว ห<าล<าน ของปรับปรุงหอพิพิธภัณฑ�เมืองเชียงรายนะครับ สี่สิบเก<าล<านนะครับ ซ่ึง
ตรงน้ีที่มันช<าเพราะว�ามันติดเงื่อนไขเดิมก็คือเราเอางบอันหนึ่งไปปรับปรุงศาลากลางหลังแรก ซ่ึงปรับปรุง
ร�วมกับกรมศิลป�นะครับ ปรับปรุงเสร็จ ปรากฏว�าการปรับปรุงเชื่อมต�อกับสัญญานี้นะครับ สัญญาน้ีมีการขอ
อนุญาตกรมศิลป� 2 คร้ัง ครั้งแรกคือปรับปรุงอาคารเดิม แปดล<านนะครับ อาคารเดิมท่ีเราปรับปรุงเป[น
รูปลักษณ�แบบน้ีเม่ือก�อนเปลี่ยนทั้งหมดแล<วหลังคาเปลี่ยนสีเปลี่ยนแล<วก็ตัวน้ีเข<ามาปรับปรุงภายในก็เป[น
ลักษณะจัดแสดงศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตชนเผ�าก็เรื่องส�วนใหญ�จะเป[นเรื่องเล�า ภาพเก�าเล�าเรื่อง ซ่ึงตรงนี้ขอ
อนุญาตกรมศิลป�อีกระหว�างขออนุญาตกรมศิลป�นับเวลาเป[นปZถึงลงสัญญาได<  เราหาผู<รับจ<างเรียบร<อยแล<วรอ
ไว< รอจนได<รับใบอนุญาตกลับมา ทําให<โครงการน้ีเป[นอย�างนี้คือเร่ิมดําเนินการล�าช<า แล<วก็ท่ีใช<อันหน่ึงก็คือ
ผู<รับจ<างมีคําประกันสัญญาแรกแล<วก็ผู<รับจ<างรายใหม�จะเข<ามาก็ต<องให<รายแรกซ�อมก�อน มีการเสียหายเรื่อง
พื้นครับต<องให<รับซ�อมให<เสร็จก�อน ถึงรายท่ี 2 จะเข<า เร่ืองรายระเบียบของระเบียบพัสดุครับบางข้ันตอนใน
เรื่องหนังสือจึงล<าช<านะครับ แต�ตอนนี้ผู<รับจ<างดําเนินการเบิกจ�ายงวดท่ี 1 แล<วนะครับ  คาดว�าจะเสร็จตาม
สัญญาจ<างนะครับ   

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับเชิญท�านทรงศรี 

นางทรงศรี  คมขํา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานขออนุญาตสัญญาค�ะ กลัวว�าการขออนุมัติผ�านสภาในคร้ังน้ีเราต<องยกมือเพื่อท่ีจะ

รับรองทางฝLายบริหาร แต�ถ<าท�านเขียนเอกสารผิดเดี๋ยวมันจะมีป)ญหากับท�าน สัญญาตกลงสิ้นสุดวันท่ีเท�าไหร�
กันแน�คะ   

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เชิญทางกองการพัสดุ 

นางศศิธร  ดวงใจประเสริฐ  ผู1อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
เรียน  ท�านประธานสภาท่ีเคารพและท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท�านค�ะ สําหรับเร่ืองขอขยาย

ระยะเวลาเบิกจ�ายเงินของในวาระนี้นะคะ ของพัสดุขอชี้แจงในเรื่องของปรับปรุงหอวัฒนธรรมนิทัศน�นะคะ
สิ้นสุดสัญญาจ<างอยู�ท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 ค�ะ ขอบคุณค�ะ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เชิญท�านอัมรินทร�ครับ 
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นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาที่เคารพท�านฝLายบริหารและสมาชิกผู<ทรงเกียรติ 
ผม สจ. อัมรินทร� มณีรัตน� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเมือง เขต 1 ครับ 

ขอชี้แจงเร่ืองกันตลิ่งพังนะครับ ซ่ึงเป[นในพื้นที่ของผมขอเอ�ยชื่อนะครับ ว�าตอนท�านนายกบุศรินทร�เป[นนายก
ครับท�านใดไปที่พระธาตุดอยตอง ท�านได<เห็นดินตรงน้ันนะครับว�าฤดูฝนดินจะสไลด� ท�านก็ได<จัดทํางบนี้ข้ึนมา
กับผม ก็ได<ประสานกับท�าน ผอ.กองพัสดุตลอด ตอนน้ีผู<รับเหมาได<ทิ้งงานหมายถึงว�าทําเสาตั้ง 20 ต<นนะครับ
แล<วมีการปรับพื้นท่ีบางส�วน ซ่ึงครั้งแรกเราได<ขอกันงบไปเม่ือประชุมวิสามัญ เม่ือเดือนกันยายนปZที่แล<วนะครับ
ทีน้ีผู<รับเหมาท้ิงงานผมก็มาคุยกับทางท�าน ผอ.กองพัสดุว�าเราจะทํายังไงท�าน ผอ.กองพัสดุก็บอกว�าเราต<องทํา
เอกสาร หรือขอกันงบประมาณตรงนี้ว�าเป[นการละท้ิงงาน เพื่อจะทําการให<มีการจัดจ<างซ้ือใหม�ก็ต<องขอแจ<งให<
สมาชิกได<ทราบว�า งบตรงน้ีนะเป[นท�านนายกบุศรินทร� ท�านได<เห็นความสําคัญของพระธาตุดอยตอง ซ่ึงเป[น
พื้นท่ีของผมอยู�ด<วย ผมติดตามตลอดแล<วก็ได<ประสานท�าน ผอ.กองพัสดุตลอดว�าเราจะทํายังไงดี จะให<
โครงการนี้เสร็จสิ้นเพราะเป[นพื้นที่มีป)ญหามาก ฤดูฝนถ<าฝนตกเยอะๆ ดินจะสลายลงทางด<านของค�ายทหาร 
ตรงด<านซ<ายถ<าใครไปจะเห็น มีแต�เสาก็ประมาณสัก 20 ต<น แล<วก็มีตรงนั้นนิดเดียวชี้แจงสมาชิกว�าตรงนี้ก็ต<อง
ขอขอบคุณทางท�านผอ. สํานักการช�างนะครับ ท�านผอ. กองพัสดุท่ีได<ติดตามได<เห็นความสําคัญเก่ียวกับการ
รักษาโบราณสถานซ่ึงพ�อขุนเม็งรายเราได<มาสร<างเมืองจุดแรกท่ีมามองตรงน้ันครับขอบคุณ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ เชิญท�าน ผอ.กองพัสดุครับ 

นางศศิธร  ดวงใจประเสริฐ  ผู1อํานวยการกองพัสดุและทรัพย�สิน 
เรียน ท�านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกผู<ทรงเกียรติ ขออนุญาตชี้แจงเพิ่มเติมในแผ�นดินสไลด� 

ดอยจอมทอง ซ่ึงวันน้ีฉันได<ทําหนังสือท่ีแจ<งไปขอขยายระยะเบิกจ�ายไปท่ีท�านผู<ว�า แล<วก็ได<นําโครงการน้ีเข<าท่ี
ประชุมสภาเพื่อให<ไปสภาพิจารณาให<ความเห็นชอบในการที่จะขอทําความตกลงกับท�านผู<ว�านะคะ  สําหรับ
โครงการนี้ได<ให<เหตุผลในการขอกันเงินขอขยายระยะเวลากันเงินไปนะคะ  ด<วยเหตุผลที่ว�าพระธาตุดอย
จอมทองนะคะ เป[นสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตร�ของจังหวัดเชียงรายด<วยนะคะ แล<วก็เป[นพื้นท่ีที่อยู�ในเขต
อําเภอเมืองในเขตใจกลางเมืองเชียงราย ในส�วนของด<านทิศตะวันตกนั้นมีภูเขาที่สูงชัน แล<วก็ในฤดูฝนบ<านเรา
จะเป[นฝนตกชุก ก็เกรงว�าจะเกิดอันตรายแก�ประชาชนผู<สัญจรไปมานะคะ  โครงการนี้ทางองค�การบริหารส�วน
จังหวัดและท�านรักษาการนายกก็ได<เห็นว�าเป[นพื้นที่ควรที่เราจะปรับปรุงเพื่อเป[นสถานท่ีท�องเท่ียวและก็เป[น
หน<าตาของจังหวัดเชียงรายด<วยก็เลยไปได<นําโครงการนี้เข<าได<รับความเห็นชอบจากสภาแห�งน้ีนะคะ เพื่อท่ีจะ
ขอทําความตกลงกับท�านผู<ว�าในอีกในวาระต�อไปขอบคุณค�ะ 
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นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ผมขอบคุณครับ มีผู<อภิปรายเพิ่มเติมไหมครับเม่ือไม�มีผู<ใดอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นผมขอมตินะ

ครับท�านใดเห็นชอบก�อนทําความตกลงกับผู<ว�าราชการจังหวัดในกรณีท่ีไม�สามารถปฏิบัติตามระเบียบโปรดยก
มือข้ึนครับ  ขอบคุณครับ  ท�านใดไม�เห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครับ  ไม�มีนะครับเป[นอันว�าที่สภาแห�งนี้เห็นชอบ
ก�อนทําความตกลงกับผู<ว�าราชการจังหวัดในกรณีที่ไม�สามารถปฏิบัติตามระเบียบ 

ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 31 เสียงงดออกเสียง 2 เสียงนะครับ  

ระเบียบวาระที่ 2  ญัตติร�างข1อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย เร่ืองงบประมาณ รายจ�าย  
                      ประจําป"งบประมาณพุทธศักราช 2561 ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย    
                      วาระที่ 2 และวาระที่ 3  

 ผมจะพิจารณาต�อจากที่ค<างไว<เม่ือคราวการประชุมเม่ือวานนี้ ก็ขอเชิญทางคณะกรรมการแปรญัตติ
เชิญครับ  

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา สมาชิกสภาองค�กาบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย สมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติทุกท�าน 
กระผมนายวสุพลจตุร จตุรคเชนทร�เดชา ในนามประธานคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณร�าง

ข<อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปZพุทธศักราช 2561 แถลงต�อสภานะครับ ดังนี้ครับ หนึ่ง จากคําแถลง
คําชี้แจงรายละเอียดของท�านนายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายและฝLายบริหารในเม่ือวานน้ีทางด<าน
สมาชิกผู<แปรญัตติตลอดจนถึงคณะกรรมการการแปรญัตติ ได<รับทราบข<อมูลเบื้องต<นนะครับ บางโครงการก็
เข<าใจโดยถ�องแท<นะครับ ท�านใดอธิบายให<เข<าใจเป[นถ�องแท<ที่ทําให<เราเข<าใจได<ชัดเจน 100% นะครับ บาง
โครงการก็ 50 เปอร�เซ็นต�นะครับ  และต<องยอมรับจริงๆ ว�าบางโครงการท�านชี้แจงได<เพียงแค� 10 เปอร�เซ็นต�
นะครับ  ทั้งน้ีทั้งนั้นเราก็หวังว�านะครับ ท�านจะได<นําสิ่งที่คณะกรรมการแปรญัตติและผู<แปรญัตตินะครับได<ไป
ปรับปรุงแก<ไขในส�วนของโครงการต�างๆ ถึงแม<ว�านะครับ  อาจจะไม�ได<ยินยอมเต็มใจอย�างไรก็ตามแต�ในคร้ังน้ี
ขอแถลงต�อสภาแห�งนี้นะครับ ว�ามีผู<ขอถอนนะครับขอถอนการแปรญัตตินะครับ ซ่ึงคณะกรรมการแปรญัตติ 
จะพิจารณาในชั้นของคณะกรรมการแปรญัตติมิได<แล<วนะครับ  จะต<องให<สภาแห�งนี้นะครับเป[นผู<วินิจฉัยตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยนะครับ  ว�าด<วยข<อบังคับการประชุมสภาท<องถ่ินและระเบียบข<อที่ 55 การถอด
ถอนหรือคําแปลญัตติใดๆ ที่จะขอถอน การขอถอนชื่อจากการผู<รับรองหรือจากการเป[นผู<ร�วมกันเสนอญัตติ 
จะการทําเม่ือใดก็ได<เว<นแต�ญัตติน้ันได<จัดเข<าระเบียบวาระแล<วต<องได<รับความยินยอมจากท่ีประชุมสภาท<องถ่ิน
ต�อไปท�านประธานสภาและเพื่อนสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ  มีจํานวนโครงการ  ท่ีขอถอนในคร้ังน้ี ดังต�อไปนี้ซ่ึง
ผมตัวผมเองน้ันนะครับก็จะขออนุญาตให<ท�าน สจ. อทิตาธร  วันไชยธนวงศ�นะครับ เป[นผู<แถลงชื่อโครงการ
และจํานวนโครงการโดยละเอียดต�อไปกราบขอบคุณครับ  

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
เชิญท�านอทิตาธรครับ 
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นางอทิตาธร  วันไชยธนวงศ� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ท�านปฏิบัติหน<าที่นายกท�านผู<อํานวยการ

สํานักท�านผู<อํานวยการกองทุกท�านท�านสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ  
ดิฉัน สจ.อทิตาธร วันไชยธนวงศ� สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอเทิงเขต 2 

ค�ะ  ขออนุญาตได<สรุปโครงการท่ีมีผู<เสนอแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติ ร�างงบประมาณรายจ�าย
ประจําปZ 2561 โดยถอนคําเสนอแปรญัตติจํานวนรวมทั้งส้ิน 54  โครงการ  
1. โครงการท่ี 2.2 ข<อ 1.1.14 หน<า 106 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนเครือข�ายยุติธรรมชุมชน
หลักสูตรอาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรมเพื่อรณรงค�ปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติด          
จํานวนเงิน 250,000.- บาท  
2. โครงการที่ 2.3 ข<อ 1.1.15 หน<า 107 โครงการสร<างเครือข�ายองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายสถาน
พินิจสานใจห�วงใยเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย จํานวนเงิน 250,000.- บาท 
3. โครงการที่ 2.4 ข<อ 1.1.16 หน<า 107 โครงการฝ`กอบรมกลุ�มพลังเยาวชนคนรุ�นใหม�มีคุณธรรมจริยธรรม
ห�างไกลยาเสพติด จํานวนเงิน 250,000.- บาท 
4. โครงการท่ี 2.5 ข<อ 1.1 1.17 หน<า 107 โครงการยุติธรรมชุมชนองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย
เคลื่อนท่ี จํานวนเงิน 240,000.- บาท 
5. โครงการที่ 2.6 ข<อ 2.2.9 หน<า 63 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา    
จํานวนเงิน 235,000.- บาท 
6. โครงการท่ี 2.7 ข<อ 2.2.1 1 หน<า 63 โครงการจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร� จํานวนเงินท้ังสิ้น        
300,000.- บาท 
7. โครงการท่ี 2.8 ข<อ 1.1.1 ก<าวหน<า 125 โครงการแข�งขันองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย               
มินิมาราธอน จํานวนเงิน 300,000.- บาท 
8. โครงการที่ 2.9 ข<อ 1.1.2 หน<า 126 โครงการม�านปรับอากาศ จํานวนเงิน 129,600.- บาท 
9. โครงการท่ี 2.10 ข<อ 1.1.15 หน<า 130 โครงการของเล�นพื้นบ<านล<านนาจะไปสู�หลาน จํานวนเงิน 
200,000.- บาท 
10. โครงการที่ 2.11 ข<อ 1.1.4 หน<า 56 โครงการฝ`กอบรมให<ความรู<ด<านการปKองกันและบรรเทา          
สาธารณภัยในสถานศึกษา จํานวนเงิน 400,000.- บาท 
11. โครงการที่ 2.13 ข<อ 1.1.5 หน<า 84 โครงการจัดงานมหกรรมรวมพลังปKองกันโรคติดต�อจังหวัด
เชียงราย จํานวนเงิน 200,000.- บาท 
12. โครงการท่ี 2.14 ข<อ 1.1.3 หน<า 92 โครงการพัฒนาศักยภาพผู<พิการผู<ดูแลและอาสาสมัครผู<ดูแล        
ผู<พิการ  จํานวนเงิน 300,000.- บาท 
13. โครงการท่ี 2.15 ข<อ 1.1.4 หน<า 92nโครงการค�ายครอบครัว จํานวนเงิน 140,000.- บาท 
14. โครงการที่ 2.16 ข<อ 1.1.5 หน<า 92 โครงการอบรมเสริมสร<างความรู<แนวทางช�วยเหลือผู<พิการ
ผู<ด<อยโอกาสและผู<ไร<ท่ีพึ่งในชุมชน จํานวนเงิน 200,000.- บาท 
15. โครงการท่ี 2.17 ข<อ 2.1 หน<า 4 รายจ�ายเพื่อให<ได<มาเพื่อบริการ จํานวนเงิน 8,712,800.- บาท 
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16. โครงการที่ 2.18 ข<อ 1.1.1 หน<า 102 โครงการมหกรรมจําหน�ายผลิตภัณฑ�ชุมชนและท<องถ่ินสินค<า
ทางการเกษตรปลอดสารพิษผักพื้นเมืองเจียงฮาย จํานวนเงิน 200,000.- บาท 
17. . โครงการที่ 2.19 ข<อ 1.1.2 หน<า 102 โครงการมหกรรมประชารัฐจังหวัดเชียงราย                 
จํานวนเงิน 100,000.- บาท 
18. โครงการท่ี 2.21 ข<อ 1.1 4 หน<า 103 โครงการส�งเสริมการดําเนินการบริหารจัดการด<านสินค<า
ผลิตภัณฑ�ชุมชนของกลุ�มพัฒนาสตรี จํานวนเงิน 640,000.- บาท 
19. โครงการท่ี 2.22 ข<อ 1.1.6 หน<า 104 โครงการบริหารจัดการร<านค<าเพื่อจําหน�ายสินค<าและผลิตภัณฑ�
ชุมชนท<องถ่ิน จํานวนเงิน 100,000.- บาท 
20. โครงการที่ 2.24 ข<อ 1.1.12 หน<า 106 กรมการพัฒนาชุมชนต<นแบบสู�การเป[นชุมชนเข<มแข็งอย�าง
ยั่งยืน จํานวนเงิน 300,000.- บาท 
21. โครงการท่ี 2.25 ข<อ 1.1.2 หน<า 139 โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพ และ
เยาวชนในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายเพื่อทําหน<าท่ีมัคคุเทศก�อาสา จํานวนเงิน 1,065,000.- บาท 
22. โครงการที่ 2.27 ข<อ 1.1.5 หน<า 141 โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการ
การท�องเที่ยวโดยชุมชนบ<านแม�จันใต< ตําบลท�ากjอ อําเภอแม�สรวย จํานวนเงิน 300,000.- บาท 
23. โครงการท่ี 2.28 ข<อ 2.1 หน<า 149 รายจ�ายเพื่อให<ได<มาซ่ึงบริการ จํานวนเงิน 10,200,000.- บาท 
24. โครงการท่ี 2.30 ข<อ 1.1.1 หน<า 182 โครงการจัดงานวันสับปะรดนางแลภูแลลิ้นจี่ของดีเมืองเชียงราย
จํานวนเงิน 800,000.-บาท 
25. โครงการที่ 2.31 ข<อ 1.1.1 หน<า 184 โครงการฝ`กอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับทราบป)ญหาสิ่งแวดล<อม
และหาแนวทางแก<ไข จํานวนเงิน 100,000.- บาท 
26. โครงการท่ี 2.32 ข<อ 1.1.3 หน<า 185 โครงการองค�กรแห�งการเรียนรู<ด<านสิ่งแวดล<อมกรีนออฟฟ7ศ
จํานวนเงิน 350,000.- บาท 
27. โครงการที่ 2.33 ข<อ 1.1.4 หน<า 185  โครงการส�งเสริมการมีส�วนร�วมด<านการอนุรักษ�ปKองกันแก<ไข
ป)ญหาไฟปLาและหมอกควัน จํานวนเงิน 100,000 บาท 
28. โครงการที่ 2.3 4 ข<อ 1.1.6 หน<า 186 โครงการต<นแบบการบริหารจัดการน้ําอย�างยั่งยืน จํานวนเงิน 
400,000 บาท 
29. โครงการที่ 2.35 ข<อ 1.1.7 หน<า 186 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการปKองกันและแก<ไขป)ญหาน้ํา
เพื่อการอุปโภคอยากมีส�วนร�วมในพื้นที่จังหวัดเชียงราย จํานวนเงิน 2,000,000.-บาท 
30. โครงการที่ 2.36 ข<อ 2.2.1 3 หน<า 64 โครงการอบรมวิทยากรอาสาต�อต<านการทุจริต จํานวนเงิน 
100,000.- บาท 
31. โครงการท่ี 2.37 ข<อ 2.2.17 หน<า 65 โครงการมหาวิทยาลัยชีวิต จํานวนเงิน 750,000.- บาท 
32. โครงการที่ 2.38 ข<อ 2.1.3 หน<า 76 โครงการสนับสนุนค�าใช<จ�ายการบริหารสถานศึกษา จํานวนเงิน 
200,000.- บาท 
33. โครงการ 2 ท่ี 2.39 ข<อ 1.1.3 หน<า 119 โครงการส�งเสริมการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนจังหวัด
เชียงราย จํานวนเงิน 500,000.- บาท 
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34. โครงการที่ 2.40 ข<อ 1.1.6 หน<า 120 โครงการค�ายเมล็ดพันธุ�สันติเพื่อวิถีแห�งประชาธิปไตย         
จํานวนเงิน 300,000.-บาท 
35. โครงการที่ 2.41 ข<อ 1.1.7 หน<า 120 โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชนระดับอําเภอเพื่อ
สร<างความเข<มแข็งและเชื่อมโยงเครือข�าย จํานวนเงิน 350,000.- บาท 
36. โครงการที่ 2.43 ข<อ 1.1.2 หน<า 130 โครงการม�วนอกม�วนใจเล�นดนตรีพื้นเมือง จํานวนเงิน 
300,000.- บาท 
37. โครงการท่ี 2.44 ข<อ 1.1.6 หน<า 132 โครงการงานราชพิธีงานรัฐพิธีของจังหวัด จํานวนเงิน 
3,000,000.-บาท 
38. โครงการท่ี 2.45 ข<อ 1.1.8 หน<า 132 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู<ศาสนาประเพณีและวัฒนธรรม
จํานวนเงิน 900,000.- บาท 
39. โครงการ ท่ี 2.46 ข<อ 2.3.1 หน<า  10 โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม                                      
จํานวนเงิน 100,000.- บาท 
40. โครงการที่ 2.47 ข<อ 2.3.1 หน<า 11  โครงการอบรมส�งเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางาน จํานวนเงิน 
100,000.- บาท 
41. โครงการด<วย 2.48 ข<อ 2.3.1 5 หน<า 11 โครงการฝ`กอบรมหลักสูตรการพัฒนาและเพิ่มพูน
ประสิทธิภาพในการจัดการบริการสาธารณะองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย จํานวนเงิน 400,000.-บาท 
42. โครงการที่ 2.49 จุด 3.17 หน<า 12 โครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร<างสมรรถนะการปฏิบัติงานของ
บุคลากรองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย จํานวนเงิน 500,000.- บาท 
43. โครงการที่ 2.50 ข<อ 2.1.1 หน<า 75 โครงการสนับสนุนค�าใช<จ�ายการบริหารสถานศึกษา                
จํานวนเงิน 9,400,00.- บาท 
44. โครงการที่ 2.5 1 ข<อ 1.1.7 หน<า 57 โครงการอบรมเพื่อรณรงค�ปKองกันและแก<ไขป)ญหายาเสพติด
ประจําปZงบประมาณ 2561 จํานวนเงิน 640,000.-บาท 
45. โครงการที่ 2.5 2 ข<อ 1.1.16 หน<า 124 โครงการมหกรรมกีฬาประชาชนในจังหวัดเชียงราย       
จํานวนเงิน 750,000.- บาท 
46. โครงการที่ 2.53 ข<อ 1.9.1 หน<า 54 โครงการจัดซ้ืออุปกรณ�กู<ภัยทางสูงจํานวนเงิน 700,000.- บาท
47. โครงการที่ 2.56 ข<อ 1.1.3 หน<า 56 โครงการฝ`กอบรมเร่ืองอัคคีภัยและการใช<แกjสหุงต<ม                  
จํานวนเงิน 400,000.- บาท 
48. โครงการท่ี 2.57 ข<อ 1.1.5 หน<า 56 โครงการฝ̀กอบรมเพิ่มทักษะผู<ช�วยเหลือผู<ประสบภัยทางน้ํา 
จํานวนเงิน 400,000.-บาท 
49. โครงการที่ 2.59 ข<อ 2.3.5 หน<า 7 โครงการฝ`กอบรมการให<บริการของกลุ�มผู<ประกอบอาชีพให<บริการ
นักท�องเที่ยวจํานวนเงิน 100,000.- บาท 
50. โครงการที่ 2.60 ข<อ 2.3.6 หน<า 8 โครงการอบรมความรู<เยาวชนในสถานศึกษาในเขตท่ีตั้งยุติธรรม
ชุมชนองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย จํานวนเงิน 240,000.-บาท 
51. โครงการท่ี 2.61 ข<อ 3.5 หน<า 14 การจัดซ้ือวัสดุคอมพิวเตอร� จํานวนเงิน 1,050,000.-บาท 
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52. โครงการที่ 2.62 ข<อ 1.1.7 หน<า 124 โครงการแข�งขันองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายฟุตบอล     
7 คน ประจําปZพุทธศักราช จํานวนเงิน 200,000.- บาท 
53. โครงการท่ี 2.63 ข<อ 2.1 หน<า 68 จ�ายเพื่อให<ได<มาเพื่อบริการ จํานวนเงิน 2,200,000.- บาท 
54. โครงการที่ 2.64 ข<อ 2.2.2 หน<า 60 โครงการจัดแสดงผลงานทางวิชาการมหกรรมการศึกษาการจัด
การศึกษาท<องถ่ิน จํานวนเงิน 1,000,000.-บาท 

สรุปจํานวนโครงการที่มีการถอนการเสนอคําแปรญัตติจํานวน 54 โครงการคงเหลือโครงการอีก
จํานวน 12 โครงการ จึงนําเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาขอขอบคุณค�ะ  

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ตามข<อบังคับ ท่ี 55 การขอถอนญัตติหรือการแปรญัตติหรือการแก<ไขข<อความในญัตติร�างข<อบัญญัติ

ซ่ึงเป[นเหตุให<เปลี่ยนหลักการของร�างข<อบัญญัติการขอถอนชื่อจาก อยากเป[นผู<รับรองหรือ จากการเป[นผู<ร�วม
เสนอญัตติจะกระทําเม่ือใดก็ได<เว<นแต�ญัตตินั้นได<จัดเข<ารอบระเบียบวาระแล<วต<องได<รับความยินยอมจากท่ี
ประชุมสภาท<องถ่ินหรือคําแปรญัตติในชั้นคณะกรรมการแปรญัตติต<องได<รับการยินยอมจากที่ประชุม
คณะกรรมการแปรญัตติ ตามข<อนี้นะครับผมก็จะขอมติครับจากสภาเพื่อเป[นการรับรองการถอนการแปรญัตติ
ครับมีสมาชิกท�านใดให<การรับรองการขอถอนแปรญัตติแห�งร�างข<อบัญญัติ งบประมาณรายจ�ายประจําปZ
พุทธศักราช 2561 จํานวนทั้งส้ิน 54 โครงการขอยกมือด<วยครับ ขอบคุณครับ มีผู<ใดไม�เห็นชอบในการขอ
ถอนญัตติขอยกมือด<วยครับไม�มีนะครับเป[นอันว�าที่ประชุมแห�งน้ีได<มีคะแนนเสียงเห็นชอบให<การรับรองในการ
ถอนการแปรญัตติจํานวน 54 โครงการ  

ด<วยคะแนนเสียง 25 เสียง งดออกเสียง 7 เสียง  
ต�อไปเป[นการลงมติแข�งร�างข<อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเร่ืองงบประมาณรายจ�ายประจําปZ

พุทธศักราช 2561 ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายในวาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 ครับผมจะขอ
ดําเนินการในวาระที่ 2 ก�อนที่จะมีการขอมติผมก็จะขอหารือกับทางท�านสมาชิกครับว�าในการตาม ข<อท่ี 51 
ในการพิจารณาร�างข<อบัญญัติวาระท่ี 2 ให<ปรึกษาเรียงตามลําดับข<อเฉพาะที่มีการปฏิบัติหรือที่คณะกรรมการ
แปรญัตติแก<ไขเท�าน้ันเว<นแต�การท่ีประชุมสภาท<องถ่ินจะได<ลงมติเป[นอย�างอ่ืนดังน้ันขอหารือกับทางท�าน
สมาชิกสภาครับว�าเราจะมีการลงมติ ไปทีละรายการกับจํานวนที่ไปญัตติ 12 รายการหรือจะลงมติเป[น     
คร้ังเดียว ขอเชิญท�านสมาชิกเสนอด<วยครับ  

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
เชิญครับท�านวสุพลครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา สมาชิกสภาองค�กาบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับท�านประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเพื่อนสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติ                      

ก�อนที่จะได<แสดงความคิดเห็นขออนุญาตที่จะสรุปโครงการก�อนทั้ง 12 เพราะเม่ือก้ียังไม�ได<สรุปเสนอแล<วก็ 
เราลงมติตอนนี้ในผมต<องขออนุญาตในนามของคณะกรรมการแปรญัตติงบประมาณองค�การบริหารส�วน
จังหวัดเชียงราย ขออนุญาตสรุปโครงการที่คงเหลือพิจารณาวาระที่ 2 ในส�วนท่ีมีการแปรญัตติเราจะต<องขอ
ความเห็นชอบ 2 ครั้ง ครั้งหนึ่งเห็นว�ากับการแปรญัตติครั้งนี้หรือไม�คร้ังต�อไปก็คือว�ารับรองร�างข<อบัญญัติ
สําหรับโครงการที่คงเหลือพิจารณาในข้ันตอนแปรญัตตินี้สรุปมีจํานวนรวมทั้งสิ้น 12 โครงการ  โครงการที่ 1 
คือโครงการเสริมสร<างการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานประจําปZ 2561 จํานวนเงิน 
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หน่ึงแสนบาท ในร�างข<อบัญญัติที่ 1.1.6 หน<า 57  ลําดับที่ 2 อยู�ในร�างข<อบัญญัติท่ี 1.1.6 หน<า 93 
โครงการเสริมสร<างความรู<พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู�ร�วมกันอยู�ระหว�างผู<ด<อยโอกาสคนไร<ท่ีพึ่งและชุมชน
ตั้งรายจ�ายงบประมาณไว<จํานวนเงิน หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาท ผู<เสนอคําแปรญัตติคณะกรรมการแปรลดทั้ง
โครงการทั้ง หนึ่งแสนเจ็ดหม่ืนบาท ต�อไปลําดับที่ 3 อยู�ในร�างข<อบัญญัติที่ 1.1 1.3 ข<อ 103 โครงการพัฒนา
ทักษะผลิตภัณฑ�ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ�ชุมชนให<ได<มาตรฐานสู�สากลตั้งงบประมาณรายจ�ายไว<เป[น
จํานวนเงิน ส่ีแสนบาท มีการขอแปรญัตติลดทั้งโครงการ ลําดับต�อไปอยู�ในลําดับร�างข<อลําดับที่ 1.1.9 หน<า 
105 โครงการจัดฝ`กอบรมส�งเสริมและพัฒนาความรู<ทักษะการประกอบอาชีพให<กลุ�มผู<สูงอายุจํานวนเงิน  
หน่ึงแสนห<าหม่ืนบาท ตัดลดท้ังโครงการ ลําดับต�อไปอยู�ในร�างข<อบัญญัติที่ 1.1.3 หน<า 140 โครงการ
พัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมการท�องเที่ยวหรือประชาสัมพันธ�เทศกาลท�องเที่ยวเชียงราย เพื่อเตรียมความ
พร<อมเข<าสู�เศรษฐกิจพิเศษของเชียงราย จํานวนเงิน สามแสนบาทครับ ตัดลดท้ังโครงการ ลําดับต�อไปอยู�ในร�าง
ข<อบัญญัติที่ 2.1 หน<า 46 รายจ�ายเพื่อให<ได<มาซ่ึงบริการจํานวนเงิน แปดแสนบาท ขอแปรตัดลด หกแสนบาท 
เหลือจํานวน สองแสนบาท ลําดับต�อไปอยู�ในร�างข<อบัญญัติที่ 1.1.1 หน<า 139 โครงการจัดงานมหกรรมไม<
ดอกอาเซียนเชียงรายจํานวนเงิน สี่สิบแปดล<านบาท ขอแปรลด เป[นจํานวนเงิน สิบแปดล<านบาท คงเหลือไว<
สําหรับโครงการนี้จํานวนเงิน สามสิบล<านบาท ลําดับต�อไปเป[นโครงการท่ีอยู�ในร�างข<อบัญญัติท่ี  1.9.3 หน<า 
54 โครงการเครื่องอัดอากาศแรงดันสูงสําหรับเครื่องช�วยหายใจ จํานวนเงิน สองแสนห<าหม่ืนบาท แปรตัดลด
ทั้งโครงการ ลําดับต�อไปอยู�ในที่ 1.9.4 หน<า 54 ชุดดําน้ําพร<อมอุปกรณ�ช�วยหายใจตั้งค�าใช<จ�ายไว<จํานวน    
ห<าแสนบาท แปรตัดลดทั้งโครงการ ลําดับต�อไปอยู�ในร�างข<อบัญญัติที่ 2.57 โครงการวันท<องถ่ินไทย จํานวน
เงิน หน่ึงแสนสองหม่ืนบาท แปรตัดลดงบประมาณบางส�วน หกหม่ืนบาท คงเหลือไว<สําหรับโครงการ หกหม่ืน
บาท ลําดับต�อไปอยู�ในร�างข<อบัญญัติที่ 2.1.1 หน<า 69 โครงการก�อสร<างอุทยานการเรียนรู<มีชีวิตองค�การ
บริหารส�วนจังหวัดเชียงรายจํานวนเงิน  ยี่สิบห<าล<านบาทถ<วน แปรตัดลดทั้งโครงการ ลําดับสุดท<ายอยู�ในร�าง
ข<อบัญญัติที่ 2.1.1 หน<า 81 โครงการก�อสร<างสถานธรรมจํานวนเงิน หกล<านแสนห<าบาท และตัดลดบางส�วน 
หน่ึงล<านห<าแสนบาท คงเหลือไว<สําหรับโครงการเป[นจํานวนเงิน ห<าล<านบาท รวมมีการแปรญัตติทั้งนี้ท้ังสิ้น
จํานวน 12 โครงการ วงเงินท่ีถูกตัดลดงบประมาณหรือแปรญัตติคร้ังน้ีรวม  สี่สิบเจ็ดล<านสามหม่ืนบาท      
จึงรายงานต�อท�านประธานสภาและสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเพื่อดําเนินการต�อไปขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ครับขอบคุณครับ มีสมาชิกท�านใดจะเห็นควร ตามที่ท�านได<หารือ เชิญครับท�านจิรายุ 

นายจิรายุ  เผ�ากา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานที่เคารพ  
ผมนายจิรายุ  เผ�ากา  สมาชิกสภาองค�การบริหารจังหวัดเชียงรายเขต 3 อําเภอพาน ขออนุญาต

ศึกษาท�านประธานในระเบียบข<อท่ี 51 บัญญัติไว<ว�าในการพิจารณาร�างข<อบัญญัติในวาระท่ี 2 ให<ปรึกษาเรียง
ตามลําดับข<อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือท่ีคณะกรรมการแปรญัตติแก<ไขเท�านั้นวรรคเว<นแต�ที่ประชุมสภา
ท<องถ่ินจะมีมติเป[นอย�างอ่ืนตรงน้ีถ<ามีนิติกรในนี้อยากจะให<ชี้แจงว�าเราจะพิจารณารวดเดียวได<ไหมเพราะว�า 
มันเป[นป)ญหาจะยาวถ<าพลาดมาเพราะฉะน้ันขอให<นิติกรได<ชี้แจงครับ 
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นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา สมาชิกสภาองค�กาบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

ขออนุญาตครับท�านประธานสภา จริงๆ แล<ว ผมนายวสุพล จตุรคเชนเดชา เพื่อให<เกิดความเรียบร<อย
โครงการท่ีได<แปรญัตติทั้งนี้มีไม�ก่ีโครงการ 12 โครงการไม�จําเป[นท่ีจะต<องหารือข<อกฎหมายใดๆ แล<วมันแน<ม
ไปหน�อย ท�านเรียงละทีโครงการ 12 โครงการเราจะยกมือให<ทีละโครงการขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอเชิญท�านจิรายุครับ 

นายจิรายุ  เผ�ากา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ท�านประธานครับ คือผมได<ยินการเสียดสีตั้งแต�เม่ือวาน ผมอยู�ข<างนอก ผมยังไม�ให<ถอนตั้งแต�เม่ือวาน

สิทธิผม ไม�มีกฎหมายว�าผมต<องอยู�ในห<องประชุม 24 ชั่วโมง อยู�ข<างนอกฟ)งก็ได<ขอแค�ลงมติผมอยู�เท�าน้ันจบ
ไม�ใช�ว�าไม�มาครับผมอยู� อย�างนั้นอย�างนี้ผมขออนุญาตคือผมก็ว�าพิจารณาไปแล<วมันจะเป[นป)ญหาแค�นิติกรมา
ยืนยันว�าถูกต<องแปรรวมไปเลยก็ได<ไม�มีป)ญหาแค�ไม�อยากให<มันผิดพลาด เพราะมันยังไม�เคยเกิดข้ึนใน อบจ. 
แห�งนี้ครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ก็ขอกันนะครับ ไหนจะเหน็ดเหน่ือยมาหลายวันหลายคืนละก็นิดหน�อยก็ยอมยอมกันหน�อย ผมบางที

ถามประธานไม�แข็ง ไม�แข็งต<องให<ถอน ถ<าไม�แข็งผมก็ให<ถอน เชิญนิติกรศึกษากฎระเบียบครับ 

นายประสิทธิ์  เด�นศิริโยธา นิติกรปฏิบัติการ 
เรียนท�านประธานสภาท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติและผู<บริหารและผู<เข<าร�วมการประชุมทุกท�าน 
กระผม นายประสิทธิ์ ตําแหน�งนิติกรปฏิบัติการ กองกิจการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัด

เชียงราย  ตามระเบียบข<อ 51 วรรคหน่ึงได<กําหนดว�าในการพิจารณาร�างข<อบัญญัติวาระท่ี 2 ให<ปรึกษาเรียง
ตามลําดับข<อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือคณะกรรมการแปรญัตติแก<ไขเท�าน้ันเว<นแต�ท่ีประชุมสภาท<องถ่ินจะ
ได<ลงมติเป[นอย�างอ่ืนท้ังน้ีกรณีที่ระเบียบกําหนดว�าการประชุมปรึกษาจะต<องปรึกษาเรียงตามระดับข<อเฉพาะท่ี
มีการแปรญัตติที่คณะกรรมการไปติดแก<ไขเท�านั้นแต�มีข<อยกเว<นก็คือว�าเว<นแต�ที่สภาท<องถ่ินจะได<ลงมิติเป[น
อย�างอ่ืนก็คือเราอาจจะไม�เรียนก็ได<เราเห็นว�าข<อไหนท่ีสําคัญกว�าเราก็อาจจะมาพิจารณาก�อนก็ได<ก็ไปอํานาจ
ของ แต�การในเร่ืองของการลงมติมันจะไปอยู�ข<อท่ี  ในการลงมติจะอยู�ในหมวดท่ี 6 ข<อที่ 78 วรรค 1 บอกว�า
ลําดับการลงมตินั้นให<ลงมติในญัตติสุดท<ายก�อนแล<วย<อนเป[นลําดับไปตามญัตติ แต�ความผิดพลาดการ
เรียงลําดับดังกล�าวมาน้ีไม�เป[นเหตุให<ญัตตินี้ไม�เป[นการลงให<คะแนนและนับคะแนนแล<วน้ันเสียไปก็คือโดยหลัก
แล<วการลงมติก็จะให<ลงย<อนตอนแรกเราพิจารณาเรียงลําดับข<อลงมาลงมติตามระเบียบก็จะให<เราลงมติย<อน
ข<างล�างข้ึนไปข<างบนครับ แต�ในเรื่องความผิดพลาดการเรียงลําดับไม�เป[นเหตุให<การมติที่เราลงไปแล<วการนับ
คะแนนที่โดนกันไปแล<วเสียไปครับผมครับ  
นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

ท�านว�าไงผมจะขอวินิจฉัยเลยดีกว�านะครับจริงจริงไหนๆก็เสียเวลามาหลายวันละนะครับก็จะเสียเวลา
เพิ่มข้ึนอีกนิดหน�อยก็น�าจะไม�เป[นอะไรนะอยากจะทําอะไรให<มันถูกต<องเรียบร<อยนะครับให<มันชอบด<วย
กฎหมายเพราะมันเป[นเร่ืองสําคัญเป[นเร่ืองของงบประมาณนะครับซ่ึงถือว�าเป[นข<อบัญญัติที่สําคัญท่ีสุดนะครับ
ของการพิจารณาในสภาท<องถ่ินของเราก็เป[นว�าผมวินิจฉัยก็จะขอให<มีการพิจารณาเป[นรายข<อ นะครับ เราก็จะ
มีการพิจารณาทั้งหมด 12 ข<อนะครับ 12 โครงการนะครับผมก็จะขอไปทีละโครงการนะครับ 
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โครงการแรก โครงการเสริมสร<างการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติราชการประจําปZ 
61  จํานวนเงิน 100,000.- บาทนะครับ มีสมาชิกท�านใดนะครับเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติ  
โปรดยกมือข้ึนครับ ขอบคุณครับ  มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือ
ข้ึนครับ ไม�มีนะครับเป[นอันว�าข<อท่ี 1 นะครับโครงการเสริมสร<างการปKองกันและปราบปรามการทุจริตในการ
ปฏิบัติงานประจําปZ 61 จํานวนเงิน 100,000.- บาท นะครับ มีสมาชิกเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติ 

ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  25 เสียงนะครับ   งดออกเสียง 4 เสียงนะครับ  
โครงการท่ี 2 นะครับโครงการเสริมสร<างความรู<พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู�ร�วมกันระหว�าง

ผู<ด<อยโอกาสคนไร<ที่พึ่งและชุมชน จํานวนเงิน 170,000.- บาท มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือข้ึนครับ ขอบคุณครับ  มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครับ 
เป[นอันว�าโครงการเสริมสร<างความรู<พัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อการอยู�ร�วมกันระหว�างผู<ด<อยโอกาสคนไร<ท่ีพึ่งและ
ชุมชนมีสมาชิก  จํานวนเงิน 170,000.- บาท เห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 
          ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 22 เสียงนะครับ  งดออกเสียง 8 เสียงนะครับ   

โครงการท่ี 3 นะครับโครงการพัฒนาทักษะผลิตภัณฑ�ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ�ชุมชนให<ได<
มาตรฐานสู�สากล จํานวนเงิน 400,000.- บาท มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
โปรดยกมือข้ึนครับขอบคุณครับ มีท�านใดไม�เห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครับ  ไม�มีนะครับเป[นอันว�าโครงการพัฒนา
ทักษะผลิตภัณฑ�ทางการเกษตรหรือผลิตภัณฑ�ชุมชนให<ได<มาตรฐานสู�สากล จํานวนเงิน 400,000.- บาท     
มีสมาชิกเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 22 เสียงนะครับ  งดออกเสียง 8 เสียงนะครับ   
โครงการท่ี 4 โครงการจัดฝ`กอบรมส�งเสริมและพัฒนาความรู<ทักษะการประกอบอาชีพให<กับกลุ�ม

ผู<สูงอายุ จํานวนเงิน 150,000.- บาท มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติโปรด   
ยกมือข้ึนครับ มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครับ  โครงการจัดฝ`กอบรมส�งเสริมและพัฒนาความรู<
ทักษะการประกอบอาชีพให<กับกลุ�มผู<สูงอายุ จํานวนเงิน 150,000.- บาท มีสมาชิกเห็นชอบตามมติ
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 22 เสียงนะครับ  งดออกเสียง 7 เสียงนะครับ 
โครงการที่  5  โครงการพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมการท�องเท่ียวหรือประชาสัมพันธ�เทศกาล

ท�องเท่ียวเชียงรายเพื่อเตรียมความพร<อมเข<าสู�เขตเศรษฐกิจพิเศษของเชียงราย จํานวนเงิน 300,000.- บาท 
มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือข้ึนครับ ขอบคุณครับ มีสมาชิกท�านใด
ไม�เห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครับ  ไม�มีนะครับ เป[นอันว�าโครงการพัฒนาการจัดการอุตสาหกรรมการท�องเที่ยว
หรือประชาสัมพันธ�เทศกาลท�องเที่ยวเชียงรายเพื่อ เตรียมความพร<อมเข<าสู�เขตเศรษฐกิจพิเศษของเชียงราย
จํานวนเงิน 300,000.- บาท มีสมาชิกให<ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 19 เสียงนะครับ  งดออกเสียง 8 เสียงนะครับ 
โครงการที่ 6 รายจ�ายเพื่อให<ได<มาซ่ึงบริการ จํานวน 800,000.- บาท มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบตาม

มติของคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือข้ึนครับ ครับมีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครับ ไม�มี 
นะครับ เป[นอันว�ารายจ�ายเพื่อให<ได<มาซ่ึงการบริการนะครับ จํานวนเงิน 800,000.- บาท คงเหลือ 
200,000.-บาท มีสมาชิกให<ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ 

ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบจํานวน 25 เสียง งดออกเสียง 6 เสียงนะครับ 
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โครงการท่ี 7 โครงการจัดงานมหกรรมดอกไม<อาเซียนเชียงรายจํานวนเงิน 48 ล<านบาท กรรมการ

แปรญัตติมีความเห็นแปรเหลือจํานวนท้ังสิ้น 30 ล<านบาทนะครับ  มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือข้ึนครับ ขอบคุณครับมีท�านใดไม�เห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครับ  ไม�มีนะครับ
เป[นว�าโครงการจัดงานมหกรรมดอกไม<อาเซียนนะครับเชียงรายมีสมาชิกให<ความเห็นชอบตามมติของ
คณะกรรมการแปรญัตติ 

ด<วยจํานวนคะแนนเสียงเห็นชอบ 21 เสียงนะครับ  งดออกเสียง  8 เสียงนะครับ 
โครงการที่ 8 เคร่ืองอัดอากาศแรงดันสูงสําหรับเครื่องช�วยหายใจ จํานวนเงิน 250,000.-บาท มี

สมาชิกท�านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติ โปรดยกมือข้ึนครับ ขอบคุณครับมีสมาชิกท�านใด
ไม�เห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครับ ไม�มีนะครับเป[นอันว�าท่ีสภาทั้งนี้ได<ให<ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการ
แปรญัตตินะครับ ในโครงการเครื่องอัดอากาศแรงดันสูงสําหรับเครื่องช�วยหายใจ 

ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 23 เสียงงดออกเสียง 8 เสียงนะครับ     
โครงการท่ี 9 ชุดดํานํ้าพร<อมอุปกรณ�ช�วยหายใจนะครับจํานวนเงิน 500,000.- บาท มีสมาชิกท�าน

ใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือข้ึนครับ  ขอบคุณครับ  มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบ
โปรดยกมือข้ึนครับ  ไม�มีนะครับเป[นอันว�าที่ประชุมแห�งนี้ได<ให<ความเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปร
ญัตตินะครับ ชุดดํานํ้าพร<อมอุปกรณ�ช�วยหายใจนะครับ 

ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบท้ังสิ้น 23 เสียงนะครับงดออกเสียง  8 เสียงนะครับ 
โครงการที่ 10 โครงการวันท<องถ่ินไทย จํานวนเงิน 120,000.-บาท กรรมการแปรญัตติมีความเห็น

แปรลดเหลือ 60,000.-บาท นะครับมีสมาชิกท�านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือ
ข้ึนครับ  ขอบคุณครับ  มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครับ  ไม�มีนะครับ  เป[นอันว�าที่ประชุมแห�งน้ี
นะครับได<มีมติเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตตินะครับ  โครงการวันท<องถ่ินไทย เหลือ 60,000.-
บาท นะครับ 

ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบท้ังสิ้น   23 เสียงนะครับงดออกเสียง 9 เสียงนะครับ   
โครงการที่ 11 โครงการอุทยานการเรียนรู<มีชีวิตอบจ.เชียงรายนะครับจํานวนเงิน 25 ล<านบาท    

นะครับมีสมาชิกท�านใดเห็นชอบตามมติของคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือข้ึนครับ  ขอบคุณครับ มีท�าน
ใดไม�เห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครับ  ไม�มีนะครับ เป[นอันว�าที่ประชุมแห�งน้ีนะครับได<มีมติให<ความเห็นชอบ      
นะครับ ตามมติของคณะกรรมการแปรญัตตินะครับเร่ืองโครงการก�อสร<างอุทยานการเรียนรู<มีชีวิต อบจ.
เชียงรายนะครับ  

ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 18 เสียงนะครับงดออกเสียง 14 เสียงนะครับ 
โครงการท่ี 12 เป[นโครงการก�อสร<างสถานธรรมนะครับ จํานวนเงิน 6,500,000.- บาท         

สมาชิกคณะกรรมการแปรญัตตินะครับมีมติแปรลดเหลือ 5 ล<านบาทนะครับ มีสมาชิกท�านใดเห็นชอบตามมติ
ของคณะกรรมการแปรญัตติโปรดยกมือข้ึนครับ  ขอบคุณครับ  มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบโปรดยกมือข้ึนครับ 
เป[นอันว�าท่ีประชุมสภาแห�งน้ีนะครับ  ได<ให<ความเห็นชอบตามคณะกรรมการแปรญัตติตัดลดคงเหลือ 
5,000,000.- บาท นะครับ โครงการก�อสร<างสถานธรรมนะครับ 

ด<วยคะแนนเสียง 23 เสียงนะครับงดออกเสียง 9 เสียงนะครับ 
วาระที่ 3 นะครับ ตราเป[นข<อบัญญัติขอเชิญเลขานุการสภาอ�านระเบียบครับ 
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นายสมนึก  ใจจักร�  เลขานุการสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว�าด<วยข<อบังคับการประชุมสภาท<องถ่ินพุทธศักราช 2547 และ

แก<ไขเพิ่มเติมข<อ 52 การพิจารณาร�างข<อบัญญัติในวาระที่ 3 ไม�มีการอภิปรายเว<นแต�ในท่ีประชุมสภาท<องถ่ิน
จะมีจะได<ลงมติในการอภิปรายถ<ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้ให<ท่ีประชุมสภาท<องถ่ินลงมติว�าจะให<
ตราเป[นข<อบัญญัติหรือไม� 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ขอบคุณครับสมาชิกท�านใดเห็นชอบให<ร�างข<อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเร่ืองงบประมาณ

รายจ�ายประจําปZพุทธศักราช 2561 ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย และตามมติที่ประชุมสภาได<ลง
มติเห็นชอบให<แก<ไขเปลี่ยนแปลงเพื่อตราเป[นข<อบัญญัติโปรดยกมือข้ึนครับ มีสมาชิกท�านใดไม�เห็นชอบที่ให<
ตราเป[นข<อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายประจําปZงบประมาณ 2561 
โปรดยกมือข้ึนครับ  เป[นอันว�าท่ีสภาแห�งนี้มีมติเห็นชอบให<ตราเป[นข<อบัญญัติองค�การบริหารส�วนจังหวัดเรื่อง
งบประมาณรายจ�ายประจําปZงบประมาณพุทธศักราช 2561 ขององค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายและตาม
มติท่ีประชุมสภาลงมติเห็นชอบให<แก<ไขเปลี่ยนแปลง 

ด<วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 27 เสียง งดออกเสียง 5 เสียงครับ  

ระเบียบที่ 5 เรื่องอ่ืน ๆ  
ขอเชิญท�านสมาชิกท�านใดมีเร่ืองท่ีจะอภิปรายหรือชี้แจงใน 

นายอําพล  เวียงสิมา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับท�านประธาน อําพล  เวียงสิมา  เขต 1 อําเภอพานครับก็สืบเนื่องจากการประชุมคร้ังท่ี

แล<ว ได<มีการกล�าวถึงถนนครับท่ีว�ามันพัง ถนนท่ีเชื่อมต�อระหว�างจังหวัดเชียงรายกับจังหวัดลําปาง ตอนนี้ครับ
พี่น<องชาวบ<านก็ได<กล�าวได<กล�าวขอบคุณนะครับ มายังกองช�างสํานักช�างนะครับแล<วก็ขอบคุณมายังหัวหน<า
อุดมนะครับ ท่ีทํางานได<อย�างรวดเร็วๆ นะครับก็ประสานไปเม่ือวันท่ี 7 นะครับวันท่ี 8 เข<าพื้นที่นะครับตอนน้ี
เป[นหลุมเป[นบ�อก็เรียบร<อยแล<วครับถนนเรียบดีครับต<องขอขอบคุณครับท�านครับและอีกเรื่องหน่ึงครับก็เม่ือก้ี 
ก็เสียดายครับเรื่องการประชาสัมพันธ�ในของเรายังมีน<อยครับท�านครับก็อยากจะอยากจะให<เห็นว�าจังหวัด
เชียงรายเรานั้น มันมีแหล�งท�องเที่ยวเยอะครับโดยเฉพาะอีกไม�ก่ีเดือนที่จะเข<าหน<าหนาวมันเป[นไฮซีซ่ันครับ  
ไม�ว�าจะเป[นงานไม<ดอกไม�ว�าจะเป[นเร่ืองดอกไม<อะไรเยอะแยะมากมายในจังหวัดเราแหล�งท�องเท่ียวเยอะครับ
แต�ว�าท่ีนี้ครับท�านครับมันอยากจะให<อยากจะให<คนที่มาเที่ยวจังหวัดเชียงรายแล<วเข<านอนที่เชียงรายครับท�าน
ครับไม�ใช�ว�ามาเที่ยวเชียงรายแล<วไปนอนเชียงใหม�  ผมมีโอกาสได<ไปคลุกคลีกับกับมัคคุเทศก�หรือไกด�ใน
เชียงรายเราเขาบอกว�าต�างประเทศครับมาเท่ียวภาคเหนือมาเชียงราย แต�นอนเชียงใหม�ครับมันค�อนข<างจะ  
หดหู�ครับแล<วก็โดยเฉพาะเชียงรายแหล�งท�องเที่ยวเยอะมากนะครับผมยกตัวอย�าง อย�างเช�นอําเภอพาน แหล�ง 
ท�องเท่ียวก็มีไม�น<อยครับดังคําขวัญของอําเภอพานของเราก็มีนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระธาตุจอมแว� ก็อยู�ท่ีอําเภอ
พาน ไม�ว�าจะเป[นเร่ืองลําไย ก็อยู�เขตของท�านสจจิรายุ  ถํ้าผาโขงก็อยู�ที่ตําบลปLาหุ�ง  น้ําตกปูแกงก็อยู�ของท�าน
สจ.อิสราง การปลูกข<าว ได<ผลผลิตดีข<าวดี ก็อยู�เขตของท�านสวัสดิ์ ซ่ึงเป[นแหล�งท่ีมีนํ้าพุร<อน ผมจึงเล็งเห็นว�า
จากเชียงราย ไปถึงกลางทางก็คือ วัดร�องขุ�น ซ่ึงเป[นวัดที่ติดอันดับ 1 ในประเทศแล<วก็ลงกินเนสบุjคนะครับ  
คนท่ัวโลกรู<จัก ฝรั่ง  ชัดทุกชนชาติก็มาที่วัดร�องขุ�นกันนะครับห�างจากวัดร�องขุ�นไปแค�  20 กว�าโล  
          /ท�านครับ... 
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ท�านครับถึงอําเภอพานแหล�งท�องเท่ียวก็เยอะครับ แต�ว�าก็อย�างท่ีทราบนะครับว�า อบจ. เราในงบประมาณน<อย
ครับต<องไปคอยซ�อมถนนต<องคอยทําน่ันทําน่ีงบประมาณมีน<อยมากแต�ว�าอยากจะอยากจะขอเรียนเชิญ  ทาง
ท�านประธาน แล<วก็ทางท�านกับฝLายบริหารนะครับ  ทุกท�านนะครับเพื่อนสมาชิกผู<ทรงเกียรตินะครับได<มี
โอกาสไปเท่ียวถํ้าผาโขงนะครับเพราะว�าถํ้าผาโขง เป[นถํ้าท่ีสวยมากนะครับเป[นถํ้าน้ําลอดเราอยู�ฝ)Wงนี้นะครับ
รอดไปอีกฝ)Wงหนึ่งเหมือนอยู�คนละโลกเลยครับท�าน สวยมากเลยครับแล<วอีกอย�างหน่ึงหน<าผาครับหน<าผา ถ<า
บูรณะดีๆ นะครับ หรือว�าถ<าเราทําดีๆ นี้สวยกว�าจังหวัดกานหน�อยครับ ท�านครับก็อยากจะอยากจะเรียนเชิญ
อยากจะเรียนเชิญให<ไปดูนะครับ เผื่อว�าจะมีแนวทางหรือว�าจะมีการแบ�งงบประมาณสักเล็กๆ น<อยๆ ไปลง
พื้นที่ม่ังนะครับและอีกเร่ืองหนึ่งครับก็คือพระธาตุสามดวงครับ แต�ก�อนสวยงามมากครับเป[นแหล�งท�องเท่ียว
ของอําเภอพานอันดับต<นๆ  รองจากพระธาตุจอมแว�  ก็เป[นแหล�งท�องเที่ยวอีกอีกท่ีหน่ึงนะครับ ท่ีอยากจะ
เรียนเชิญนะครับเพราะว�าตรงนั้นก็นานแล<วนะครับ ที่ไม�มีการไปบูรณะนะครับ แต�ว�าท้ังน้ีทั้งนั้นครับก็ได<กลับ
เรียนทางท�านรักษาการนายกนะครับ ไปครั้งหน่ึงนะครับ จําไม�ได<ว�านาน หรือยังนะครับท�านก็รับปากว�าจะไป
ชมนะครับแต�ผมก็ยังไม�มีโอกาสได<เรียนเชิญท�านเป[นคร้ังที่ 2 นะครับถ<าเป[นไปได<ครับก็อยากจะกราบเรียน
เชิญครับ ไปเที่ยวที่วัดพระธาตุสามดวงสักครั้งหน่ึงนะครับ เผื่อท�านจะมีไอเดียนะครับอาจจะมีคําแนะนําจะ
ตกแต�งตรงนั้นตรงน้ีบ<างก็อยากจะเรียนเชิญนะครับในส�วนในส�วนอ่ืนก็คงจะยังไม�มีแต�ว�าทางน้ําตกปูแกงท�าน
สจ.อิสราง ก็คงจะมีอะไรอธิบายเล็กๆ น<อยขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เตรียมกุ<งไว<ต<อนรับด<วยนะครับเดี๋ยวจะไป เชิญท�านฑราวุฒิครับ 

นายฑราวุฒิ กันทะเขียว สมาชิกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ท�านประธานท่ีเคารพ ผมฑราวุฒิ กันทะเขียว สมาชิกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเขตอําเภอ

ขุนตาลนะครับ ไหนก็มติก็ผ�านไปแล<วนะครับขอฝากคณะบริหารนะครับตอนน้ีดอกกุหลาบอําเภอขุนตาล 
ก็ งามสวยนะครับช�วยเอามาไว<ท่ีดอกมหกรรมดอกไม<งามที่เราจะจัดด<วยนะครับขอบคุณครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
เชิญท�าน บัณฑิตครับ 

นายบัณฑิต  สุรินเปา สมาชิกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ไหนๆ ก็ไหนครับเรียนท�านประธานท�านสมาชิกผู<ทรงเกียรติ ตลอดจนผู<เข<าห<องประชุมก็ในฐานะเป[น

ตัวแทนของพ�อแม�พี่น<องอําเภอแม�สาย เขต 2 ครับต<องขอบคุณครับทางสํานักงานการช�างตลอดจน 
ผู<อํานวยส�วนวิศวกรรมก�อสร<างครับแล<วก็ท�านอุดม คณะผู<บริหารทุกท�านนะครับ ซ่ึงทําการซ�อมถนนนะครับ 
ซ่ึงเสร็จภายในวันน้ี เพราะมีสายโทรมาบอกว�ากล�าวขอบคุณเป[นอย�างยิ่งท่ีได<ใส�ใจให<กับพ�อแม�พี่น<องในเขต
พื้นที่ของผมครับและท�านอย�าลืมนะครับ มันมีอีกเส<นหนึ่ง ได<ส�งหนังสือและรายการอ่ืนให<เรียบร<อยแล<วครับ
ฝากช�วยพิจารณาด<วยครับขอบคุณครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับ เชิญท�านอธิตาทรครับ ใครก�อนครับ เชิญท�าน อัญรัตน� ถูกแล<วเชิญครับ 
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นางอัญรัตน�  จอมวุฒิ สมาชิกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานท�านผู<บริหารและสมาชิกผู<ทรงเกียรติทุกท�าน  
ดิฉันอัญรัตน� จอมวุฒิ สจ.อําเภอแม�สรวย เขต 2 เพิ่งไปร�วมประชุม 2 วันอันหนักหน�วงของพวกเรา

ต<องขอขอบคุณผู<บริหารแล<วก็สมาชิกทุกท�านที่เรา สิ่งท่ีเราทําไปก็เพื่อประโยชน�สูงสุดของเขตท่ีเราดูแลกันอยู�
นะคะของเพื่อท้ังจังหวัดเชียงราย ฉันมีเร่ืองจะเสนอแนะ เร่ืองอย�างกับท่ีเราถกกันเรื่องการอบรมให<ความรู<
ต�างๆ นะคะของทุกกองทุกสํานัก ซ่ึงเห็นว�าเป[นเร่ืองที่ดีแต�ว�าเราอยากจะจัดการอบรมให<ความรู<แบบเป[น
หลักสูตรต�อเนื่องและให<ไปใช<ในการประกอบอาชีพได<จริงอย�างกับการอบรมเก่ียวกับช�างไฟฟKานะคะ การติดตั้ง
หรืออะไรก็ดีแล<วก็เราก็มีใบประกาศให<เขา ซ่ึงสามารถนําไปใช<และรับรองมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเขา  
ได<จริง ถือว�าการประกอบอาชีพอ่ืนๆ หรือแม<กระท่ังอย�างมัคคุเทศก�ก็จัดเป[นหลักสูตรให<มันต�อเนื่องไปเลย    
ขอเสนอแนะนําเสนอนะคะ แล<วก็อีกเร่ืองหนึ่งคือเชียงรายเราท่ีเราได<เปรียบทางด<านภูมิประเทศ เรื่องความ
สวยงามและการจัดงานมหกรรมดอกไม<ของเราก็ได<รับการตอบรับด<วยดีมาตลอดทั้งชาวไทยและชาว
ต�างประเทศ ตอนน้ีมันก็อยู�ในปฏิทินการท�องเที่ยวไปแล<ว ซ่ึงเราก็ควรจะทําต�อไปนะคะ ก็ทําได<ในงบประมาณ
ที่เรากําหนดให<แล<วก็ให<ได<คุณภาพสูงสุด ดิฉันอยากจะนําเสนออีกอย�างหนึ่ง ด<วยเห็นว�าประชากรของจังหวัด
เชียงราย เราส�วนมากก็คือเกษตรกร มีท้ังสับปะรดของท�านกิฒฒิชัยและมีท้ังลําไยของดิฉันและเพื่อน สจ. อีก
หลายคน ทั้งนาข<าวและอ่ืนๆ อยากจะให< อบจ.ของเราเป[นต<นคิดเร่ิมงาน เหมือนงานเกษตรแฟร�นะคะหรือ
มหกรรมเก่ียวกับการเกษตรและเราก็ทําให<มันยิ่งใหญ�ไปเลยนะคะมีการแสดงเครื่องจักร เครื่องไม< เคร่ืองมือ   
ที่เกษตรกรจะสามารถนํามาช�วยจะประยุกต�ในการประกอบอาชีพของเราแล<วก็เป[นการกระตุ<นเศรษฐกิจนะคะ
ให<ทุกท�านได<ให<ชาวบ<านของเราได<มีส�วนร�วม คือเห็นว�าเป[นเรื่องสําคัญ ซ่ึงคาดว�าจะได<รับการตอบรับ ไม�ใช�
เฉพาะของจังหวัดเชียงรายเรานะคะ ก็คือทั้งภาคอ่ืนๆ ก็คงจะมาร�วมด<วยค�ะ เพราะว�าอย�างานดอกไม<ตอนนี้เรา
จัดมีหลายที่นะคะมีทั้ง เขตภาคอีสานหรือ จังหวัดอ่ืนๆ ท่ีเขาก็เริ่มทํางานดอกไม<กัน เราก็จะเร่ิมแบบว�า  ทํา
แนวอ่ืนๆ ซ่ึงจะเห็นว�ามันได<ผลด<วยค�ะ ขอเสนอแนะตรงนี้ค�ะขอบคุณมากค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
เชิญท�านอทิตาธรครับ 

นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ� สมาชิกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
เรียน  ท�านประธานสภาและสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติทุกท�าน  
ดิฉันอทิตาธร วันไชยธนวงศ� อําเภอเทิง เขต 2 ค�ะ ก�อนอ่ืนให<ฉันขออนุญาตในส�วนของคณะกรรมการ

แปรญัตติท่ีผ�านมา 2 อาทิตย�ในการทํางานต<องขอบคุณคณะผู<บริหารและเจ<าหน<าท่ีทุกท�านนะคะ ท่ีท�านได<ให<
ความร�วมมือมากบ<างน<อยบ<างในการให<ข<อมูลในการพิจารณาเรื่องของการแปรญัตตินะคะ วันน้ีการแปรญัตติ
ของเราก็เสร็จสิ้นสมบูรณ�และก็สามารถท่ีจะตั้งออกมาเป[นข<อบัญญัติงบประมาณรายจ�ายประจําปZพุทธศักราช 
2561 ต�อไปนั้น ใน 2 อาทิตย�ที่ผ�านมาอาจจะมีความกระทบกระทั่งกันบ<างในการสอบถามข<อมูลก็ต<องกราบ
ขออภัยอย�างทุกๆ ท�านด<วยนะคะ แต�ด<วยเหตุของคณะกรรมการของเราซ่ึงประกอบไปด<วยสมาชิกสภาท้ัง 7 
ท�าน เป[นตัวแทนของสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ณ ท่ีนี้เราพยายามจะทําหน<าที่ของ 
เราอย�างดีท่ีสุด วันนี้เราถือว�าการทําหน<าท่ีในการแปรญัตติตรงนี้ทําได<เต็มที่เต็มความภาคภูมิ  เป[นไปตาม
หน<าท่ีและความสง�าผ�าเผยของความเป[นสมาชิกสภา  ท่ีได<รับการเลือกตั้งมาจากพี่น<องประชาชนในแต�ละเขต 
 
          /ท้ัง 18 อําเภอ... 
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ทั้ง 18 อําเภอ ภาคภูมิใจแทนเพื่อนๆ สมาชิกแทนสมาชิกทุกท�าน ที่ได<ยื่นการแปรญัตติเข<ามาน่ันมันหมายถึง
มิติใหม�ท่ีท�านมองเห็นว�าหลายๆ อย�าง หลายประเด็นต�อการท่ีท�านได<เข<ามาทํางานเป[นสมาชิกสภาท�านได<
มองเห็นป)ญหา ท�านได<มีการวิเคราะห�ป)ญหา ท�านได<มีการนําเสนอป)ญหาแล<วนําสู�กระบวนการในการแก<ไขหรื
อนําข<อมูลตรงนี้มาวิเคราะห�ร�วมกันนําเสนอให<ฝLายบริหารได<ตระหนัก นําเสนอให<ฝLายเจ<าหน<าท่ีได<ระมัดระวัง
ได<เตรียมการและได<ดําเนินการภายใต<ข<อบัญญัติงบประมาณท่ีถูกต<องคุ<มค�ามีประโยชน�ต�อพี่น<องประชาชนคน
จังหวัดเชียงรายภาคภูมิใจในการทํางานของพวกเราทุกๆ คนและทั้งนี้ก็อย�างที่ได<นําเรียนไปว�า หากว�าดิฉันมี
โอกาสไปในชุมชนในทุกพื้นที่ดิฉันจะนําเรียนบรรยากาศ นําเรียนข<อมูลต�างๆที่ผ�านจากสภาองค�การบริหาร
ส�วนจังหวัดเชียงรายแห�งน้ี  ได<ไปเล�าขานให<กับพี่น<องประชาชนในแต�ละพื้นที่ได<ฟ)งไม�แม<แต�ในพื้นที่ของตนเอง
นะคะ  ในขณะเดียวกันนี่ดิฉันก็มีข<อนําเสนอหลังจากท่ีเรามีการผ�านร�างข<อบัญญัติงบประมาณรายจ�าย
ประจําปZไปแล<วนะคะ โดยเฉพาะในส�วนของงานกิจกรรมงานไม<ดอกอาเซียน ก็อย�างท่ีนําเรียนนะค�ะ ว�าใน 18 
อําเภอ ทั้งจังหวัดเชียงรายเรามีแหล�งท�องเที่ยวที่สําคัญสําคัญมากมาย มีข<อคิดว�าเราจะทําอย�างไรให<
นักท�องเท่ียวที่มาจากต�างประเทศ นักท�องเที่ยวท่ีอยู�ในประเทศ นักท�องเที่ยวที่อยู�ต�างจังหวัดหรือแม<กระทั่ง
นักท�องเท่ียวในจังหวัดเชียงราย ของเราเองแหละท่ีได<เข<ามาในงานไม<ดอกอาเซียน  ท�านได<ทราบว�ามีแหล�ง
ท�องเท่ียวท่ีสําคัญสําคัญที่สวยงามที่ทรงคุณค�าที่สามารถประกาศต�อสาธารณชนได<ทั่วไป และท�านสามารถเข<า
ไปท�องเที่ยวเข<าไปดูไปสร<างรายได<ไปสร<างความสุขแล<วไปสร<างสิ่งท่ีพวกเราทุกคนต<องการนั่นก็คือความยั่งยืน
ในส�วนของการท�องเท่ียวในแต�ละแห�งน้ันฝากตรงน้ีไว<เป[นโจทย�สําหรับท�านผู<บริหารนะคะ หลายพื้นที่จังหวัด
เชียงรายอากาศในช�วงที่ท�านจัดงานไม<ดอกก็เป[นการตอบสนองต�อการผลิบานของดอกไม<ต�อความสวยงามใน
พื้นที่ ไม�ว�าจะเป[นโซนของดอกกุหลาบพันปZ  ที่ท�าน สจ.ฑราวุฒิ ท�านได<บอกไปแล<วนะคะ ดอกกุหลาบพันปZท่ี 
ภูหลงถังมีความสวยงามมากคะ หรือแม<กระท่ังดอกเสี้ยวบานที่ภูชี้ฟKา อําเภอเทิง หรือแม<กระท่ังที่อําเภอ    
เวียงแก�น หรือชิมชาที่ดอยแม�สลองหรืออีกหลายๆ พื้นที่ ในจังหวัดเชียงรายเราทั้ง 18 อําเภอ มีความพร<อมท่ี
จะต<อนรับนักท�องเท่ียว แต�เราจะทําอย�างไรในฐานะท่ีท�านเป[นผู<บริหาร เป[นผู<ดูแลงบประมาณท่ีท�านจะจัดงาน
ไม<ดอกน้ันจะทําอย�างไรให<งานไม<ดอก ได<กระจายนักท�องเท่ียวกระจายรายได<ไปสู�พื้นที่ต�างๆ ในจังหวัด
เชียงรายหรือแม<กระทั่งงบประมาณในงานไม<ดอกอาเซียนนี้เป[นไปได<หรือไม�ท่ีจะแบ�งสรรไปยังโซนพื้นที่ต�างๆ
ในการจัดงานนะคะ ในการพัฒนาหรือในการส�งเสริมในการจัดการท�องเที่ยวในแต�ละแห�งแต�ละอําเภอนั้นนั้น
นะคะ เพื่อหนึ่งเป[นการรองรับหรือแม<กระทั่งในส�วนของกิจกรรมงานไม<ดอกอาเซียนของท�านเองก็ดีท�านมี
แหล�งท�องเที่ยวจําลองของทั้ง 18 อําเภอ บรรจุอยู�ในงานไม<ดอกอาเซียนหรือไม� เพื่อให<นักท�องเท่ียวที่เขาเข<า
มาในงานไม<ดอกอาเซียนเขาก็รู<ว�า อ<อนี่นะนี่คือท่ีจะไปอําเภอเทิง อําเภอเวียงแก�น อําเภอเชียงของ ขุนตาล 
พญาเม็งรายหรือแม<กระทั่งในส�วนของเวียงปLาเปKา แม�สรวย แม�สาย แม�จันและอีกหลายๆ อําเภอ  ดิฉันไม�
แน�ใจว�าจะมีความเป[นไปได<ไหม มองไปทางท�านหัวหน<าบุญสม ท�านอาจจะทําหน<าเบ่ือหน�ายในสิ่งท่ีดิฉันพูดว�า
มันจะเกิดข้ึนได<หรือไม� แต�ดิฉันคิดว�าคนเราสมองมีไว<คิดคะ หากว�าเราใช<หน่ึงสมองสองมือสองเท<าในการ
ทํางานใช<งบประมาณที่มีอยู�ที่เป[นงบประมาณของราชการบ�าของท�านมีบั้งอยู�เสื้อของท�านหมายถึงดินท�านเป[น
ข<าราชการ ท�านเป[นข<าแห�งแผ�นดิน ท�านทํางานให<กับในหลวงนะคะ ท�านใช<เงินเดือนทุกบาททุกสตางค�ท่ีมา
จากรัฐนะคะ ดังน้ันที่ฉันอยากจะให<ท�านตระหนัก ท�านอาจจะมีแนวคิดท่ีแตกต�างกับ 

  

 

         /ผู<ท่ีมาจาก… 



 สภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
 

-130- 

ผู<ที่มาจากประชาชน พวกเราทั้ง 35 ท�าน เรามองเห็นป)ญหามองเห็นความเดือดร<อน เรามองเห็นการท่ี
ต<องการท่ีจะพัฒนาในจังหวัดเชียงรายของเรา ดังน้ันวันน้ีเรานําเสนอให<กับท�าน ฝากท�านไปพิจารณาสิ่งใดท่ี
ท�านเห็นว�าสมควรทํา สิ่งใดคิดว�าข<าราชการคนหนึ่งภายใต<พระบรมโพธิสมภารงานขององค�พระบาทสมเด็จ
พระเจ<าอยู�หัว สมควรทําให<คุ<มค�ากับคําว�าข<าราชการและคุ<มกับเสื้อชุดที่ท�านใส�อยู� ในวันนี้ขอท�านได<โปรดได<
ตระหนักและใช<หนึ่งสมองของท�านที่มีอยู�ได<ทํางานตรงกับในสิ่งท่ีท�านเคยปฏิญาณตนเอาไว<สําหรับในส�วนของ
กองช�างสํานักช�างนะคะ ขออนุญาตนะคะ ท�านผู<อํานวยการท�านผู<อํานวยการสํานักช�าง นะคะ ดิฉันคิดว�า
ป)ญหาความเดือดร<อนของพี่น<องประชาชนโดยเฉพาะในส�วนที่เก่ียวข<องในการแก<ไขท่ีเขามีความเดือดร<อนและ
มีป)ญหาในการท่ีต<องการให<องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ซ่ึงเป[นองค�กรที่เป[นที่ใหญ�สุดของจังหวัด
เชียงราย ลงไปช�วยในการแก<ไขป)ญหาโครงการเล็กๆ ไม�ต<องทํานะคะ นิดหน�อยท่ีเห็นว�ามันเกิดประโยชน�ถึงแม<
จะเป[นโครงการท่ีดี แต�หากว�าพิจารณาแล<วโครงการนั้นสามารถรวบรวมแล<วไปแก<ไขป)ญหาปากท<อง แก<ไข
ป)ญหาเร่ืองของชีวิตและทรัพย�สินให<กับพี่น<องประชาชนได< ขอท�านได<ดําเนินการแก<ไขป)ญหาโดยเร�งด�วน
สําหรับในส�วนของกองปKองกัน ขอฝากแนวทางในการทํางาน ท�านต<องมีแนวทางในการทํางานที่ป)ญหาหรือภัย
พิบัติท่ีจะเกิดข้ึน ไม�ใช�รอให<ภัยพิบัติต�างๆ มันเกิดข้ึนแล<วป)ญหาต�างๆ มันเกิดข้ึนแล<วท�านค�อยหาทางในการท่ี
จะดําเนินการในจังหวัดเชียงรายเรา มีประวัติอะไรหลายอย�างเกิดข้ึนเราทราบ เราสามารถพยากรณ�ได<ในแต�ละ
ปZว�าป)ญหาของเราเกิดอะไรไหนภัยแล<ง ไหนภัยป)ญหาหมอกควัน สิ่งต�างๆ เหล�าน้ีเราสามารถพยากรณ�ได<
เพราะเกิดข้ึนซํ้าซากเป[นประจําทุกปZ เรามีนโยบายอะไร เรามีวิธีการทํางานอย�างไร ที่จะรองรับเหตุการณ�ต�างๆ 
นั้นเกิดข้ึนไม�ใช�เพราะเกิดเหตุการณ�แล<ว เราโทรถามท�าน ท�านบอกว�ายังไม�ได<มีการดําเนินการอะไรเลย ต<องรอ
หรือไม�ก็จะต<องมีการทําเอกสารออกมาเป[นข้ันตอนผ�านอําเภอ อําเภอเข<าจังหวัดจังหวัดค�อยเอามาเข<าท่ีอบจ. 
เรียบร<อยค�ะหายหมดที่หายท�านทราบดีนี่คือสิ่งที่ดิฉันได<นําเสนอแล<วก็ถ�ายทอดให<กับท�านได<รับทราบว�าวันนี้ใน
พื้นท่ีต�างๆ เขายังมีป)ญหาและเขายังต<องการต<องการการแก<ไขต<องการที่จะให<ท�านใช<งบประมาณลงไป
ดําเนินการช�วยเหลือในพื้นท่ี 

นายจิรายุ  เผ�ากา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ท�านประธานครับ ผมขออนุญาตประท<วงครับพี่ครับคือ ตอนนี้เราอยู�วาระอ่ืนๆ ในการพูดในสภาใน 

ข<อที่ 68 นะครับ การใช<คําเสียดสีนะครับ ท่ีทําให<คนอ่ืนเกิดเสียหาย ผมว�าถ<าไม�เอ�ยแล<วไม�พูดมันจะดีกว�ามัน
จะราบร่ืนเพราะว�าตอนน้ีเรายังไงก็ทํางานร�วมกันอยู�ถึงขนาดว�าใช<สมองได<มันบอกว�ามันหนักไปนะครับ 

นายสุธีระพงษ�  วันไชยธนวงศ�  ประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ผมฟ)งดูคือการใช<สมองสองมือ มันก็เป[นคําท่ีเขาก็ไปในทีวีก็ไม�มีไรผมว�าบางอย�างเรามองข<ามกันอย�า

ไปซีเรียสมากครับเชิญต�อครับ 
 
 
 
 
 
 
 
          /นางอทิตาธร... 
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นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ� สมาชิกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบพระคุณท�านประธานค�ะขอบพระคุณ ท�านสจ.จิรายุนะคะ ดิฉันยังคงจะใช<สมองต�อไปนะคะ แล<ว

ก็หวังว�าพวกเราทุกคนก็มีสมองที่จะใช<เหมือนกันนะคะ ในส�วนของดิฉันเองก็คงจะต<องขอขอบคุณอีกคร้ังหนึ่ง
สําหรับท�านผู<บริหาร ท�านผู<อํานวยการสํานัก ท�านผู<อํานวยการกองตลอดจนถึงน<องๆ เจ<าหน<าที่ ขอบคุณท�าน
สมาชิกสภาทุกท�านนะคะ ที่ท�านได<อ�านยกมือให<กับคณะกรรมการแปรญัตติของเราในการเห็นชอบในการเสนอ
คําแปรญัตติมาในส�วนของการทํางาน ถึงได<บอกว�าวันนี้ในส�วนของเราที่เราได<รับการเลือกต้ังจากพี่น<อง
ประชาชนมาเราได<ล่ันวาจาออกไปว�าจะทํางานภายใต<การเป[น สจ.อย�างดีที่สุดจะนําพาป)ญหาความเดือดร<อน  
พี่น<องประชาชนได<เข<ามานําเสนอต�อท�านผู<บริหาร วันน้ีพวกเราทําหน<าท่ีได<อย�างสมศักดิ์ศรีและสง�าผ�าเผยแล<ว
นะคะกราบขอบพระคุณทุกท�านค�ะ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
เชิญท�านอมรรัตน�ครับ  

นางอมรรัตน� รัตนาชัย  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย  
เรียน ท�านประธานสภาสมาชิกสภาและผู<เข<าร�วมทุกท�านนะคะ 
อมรรัตน� รัตนาชัยค�ะ สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย อําเภอแม�ฟKาหลวง เขต 2     

นะคะก็มีข<อที่อยากจะเสนอได<เปลี่ยนซัก 2 ข<อนะคะข<อแรกนะคะในส�วนของดิฉันก็ไม�ใช�มีเฉพาะเรื่องป)ญหา
เร่ืองถนนอย�างเดียวค�ะก็ที่นี้จะจัดเสนอในเร่ืองของไกด�มัคคุเทศก�น<อยที่นี่ก�อนอ่ืนก็ต<องขอบคุณทาง ผอ. สํานัก
การช�างค�ะ ก็ที่ได<มีโครงการไปอบรมมัคคุเทศก�น<อยให<กับพื้นที่อําเภอแม�ฟKาหลวง ในช�วงเวลาที่ผ�านมานะคะ
แต�ว�าอยากจะเสนอที่ประชุมแห�งน้ี ต�อการอบรมมัคคุเทศก�น<อยในเป[นเร่ืองที่สําคัญนะคะและก็อยากจะให<ทาง
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายได<ร�วมกับหน�วยงานที่เก่ียวข<อง ในการจัดทําหลักสูตรอบรมมัคคุเทศก�
ให<กับพื้นท่ีพี่น<องชนเผ�าโดยเฉพาะภาษาจีน ซ่ึงตอนนี้คนพื้นท่ีอําเภอแม�ฟKาหลวง ส�วนใหญ�ก็ไปเป[นไกด�อยู�ท่ี
จังหวัดภูเก็ตหรือที่กรุงเทพอยู�ที่ต�างจังหวัดจํานวนมาก ในช�วงเดือนหน<าช�วงไหว<พระจันทร�จะมีไกด�ที่มารวมตัว
กลับมาในพื้นท่ีอําเภอแม�ฟKาหลวงแล<วก็เห็นว�าในส�วนนักเรียนท่ีเรียนภาษาจีนในพื้นท่ี ถ<าจบ ม. 6 แล<วเขา
จะต<องไปฝ`กอบรมไกด�อีก 6 เดือนเขาถึงจะไปเป[นไกด�ได< เพราะฉะนั้นในพื้นที่ก็เคยมีคนเสนอให< สจ. ว�า อบจ. 
น�าจะจัดอบรมให<มีใบไกด�สมมุติว�าเด็กเรียนอยู� ม.6 ใช�ไหมคะ มีกิจกรรมว�างในช�วงอาทิตย�ละ 1 คร้ัง ให<มีเรื่อง
ของการอบรมมัคคุเทศก�พอจบ ม. 6 ปุXบก็ได<รับใบจบ ม.6 ด<วยได<รับใบอนุญาตให<เป[นมัคคุเทศก�ด<วยอย�างน้ีค�ะ
ก็ ขอเสนอไว<ให<กับผู<บริหารได<นําไปหาแนวทางในการแก<ไขป)ญหาต�อไปก็ถ<าตอนนี้ให<เอ�ยชื่อก็มีชุมชนดอย   
แม�สลอง เทอดไท ห<วยไร�สามัคคี ซ่ึงมีนักเรียนที่เป[นชาติพันธุ�โดยเฉพาะจีนยูนานอยู�จํานวนมากเชื่อว�าในพื้นท่ี
จังหวัดเชียงรายก็จะมีนักท�องเท่ียวมาเท่ียวเยอะในช�วงต�อไปยังไงฝากไว< ส�วนข<อความที่ 2 ท่ีจะก็ฝากไว<สํานัก
ช�างหรือสํานักการศึกษาในส�วนของข�วงวัฒนธรรมที่เราจัดงานมหกรรมไม<ดอกปZที่แล<วเราบอกว�าปรับปรุงบ<าน
ไม�ทันแต�ปZนี้ ผอ. บอกว�าได<ตั้งงบประมาณได<ประสานทางจังหวัดว�าจะมีการปรับปรุงบ<านเพราะฉะน้ันก็
อยากจะให<ได<มีการปรับปรุงและวางแผนในการจัดกิจกรรมตั้งแต�เนิ่นๆ แล<วก็อยากให<มีการปรับปรุงในเร่ือง
ของการอํานวยความสะดวกในเรื่องของการเบิกจ�ายงบประมาณทํากิจกรรมให<มีความสะดวกรวดเร็วข้ึนฝากไว< 
2 หัวข<อนะคะได<ในส�วนของคนอ่ืนคิดว�าสจ. ในฐานะเป[นพี่น<องชาติพันธุ�ท่ีจะให<ช�วยประสานหรือว�าติดต�อ
ตรงไหนก็ยินดีค�ะขอบคุณค�ะ  
 
          /นายอัมรินทร�... 
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นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
มีท�านใดท่ีจะ อภิปราย เชิญท�านวสุพลครับ 

นายวสุพล  จตุรคเชนทร�เดชา สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
กับท�านประธานสภาเพื่อนสมาชิกสภาผู<ทรงเกียรติผมสจ.เอ เขตเชียงของตอนนี้ก็ถือว�ากระบวนการ

แปรญัตติมันผ�านไปแล<วตัวเองในฐานะของประธานคณะกรรมการแปรญัตติในครั้งนี้เรียกสั้นๆ ว�าประธานวิป 
เนื่องด<วยว�าได<รับมอบหมายภารกิจหน<าที่จากสภาและเพื่อนสมาชิกสภาให<ปฏิบัติหน<าที่ วิป ตรงนี้โดยเป[น
สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายเพียงคนเดียวท่ีเคยอยู�ในสถานะการแปรญัตติงบประมาณมาก
ว�า 10 คร้ัง คร้ังดํารงตําแหน�งอยู�สภากรุงเทพมหานคร ทั้งนี้ท้ังนั้นในการแปรญัตติครั้งนี้ ไม�มีการแปรญัตติก็
คือการสร<างหรือการทําความเข<าใจในเรื่องของความขัดแย<งในเร่ืองการใช<จ�ายงบประมาณก็อาจจะมีบ<าง ที่เห็น
ไม�ตรงกันทางด<านท�านส�วนราชการอาจจะได<พบตัวเอง และคณะกรรมการแปรญัตติมาหลายต�อหลายรอบท�าน
ผอ. สํานักศึกษา  ท�านผอ.กองปKองกัน พี่แจ�ว พี่เจิด พี่ชาติ พี่บุญสม พี่นง พี่ธร วันนี้ผมขออนุญาตเรียกพี่
เพราะหมดภารกิจหน<าท่ีวันน้ีข้ึนมา ก็ยิ้มได<กันทุกคนทางด<านพี่ชา รวมถึงทั้งผอ.สมศักดิ์  ทั้งผู<รับหน<าท่ี      
หนักหนาสาหัสในเร่ืองของการท่ีเตรียมเอกสารและก็ปKอนข<อมูลต�างๆ อํานวยการให<กับคณะกรรมการ          
แปรญัตติในคร้ังน้ีแม<ว�าในการปฏิบัติหน<าที่ในฐานะของสมาชิกสภา คณะกรรมการแปรญัตติได<ล�วงล้ํากํ้าเกิน
ท�านผู<บริหาร ท�านประธานสภา ท�านรองประธานสภา เพื่อนสมาชิกสภาทุกท�าน ก็ถือโอกาสน้ีได<กล�าวขอโทษ
ขออภัย วันนี้หน<าท่ีในบทบาทของเราจบสิ้นลงแล<ว พรุ�งนี้เรายังต<องจับมือกันก<าวเดินต�อเพื่อทํางานให<กับพี่
น<องประชาชนชาวจังหวัดเชียงรายได<รับร�วมประสานประโยชน�ร�วมงานกันอีกเยอะแยะมากมาย จึงได<ขอขมา
ลาโทษกับทางด<านด<านผู<บริหาร ท�านประธานสภา รองประธานสภาและเพื่อนสมาชิกสภาไว<ด<วยในกรณี     
ข<อเห็นต�างหรือขัดแย<งต�างๆ จริงๆ แล<วก็อยู�ในจุดหมายเดียวกันเพื่อการปฏิบัติหน<าที่เกิดประโยชน�สูงสุด      
นะครับการแปรญัตติคร้ังนี้ ผมได<ฝากข<อคิดไว<ในฐานะของประธานวิป เหตุหรือที่มาแรงในเร่ืองที่มาทําไมถึงมัน
ต<องมีการแปรญัตติในครั้งนี้ ผมประเมินสรุปสถานการณ�คุยแบบพี่กับน<องกับท�านนะครับ ตอนนี้หนึ่งก็คือมัน
เร่ิมต<นด<วยคําว�าเราคุยกันน<อยเกินไปนะครับ เราคุยกันน<อยเกินไปคุยกันทําความเข<าใจกันน<อยเกินไปต้ังแต�ชั้น
กระบวนการในการจัดทําแผน ผมเข<าใจครับในส�วนของ อบจ.เชียงราย ฝLายบริหารไม�จําเป[นที่จะต<องเอาแผน
ไปนําเสนอหรือให<สมาชิกสภาดูนะครับ หรือพิจารณาแต� อบต. เขาก็มีกฎหมายตรงนี้คงเข<าใจแต�ท�านก็อาจจะ
หลงลืมไปนิดหนึ่ง เพื่อยังไงแล<วโอกาสหน<าหวังว�าทางด<านสภาจะได<รับจากการอ�านร�วมหารืองานในเร่ืองของ
การจัดทําแผนนั้นดีอันนั้นถูกแต�มันน�าจะเป[นยังงั้นไหมร�วมกันตั้งแต�ชั้นแผนรุ�นก�อนเสร็จแล<วไม�ว�ากระบวนการ
จัดทําอะไรต�างๆ จะมีการประชาคมระดับท<องถ่ินจังหวัดอะไรกันต�างๆ นะครับ เราต<องการที่จะร�วมมือใน
การบูรณาการทํางานกันแบบชัดเจนเดินไปด<วยกันหน�อยครับพูดคุยกันก�อนนะครับ  พูดคุยกันก�อนอย�างน<อย 
3 วัน 5 วันสร<าง เข<าใจกันก็ไม�น�าจะมีป)ญหาวันนี้ท่ีเกิดข้ึนนะครับ ตลอดจนถึงการนําแผนอะไรต�างๆเข<าร�าง
ข<อบัญญัติ เผื่อเราได<พูดคุยกับนิดหนึ่งนะครับ ถือว�าหารือแต�ไม�ได<ว�าไปก<าวก�ายอํานาจหน<าที่ของท�านนายก
องค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายและเพื่อว�าได<ส�งยิ้มให<กันก�อนตรงนั้นน�าจะเป[นเหตุการณ�ที่ดีจะไม�มี
เหตุการณ�การแปรญัตติเกิดข้ึนนะครับ ตลอดจนถึงนะครับรายละเอียดปลีกย�อย ซ่ึงก็ขอฝากฝLายบริหารตรงน้ี
เลยนะครับในเรื่องของการประสานงานนะครับสมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายแต�ละเขตพื้นท่ี
นะครับค�อนข<างที่จะประสานงานกันไม�เข<าใจกันไม�ว�าจะเป[นการการเข<าพื้นที่ของฝLายบริหารข<อดีของช�างก็ดี 
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ของฝLายไหนก็ดีนะครับ อาจทุกฝLายการเข<าไปไม�ว�า กองแผน กองนั้นเข<าไปในพื้นท่ีและบางทีเราอาจร�วม
บูรณาการกันน�ะท�านแจ<งเข<าไปก�อนอย�างน<อยครับ สจ.เขาตั้งโตjะอาหารไว<ต<อนรับท�านแน�แต�จู�ๆเข<าไปนะครับ
เข<าไปทําอะไรยังไง กํานัน ผู<ใหญ�บ<านครับถามนะครับเข<าไปสจ.ไม�รู<เร่ืองเหรอ อบจ.มาในวันนี้มันเลยเกิดเหตุ
ตรงนี้ ซํ้าเข<า ท�านจัดอบรมในพื้นที่เขาก็ยังไม�รู<เลยนะครับ การประสานงานตรงน้ีผมจึงขอเสนอท�าน ในการตั้ง
กลุ�มไลน�ในส�วนของหัวหน<าส�วนของเรานะครับกับทางด<านประธานสภาหรือเลขานุการสภาแล<วนะครับ เพื่อ
เพิ่มแจ<งครับแจ<งข�าวนะครับท�านเราใช<เทคโนโลยีตรงน้ีแล<วนะครับตั้งกลุ�มไลน�ให<ก็พี่ทุกคนนะ ผอ.ทุกกอง
หัวหน<าฝLายทุกฝLายนะครับ  ท�านต้ังกลุ�มไลน�กับท�านประธานสภาและแล<วก็ท�านเลขานุการสภาอาจจะไม�
จําเป[นเพื่อต<องเป[นสมาชิกสภาทุกคนก็ได<นะครับ เพราะบางทีผมก็ต<องยอมรับว�ามีการการทวงถามเรื่องอะไร
ของสมาชิกสภาก็ไม�ได<อยู�ในระเบียบข<อกฎหมายนะครับ  เอาไว<เป[นการนัดหมายว�ากองนั้นกองนี้จะเข<าพื้นท่ี
แจ<งดําเนินการตรงน้ีจําเป[นแล<วนะครับ ท�านต<องมีการปฏิบัติอย�างจริงจังเลยนะครับเพราะว�าป)ญหาเร่ิมมาจาก
จุดเล็กๆ น<อยๆ ตรงนี้มันถึงมีการแปรญัตติในวันนี้เกิดข้ึนนะครับ ท<ายสุดขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกสภาทุกท�าน
นะครับขอบคุณฝLายบริหารโดยเฉพาะอย�างยิ่งนะครับคร้ังนี้ ต<องขอบคุณท�านประธานสุธีระพงษ� วันไชยธนวงศ� 
นะครับ ผมอยู�มา 3 ประธานละนะครับ ก็พึ่งได<มีโอกาสได<ปฏิบัติหน<าท่ีในฐานะของคณะกรรมการแปรญัตติ  
ในฐานะประธานวิปในครั้งนี้นะครับ เพื่อได<มีนะครับโอกาสแล<วก็มิติใหม�นะครับ การแปรญัตติไม�ใช�ว�าสภาเรา
เกลียดชังท�านนะครับ แต�เราส�งสัญญาณเตือนไปให<ท�านว�าครับปรับนิดหน่ึงครับ บางทีพี่อาจจะไม�ทันได<ดู 
ผู<ใต<บังคับบัญชาอาจจะยื่นเร่ืองส�งเร่ืองมาและก็ขอให<ท�านทํางบประมาณได<ครับ ท่ีผ�านร�างข<อบัญญัติของปZ 
61 ตรงนี้นะครับสู�ข<อบัญญัติฉบับถาวรไปใช<ก�อเกิดประโยชน�สูงสุดต�อพี่น<องประชาชนต�อไปกราบขอบพระคุณ
มากครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับเชิญผมว�าน�าจะพอแล<วนะครับ ขอท�านอําพลสุดท<ายครับ 

นายอําพล  เวียงสิมา  สมาชิกสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 
ขอบคุณครับท�านประธานครับจําไม�ได<อภิปราย ก็ขอบคุณเป[นอย�างสูงครับท�านประธานนะแล<วก็

สวัสดีอีกคร้ังนะครับกับเพื่อนสมาชิกก็ผมก็เป[นอีกท�านหน่ึงนะครับที่ได<มีโอกาสนะครับเป[นผู<แปรญัตตินะครับ
แล<วก็ได<ทําเร่ืองถอนนะครับถอนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนะครับอบรมเชิงปฏิบัติการในการปKองกันและ
แก<ไขป)ญหานํ้าเพื่ออุปโภคนะครับ เพื่ออุปโภคอย�างมีส�วนร�วมในในพื้นที่เชียงรายเป[นจํานวนเงินสองล<านบาท
ครับ ก็ดีใจครับที่ยังจะได<นําเงินตรงนี้นะครับ ไปใช<ให<ก�อเกิดประโยชน�กับพี่น<องประชาชนในเชียงรายนะครับ    
ก็ฝากฝLายบริหารแล<วก็ท�านผู<เก่ียวข<องนะครับ จะได<นํางบประมาณตรงน้ีไปใช<ให<เกิดประโยชน�อย�างจริงจัง   
นะครับ สืบเนื่องว�าเม่ือวานนะครับ ได<รับการแจ<งนะครับว�างบตรงน้ีจะเอาไปใช<แบบน้ีก็เห็นชอบ ก็แล<วก็ทํา
การถอนให<ท�านครับ ก็ในเขตผมครับตอนนี้กันเร่ืองนํ้าท�วมครับ มันก็น�าจะเก่ียวข<องกับตรงนี้นะครับ คือเดิมที
น้ําแม�ส<านนะครับไหลมาจากถํ้าผาโขงนะครับส�วนหนึ่ง แล<วก็น้ําจากผาแดงนะครับ ซ่ึงอยู�เขตต<องขออนุญาต
เอ�ยนามอยู�ในเขตของท�านสจ.สวัสดิ์นะครับ น้ําสองเส<นครับท�านครับ เวลาบรรจบกัน 100% แล<วน้ําท�วม 
อย�างที่เราได<ยินกันนะครับ เม่ือเป[นสจ.ใหม�ๆ นะครับ เขาบอกว�าดีใจท่ีน้ําท�วมเพราะว�าได<มาม�าได<อันนั้นอันน้ี
นะครับ เร่ืองน้ําเรื่องน้ีตอนนี้กองปKองกันก็ไม�มีแจกแล<วล�ะครับ ไม�มีเอาไปให<กับชาวบ<านเพราะว�าเราก็เป[น
หลายๆ ประเด็นนะครับในการที่จะแก<ไขป)ญหาอย�างอย�างยั่งยืนนะครับ แล<วก็ถาวรเป[นไปได<ไหมครับท�าน 
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งบประมาณตรงนี้นะครับ ผมอยากจะเอาไปสร<างฝายเพื่อชะลอนํ้าครับอย�างน<อยๆ น้ําแม�ส<าน ถ<ามันมาช<าครับ
เราทําสาย สองสาย สามสายให<มาช<าแล<วก็ผาแดงไปก�อนนะ ผาแดงไปก�อนแล<วน้ําแม�ส<านตามมาโดยท่ีว�าเขา
จะไม�บรรจบกันร<อยเปอร�เซ็นต�มันจะทําให<การท�วมของตําบลปLาหุ�ง แล<วก็ของเทศบาลเมืองพาน จะเกิดผลดี
มาก ถ<าน้ําไม�มาพร<อมกันนะครับ น้ําจะได<ไม�ท�วมแล<วก็เราก็จะไม�ต<องได<ใช<งบประมาณอะไรเยอะแยะมากมาย
เพียงแต�ว�าฝายหน่ึงก็ สองแสน ถึง สามแสน ครับ ถ<าเป[นไปได<นะครับ ก็ขอความกรุณาดูงบประมาณตรงนี้ให<
หน�อยครับ ก็อยากจะได<สัก 2 - 3 ฝLาย ครับขอบคุณครับ 

นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
เชิญท�านปฏิบัติหน<าที่นายกครับ 

นายบรรเจิด  ภูสมศรี รองปลัดองค�การบริหารส�วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค�การบริหาร                 
                             ส�วนจังหวัด ปฏิบัติหน1าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย 

เรียน  ท�านประธานสภาและ สมาชิกสภาองค�การองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายผู<เกียรติทุกท�าน
ผมนายบรรเจิด ภูสมศรี ปฏิบัติหน<าที่นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย ก็ต<องขอบคุณนะครับ ด<วย
ความจริงใจเพราะว�าในการจัดทําข<อบัญญัติในปZนี้นะครับ ถือว�าเป[นปZท่ีเรามาช�วยกันจริงๆ นะครับช�วยในการ
ที่จะพิจารณากลั่นกรองโครงการทุกโครงการเพื่อให<การใช<จ�ายงบประมาณเกิดความคุ<มค�า แม<ว�าในส�วนของ
ฝLายบริหารนะครับ จะได<มีการพิจารณามารอบหน่ึงแล<วนะครับ แต�ก็ยังมีมุมมองจากท�านครับ ที่ช�วยกัน
เสนอแนะนะครับและเสนอป)ญหาต�างๆ ให<เราได<พิจารณานะครับ ผมก็ต<องขอขอบคุณด<วยความจริงใจนะครับ
แล<วก็คําแนะนําต�างๆ นะครับ และข<อทักท<วงต�างๆ แล<วก็หาเร่ืองของบรรยากาศทํางาน ที่ท�านไปเล�าให<ฟ)ง
อาจจะมีการกระทบกระทั่งหรือการมีการใช<อารมณ�ผมเองก็เสียดายไม�ได<มีโอกาสได<มาน่ังฟ)งหัวหน<าส�วน
ราชการมาชี้แจงนะครับ เพราะว�าภารกิจผมก็เยอะนะครับ ก็ต<องขอขอบคุณนะครับที่ท�านได<ทุ�มเทนะครับ
โดยเฉพาะคณะกรรมการแปรญัตตินะครับท่ีทราบข�าวว�าทํางานกันจน 2 - 3 ทุ�ม 4 ทุ�ม เราก็ถือว�าเป[นความ
เสียสละนะครับ ที่เรามาช�วยกันทํางานนะครับ ซ่ึงหลังจากน้ีไปนะครับผมเองก็ต<องมีภาระในการท่ีจะต<องนํา
ร�างข<อบัญญัตินําข<อบัญญัตินะครับ ซ่ึงได<ตรามาแล<วมาขับเคลื่อนนะครับ ซ่ึงก็คงจะต<องมาดูนะครับว�าข<อ
ทักท<วงของท�านในแต�ละโครงการนะครับว�าได<มีการปรับปรุงดีข้ึนหรือไม�นะครับ เพราะว�ามีหลายท�านได<กรุณา
ที่จะถอนครับ เพราะหลังจากที่เราได<ชี้แจงไปแล<วท�านก็รับฟ)งได<นะครับไม�เต็มร<อยเปอร�เซ็นต�นะครับ แต�ตรงน้ี
เราก็รับฟ)งแล<วก็ไม�ส�วนงบประมาณท่ีท�านได<แปรไปนะครับ แล<วก็คงจะเป[นการบ<านสําหรับพวกเรานะครับ   
ที่จะต<องพิจารณาร�วมกันว�าอาจจะนําไปใช<ประโยชน�นะครับ ก็คงจะเป[นช�วงปฏิบัติการก็คาดว�าคงมีประมาณ
การคงมีจ�ายเพิ่มเติมค�อนข<างจะแน�นอนนะครับก็คงต<องช�วยแต�คงต<องขอให<ท�านทั้งสภานะครับ ได<มาช�วยกัน
ทํางานในลักษณะเช�นน้ี เพราะว�าที่ผ�านมาเราอาจไม�เคยมีบรรยากาศท่ีทํางานกันลักษณะท่ีทางฝLายสภากับฝLาย
บริหารนะครับ ได<มาช�วยกันสกรีนนะครับโครงการ ทุกโครงการอย�างเข<มแข็งแค�นี้นะครับ ผมก็คิดว�าในอนาคต
ข<างหน<าแล<วทางผมนะครับ ถ<าอยู�ในฝLายบริหารอยู�ก็คงจะมีโอกาสได<ทํางานกับท�านอีกครั้งครับขอบมากครับ 
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นายอัมรินทร�  มณีรัตน�  รองประธานสภาองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงราย คนที่หน่ึง 
ครับขอบคุณครับผมได<ดําเนินการระเบียบวาระครบถ<วนแล<วนะครับผมก็ขอขอบคุณท�านปฏิบัติหน<าท่ี

นายกองค�การบริหารส�วนจังหวัดเชียงรายท�านรองประธานสภาท�านสมาชิกท�านหัวหน<าส�วนราชการและผู<ท่ี
เข<าร�วมประชุมทุกท�านที่ได<ให<ความร�วมมือในการประชุมสภาในครั้งนี้ผมขอเลิกประชุมสภาองค�การบริหารส�วน
จังหวัดเชียงรายขอบคุณครับ  
 

       เลิกประชุมเวลา 17.10 น. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


